
ราคา 30 บาทปีที่ 19 ฉบับที่ 449 ปักษ์แรกเดือนเมษายน วันที่ 1-15 เมษายน 2568

2

ประเทศไทยมีความพยายามทีจ่ะพฒันาเศรษฐกจิภาคใต้ เพือ่เชือ่มโยงการขนส่งระหว่าง
มหาสมทุรอนิเดยีและแปซฟิิก “สถาบนัปรดี ีพนมยงค์” จงึจดังานเสวนา PRIDI x PBIC :  
“อนาคตเส้นทางเศรษฐกจิ คลองไทย-คลองกระ-Landbridge จากวสิยัทศัน์ปรดี ีพนมยงค์ 
สูย่ทุธศาสตร์เศรษฐกจิโลกแห่งศตวรรษที ่21” 

โดยม ีคณุธิดารัตน์ ยิง่เจริญ นกัวชิาการ คณะกรรมาธกิารการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร,  
คณุบัณฑิต ศรีภา อดตีกัปตนัเรอืเดนิสมุทรระหว่างประเทศ และอดตีทีป่รกึษาอนกุรรมาธกิาร 
คลองไทยและระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้, คุณภักดี ธนะปุระ ผู ้เชี่ยวชาญคลองกระ,  
คณุสรุเชษฐ์ ประวณีวงศ์วฒุ ิประธานคณะกรรมาธกิารศึกษาการจดัท�าและตดิตามการบรหิาร
งบประมาณ สภาผูแ้ทนราษฎร ร่วมเสวนา ณ ห้อง PBIC 211 ชัน้ 2 ตกึ 60 ปี วทิยาลยันานาชาต ิ
ปรดี ีพนมยงค์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ทส.ยกย่อง 81 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
“ตั้งรับ-ปรับตัว” ตามสภาพภูมิอากาศ
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย 
กรมการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและสิง่แวดล้อม จัดพิธีมอบรางวลั 
“เมอืงส่ิงแวดล้อมย่ังยนื” ประจ�าปี 2567 ให้กบัเทศบาลและองค์การ
บรหิารส่วนต�าบลเพือ่ยกย่องเชดิชเูกียรต ิ81 เมอืงสิง่แวดล้อมยัง่ยนื  
ต้นแบบพฒันาเมอืงอย่างสมดลุ พร้อมตัง้รบั ปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลง 
สภาพภมูอิากาศ

นายอ�าพน กติตอิ�าพน องคมนตร ีกล่าวว่า ภูมิอากาศและสภาวะ 
สิง่แวดล้อมของประเทศไทยและของโลกมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็  
เข้าสูภ่าวะวกิฤต ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชวีติของประชาชน รวมถงึ
เศรษฐกจิ และสงัคมเป็นอย่างมาก การแก้ไขและการปรบัตวัต่อปัญหา
ดงักล่าว ควรใช้หลกั “ภูมินิเวศและสังคม” รวมทัง้การศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ซึ่งกันและกัน จะก่อให้เกิด 

อ�ำพน กิตติอ�ำพน

ป.ป.ช.เข้มกำรทุจริตยำ
ในองค์กรภำครัฐ

พบ 3 กลุ่มร่วมทุจริต
ประพฤติมิชอบ

ธรรมาภบิาล
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E-SAN Life Drive 
“ขับเคลื่อนอีสำนสู่อนำคต”

เพิ่มโอกำสสร้ำงรำยได้
ให้ประชำชน

ท้องถิน่ไทย

กองทุนยุติธรรมทุ่ม 360 ล้าน มุ่ง 4 ภารกิจ
ปชช. “ยิ้มออก-พึ่งได้” เข้าถึงขบวนการยุติธรรม

ศ.ภักดี โพธิศิริอนุทิน ชำญวีรกูล

วรพล ชินเพชร
2

ประชาชนทีมี่ฐานะยากจนอกีจ�านวนไม่น้อย เมือ่ถกู

ละเมดิสทิธมินษุยชน หรอืถกูด�าเนนิคดีขึน้โรงขึน้ศาล ต้อง

ต่อสูก้บัปัญหาตามล�าพงั ไม่สามารถไปว่าจ้างทนายความ

มาแก้ต่างให้ หรือไม่สามารถหาหลักทรัพย์มาค�้าประกัน

ตนเองเพือ่ออกมาต่อสูค้ดี เช่นเดยีวกบัคนมเีงนิหรอืมฐีานะ

ทีด่กีว่า อาจจะยงัไม่ทราบว่า ทกุวนันีเ้รามหีน่วยงานภาครฐั 

ที่พร้อมจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือหรือบรรเทาปัญหา

เหล่านั้น หน่วยงานที่ว่านี้ คือ “กองทุนยุติธรรม” 

“ออมสิน” ผ่อนเกณฑ์พิจารณาเงินกู้รายย่อย
โครงการ “สินเชื่อสร้างเครดิต สร้างโอกาส”
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ออมสนิ เปิดโครงการ “สินเชือ่สร้างเครดติ สร้างโอกาส”  
นวัตกรรมการเงินเพื่อสังคมที่ออกแบบมาช่วยเหลือ
ประชาชนทีไ่ม่เคยกูธ้นาคารได้มาก่อน ให้เข้าถงึแหล่งเงนิ 
ในระบบสถาบนัการเงนิ และได้รบัโอกาสในการสร้างประวตัิ 
เครดติทางการเงนิทีด่ ีรวมถงึส่งผลต่อการกระตุน้เศรษฐกจิ 
ในภาพรวม ปีแรกต้ังเป้าดึงคนฐานราก 5 แสนราย  
เข้าสูร่ะบบสนิเชือ่ 

อังคาร โกฎแสง
กรรมการบริหาร “มูลนิธิ อิ่มอก อิ่มใจ”
จากสถาปนิกหนุ่ม...สู่สายธารเพื่อสังคมคนเขาใหญ่
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อังคำร โกฎแสง

บัณฑิต ศรีภา

ส่องอนาคต Landbridge กับ คอคอดกระ
สองโปรเจกต์อนาคตเส้นทางขนส่งสายใหม่

การพฒันาปัญญา อกีท้ัง ความมุ่งม่ันทีจ่ะด�าเนนิการเพือ่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�าคัญนัน้ 
จะท�าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยัง่ยนื

“ช่วงเวลาแบบนี้ก็เริ่มมารู้จักกับคุณเล็ก (คุณจิณิณ ตระการสืบกุล) 
ท่ีต้องมาท�างานออกแบบให้ ก็ชวนมาร่วมพฒันาชมุชนด้วยกัน เร่ิมจากการ
ช่วยออกแบบโน่นบ้างนีบ้่าง ก็ช่วยโดยไม่คิดอะไร ด้านหนึง่ก็เป็นการให้ทีมงาน
น้องๆ ได้ฝึกฝีมือ ซ่ึงตอนนัน้ก็ยงัไม่ได้จัดตัง้เป็นมูลนธิฯิ ข้ึนมา แต่ว่าพอได้เร่ิม
ร่วมงานกัน ก็เลยได้รู้ว่าคณุเลก็ท�างานละเอยีดมาก ซึง่ก็ตรงใจกัน ท่ีส�าคญั 
พบว่าผูห้ญงิคนนีน่้าสนใจ มคีวามคดิทีเ่รยีกว่ามหศัจรรย์ กม็าเริม่ทีโ่รงเรยีน
บ้านปรางคล้า ถนนธนะรัชต์ ต.หมูส ีอ.ปากช่อง จงัหวัดนครราชสีมา”
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กองทนุยตุธิรรมทุม่ 360 ล้าน มุง่ 4 ภารกจิ
ปชช. “ยิม้ออก-พึง่ได้” เข้าถึงขบวนการยตุธิรรม

>> ต่อจากหน้า 1 <<

กองทุนยุติธรรม สังกัดกระทรวงยุติธรรม 
เป็นองค์กรที่ทุกคนสามารถเข้าถึง เพ่ือขอรับการ
ช่วยเหลอื ในเรือ่งการด�าเนนิคด ี การขอปล่อยตวั
ชัว่คราวในกรณทีีต่กเป็นผูต้้องหาหรอืจ�าเลย รวม
ไปถึงการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
ผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการถกูละเมดิสทิธมินษุยชน 
กองทุนนี้มีบทบาทอย่างไร นายวรพล ชินเพชร  
นกัวชิาการยตุธิรรมช�านาญการพเิศษ รกัษาราชการแทน 
ผูอ้�านวยการส�านกังานกองทนุยตุธิรรม ได้ออกมา
ให้ความกระจ่างอย่างชดัเจนยิง่

 บทบาทและภารกิจหลกัของกองทุนยตุธิรรม
นายวรพล ชนิเพชร : กองทนุยตุธิรรม ก่อต้ังขึน้ 

ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558  
มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นกองทุนเพื่อให้ความ 
ช่วยเหลอืประชาชนท่ีขาดแคลนทนุทรพัย์ ให้สามารถ 
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ เพื่อการลดความ
เหลือ่มล�า้ในสงัคม โดยให้ความช่วยเหลอื 4 ด้าน 
ได้แก่ 1. การช่วยเหลอืประชาชนในการด�าเนนิคดี 
จะช่วยเหลือในเรื่องของการจัดหาทนายความให้  
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งค่าทนายความ ค่า 
ทีป่รกึษากฎหมาย ค่าธรรมเนยีมศาล และค่าใช้จ่าย 
อืน่ๆ ส่วนเกณฑ์ให้ความช่วยเหลอืนัน้จะพจิารณา
ในเรือ่งของข้อเท็จจรงิและพฤตกิรรม ฐานะทางการ
เงิน โอกาสที่ได้รับความช่วยเหลือบรรเทาความ
เสยีหายตามกฏหมายอ่ืนๆ  2. เรือ่งการขอปล่อย
ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลย ที่ถูกคุมขังระหว่าง
สอบสวนและในระหว่างการพจิารณาหรอืกรณอีืน่ๆ 
ส่วนนีจ้�าเลยหรอืญาติต้องการมากทีสุ่ด 

โดยเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
ม ี3 ระยะ ประกอบด้วย ชัน้พนกังานสอบสวน ชัน้ 
พนกังานอยัการ และชัน้ศาล ส่วนเงินประกนัจะเท่าไหร่ 
จะขึ้นอยู่กับคดีที่เกิดขึ้น ซึ่งอยู่ในการพิจารณา
ของศาลเท่านั้น 3. การช่วยเหลือผู ้ถูกละเมิด 
สิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูก
ละเมดิสทิธมินษุยชน โดยกองทนุฯ เข้าไปให้ความ
ช่วยเหลอืในเรือ่งต่างๆ อาทิ จ�าเลยทีถ่กูคมุขงัตาม 
ค�าพพิากษาเกนิท่ีก�าหนด จ�าเลยทีถ่กูคมุขงัในระหว่าง 
สอบสวนและมสีทิธไิด้รับค่าตอบแทนตามกฎหมาย 

ค่าตอบแทนผู้เสยีหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่าย
ในคดอีาญา และ 4. คอืการให้ความรู้ทางกฎหมาย
แก่ประชาชนซึง่ได้ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้ 
ประชาชนได้มีความรู้และปฏิบัติตามกฏหมาย 
ทีมี่อยูใ่ห้ถกูต้อง

 ความส�าเรจ็ของการให้ความช่วยเหลอื
 ของกองทนุยตุธิรรม

นายวรพล  ชิ น เพชร  :  จ ากข ้ อมู ล 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองทุนยุติธรรม 
ด�าเนนิการตามมาตรฐานระยะเวลางานบรกิารของ 
กองทนุยตุธิรรม 21 วนั ได้รวบรวมผลการให้ความ
ช่วยเหลอืประชาชนตามภารกจิกองทนุยตุธิรรม ช่วง 
วนัที ่1 ตลุาคม 2566–30 กนัยายน 2567 มผีูเ้ข้า
รบับรกิารทัง้หมด จ�านวน 5,161 ราย แบ่งเป็นผูม้า
ขอรบัค�าปรกึษากฎหมาย จ�านวน 461 ราย และ
ผู้มาขอรับความช่วยเหลือตามภารกิจของกองทุน
ยตุธิรรม จ�านวน 4,735 ราย สามารถด�าเนนิการ
แล้วเสร็จได้ทั้งสิ้น 4,312 ราย แล้วเสร็จภายใน
มาตรฐานระยะเวลางานบรกิารของกองทนุยตุธิรรม 
4,244 ราย (ภายใน 21 วนั) คดิเป็นร้อยละ 98.42 
ซึ่งสามารถจ�าแนกเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ดังนี้ ส่วนกลาง มีจ�านวนผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

และทางกองทุนฯ ได ้ รับงบประมาณและ 
การใช้จ่าย (ปีงบประมาณ 2568) ครั้งนี้กองทุน
ยุติธรรมได้รับอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ�าปี 2568 เพือ่ช่วยเหลอืประชาชน จ�านวน 
230,000,000 บาท โดยจะใช้ในภารกิจหลัก 
ทัง้ 4 เรือ่ง อย่างทีก่ล่าวไว้ข้างต้น

 การเพิม่ประสทิธภิาพ/ยกระดบัการให้บรกิาร
 ของกองทนุยตุธิรรม

นายวรพล ชินเพชร : กองทุนยุติธรรมได้ม ี
การพัฒนาการด�าเนินงานมาเป็นล�าดับอย่าง 
ต่อเนือ่ง ในปี 2568 ได้รบันโยบายของการท�างาน
ในสายงานของส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
3 เรือ่งใหญ่ ประการแรกเรือ่งสมาร์ทจอ็บ สมาร์ท
เซอร์วสิ และสดุท้ายสมาร์ทพาร์ทเนอร์ชพิ ทัง้หมดนี ้
เป็นเรื่องของหัวใจในการท�างานให้กับประชาชน 
สรุปว่าการท�างานให้มีความสะดวก รวดเร็วและ
ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด ตัวอย่าง 
ให้บรกิารผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนือ่ง เพือ่
รองรับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ไปอย่างรวดเรว็ กองทนุยตุธิรรมจงึมกีารเพ่ิมช่องทาง 
การให้บริการออนไลน์ร่วมกับการพัฒนาระบบ 
E-service ของส�านกังานยตุธิรรมจงัหวดั ซ่ึงจะต้อง

ตรวจสอบสถานะค�าร้องทีศ่าลมีค�าสัง่แล้ว และสามารถ 
ยื่นเอกสารหนังสือรับรองช�าระเงินเข้าไปในระบบ
ได้ เพือ่ให้เกดิความรวดเรว็ในการปฏบิตังิาน แก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล�้าในสังคม ปัญหาการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมและเสียโอกาสได้รับการ
ปล่อยตวัชัว่คราว 

ซึง่ข้อมลูในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองทุน
ยุติธรรมได้อนุมัติวงเงินการขอปล่อยช่ัวคราว 
ผูต้้องหาหรอืจ�าเลย เป็นเงนิจ�านวน 63,335,159.02 
บาท โดยเป็นการออกหนังสือรับรองการช�าระ
เงนิ ในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ไปแล้ว จ�านวน 385 
ฉบบั เป็นเงินจ�านวน 99,115,749.99 บาท โดย
หนังสือรับรองแทนการช�าระเงินกองทุนยุติธรรม 
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กองทุนยุติธรรมสามารถใช้
ความช่วยเหลอืประชาชนได้มากขึน้ ภายใต้วงเงนิ
ทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดั

เรื่องที่ 2 การบริการที่มีความรวดเร็วมาก 
ยิ่งขึ้น คือการก�าหนดรับเรื่องร้องขอจนถึงเข้า 
คณะอนกุรรมการ โดยทางกองทนุยติุธรรมด�าเนนิการ 
ทบทวนกระบวนการด�าเนนิงานตามภารกจิ เพ่ือให้ 
สามารถอ�านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้
รวดเร็ว โดยพิจารณาลดขั้นตอนการให้บริการ
และมาตรฐาน ระยะเวลางานบริการของกองทุน
ยุติธรรม จากเดิม 21 วัน เป็น 18 วัน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองทุนยุติธรรม
ทีค่าดว่า จะสามารถปรบัลดระยะเวลาด�าเนนิงาน
ใน 2 ขัน้ตอน ดงันี้

1. เสนอประธานอนุกรรมการให้ช่วยเหลือฯ  
หรื ออนุ ก ร รมการที่ ไ ด ้ รั บมอบหมายจาก 
คณะอนกุรรมการฯ เพือ่พจิารณากรณีเร่งด่วนเสนอ 
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ และ 
คณะอนกุรรมการให้ความช่วยเหลอืประจ�าจงัหวดั
เพือ่พจิารณาแล้วเสรจ็ จากเดมิ 10 วนั ลดเหลอืเป็น  
9 วนั

2. การแจ้งผลการพิจารณาค�าขอรับความ 
ช่วยเหลอื จากเดมิ 3 วนั เป็น 1 วนั ซึง่กจ็ะไม่กระทบ 
ต่อประสทิธภิาพการด�าเนนิงานด้วย 

นอกจากนี้ ในเรื่องของสมาร์ทพาร์ทเนอร์ชิพ 
ทางกองทนุจะร่วมท�างานแบบบรูณาการกบัองค์กร
ที่เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด นอกเหนือจากหน่วยงาน
ในสงักดักระทรวงยตุธิรรม และกลไกส่วนภมูภิาค
คือส�านกังานยติุธรรมจังหวัดทีมี่เจ้าหน้าทีป่ระสาน
กบัประชาชนในต่างจงัหวดั ล่าสุดจะท�าความตกลง
กบัสภาทนายความฯ ในการจัดหาทนายความทีม่ี
ความรู้ในคดีเฉพาะด้านมาท�าหน้าที่ช่วยเหลือคดี 
ให้กบัประชาชนทีม่าร้องขอรบัการบรกิารทีก่องทนุฯ

 ตวัอย่างคดทีีก่องทนุยตุธิรรมเข้าไปช่วยเหลือ
 ประชาชน

นายวรพล ชนิเพชร : ค�าขอรบัความช่วยเหลือ 

/คดีท่ีน่าสนใจ 1. กรณีขอรับความช่วยเหลือ
เงินกองทุนยุติธรรม เป็นค่าทนายความและค่า
ธรรมเนยีมศาลเพือ่ฟ้องขอเปิดทางจ�าเป็น ผู้ขอรบั
ความช่วยเหลือพักอาศัยอยู่ที่บ้านบริเวณแขวง
ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
โดยพักอาศัยอยู่กับมารดาและน้องสาว พักอาศัย 
มาประมาณ 40 ปี มารดาของผู้ขอรบัความช่วยเหลือ 
นั้นมีโรคประจ�าตัว ซึ่งมีอาการป่วยติดเตียง 
อายมุากและต้องไปโรงพยาบาลอยูบ่่อยครัง้ บ้านที่
ผูข้อรบัความช่วยเหลอืพกัอาศยัอยูน่ัน้เป็นบ้านทีอ่ยู่
หลงัด้านในสุดมทีางเข้าและทางออกเพียงทางเดียว
เท่านัน้ ทีจ่ะสามารถเข้าบ้านทีอ่ยูอ่าศยัได้โดยทางที่
จะต้องใช้เข้าและออกนัน้ เป็นทีด่นิของน้องสาวของ
มารดาของผูข้อรบัความช่วยเหลอื

ซึง่ระยะเวลาทีผู่ข้อรบัความช่วยเหลอืพกัอาศยั
อยู่ที่บ้านหลังนี้ได้ใช้ทางเข้าออกนี้มาตลอดกว่า  
40 ปี และเจ้าของท่ีดนิไม่เคยปิดทางเข้าและทางออก 
เลย จนกระทัง่เม่ือประมาณปี 2566 ปลายเดือน
ธันวาคม น้องสาวของผู้ขอรับความช่วยเหลือ ซึ่ง
ประกอบอาชพีค้าขาย หลงัเก็บร้านแล้วนัน้ น้องสาว 

เดก็ซึง่อยูใ่นวยัศกึษา ต่อมาถกูเจ้าของทีด่นิข้างเคียง 
ปิดทางเข้า-ออก ท�าให้ได้รับความเดือดร้อน 
ประสงค์ขอรับการไกล่เกล่ียเพื่อเปิดทางเข้า-ออก  
ต ่อมาส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายช ่วยเหลือ 
ทางกฎหมาย 3 จงึได้ส่งหนงัสอืถงึคูก่รณ ี แต่การ 
ไกล่เกลีย่ไม่เป็นผล ปัจจบุนับ้านดงักล่าว มผีูพ้กัอาศยั 
อยูท่ัง้หมด 13 คน คณะอนกุรรมการให้ความช่วยเหลอื 
ประจ�ากรุงเทพมหานครและที่เกินอ�านาจของ 
คณะอนกุรรมการให้ความช่วยเหลอืประจ�าจังหวดั 
คณะที ่ 1 ในการประชมุคร้ังที ่ 4/2568 เมือ่วนัที่ 
12 ธันวาคม 2567 ได้อนุมัติเงินกองทุนยุติธรรม 
เพื่อใช้เป็นค่าจ้างทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียม
ศาล และได้ว่าจ้างทนายความให้แก่ผู้ขอรับความ
ช่วยเหลอืแล้ว

 ฝากถงึประชาชนและเอกชนทีจ่ะสนบัสนนุ
 กองทนุยตุธิรรม

นายวรพล ชินเพชร : กองทุนยุติธรรม 
ได้รบัเงนิสนบัสนนุจากรฐับาล เพือ่น�าไปช่วยเหลอื
ประชาชนใน 4 ภารกจิหลกั ซึง่แต่ละปีมผีูร้้องขอ

วรพล ชินเพชร

“ผู้ต้องการบริจาคเงินเข้ากองทุนยุติธรรม สามารถติดต่อได้ทาง  
สายด่วนกระทรวงยตุธิรรม โทร 1111 กด 77, Application Justice Care/
ทางรฐั, Website https//jfo.mol.go.th และ facebook กองทนุยุตธิรรม 
กระทรวงยตุธิรรม”

“รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกระทรวงยตุธิรรม ได้ให้นโยบายเร่ืองการใช้
เงนิกองทนุให้คุม้ค่ากบัประชาชนมากทีส่ดุ โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลอื 
ที่เข้าถึง สะดวก รวดเร็ว และที่ส�าคัญการได้รับความยุติธรรม เข้าถึง 
ความยตุธิรรม ซึง่ต้องด�าเนินการให้มปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ”

ส่องอนาคต Landbridge กบั คอคอดกระ
สองโปรเจกต์อนาคตเส้นทางขนส่งสายใหม่

ประเทศไทยมีความพยายามท่ีจะพัฒนา
เศรษฐกิจภาคใต้ เพือ่เช่ือมโยงการขนส่งระหว่าง
มหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก “สถาบันปรีดี  
พนมยงค์” จึงจัดงานเสวนา PRIDI x PBIC: 
“อนาคตเส้นทางเศรษฐกิจ คลองไทย-คลองกระ  
-Landbridge จากวิสัยทัศน์ปรีดี พนมยงค์ สู ่
ยุทธศาสตร์เศรษฐกจิโลกแห่งศตวรรษที ่21” ณ ห้อง  
PBIC 211 ชัน้ 2 ตกึ 60 ปี วทิยาลยันานาชาตปิรดีี 
พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ 

โดยม ีคณุธดิารตัน์ ยิง่เจรญิ นกัวชิาการ คณะ
กรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร, 
คณุบณัฑิต ศรีภา อดตีกปัตนัเรือเดินสมุทรระหว่าง
ประเทศ และอดตีทีป่รกึษาอนกุรรมาธกิารคลองไทย 
และระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้, คุณภักดี ธนะปุระ  
ผูเ้ชีย่วชาญคลองกระ, คณุสุรเชษฐ์ ประวณีวงศ์วุฒิ  
ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดท�า 
และตดิตามการบรหิารงบประมาณ สภาผูแ้ทนราษฎร  
ร่วมเสวนา

รองศาสตราจารย์ ดร.อนสุรณ์ ธรรมใจ ประธาน
กรรมการบริหารสถาบนัปรดี ีพนมยงค์ กล่าวเปิดงาน 
โดยได้กล่าวถึง ข้อควรระมัดระวังต่อการแผน
พัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ ของ นายปรีดี พนมยงค์ 
ที่ต้องการยกสถานะของประเทศไทยให้มีความ
ส�าคัญระดับภูมิภาค โดยต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง 
ในเรื่องเอกราชและอธิปไตย จึงต้องใช้เงินทุนของ
ประเทศไทยในการลงทุน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ภาคใต้ก็ยังคงถูกน�ามากล่าวถึง ปัจจุบันก็ยังคงมี 
การศกึษาต่อโครงการนีอ้ยูต่ลอด ซึง่ค�านงึถงึความ
คุม้ค่าทางเศรษฐกิจและสิง่แวดล้อม

ด้าน นายบณัฑติ ศรภีา กล่าวว่า ในภาคใต้มี  
3 Megaproject คือ Landbridge จากระนอง 
มาชมุพร ตรงั พงังา กับกระบี ่เดิมมีถนนขนาดใหญ่
เชื่อมฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย แต่ว่าไม่มีท่าเรือ 
น�า้ลกึ ลกัษณะหัวกุด ท้ายกุด ท�าแล้วสญูเปล่า ต่อมา 
กค็อืถนนหมายเลข 44 กว้าง 200 เมตร ต้องการท�าเป็น  
Landbridge ในสมัยนายชวน หลกีภยั อกีแผนหนึง่ 
ก็คือโครงการคลองไทย ท่ีจะท�าท่าเรือทางด้าน
จงัหวดักระบี ่และอ่าวไทยท่ีจงัหวดัสงขลา

เมื่อไปเช็กระยะทางของ Landbridge และ
คลองไทย พบว่า Landbridge ย่นระยะทางได้ 
น้อยกว่าคลองไทย และต้องน�าสนิค้าข้ึน-ลงท่ีท่าเรอื
ทัง้สองฝ่ัง ขณะท่ีคลองไทยเป็นเส้นท่ีตรงท่ีสดุ เรอื
สามารถวิง่ผ่านไปได้เลย แต่โครงการ Landbridge  
จะต้องไปยกสนิค้าขึน้ฝ่ังท่ีท่าเรอืน�า้ลกึแล้วก็ Transfer  
(ย้าย) ไปทางรถไฟเพื่อน�าไปส่งท่ีท่าเรือน�้าลึก 
อีกฝั่ง เพราะฉะน้ันมองว่า Landbridge ไม่ได้ 
shortcut อะไร แต่ก็เหมาะกับประเทศไทย เพราะ
เม่ือมีสนิค้าข้ึนทีท่่าเรอืทีร่ะนองสามารถส่งต่อไปทาง 

รถไฟ หรอืใช้เรอืเลก็มารบัสนิค้าน�าไปส่งท่ีแหลมฉบงั  
จงัหวดัชลบรุี

“จะเห็นว่า บริบท Landbridge ต่างกันกับ
คลองไทย เพราะคลองไทยจะเป็นเส้นทางเดินเรือ
ของโลก เปรียบเทียบกับช่องแคบมะละกาได้ แต่  
Landbridge จะสะดวกเมือ่น�าสินค้าไปประเทศไทย 
ไม่ก็ข้ึนไปทางจนี แต่ว่าสนิค้าก็จะได้ปริมาณน้อย กใ็ช้ 
เป็นทางรถไฟแทน เพราะฉะนัน้จะไม่สามารถทีจ่ะไป 
แข่งขนักับช่องแคบมะละกาได้”

นายบัณฑิต กล่าวถึงปัญหาคลองไทย กรณี
ย่นระยะทางได้แค่ 680 กิโลเมตร และกรณ ี
น�า้ขึน้ น�า้ลง ดงันัน้การขดุคลองไทยก็ต้องขุดคลอง
ให้กว้างและลกึ เนือ่งจากช่องแคบมะละกา ลกึสดุ 
20.05 เมตร ส่วนคลองไทยเราสามารถท�าให้ลกึได้ 
ถึง 30 เมตร สามารถรับเรือขนาดที่ใหญ่ที่สุด 
ในโลกได้ เพือ่ทีจ่ะแข่งขนักบัช่องแคบมะละกา แต่ถ้า
จะท�า Landbridge ก็ต้องท�าให้เลก็ เพราะใช้แข่งกบั 
มะละกาไม่ได้ 

“Landbridge ย่นได้ 580 กิโลเมตร กจ็รงิ แต่
การขนส่งสินค้าอาจจะช้ากว่าช่องแคบมะละกาถึง 
5-6 วัน เพราะเหตุว่า ต้องยกขึ้นยกลงหลายรอบ 
ส�าหรบัเรอืขนาดใหญ่ ส่วนคลองไทยย่นได้ประมาณ 
680 กโิลเมตร แต่ถ้าเป็นเรอืทีจ่ะเข้าประเทศไทย ซ่ึง

ไม่ต้องไปทางช่องแคบมะละกา จะช่วยร่นระยะทาง
ได้ประมาณ 1,200 กโิลเมตร”

นายบัณฑิต กล่าวอีกว่า กรณี Landbridge 
เราคิดกนัมาหลายรอบมาก อย่างเช่น ถนนท่ีเชือ่ม 
จ.กระบี่ ถึง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (พ.ศ. 
2536-2540) เราท�าเป็นถนนเรียบร้อยแล้ว แต่ยัง 
ไม่ได้ท�าท่าเรอืมารองรบั กระทัง่ทกุวนันีก้ระบีก่ลายเป็น 
ที่ท่องเที่ยวส�าคัญ ท�าต่อไม่ได้แล้ว ก็ต้องไปหา 
ที่ใหม่เพื่อท�าท่าเรือน�้าลึก ก็เล็งกันมาหลายรอบ 
เช่น ทบัละมถึุงสชิล (พ.ศ. 2540-2547) ปัจจุบนัก็  
จ.ระยอง ถึง จ.ชมุพร (พ.ศ. 2561-ปัจจุบนั) รวมทัง้ 

หลกัการ Landbridge กค็อืว่า จะมท่ีาเรอืน�า้ลกึ 
อยู่ 2 ฝั่ง เมื่อเรือมาถึง ก็จะมีการขนถ่ายสินค้า 
ลงมาพกัไว้ทีล่านตู ้จากนัน้ขนถ่ายด้วยรถยนต์หรอื
รถไฟ เพ่ือส่งไปยังเรืออีกฝั่ง แค่เรืออย่างเดียวก ็
เสยีเวลามากแล้ว ถ้าเป็นเรอืขนาด 20,000 ตู ้ใช้เวลา 
3-4 วนั และข้ึนท่าเรอือกีกเ็ป็น 6-7 วนั แต่ถ้าไป 
วิง่รอบมะละกาไม่ถึงวนั มองไปแล้ว Landbridge  
จะเหมาะกับเรอืทีม่าส่งแค่ตูส้องตูข้ึน้ท่าเรอืแล้ววิง่เข้า 
เมืองไทย เพราะว่าจะต้องเติมสินค้าให้เต็มล�าเรือ
ก่อนถึงจะไปได้ ขบวนการนีเ้สยีเวลา จึงไม่สามารถ
ไปแข่งกบัช่องแคบมะละกาได้ 

เป็นเรือ่งของกฎหมาย Transshipment ทีจ่ะต้อง
เป็น One Customs คือ ศุลกากรเดียวกัน เป็น 
Port เดยีวกนั ตัง้แต่ต้นทางจนถงึปลายทาง ดังนัน้
ลกัษณะ Landbridge กค็อื มรีถไฟ ม ีMotorway 
มสีองข้างทาง และมรีัว้กัน้ปิด 

“ส่วนทีอ่าจารย์อนสุรณ์ ธรรมใจ พดูเมือ่สกัครู่ 
ตัวเลขแตกต่างกัน ตัวเลขปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ 
ของส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) รวมได้ 20,000,000 ตู้ แต่ของ
สภาพฒัน์ฯ แค่ 3,000,000 ตู ้เวลาน�าไปใช้ในการ
ค�านวณจรงิตัวเลขกจ็ะไม่เหมอืนกันกคื็อ สภาพัฒน์
ค�านวณได้ 3,000,000 ตู ้เขากต้็องคดิว่าเพยีงเท่านี้ 
จะลงทุนไปเยอะแยะท�าไม ใช้ท่าเรือเล็กๆ ก็พอ 
ท่าเรอืระนองทีม่อียูแ่ล้ว ส่วนท่าเรือชุมพรกท็�าแบบ
เลก็ๆ แต่ถ้ามปีรมิาณ 20,000,000 ตู ้กต้็องคดิใหม่
ว่าเป็นท่าเรอืขนาดใหญ่”

ส�าหรบัจ�านวนตูป้ระมาณ 80,000 ตู้ ในแต่ละปี 
ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ อาจจะประมาณ 90,000-
100,000 ตูต่้อปี ผ่านช่องแคบมะละกา เรือทีจ่ะใช้จริง 
ที่จะเป็นลูกค้าประจ�าเราก็คือ เรือ Container  
ซ่ึงเขาจะวิง่เป็น regular rod วิง่ไปวิง่กลบัทางเดมิ 
เหมอืนรถเมล์ ถ้า Main rod เขาอยูม่ะละกา เขาก็ 
จะวิง่เฉพาะมะละกา เรอืเลก็ท่ีจะมาซอยกเ็หมอืนกบั 
รถสองแถวทีจ่ะวิง่ออกมาจากซอย เหมอืนแหลมฉบัง 
ของเรา แต่ถ้าเขาย้ายมาผ่านทางคลองไทย เขากจ็ะเอา 
เรือใหญ่มาวิ่ง แล้วก็รับสินค้าจากคลองไทย 
ไปได้เลย 

“สนิค้าทีผ่่านประเทศสงิคโปร์ เป็น transshipment  
90 เปอร์เซ็นต์ สนิค้าในประเทศมแีค่ 10 เปอร์เซน็ต์ 
โดยเขาสร้างท่าเรือใหญ่ข้ึนมา ให้เรือลูกกับ 
เรอืแม่เจอกนัทีท่่าเรอื transship สนิค้าระหว่างกนั  
เพราะฉะนัน้ถ้าเราสร้างท่าเรอืขนาดเดยีวกบัสงิคโปร์  
แล้วก็แข่งขันกับสิงคโปร์ได้ เรือต่างๆ ก็มีโอกาส 
ทีจ่ะย้ายมาคลองไทยได้”  นายบณัฑติ กล่าว

“ถ้าจะท�า Landbridge กต้็องท�าให้เลก็ เพราะใช้แข่งขนักบัมะละกาไม่ได้ 
ใช้เฉพาะบ้านเราเป็น Domestic และ Logistics ไป แต่ถ้าท�าคลองไทยกค็อื
การแข่งกบัช่องแคบมะละกาเลย ซึง่กต้็องท�าให้ใหญ่และกล็กึกว่าช่องแคบ
มะละกา เพือ่ให้สามารถรบัเรอืขนาดทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกได้”

บัณฑิต ศรีภำ 

“ส�าหรับค่าขนส่งใน Landbridge รวมแล้ว
ประมาณ 6,510 บาทต่อตู ้ ถ้ามีส่วนลดกจ็ะเหลอื 
4,640 บาทต่อตู ้ ประมาณว่าถ้าเป็นเรือขนาด 
20,000 ตู ้ ค่าใช้จ่ายกเ็กอืบร้อยล้าน เพราะฉะนัน้
ไม่คุม้เลย ไม่มปีระโยชน์ทีเ่รอืจะมาใช้ตรงนี ้ ถ้าเรอื 
ขนาด 20,000 ตู้ เขาจะมีเครนประมาณ 8 ตัว  
ถ้าเกิดจะขนสนิค้าลงหมดท้ังล�ากใ็ช้เวลานาน เกือบ 
3-4 วัน จะต้องใช้เวลาในการขนส่ง เพราะฉะนั้น 
กจ็ะแข่งขนัไม่ได้ อกีประเดน็คือในอนาคตขนาดเรอื 
จะใหญ่ข้ึนไปเรื่อยๆ จาก 20,000 ตู้ ก็จะไปถึง 
28,000 ตู้ ดังนั้น ถ้าเราท�า Landbridge หรือ 
คลองไทยกต้็องคดิถึงประเดน็นีด้้วย” 

นายบณัฑติ กล่าวเพ่ิมเตมิว่า แนวคดิ Landbridge  
เขาเรยีกว่า One Port Two Side หมายความว่า 
ทัง้หมดนีเ้ป็นท่าเรอืเดยีวกนั เพราะฉะนัน้ 2 ข้างทาง  
จะไม่มปีระโยชน์เลย เพราะต้องท�าถนนเหมอืน Mo-
torway ต้องกัน้ไว้หมด เป็น One Port Two Side  

ปากบารา จ.สตลู ถึง จ.สงขลา (พ.ศ. 2548-2561)  
ไม่ประสบความส�าเร็จเลยสักเส้น แม้แต่จาก 
จ.ปัตตานี ถึง ปีนัง มาเลเซีย ก็มีแนวคิดว่าจะดึง
เศรษฐกจิและการงทนุไปลงทีปั่ตตานดีีไหม 

ส�าหรับ Landbridge ของเรา ท�าตรงท่าเรือ
ระนอง และชมุพร โดยจะยกตูข้ึ้นมาขนถ่ายเชือ่มต่อ 
ด้วยรถไฟ หรือ ทางด่วน Motorway แต่ก็ก�าลัง
เป็นปัญหา เพราะมีผู้ประท้วงอยู่ ที่อ�าเภอพะโต๊ะ 
ชาวบ้านเขาจะเขยีนป้ายตลอดเส้นทาง No Landbridge  
ตลอด

ของผู ้ขอรับความช่วยเหลือได้เข็นรถผ่านบ้าน 
ของเจ้าของที่ดินที่เปิดทางจ�าเป็นให้ ลูกชายของ
เจ้าของที่ดิน ได้บอกมารดาของตนเองว่า เข็นรถ
เสยีงดงั เจ้าของทีด่นิจงึได้เริม่ท�าประตทูางเข้าและ
ทางออก โดยใช้เป็นแผ่นเมทัลชีทและล็อกกุญแจ 
แต่ตอนที่ไม่มีปัญหากันนั้น เจ้าของที่ดิน ได้เอา
กุญแจให้กับทางบ้านของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
ไว้เปิดเข้าทางจ�าเป็น ต่อมาหลังจากที่มีปัญหากัน
นัน้ เจ้าของทีด่นิได้เปลีย่นตวัลอ็กทางเข้าทางออก 
และได้เปิดปิดเป็นเวลา โดยจะเปิดประตูทางเข้า
และทางออกในเวลา 06.00 น. ถงึ 20.00 น. เท่านัน้

ต่อมาผู้ขอรับความช่วยเหลือได้เขียนหนังสือ
ถวายฎีกาถึงพระบาลสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว 
ขอพระองค์ช่วยประชาชนทีเ่ดือดร้อน หน่วยงานต่างๆ  
ที่ได้รับหมอบหมายจากท�าเนียบขององคมนตรี  
กไ็ด้ส่งหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ และดูแลเบือ้งต้น
จนตอนนี ้ตามส�าเนาบนัทกึข้อความของส�านกังาน
อยัการพเิศษฝ่ายช่วยเหลอืทางกฎหมาย 1 ที ่ อส 
0035.4/923 ลงวนัที ่31 กรกฎาคม 2567 ได้ส่ง
เรื่องของผู้ขอรับความช่วยเหลือไปยังส�านักงาน
อยัการพเิศษฝ่ายช่วยเหลอืทางกฎหมาย 3 ให้ช่วย
ด�าเนนิการสอบข้อเทจ็จรงิแล้ว

ตามส�าเนาหนงัสอื ที ่อส 0035.6/867 ลงวนัที่  
16 สงิหาคม 2567 เรือ่งขอให้แก้ไข ปัญหาความ
เดอืดร้อน ด้วย ส�านกังานองคมนตร ี ได้มหีนงัสอื
แจ้งไปยงัอธบิดีอยัการ ส�านกังานคุ้มครองสิทธแิละ
ช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ประชาชน กรณผีูข้อรบั
ความช่วยเหลอืได้ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายฎกีา 
ความว่าครอบครัวมีผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และ 

ความช่วยเหลือจ�านวนมาก โดยกฎหมายเองได้เปิด
โอกาสให้ภาคเอกชน สามารถบรจิาคเงนิเข้ากองทนุ
ยตุธิรรมได้ เพือ่เป็นแหล่งเงนิทนุในการช่วยเหลอื
ประชาชนในการด�าเนนิคด ี การขอปล่อยชัว่คราว
ผู้ต้องหาหรือจ�าเลย การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูก 
ละเมดิสทิธมินษุยชน และการให้ความรูท้างกฎหมาย 
แก่ประชาชน ส�าหรบับคุคลธรรมดาสามารถน�าไปหกั 
เป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ของจ�านวนเงินที่
บรจิาค แต่เมือ่รวมกบัค่าใช้จ่ายเพือ่สนบัสนนุการ 
ศึกษา ส�าหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ 
ให้ความเห็นชอบแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของ
เงินได้พึงประเมิน หลังจากหักค่าใช้จ่ายและ 
หกัลดหย่อนนัน้ 

บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถ
น�ามาหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า ของรายจ่ายที่
บรจิาค ไม่ว่าจะจ่ายเป็นเงนิหรอืทรพัย์สนิ แต่เมือ่
รวมกบัรายจ่ายทีจ่่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพือ่สนบัสนนุ
การศึกษาส�าหรับโครงการท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ความเห็นชอบและรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดสร้าง และการบ�ารุงรักษาสนามเด็กเล่น 
สวนสาธารณะ หรือ สนามกีฬาของเอกชนที่เปิด
ให้บริการประชาชนใช้เป็นการทั่วไปโดยไม่เก็บ 
ค่าบริการใดๆ หรือสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ 
หรือสนามกีฬาของทางราชการแล้ว ต้องไม่เกิน
ร้อยละสิบของก�าไรสุทธิก่อนหักรายจ่าย เพ่ือการ
กุศลสาธารณะ หรือเพื่อการสาธารณะประโยชน์ 
และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ตาม
มาตรา 65 ตร ี(3) แห่งประมวลรษัฎากร

ทัง้สิน้ 854 ราย สามารถด�าเนนิการแล้วเสรจ็ได้ทัง้สิน้  
634 ราย แล้วเสร็จภายในมาตรฐานระยะเวลา 
งานบรกิารของกองทนุยตุธิรรม 627 ราย (คดิเป็น
ร้อยละ 98.90) ซึง่มผีลการด�าเนนิงานดขีึน้ร้อยละ 
0.17 จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองทนุยตุธิรรม
ด�าเนินการแล้วเสร็จภายในมาตรฐานระยะเวลา
งานบรกิาร (คดิเป็นร้อยละ 98.73) ส่วนภมูภิาค มี
จ�านวนผู้ขอรับความช่วยเหลือทั้งสิ้น 3,881 ราย 
สามารถด�าเนินการแล้วเสรจ็ได้ทัง้สิน้ 3,678 ราย 
แล้วเสร็จภายในมาตรฐานระยะเวลางานบริการ
ของกองทุนยุติธรรม 3,617 ราย (คิดเป็นร้อยละ 
98.34) ซึ่งมีผลการด�าเนินงานดีขึ้นร้อยละ 0.86 
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองทุนยุติธรรม
ด�าเนินการแล้วเสร็จภายในมาตรฐานระยะเวลา 
งานบรกิาร (คดิเป็นร้อยละ 97.48) 

ส�าหรบังบประมาณและการใช้จ่าย ทางกองทนุ
ยุติธรรมได้รับอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ�าปี 2567 เพื่อช่วยเหลือประชาชน รวม 
จ�านวน 225,000,000 บาท อนมุตัใิห้ความช่วยเหลอื 
ประชาชน ไปทัง้สิน้จ�านวน 125,013,583.07 บาท  

มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชน 
รบัทราบในวงกว้าง เพือ่ขยายกลุม่เป้าหมายในการ
ขอรับบริการจากกองทุนยุติธรรมให้เพ่ิมมากข้ึน  
และได้มีการจัดท�าระบบการติดตามเงินคืนของ 
กองทนุยติุธรรม ในระบบ Back Office เพือ่ให้เจ้าหน้าที ่
สามารถด�าเนนิการได้อย่างถูกต้อง ตามขัน้ตอนของ 
กฎหมายและเป็นไปตามระยะเวลาทีก่�าหนด

ตวัอย่างของสมาร์ทเซอร์วสิทีถ่อืเป็นนวตักรรม
ส�านกังานกองทนุยตุธิรรม เรือ่งแรก คอื การน�าเอา 
หนังสือรับรองมาใช้ประกันผู ้ต ้องหาได้ทันที  
โดยส�านักงานกองทุนยุติธรรมได้ท�าข้อตกลงกับ
ส�านกังานศาลยตุธิรรมในการใช้หนงัสอืรับรองการ 
ช�าระเงนิกองทนุยตุธิรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ เพ่ือการ 
วางหลักประกันตัวผู้ต้องหาหรือจ�าเลย และได้
ร่วมมือพัฒนาการยื่นขอปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือ
จ�าเลยทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยส�านักงาน 
ศาลยุติธรรมได้เสนอให้ส�านักงานกองทุนยุติธรรม
เข้ามาเป็น User ในการใช้งานรบับรกิารออนไลน์
ศาลยตุธิรรม ซ่ึงสามารถยืน่ค�าร้องขอปล่อยชัว่คราว
ผู ้ต้องหาหรือจ�าเลยแบบออนไลน์ได้ สามารถ 



ปีที่ 19 ฉบับที่ 449 วันที่ 1-15 เมษายน 2568 ท้องถิน่ไทย  3ท้องถิน่ไทยท้องถิน่ไทย

มท.1 ย�า้ “ขบัเคลือ่นอีสานสูอ่นาคต”
เพิม่โอกาสสร้างรายได้ให้ประชาชน

“อนทิุน” แสดงวสิยัทัศน์ 8 จังหวดั 8 วสัิยทัศน์   
ในงานการประชุม “E-SAN Life drive :  
มุง่ขบัเคลือ่นอีสานสูอ่นาคต”   ณ มหาวทิยาลยั
ราชภัฏศรีสะเกษ และลงพื้นท่ีมอบแนวทาง
การขับเคล่ือนการพัฒนาพื้นที่เพ่ือบ�าบัดทุกข ์
บ�ารงุสขุ ประชาชนชาวจงัหวดัศรสีะเกษ ณ ไร่
สร้างฝัน อ.ศรรีตันะ จ.ศรสีะเกษ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แสดง 
วสัิยทศัน์ในงานการประชุม “E-SAN Life Drive: 
ขับเคล่ือนอีสาน สู่อนาคต” โดยมี นายอาคม  
เตมิพทิยาไพสฐิ กรรมการกฤษฎกีา นายอรรษษิฐ์ 
สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมด้วย  
ณ ศรพีฤทเธศวรเธยีเตอร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ  
อ.เมอืงศรสีะเกษ จ.ศรสีะเกษ

นายอนทิุน กล่าวว่า E-SAN Life Drive มคีวาม 
พเิศษ เพราะเป็นการมาประชมุร่วมกันจากทุกภาคส่วน  
ท้ังภาคเอกชน ข้าราชการประจ�า นักการเมือง 
ภาคประชาชน ภาคส่ือมวลชน ทีเ่ราต้องรวมพลงั
เครือข่ายทั้งหมดนี้ ขับเคลื่อนให้ความเจริญด้าน
เศรษฐกจิบรรลผุลสัมฤทธิ ์เพือ่ความอยูด่มีสีขุของ
ประชาชน ซึง่วนันีเ้รามาแลกเปลีย่นอนาคต แลก
เปล่ียนมุมมอง เพื่อให้ชีวิตของพ่ีน้องประชาชน
ก้าวไปได้อย่างมั่นคง โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงมหาดไทยมารับฟังความเห็นจากผู้น�า 
ทีม่บีทบาทด้านเศรษฐกจิของแต่ละจงัหวดั เพือ่ฝ่าย 
นโยบายสามารถสนบัสนนุได้อย่างเตม็ทีแ่ละมากขึน้  
และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดต่างๆ 
มาร่วมด้วย เพื่อเขาสามารถสะท้อนความเห็น  
มมุมองประชาชนจังหวดัต่างๆ อย่างเตม็ท่ี เพือ่เพิม่
โอกาส เสรมิสร้างรายได้ให้กบัประชาชน

“ตามกรอบแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียง
เหนอื พ.ศ. 2566-2570 ให้ทศิทางไว้ว่า จะต้อง 
พัฒนาสู ่การเป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของ 
อนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง” โดยให้ความส�าคญักบัการ
พฒันาใน 3 มติ ิ ได้แก่ “Green : ฐานการผลติ” 
ท่ีเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม เกษตรปลอดภยั เกษตร
อินทรีย์ขับเคล่ือนการพัฒนาด้วยโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG (Bio-Circular-Green Economy เศรษฐกจิ
ชวีภาพ เศรษฐกจิหมนุเวยีน และเศรษฐกจิสเีขยีว) 
รวมถึงการบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืน “Gate 
: เป็นประตูเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน” ทั้ง
การเชือ่มโยงเศรษฐกจิชายแดน ระเบยีงเศรษฐกจิ
พฒันาการค้า การลงทุน การท่องเทีย่ว โลจสิตกิส์ 
และ “Growth : การเพิม่ขดีความสามารถในการ
แข่งขนัและยกระดบัคณุภาพชีวติประชาชน” โดย
ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พเิศษภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื”

นายอนุทิน ย�้าว่า ความเข้าใจตลาดเป็นสิ่ง
ส�าคญั จงึได้ย�า้เสมอว่า ข้าราชการของกระทรวง
มหาดไทยต้องใกล้ชดิกบัภาคเอกชนด้วย เพือ่จะได้ 
รับรู้ถึงความเปล่ียนแปลงและความท้าทายของ
ตลาดในแต่ละช่วง เช่น รองผูว่้า ด้านเศรษฐกจิ ต้อง
เพิม่พนูองค์ความรูด้้านเศรษฐกจิ การตลาด โอกาส

การลงทุน การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของพ่ีน้อง
ประชาชนจังหวัดที่รับผิดชอบดูแลอยู่ให้มีมูลค่า
เพิม่มากทีส่ดุ เท่าทีจ่ะท�าได้ ด้วยการน�าต้นทนุทาง
วฒันธรรม ภมูปัิญญาท้องถิน่และสิง่ทีจ่บัต้องไม่ได้ 
อย่างภาคบรกิารและการท่องเท่ียว ซึง่ต้องหาไอเดีย 
ว่าจะสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัสิง่ท่ีมีอยูไ่ด้อย่างไร

เฉกเช่นตัวอย่างล่าสุดเม่ือ 3 วันก่อน ที่งาน 
“Colors of Buriram” จ.บุรรีมัย์ เป็นงานท่ีจดัขึน้ 
เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระด�าริ 
“ผ้าไทยใส่ให้สนกุ” ตนได้เหน็การน�าเศษผ้ามาท�า 
แพก็เกจจิง้ มาท�ารองเท้า มาท�ากระเป๋า และแม้ว่า
จะมีลายผ้ามาจากชาวบ้านต่างๆ อย่างสวยงาม 
แต่เมือ่ packaging สวยงาม บางกล่องเป็นกล่อง
แม่เหลก็ เอาผ้าผนืไหนใส่มันกเ็พิม่มูลค่าทันทีโดย
อตัโนมตั ิ ดงันัน้ “ผูว่้าราชการจงัหวัดต้องมีความ
ละเอียดละออด้วย” เพื่อชาวบ้านจะได้ไม่เสีย
โอกาส ดงัหนังสอืสามเกลอ (พล นกิร กมิหงวน) 
ภรรยาของ 3 เกลอ คอื นนัทา ประไพ นวลละออ 
และเมือ่ใครถามว่า ภรรยาใครสวยท่ีสดุ กต้็องเป็น 
“ละออ” จึงขอให้ผู้ว่าฯ 8 จังหวัด และจังหวัด
อืน่ๆ ต้องให้ความส�าคญักบัทุกด้าน เพ่ือสนบัสนนุ
อุตสาหกรรมจังหวัดท่าน และขายผลิตภัณฑ์ที่มี
ต้นทนุทางวฒันธรรมมีภมิูปัญญาท้องถิน่ด้วย และ
เมื่อสนับสนุนอย่างเต็มท่ีแล้ว ก็จะต่อยอดไปถึง
สิ่งที่เราสามารถเพ่ิมรายได้ขึ้นมาอีก นั่นคือ ภาค
บริการการท่องเท่ียว โดยคนที่มาจับจ่ายใช้สอย 
ซื้อของภูมิปัญญา ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นของไทย  
และได้มาท่องเท่ียว มาใช้บรกิาร สองค�านีก้จ็ะรวมกนั  
ท�าให้เศรษฐกิจขยายตัวข้ึน จึงต้องช่วยกันท�า 
ทกุวถิทีางเพือ่พฒันาสินค้าเรา ให้มีประสิทธิภาพ
สงูสดุตลอดเวลา

การประชุมคร้ังนี้ มีผู ้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงมหาดไทย ผูว่้าราชการจงัหวัดศรีสะเกษ 
อ�านาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี นครราชสีมา 
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ผู ้แทนสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู ้แทนส�านัก 
งบประมาณ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ผูบ้รหิารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และสือ่มวลชน ร่วมรับฟัง

นายอนทุนิ ชาญวรีกูล พร้อมคณะ ยงัได้เดนิทาง 
ไปพบปะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ 
ณ ไร่สร้างฝัน อ.ศรรัีตนะ จ.ศรีสะเกษ โดยกล่าว
ว่า เป็นวาสนาที่ได้มาพบชาวศรีรัตนะทุกคน ซึ่ง 
ศรีสะเกษมีมากกว่าค�าว ่าผูกพัน ทุกวันจะมี 
ค�าว่า ‘ศรสีะเกษ’ เข้ามาในสมอง เพราะเป็นพ้ืนท่ี
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจดังท่ีผู ้แทน 
จ.ศรีสะเกษ ได้กล่าวในการน�าเสนองาน E-San 
Live Drive ว่า ได้ก้าวข้ามความเป็นจังหวัด 
ที่ยากจนที่สุดด้วยต้นทุนส่ิงดีๆ ท่ีมีอยู ่ในพ้ืนท่ี  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ “ทุเรียน”

“ในการเดินทางไปร ่วมประชุมกับท ่าน 
นายกรฐัมนตรทีีป่ระเทศจนี ผมได้มีโอกาสพบกบั
ประธานาธบิดสี ีจิน้ผงิ ซึง่ท่านได้กล่าวชืน่ชมและ
ชืน่ชอบทเุรยีนหมอนทองของประเทศไทย อยากให้ 
ไทยผลิตทุเรียนหมอนทองส่งออกไปที่จีนให้มาก  
เราจงึต้องส่งเสรมิพ่อแม่พีน้่องปลกูทุเรยีนทีม่คุีณภาพ 
เพื่อการส่งออก และกระตุ ้นเศรษฐกิจไทย”  
นายอนทุนิ กล่าว

มท.1 “อนุทิน” เป็นประธานพิธีเปิดงาน 
“120 ปี วันท้องถิ่นไทย” เพ่ือน้อมร�าลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรม
ราชโองการให้ยกฐานะต�าบลท่าฉลอมขึ้นเป็น 
“สุขาภิบาลท่าฉลอม” เป็นการถือก�าเนิดการ 
ปกครองส่วนท้องถิน่ครัง้แรกในประเทศไทย พร้อม 
มอบรางวัล “ข้าราชการท้องถิน่ดเีด่น ประจ�าปี  
2567”

เมือ่วนัที ่18 มนีาคม 2568 ณ ลานพระบรม
ราชานุสาวรีย์ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) 
พระอารามหลวง ต.ท่าฉลอม อ.เมอืงสมุทรสาคร 
จ.สมทุรสาคร นายอนทุนิ ชาญวรีกลู รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เป็นประธานพธิเีปิดงาน “120 ปี วนัท้องถิน่ไทย” 

โดยมี นางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภริยา 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย ที่ปรึกษาสมาคมแม่บ้านมหาดไทย  
นายอรรษษิฐ์ สมัพนัธรตัน์ ปลดักระทรวงมหาดไทย  
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ (สถ.) หวัหน้าส่วนราชการระดบั 
กรมสังกัดกระทรวงมหาดไทย นางวาทิณี  
โฆษาศวิไิลซ์ ประธานชมรมแม่บ้าน สถ. นายสรุพล  
เจรญิภมู ินายธนนท์ พรรพภีาส รองอธบิด ีสถ. 
นางภัชชญา พรรพีภาส รองประธานชมรม 

ผลการด�าเนินงานขับเคล่ือนนโยบายส�าคัญของ
กระทรวงมหาดไทย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล กล ่าวว ่า วันนี้ 
เป ็นวันส� าคัญที่ ทุ กคนจะได ้น ้อมร� าลึกถึ ง 
พระมหาก รุณาธิ คุณของพระบาทสมเด็ จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรม
ราชโองการให้ยกฐานะต�าบลท่าฉลอมขึ้นเป็น 

“อนทุนิ” เปิดงาน “120 ปี วนัท้องถิน่ไทย” 
มอบรางวัลข้าราชการท้องถิน่ดเีด่น ปี 2567

ในอนาคตอันใกล้นี้ ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส ่วนท ้องถิ่นจะสามารถต้ังโครงการเพ่ือขอ 
งบประมาณได้ด้วยตนเองไปยังส�านักงบประมาณ  
โดยไม่ต้องเสนอผ่านกระทรวงมหาดไทยดัง่ทีผ่่านมา 
อีกแล้ว ซึ่งเป็นความมุ่งในตั้งใจของกระทรวง
มหาดไทย เพือ่ลดขัน้ตอนการด�าเนนิงานของ อปท. 
ให้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ และยนืยนัว่า กระทรวง
มหาดไทยนั้นท�างานแบบ 24 ชั่วโมง ด้วยความ
ตัง้ใจสนบัสนนุบทบาท อปท. เพือ่ให้บรกิารรบัใช้
พีน้่องประชาชนคนไทยทกุคน

“กระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นส่งเสริมนโยบาย
กระจายอ�านาจให้เกิดความส�าเร็จมากทีสุ่ด เพราะ
การกระจายอ�านาจได้แผ่กระจายไปยังทุกชุมชน 
ทุกระดับ ส่งผลให้พี่น้องประชาชนสามารถเลือก
ผู้น�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองได้ 
สามารถที่จะเลือกใช้บริการ “คนกันเองที่ตนเอง

รู้จักในพ้ืนที่” มาบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุขในฐานะ 
ผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เกดิการอ�านวย 
ความสะดวก ลดขั้นตอนทางราชการ และพีน้่อง
ประชาชนสามารถรับบริการของภาครัฐอย่าง
รวดเรว็” นายอนทุนิ กล่าว

ทั้งนี้ ข้าราชการส่วนท้องถ่ินดีเด่น ในระดับ
ประเทศ จ�านวน 30 คน ซ่ึงเข้ารบัรางวลัดงักล่าว
ในวนัท้องถิน่ไทย วนัที ่18 มนีาคม 2568 แบ่งเป็น  
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ�านวน  
7 คน พนกังานเทศบาลและพนกังานเมอืงพทัยา 
จ�านวน 10 คน พนกังานส่วนต�าบล จ�านวน 13 คน  
โดยจะได้รับ เข็มเชิดชูเกียรติ (สิงห์เกียรติยศ) 
เกยีรตบิตัรยกย่องเชดิชเูกยีรต ิและ บนัทกึประวตัิ
ในหนังสือที่ระลึกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ประจ�าปี พ.ศ. 2567

อนุทิน ชำญวีรกูล

แม่บ้าน สถ. ผู้ว่าราชการจงัหวัด ผูบ้รหิาร สมาชกิสภา  
ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร่วมในพธิด้ีวย

โอกาสนี ้นายอนุทนิ ได้เป็นประธานมอบรางวลั 
“ข้าราชการท้องถิน่ดเีด่น ประจ�าปี 2567” พร้อม
รบัชมการแสดงระบ�านาเกลือ โดยนกัเรยีนโรงเรียน
สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใน จ.สมทุรสาคร 
และการแสดงแสง ส ีเสยีง “สขุาภบิาลท่าฉลอม” 
จุดเริ่มต้นของการกระจายอ�านาจการปกครอง 
ให้ประชาชนในท้องถิน่ พร้อมเยีย่มชมนทิรรศการ

“สุขาภิบาลท่าฉลอม” เป็นการถือก�าเนิดการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นคร้ังแรกในประเทศไทย นับ
ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 120 ปี ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้เป็น “รากฐานส�าคัญของการ
พัฒนาประเทศ” เพราะเป็นกลไกที่ใกล้ชิดกับ 
พีน้่องประชาชนมากท่ีสดุ รบัฟังปัญหา เข้าใจความ
ต้องการประชาชน และสามารถขับเคลื่อนการ
เปลีย่นแปลงได้อย่างแท้จรงิ
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 เข้าเยีย่มคารวะ
ดร.ก�าพล มหานุกูล ประธานกรรมการบริหารบริษัท อปท.นิวส์ เข้าเยี่ยมคารวะ 

พร้อมแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบั ลปิิการ์ ก�าลงัชัย อธบิดกีรมส่งเสรมิวฒันธรรม รกัษาราชการแทน 
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยมี สุทธิพงษ์ โฉมฉลาด นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ  
และ ธญัลกัษณ์ พุม่มาก นกัวชิาการวัฒนธรรมปฏิบตักิาร ให้การต้อนรบั

 สพฉ.จบัมอื ต�ารวจน�า้ ขยายเครอืข่ายช่วยผู้ประสบภยัทางน�า้ 
เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

(สพฉ.) ร่วมกบั พลต�ารวจตรเีศรษฐสริ ินพิภยะ ผูบ้งัคบัการต�ารวจน�า้ กองบงัคบัการต�ารวจน�า้ 
ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิ ลงนามบนัทกึความเข้าใจ “ในการเฝ้าระวงัและช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั
ทางน�า้ เพือ่คุม้ครองสทิธใินการเข้าถงึระบบการแพทย์ฉกุเฉนิทางน�า้อย่างทัว่ถงึ เท่าเทยีม และมี
คณุภาพมาตรฐาน” โดยได้รบัเกยีรตจิาก สมาชกิวฒุสิภา ประธานอนกุรรมาธกิารความปลอดภยั
ด้านการท่องเทีย่วและการกฬีา ร่วมเป็นสกัขพียาน

 ธ.ก.ส.ร่วมมอื กรมป่าไม้ เร่งฟ้ืนฟปู่าชมุชน–ป่าเสือ่มโทรม
ฉตัรชยั ศริไิล ผูจ้ดัการธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วย 

สรุชยั อจลบญุ อธบิดกีรมป่าไม้ ร่วมลงนามบนัทกึความเข้าใจความร่วมมอืขับเคลือ่นโครงการ BAAC  
Carbon Credit ป่าชุมชนและป่าเสือ่มโทรม ระหว่าง ธ.ก.ส. และกรมป่าไม้ เพือ่ร่วมกันบ�ารงุรักษา 
และอนรุกัษ์ป่าชมุชนและฟ้ืนฟปู่าเสือ่มโทรม โดยส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของชมุชนท้องถิน่ในการ
อนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ ซึง่ ธ.ก.ส. จะสนับสนุนเกษตรกรและชมุชนในเรือ่งการปลกู บ�ารงุรกัษา 
ตามแนวทางหลกัวชิาการป่าไม้

 การประปาส่วนภมูภิาคเขต 6 ขอนแก่น ศกึษาดงูานฯ
อนพุงศ์ สถาพรผล ผูจ้ดัการส่วนพฒันาผลติภณัฑ์คลาวด์และบ๊ิกดาต้า บรษัิท โทรคมนาคม

แห่งชาต ิ จ�ากดั (มหาชน) หรอื NT ให้การต้อนรบั ศราวุธ ภูสเีงนิ ผู้อ�านวยการกองเทคโนโลยี
สารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสน�าบุคลากรในสังกัด 
กองเทคโนโลยสีารสนเทศ เข้ารบัฟังการบรรยายสรปุในหวัข้อ การบรหิารจัดการระบบโครงข่าย
เคเบลิ ใต้น�า้ เทคโนโลย ีCloud และ Cloud Digital Service พร้อมท้ังเข้าเย่ียมชมศนูย์ NT Data Center  
ณ ศนูย์โทรคมนาคมศรรีาชา จงัหวัดชลบุรี 

 รมว.ไทย-จนี แลกเปลีย่นองค์ความรูด้้านการบรหิารจดัการน�า้
ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับ 

และหารอืร่วมกบั หลี ่ กัว๋องิ (Li Guoying) รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรัพยากรน�า้สาธารณรฐั 
ประชาชนจนีและคณะ ในโอกาสท่ีเดนิทางมาดงูานด้านการชลประทานของไทย โดยกระทรวงเกษตรฯ 
ได้ขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้ม ี
ความอยูด่กีนิด ีมรีายได้เพิม่ขึน้ มกีารใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาช่วยในการผลติสนิค้าเกษตร ส่งเสรมิ 
การผลติสนิค้าเกษตรมลูค่าสงู รวมท้ังขยายตลาดสินค้าเกษตรท่ีมีอยู่เดมิและเพิม่ตลาดใหม่ๆ 

 ออมสนิ ครองใจผูบ้รโิภค รบั 2 รางวลั สดุยอดแบรนด์ 11 ปีซ้อน
จารุพร ก�าธรนพคุณ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน สายงานการตลาดและสื่อสาร 

เพือ่ความยัง่ยนื เป็นผูแ้ทนธนาคารรบัรางวลั 2024-2025 Thailand’s Most Admired Company  
ในฐานะทีธ่นาคารออมสนิได้รบัการยกย่องเป็นธนาคารทีไ่ด้รับความน่าเชือ่ถอืสงูสดุจากผูบ้รโิภค 
ในกลุม่ธนาคารรฐั และรางวลั 2025 Thailand’s Most Admired Brand ในหมวดธนาคาร 
และบรกิารทางการเงิน กลุม่ธนาคารรัฐเฉพาะกิจ โดยครองความน่าเชือ่ถือและได้รบัความไว้วางใจ
จากผูบ้รโิภคมากท่ีสดุ ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 11 จัดโดยนิตยสาร BrandAge และ BrandAge Online 

 สถาบนัพระปกเกล้า จดัพธิเีปิดนทิรรศการเฉลมิพระเกยีรตฯิ 
พพิธิภณัฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูหั่ว สถาบันพระปกเกล้า จัดพธีิเปิดนทิรรศการ 

เฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 100 ปี บรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  
โดยได้รับเกยีรตจิาก มงคล สรุะสจัจะ ประธานวุฒสิภา ในฐานะรองประธานสภาสถาบนัพระปกเกล้า  
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า น�าโดย วิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบัน 
พระปกเกล้า ณัฐพงศ์ รอดม ีผูช่้วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และกูเ้กยีรต ิภมูริตัน์ ทีป่รกึษา
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ด้านการส่งเสรมิการเมืองภาคพลเมือง เข้าร่วมงาน

 เปิดเดนิขบวนรถจกัรไอน�า้ ครบรอบ 128 ปี กจิการการรถไฟ
ชยธรรม์ พรหมศร ปลดักระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพธิเีปิดเดินขบวนรถพเิศษน�าเทีย่ว  

รถจักรไอน�า้ ขบวนท่ี 901 ซ่ึงเป็นรถจักรไอน�า้รุน่แปซฟิิก หลงัสงครามโลกครัง้ที ่ 2 ในเส้นทาง
ประวตัศิาสตร์จากสถานีกรงุเทพ-อยธุยา-กรงุเทพ เนือ่งในโอกาสวนัคล้ายวนัสถาปนากจิการรถไฟ  
ครบรอบ 128 ปี พร้อมด้วย วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เพ่ือเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนและนักท่องเท่ียวได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการเดนิทางในเส้นทางประวติัศาสตร์

 กคช.ดงึ PEA - EGAT เสรมิแกร่งด้านบริหารจัดการพลงังาน
อนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน 

ในพธีิเปิดกิจกรรมวชิาการด้านการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั เนือ่งในโอกาสครบรอบ 52 ปี การเคหะแห่งชาติ  
และร่วมแสดงความยินดีการจัดท�าข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริหารจัดการพลังงาน 
และพลงังานทดแทน โดย ทวพีงษ์ วชิยัดษิฐ ผูว่้าการการเคหะแห่งชาต ิลงนามในบนัทกึความเข้าใจ 
ว่าด้วยความร่วมมอืโครงการจดัการพลงังานในองค์กรด้วยระบบดจิทิลั ร่วมกบั ประสทิธิ ์จนัทร์ประสทิธิ์  
รองผูว่้าการธรุกจิและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (PEA)

ญตัตกิารอภิปรายทัว่ไปไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตร ี“แพทองธาร ชนิวตัร” ในการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร  
ครัง้ที ่26 ผ่านไปแล้ว ผลการลงมต ิ26 มีนาคม 68 นายกรฐัมนตร ีมีคะแนนไว้วางใจท่วมท้นด้วยคะแนน 
319 เสยีง ไม่ไว้วางใจ 162 เสยีง งดออกเสยีง 7 เสยีง หลงัจากนีม้แีต่ควนัหลง   ณฐัพงษ์ เรอืงปัญญาวุฒิ  
หวัหน้าพรรคประชาชน ผูน้�าฝ่ายค้านเปิดประเดน็ไว้หลากหลาย โดย สส.ฝ่ายค้านอภปิรายต่อเป็นฉากๆ 
ทัง้กรณ ีทักษิณ ชินวัตร กลบัมารบัโทษในเรอืนจ�า แต่ไปรกัษาตวัชัน้ 14 รพ.ต�ารวจ มอีภสิทิธิเ์หนอื
นกัโทษคนอืน่  ตามมาด้วยกรณรีฐับาลก�าลงัผลกัดนั Entertainment Complex เปิดกาสโินและ
เลง็เปิดพนันออนไลน์ถกูกฏหมาย ทีฮ่อืฮาไม่แพ้กนัคอืการกล่าวหาว่า นายกฯ อาจเข้าข่ายเลีย่งภาษ ีจาก
การซือ้หุน้ด้วยสญัญาใช้เงินหรอื PN  การแก้สัญญารถไฟฟ้า, ขยายสญัญาทางด่วน, ปัญหา PM2.5  

 ขณะที ่พรษิฐ์ วชัรสนิธ ุสส.บญัชรีายชือ่ พรรคประชาชน ฉายละคร 5 ตอน เรือ่ง ‘รฐับาลเพือ่ไทยหัวใจคอื
ประชาชน’ พร้อมต�าหนคิวามไม่จรงิใจของรฐับาล ในเรือ่งการกระจายอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

 ตืน่เต้นฮอืฮา ช่วง “บ๊ิกป้อม” พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ หัวหน้าพรรคพลงัประชารฐั  ลกุขึน้มา
อภปิรายไม่ไว้วางใจนาน 10 นาท ีโดยระบวุ่า “นายกฯ บรหิารประเทศล้มเหลว ให้บคุคลในครอบครวัท�าตวั
เป็นผูม้อีทิธพิล” จากนัน้ “นายกอิง๊” ลกุขึน้ตอบสัน้ๆ ว่า “ทีผู่อ้าวโุสพูดมาทัง้หมดนัน้ ไม่เป็นความจรงิค่ะ”  

 ววิาทะในสภาฯ ผ่านไปแล้ว แต่เครอืข่ายนกัศกึษาประชาชนปฏริปูประเทศไทย (คปท.) ทีส่ะพาน
ชมยัมรเุชษฐ์ ยังมุง่ชมุนมุต่อเน่ือง แต่ถ้าไม่มีผู้ใช้แรงงานและเกษตรกรกลุม่ใดมาเตมิเตม็มอ็บอกี รฐับาล
กค็งไม่กงัวลอะไร  จากการเมืองระดบัชาต ิมาสู่การเมืองระดบัท้องถิน่ ว่าด้วย การเลอืกตัง้นายกฯ  

และสมาชกิสภาเทศบาลทัว่ประเทศ ในเดอืนพฤษภาคม 2568 เจ้าของต�าแหน่งท่ีนัง่อยูบ่นเก้าอี ้ส่วนใหญ่ 
ยงัคงเงยีบเฉยอยูใ่นทีต่ัง้ ไม่ค่อยกล้าเคลือ่นไหวอะไรมากนกั กลวัจะผดิกฏหมายเลอืกตัง้ คงต้องรอให้ถงึ 
วันเปิดรับสมัครเสียก่อนแล้วค่อยเปิดตัวหาเสียง ขณะที่นักการเมืองท้องถิ่นทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ 
หลายพืน้ที ่ ออกมาเสนอตวัจะลงสมคัรอย่างคกึคกั  เช่นที ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผูท้ีเ่สนอตวัเป็น 
นายกเทศมนตรนีครหาดใหญ่ ลยุหาเสยีงล่วงหน้าไปก่อนแล้ว ม ี2 ราย คอื “ปลดัแป้น” ณรงค์พร ณ พทัลงุ  
อดีตปลัดจังหวัดสงขลา และ “ผู้การชาติ” พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล อดีต สส.สงขลา เพ่ือนร่วมรุ่น 
“บิก๊ตู”่ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา เดนิหน้าเข้าหาประชาชนทกุวนั แต่มข่ีาวว่าฐานเสยีงของ 2 คนนี้ 
ทบัซ้อนกนัหลายชมุชน พล.ต.ท.สาคร ทองมณุ ีนายก ทน.หาดใหญ่คนเดมิแอบยิม้  ที ่อ.แม่สอด 
จ.ตาก สนามเลอืกต้ังเทศบาลนครแม่สอด “นายกฝอ” ดร.เทอดเกยีรต ิ ชนิสรนันท์ อดตี
นายกเทศบาลนครแม่สอด จดัทพั “ทมีกลุม่พัฒนานครแม่สอด” เปิดตวัหาเสยีงเตม็ที ่ย�า้ว่า  

“นครแม่สอดยังมี ศักยภาพที่จะพัฒนา 
ให้ดยีิง่ขึน้ และยงัมหีลายสิง่ทีผ่มต้องสานต่อ 
โดยเฉพาะเรือ่งการยกระดับคณุภาพชวีติของ 
พี่น้องให้ดียิ่งกว่าเดิม” ศึกเลือกต้ังครั้งน้ี  
หลายคนคาดหวงัว่า “นายกฝอ” จะได้กลบัมาเป็น 
นายกฯ นครแม่สอดอกีครัง้ เพราะเคยสร้าง 
ผลงานการพัฒนาด้านต่างๆ ไว้มากมาย แถมยัง 
เป็นก�าลังส�าคัญในการผลักดันให้แม่สอด 
ได้รับการประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน และยกฐานะจากเทศบาลเมือง 
ขึ้นเป็นเทศบาลนครแม่สอดในที่สุด   

อกีพืน้ท่ีหนึง่ทีถ่กูจบัตามอง คอืสนามเลอืกตัง้นายกเทศมนตรแีละสมาชกิเทศบาลนครเชยีงใหม่ เมือ่มข่ีาวว่า  
พรรคประชาชน สนบัสนนุ  “เหมา” ธีรวุฒ ิ แก้วฟอง ให้ลงสมคัรเป็นนายกเทศมนตรนีครเชยีงใหม่  
โดยรวบรวมทีมงานออกแนะน�าผูส้มคัรตามพืน้ทีต่่างๆ พร้อมเปิดตวัว่าทีผู่ส้มคัร สท. ทัง้ 24 คน พร้อมกนัน้ี 
กเ็ริม่ผลติสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ประชาสมัพนัธ์ตามแพลตฟอร์มต่างๆ แล้ว  ปิดท้ายที ่จ.ประจวบครีขีนัธ์ 
สนามเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหิน คราวนี้ ‘คิว อรุโณรส’ เปิดตัว 
ลงสมคัรนายกเทศมนตรเีทศบาลเมอืงหวัหนิ พร้อมทมี Fight for Huahin ประกาศสโลแกน ‘เปลีย่นนายก 
หวัหนิเปลีย่น’” ข่าวว่าสนามท้องถิน่ทีห่วัหนิครัง้นี ้“ครนูานา” รชยา ก�าเนดิแสง หญงิแกร่งใจเกินร้อย 
ประกาศตัวว่าจะลงสมคัร สท.ด้วย โดยต้ังใจว่า “ทกุก้าวย่างคือความต้ังใจ หวงัให้ชุมชนเข้มแขง็ เศรษฐกจิ

เมอืงหวัหนิเตบิโต คณุภาพชวีติทกุคนต้องดขีึน้” อปท.นวิส์ ขอให้ก�าลงัใจกบัทกุคนทีอ่าสา 
เข้ามาท�างานรบัใช้ประชาคมในท้องถิน่ครบั !! 

พล.อ. ประวิตร วงษ์สวุรรณ ดร.เทอดเกยีรต ิชนิสรนันท์ ควิ อรโุณรสณัฐพงษ์ เรอืงปัญญาวุฒิแพทองธาร ชินวตัร

 เสริมสร้างธรรมาภิบาล อปท.สงขลา
สพุศิ พทิกัษ์ธรรม นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสงขลา 

เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความ
โปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัสงขลา หลกัสตูร  
“ข้อควรระวงัในการปฏบิตัริาชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
และกรณศีกึษา” ณ โรงแรมลากนู่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา 
อ.เมอืง จ.สงขลา

 ส.ท.ท.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ให้ 

ดร.ศรสีขุ แสนยอดค�า รองเลขาธกิารสมาคมสันนบิาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสรมิ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ครัง้ท่ี 2/2568 ณ ห้องประชุม 109 ช้ัน 1 ส�านักงานปลัดส�านัก
นายกรฐัมนตรี

 ประชุมชมรมนายก อบต. จังหวัดปทุมธานี
รศ.วริะศกัดิ ์ ฮาดดา นายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย  

ร่วมประชุมชมรมนายก อบต. จังหวัดปทุมธานี เพื่อหารือ
แนวทางขบัเคลือ่นสมาคมฯ และร่วมเสนอปัญหา ข้อเสนอแนะ
ในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่รวบรวม
น�าเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป ณ ห้องประชุมส�านักงาน
ส�านักงาน อบต.แห่งประเทศไทย



ปีที่ 19 ฉบับที่ 449 วันที่ 1-15 เมษายน 2568   5ธรรมาภบิาล/มหาดไทย

ศ.ภกัด ีโพธศิริิ

ป.ป.ช.เข้มการทุจรติยาในองค์กรภาครฐั
พบ 3 กลุ่มโยงใยร่วมทุจรติประพฤตมิิชอบ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ได้
เสนอมำตรกำรส�ำคัญ เพื่อน�ำมำใช้รับมือกับ
ปัญหำกำรทจุรติประพฤตมิชิอบในวงรำชกำร
หลำกหลำยรูปแบบ โดยหนึ่งในมำตรกำร 
ทีน่่ำสนใจ คอื “มำตรกำรป้องกันกำรทจุรติใน 
กระบวนกำรเบิกจ่ำยยำตำมสิทธิสวัสดิกำร
รักษำพยำบำลข้ำรำชกำร” ซึ่งมีแนวโน้ม 
ทวคีวำมรนุแรง และซบัซ้อนมำกขึน้

“ยา” เป็นสนิค้าคณุธรรม (Merit Goods) 
แต่ในปัจจุบันอิทธิพลการส่งเสริมการขายยา
ของบริษัทยา ที่กระท�าโดยตรงต่อแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ เป็นสาเหตุส�าคัญ 
ที่ท�าให้เกิดการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผล 
ในโรงพยาบาล ประกอบกับในช่วงเวลาที่ผ่าน
มา ได้ปรากฏข่าวทางสือ่ต่างๆ ในประเดน็การ
ทุจริตเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่ายาของ
ข้าราชการ ซึ่งจากการสอบสวนโดยส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
ในภาครฐั (ป.ป.ท.) และกรมสอบสวนคดพีเิศษ 
พบว่ามกีารกระท�าในลกัษณะเป็นกระบวนการ
โยงใยเป็นเครือข่ายการทุจริต แบ่งออกเป็น  
3 กลุม่ใหญ่ คอื ผู้ใช้สิทธิและเครอืญาต ิบคุลากร
ในโรงพยาบาล และกลุม่บรษิทัจ�าหน่ายยา ท�าให้
ภาครฐัต้องสญูเสยีงบประมาณโดยไม่จ�าเป็น 

ประเด็นการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่าย
ยา มคีวามส�าคญัและเป็นเรือ่งเฉพาะทางทีต้่อง
อาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาทีเ่กีย่วข้อง คณะกรรมการ ป.ป.ช. จงึ
ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
เพื่ อศึ กษามาตรการป ้ อ งกั นการ ทุจริ ต 
ในกระบวนการเบกิจ่ายยา ซึง่ม ีศำสตรำจำรย์ภักดี  
โพธิศิริ เป็นประธานอนุกรรมการฯ โดยมี
อ�านาจหน้าที่ในการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเบิกจ่ายยา รวมทั้ง 
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
เกีย่วกบักระบวนการเบกิจ่ายยา ตามสิทธิสวัสดิการ 
รักษาพยาบาล รวมทั้งเสนอความเห็นเพื่อให้มี
การเสนอมาตรการ ความเหน็ หรือข้อเสนอแนะ 
เพือ่ป้องกนัการทจุรติในกระบวนการเบิกจ่ายยา 
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณา 
น�าข้อเสนอแนะดังกล่าว เสนอต่อคณะรฐัมนตรี  
ความนยัมาตรา 32 แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทจุรติ พ.ศ. 2561

ในส่วนของประเด็นปัญหาที่น�าไปสู ่การ
พิจารณา ได้แก่ ปัจจัยด้านพฤติกรรมของ
บคุลากรท่ีมคีวามเกีย่วข้อง กล่าวคอื บุคลากร
ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการเบิกจ่ายยา 
มพีฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม ท�าให้รัฐสญูเสยีค่าใช้จ่าย 

กระทรวงสาธารณสขุเท่านัน้ แต่ให้หมายความ
รวมถงึหน่วยงานและหน่วยบริการอืน่ๆ ทัง้หมด
ทีข้่าราชการสามารถท�าการเบกิจ่ายยาตามสิทธิ
สวสัดกิารรกัษาพยาบาลได้

ดังนั้น ส�านักงาน ป.ป.ช. จึงเห็นควรปรับ
เพิม่รายละเอยีดข้อเสนอแนะ มาตรการป้องกนั
การทุจริตจากกระบวนการเบิกจ่ายยาตาม
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการไปยัง
คณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทจุรติ พ.ศ. 2561 มาตรา 32 คอื ให้รฐับาล
ด�าเนินการสั่งการให้ “หน่วยงานและหน่วย 
บริการ ซึ่งข ้าราชการสามารถเบิกจ่ายยา 
ได้ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล” อาทิ  
โรงพยาบาลในมหาวทิยาลัยและโรงเรยีนแพทย์ของ 
คณะแพทยศาสตร์หรือวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ต่างๆ สงักดักระทรวงอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ส�านักการแพทย์ สังกัด
กรุงเทพมหานคร ส�านักงานแพทย์ใหญ่ สังกัด
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กรมแพทย์ทหาร
บก สังกัดกองทัพบก กรมแพทย์ทหารเรือ 
สังกัดกองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารอากาศ 
สังกัดกองทัพอากาศ ทัณฑสถานโรงพยาบาล
ราชทัณฑ์ สังกัดกรมราชทัณฑ์ โรงพยาบาล
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
ก�าหนดหลักเกณฑ์จริยธรรมในการจดัซ้ือจดัหา
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยา ให้มีรายละเอียดในลักษณะเดียวกับของ
กระทรวงสาธารณสุข หรอืด�าเนนิการอ่ืนใดตาม
ภารกจิ บทบาท อ�านาจหน้าที ่เพือ่ให้มาตรการ
ป้องกันการทจุริต จากกระบวนการเบกิจ่ายยา
ตามสิทธิฯ สามารถบังคับใช้ได้ครอบคลุมกับ 
ทกุหน่วยงานและหน่วยบริการ ซ่ึงคณะรฐัมนตรี
มมีตริบัทราบไปแล้ว เมือ่วนัที ่15 พฤศจกิายน 
2565 และได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสขุ
เป็นหน่วยงานหลกั รบัเรือ่งไปพจิารณาร่วมกับ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตามมาตรการตามที่
ส�านกังาน ป.ป.ช. เสนอ 

ผลการติดตาม ระยะที่ 2 หน่วยงานและ
หน่วยบริการบางแห่งในสังกัด 1) กระทรวง
กลาโหม 2) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ  
3) กระทรวงศึกษาธิการ และ 4) ส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ รายงานผลว่าได้น�าหลกัเกณฑ์
จริยธรรมในการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม
การขายยาและเวชภณัฑ์ทีมิ่ใช่ยาของกระทรวง
สาธารณสุขมาปรับใช้กับหน่วยงานและหน่วย
บริการในสังกัด แต่มิได้ก�าหนดหลักเกณฑ์
จริยธรรมในการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม
การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพื่อบังคับใช้
เฉพาะในหน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัด 
ในส่วนของกระทรวงยติุธรรม (รพ.ราชทัณฑ์) อยู่
ระหว่างศกึษารายละเอยีดหลกัเกณฑ์จรยิธรรม

ถึงแม้ว่าหน่วยงานข้างต้น จะด�าเนินการ
ตามภารกจิ บทบาทและอ�านาจหน้าที ่ และน�า
หลกัเกณฑ์จรยิธรรมในการจดัซือ้จดัหาและการ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้มี
รายละเอียดในลักษณะเดียวกับของกระทรวง
สาธารณสขุ แล้วกต็าม แต่อาจไม่สามารถบงัคบัใช้ 
ได ้ครอบคลุมกับทุกหน่วยงานและหน่วย 
บรกิาร ซึง่ข้าราชการสามารถเบกิจ่ายยาได้ตาม
สิทธสิวสัดิการรกัษาพยาบาล จงึควรด�าเนนิการ 
ให้ครอบคลุมถึงข้อเสนอแนะตามมาตรการ
ป้องกันการทุจริตจากกระบวนการเบิกจ่ายยา
ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ

เกินความจ�าเป็น หรือในบางรายมีพฤติกรรม 
ทุจริต อาศัยช่องว่างในโอกาส ต�าแหน่งหน้าที่ 
หรือสิทธิท่ีตนมีเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบ ทัง้นี ้อาจแบ่งกลุม่ของบุคลากรทีม่คีวาม
เกีย่วข้องได้ 3 กลุม่ คอื

1. กลุม่บรษิทัยำ มพีฤตกิรรมการส่งเสรมิการ
ขายยาท่ีไม่เหมาะสม โดยการเสนอประโยชน์ให้แก่
บุคลากรทางการแพทย์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ 
สัง่จ่ายยา เพือ่แลกกบัยอดจ�าหน่าย ตวัอย่าง เช่น การ 
เสนอให้แพทย์ผู ้สั่งจ่ายยาเข้าร่วมการสัมมนา 
ในต่างประเทศ ซึง่พฤตกิรรมดังกล่าวเป็นการจูงใจ
ให้แพทย์สัง่จ่ายยาอย่างไม่เหมาะสม

2. กลุ ่มบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ผู ้มีส่วน
เกีย่วข้องกบัการสัง่จ่ายยา ท�าการสัง่จ่ายยาอย่าง
ไม่เหมาะสม เช่น เลือกจ่ายยาท่ีมีราคาแพงโดย 
ไม่จ�าเป็น ทัง้ทีส่ามารถจ่ายยาทีมี่ราคาถกูท่ีมคีณุภาพ 
เท่ากันได้ หรือจ่ายยาที่ไม่จ�าเป็นหรือในปริมาณ 
เกนิความจ�าเป็น ในบางกรณพีบว่ามกีารสัง่จ่ายยา
โดยทุจริต เช่น จ่ายยาโดยไม่มกีารตรวจรกัษาเพ่ือน�า 
ยาทีเ่บกิจ่ายไปใช้ส่วนตวั เป็นต้น

3. กลุ่มผู ้ใช้สิทธิมีพฤติกรรมกำรใช้สิทธิ
อย่ำงไม่เหมำะสม เช่น การตระเวนใช้สิทธิตาม
โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อรักษาอาการเดียวกัน 
ในเวลาใกล้เคียงกัน หรือที่เรียกว่า “พฤติกรรม 
ชอ็ปป้ิงยา” ซึง่ท�าให้เกดิการเบกิจ่ายยาในปรมิาณ
มากเกินกว่าความจ�าเป็นในการรักษา บางกรณี 
พบว่ามพีฤตกิรรมทุจรติ เช่น บคุคลผูไ้ม่มีสทิธิเข้ารบั 
การรักษาโดยใช้สทิธิของบคุคลในครอบครวั หรอื
ทีเ่รยีกว่าการสวมสิทธิ หรอืการตระเวนใช้สทิธิเพ่ือ
น�ายาทีไ่ด้รบัมาไปจ�าหน่ายต่อ เป็นต้น พฤตกิรรมที่
ไม่เหมาะสม และพฤตกิรรมทจุรติของบคุลากรทัง้ 
3 กลุม่ข้างต้น เป็นสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้เกดิการเบกิ
จ่ายยาอย่างไม่เหมาะสม ทัง้ในแง่ตวัยา ราคา และ
ปริมาณ เป็นสาเหตุหนึง่ทีท่�าให้ค่าใช้จ่ายด้านการ
รกัษาพยาบาลของระบบสวสัดิการรกัษาพยาบาล
ของข้าราชการสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง

อย่างไรกต็าม ค่าใช้จ่ายด้านการรกัษาพยาบาล
ของระบบสวสัดิการรกัษาพยาบาลของข้าราชการ
ที่สูงขึ้น อาจมีสาเหตุด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมและพฤติกรรมทุจริต 
เช่น ราคายาทีส่งูขึน้ตามเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ทางการแพทย์ ปรมิาณการใช้ยาทีส่งูขึน้ตามจ�านวน
ผูป่้วยทีม่ากขึน้ และการเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย ุรวมท้ัง
ความสะดวกในการใช้สทิธริกัษาพยาบาล เป็นต้น 
ซ่ึงสาเหตดุงักล่าวอยู่นอกเหนอืการศกึษาพิจารณา
เพือ่จดัท�าข้อเสนอแนะตามมาตรการฉบบันี้

ภายหลงัการศกึษาพจิารณา เพือ่จัดท�าข้อเสนอ
แนะมาตรการป้องกันการทุจริต ในกระบวนการ
เบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ส�านักงาน ป.ป.ช. ได้มีการจัดท�า  
ข้อเสนอแนะ เพือ่เป็นการปรบัปรงุการป้องกนัการ
ทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ จงึเสนอให้มกีารปรบัปรงุการปฏบิตัิ
ราชการ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริต 
ต่อหน้าที ่หรอืการกระท�าความผดิต่อต�าแหน่งหน้าท่ี 
ราชการ ตามมาตรา 19 (11) แห่งพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบ
ปรามการทจุรติ พ.ศ. 2542 (และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม) 
โดยเสนอมาตรการให้คณะรัฐมนตร ีจ�านวน 2 ครัง้  
ครั้งที่ 1 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่  
12 กนัยายน 2560 และได้มอบหมายให้กระทรวง

สาธารณสขุและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ด�าเนนิการ
ตามมาตรการตามทีส่�านกังาน ป.ป.ช. เสนอ 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 ระยะที ่1 ม ี2 ข้อเสนอ มดีงันี้ 

1. ข้อเสนอแนะเชงิระบบ 
1.1 ผลักดันให้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational 
Drug Use หรอื RDU) ในทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง 
ดงันี ้1. ให้สถานพยาบาลของรฐัทกุสงักดั รวมถงึ 
สถานพยาบาลเอกชนซึ่งเข้าร่วมโครงการเบิกจ่าย
ตรงส�าหรับสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ น�า
หลกัเกณฑ์การใช้ยาอย่างสมเหตผุล (RDU) ทีเ่ป็น
มาตรฐานกลางซึ่งเกิดจากการด�าเนินการอย่างมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไปใช้บังคับอย่างเป็น 
รปูธรรม 2. ให้สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล  
(องค์การมหาชน) ใช้หลักเกณฑ์ของการใช้ยา
อย่างสมเหตผุล (RDU) เป็นหนึง่ในมาตรฐานการ
พัฒนาและรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล  
3. ให้รฐับาลสนบัสนนุให้ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกับการ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ด�าเนนิการอย่างมปีระสทิธภิาพ จดัให้มรีะบบการ
ก�ากับ ดูแลตรวจสอบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
ในแต่ละระดบัอย่างเหมาะสม 4. จดัให้มกีลไกการให้ 
ข้อมูลวิชาการด้านยาท่ีเกีย่วข้องกบัฐานข้อมลูของ
โรค เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (Evidence Base) และ
การรักษา ตลอดจนราคากลางของยา โดยข้อมูล
ต้องเข้าถงึง่ายเป็นปัจจบุนัถกูต้อง และน่าเชือ่ถอื 

1.2 จัดให ้มีหน ่วยงานซ่ึงท�าหน ้าท่ีเป ็น 
ศูนย์ประมวลข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและ
ยาซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลการใช้ยากับสถานพยาบาล 
ทกุสงักดัเพือ่ตรวจสอบการใช้ยาอย่างเหมาะสม และ 
เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบ 
การใช้สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้อย่าง 
ทันท่วงที (real time) ท้ังน้ี หน่วยงานดังกล่าว 
อาจอยู่ในรปูแบบหน่วยงานท่ีขึน้ตรงต่อฝ่ายบรหิาร  
หรอืเป็นองค์กรมหาชนตามข้อเสนอสภาขบัเคลือ่นการ 
ปฏริปูประเทศกไ็ด้

1.3 ก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อยา ดังนี้  
1. ห้ามไม่ให้หน่วยงานท่ีท�าการจัดซือ้ท�าการหารายได้ 
ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท
จากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 
2. ให้หน่วยงานท่ีท�าการจดัซือ้ต้องค�านึงถงึปัจจยั
ด้านต้นทนุ (cost) มาตรฐาน (standard) ระยะ
เวลาในการส่งมอบ (time) การให้บรกิาร (service) 
และราคา (price) ประกอบการตัดสินใจ 3. ให้
หน่วยงานที่ท�าการจัดซื้อก�าหนดคุณสมบัติของ
บรษิทัคูค้่าใน TOR ให้บรษิทัคูค้่าต้องปฏบิติัตาม
หลกัเกณฑ์ตามมาตรา 103/7 มาตรา 123/5 และ
มรีะบบอบรมเกณฑ์จรยิธรรมฯ แก่พนกังาน โดยให้
เป็นคะแนนบวกใน price performance 4. ให้
หน่วยงานทีท่�าการจัดซือ้ใช้กลไกต่อรองราคาตามที่ 
คณะกรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาตกิ�าหนด

1.4 ให้เพ่ิมความเข้มงวดของระบบตรวจสอบ 
ภายใน ทัง้ในระดบัสถานพยาบาลและระดบัหน่วยงาน 
ต้นสงักดัของสถานพยาบาล

2. ข้อเสนอแนะเชงิภำรกจิ 
2.1 ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด�าเนนิการบงัคบัใช้ 

กฎหมายอย่างจรงิจงัและเข้มงวด 
2.2 การผลักดันให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์

จรยิธรรม ดงันี้ 

2.2.1 ให้กระทรวงสาธารณสุขและคณะ
กรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาติ บงัคบัใช้เกณฑ์
จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ประชาสัมพันธ์ และ
ปลูกฝังให้บุคลากรและภาคประชาชนมีความ
ตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของการเสนอขายยา
อย่างเหมาะสม 

2.2.2 ให้สภาวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับการให ้
บรกิารสาธารณสขุ ให้จดัให้มเีกณฑ์จรยิธรรมในส่วน 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการเสนอขายยา และการสัง่จ่ายยา
ในจรรยาบรรณวชิาชพี 

 2.2.3 ให้เกณฑ์จรยิธรรมฯ เป็นกลยทุธ์เสรมิ
สร้างธรรมาภบิาลระบบจดัซือ้และควบคมุค่าใช้จ่าย
ด้านยาของสถานพยาบาล

2.3 การปลุกจิตส�านึกบุคลากรที่มีความ
เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ดงันี้

2.3.1 ให้หน่วยงานต้นสังกัดประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัเกณฑ์จรยิธรรมฯ ให้บคุลากร 
รับทราบ และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการ
ปฏบิตัตินตามเกณฑ์จรยิธรรม 

2.3.2 ให้สถานพยาบาลประชาสมัพนัธ์เผยแพร่
ความรูเ้กีย่วกบัเกณฑ์จรยิธรรมฯ การส่งเสรมิการ
ขายยา และการใช้ยาอย่างสมเหตผุลให้ประชาชน

ทีเ่ก่ียวข้องทัง้ในส่วนภาครัฐและภาคเอกชน ได้มกีาร 
ด�าเนินการ พร้อมทั้งมีการสร้างความร่วมมือของ 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการด�าเนนิการ ตามข้อเสนอแนะ 
ดงักล่าวอย่างจรงิจงั ดงันี้

1) กระทรวงสำธำรณสุข โดยส�านักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา และศนูย์ปฏิบตักิาร 
ต่อต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ด�าเนนิการ 
จัดประชุมชี้แจงรับฟังความคิดเห็นประเด็น 
การรับสนับสนุนจากบริษัทยาของโรงพยาบาล 
ในและนอกสงักดักระทรวงสาธารณสขุ เพือ่ส่งเสรมิ
ธรรมาภบิาลระบบยา ซึง่ได้ออกประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ เรือ่ง เกณฑ์จรยิธรรมการจัดซือ้จดัหา
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา
ของกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2564

2) องค์กำรเภสัชกรรม ได้มีค�าสั่งองค์การ
เภสชักรรม ที ่23/2561 ลงวนัที ่24 กนัยายน พ.ศ. 
2561 เรื่อง ยกเลิกข้อบังคับองค์การเภสัชกรรม 
ว่าด้วยการจ่ายเงินสนบัสนนุกจิกรรมภาครฐั เพือ่ให้
สอดคล้องและเป็นไปตามมติคณะรฐัมนตรีในเร่ือง 
มาตรการป้องกนัการทจุรติในกระบวนการเบกิจ่ายยา 
ตามสทิธสิวสัดกิารรกัษาพยาบาลข้าราชการ

3) สมำคมผู้วจัิยและผลติเภสชัภัณฑ์ (PReMA)  
ได ้ด�าเนินการแก ้ไขเกณฑ์จริยธรรมส�าหรับ 

 โดย : ศูนย์สื่อสารองค์กร / เขียนโดย : ดร.จารุวรรณ แก้วมะโน นักวิชาการผู้ช�านาญการ ส�านักส่งเสริมการเมือง

กำรเลอืกตัง้ท้องถิน่ คอืหวัใจส�ำคญัของกำร
พฒันำอย่ำงทัว่ถงึ เนือ่งจำกเป็นกำรเมอืงทีใ่กล้ชิด 
กับประชำชนมำกที่สุด ในโอกำสที่สมำชิกสภำ
เทศบำลและนำยกเทศมนตรี ก�ำลงัจะครบวำระ
ในวนัที ่27 มนีำคม พ.ศ. 2568 ซึง่ตำมกฎหมำย
ต้องจัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ภำยใน 45 วัน จึง
เป็นกำรดทีีผู่ม้สีทิธเิลอืกตัง้จะใช้โอกำสดงักล่ำว
ในกำรก�ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำท้องถิ่นให ้
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนอีกครัง้ 

ทว่าด้วยเหตุที่การเลือกต้ังท้องถิ่นเกิดขึ้น

พร้อมกันหลายแห่ง จึงท�าให้คณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้อาจมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่จดัการเลอืกตัง้แทนได้ ตามมาตรา 5 ของ
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่ พ.ศ. 2562 ด้วยเหตนุี ้ การ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายของผู้สมัครก็ด ี
หรอืการแนวทางการเลอืกตัง้กด็ส่ีวนหน่ึงจงึข้ึนอยู่กบั 
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ซึง่แตกต่าง 
หลากหลาย และมักไม่ค่อยได้รับความสนใจ 
จากสือ่มวลชนมากเท่ากบัการเลอืกตัง้ในระดบัชาติ

อย่างไรก็ตาม แม้การเลือกตั้งท้องถิ่นอาจอยู่
ในกระแสน้อยกว่าการเลือกตั้งระดับชาติ แต่ก็ม ี
ความส�าคัญอย่างยิ่งและควรที่ผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง 
พงึมส่ีวนร่วมก�ากบัตดิตาม ให้การเลอืกตัง้ท้องถิน่ 
เป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม ในทีน่ีก้ารสงัเกตการณ์ 
การเลือกตั้ง เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  
สามารถน�ามาใช้เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งให้มี
คุณภาพได้ แม้ในกฎหมายจะไม่ได้ระบุให้เป็น
ข้อปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนว่า ประชาชนสามารถ 
มส่ีวนร่วมสงัเกตการณ์การเลอืกตัง้ได้ แต่กร็ะบุไว้
เป็นนัยว่าการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง เป็นสิ่งที่
ประชาชนสามารถท�าได้โดยไม่ผดิกฎหมาย 

ดังปรากฎผ่านบทบัญญัติที่ระบุให้ประชาชน
สามารถแจ้งเหตุอันควรเช่ือได้ว่า เป็นการทุจริต
เลือกตั้งได้ ซึ่งสะท้อนการสังเกตการณ์ในทาง
ปฏิบตั ิส�าหรับประเทศไทยวัฒนธรรมสงัเกตการณ์
การเลือกตั้ง เริ่มปรากฏอย่างกว้างขวางในการ
เลอืกตัง้ทัว่ไปปี 2562 เป็นต้นมา โดยครัง้นัน้การ
จับตาการเลือกตั้งโดยภาคประชาชนได้น�าไปสู่
การตั้งข้อสังเกตต่อเหตุการณ์อันอาจกระทบต่อ

การเลือกต้ังที่สุจริตและเที่ยงธรรมหลายประการ 
อาท ิเหตกุารณ์ “บตัรเขย่ง” ระบบการนบัคะแนน
ที่ขาดความเสถียรบางหน่วยรายงานผลช้า และ
เหตุการณ์ทุจริตเลือกตั้งที่ส่งผลให้ กกต. ส่ังให้มี
การจดัการเลอืกตัง้ใหม่หลายหน่วย เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง  
ไม ่ ใช ่การสังเกตการนับคะแนนหรือสังเกต 
ผลการเลือกต้ังเท่าน้ัน แต่การสังเกตการณ์การ
เลือกต้ังเป็นการสังเกตการจัดการเลือกต้ังตลอด
กระบวนการ แบ่งออกเป็นการสังเกตข้อมลูทัว่ไป 
และการสังเกตการจัดการเลือกต้ังของเจ้าหน้าที่ 
ส�าหรับข้อมูลทั่วไป เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้
ตลอดช่วงของการเลือกต้ัง เริ่มต้นต้ังแต่เปิดคูหา
เลือกต้ังกระทั่งปิดคูหาเลือกต้ัง ครอบคลุมการ
สังเกตป้ายไวนลิชือ่หน่วยเลือกต้ัง บอร์ดติดเอกสาร
หน้าหน่วยว่าถูกต้องหรือไม่ มีการอ�านวยความ 
สะดวกในการใช้สิทธิเลือกต้ังแก่ผู ้พิการและ 
คนชราหรือไม่ การจดัต้ังคหูาเลือกต้ังเพือ่ลงคะแนน 
เป็นความลับหรือไม่ และผู้สังเกตการณ์เลือกต้ัง 
ถกูข่มขูค่กุคามหรอืไม่

เลือกตั้ง พร้อมปิดสายรัดหีบบัตรทุกด้านหรือไม่  
เจ้าหน้าที่เปิดและปิดหน่วยเลือกตั้งตรงเวลา 
หรอืไม่ โดยก่อนปิดหน่วยเลือกต้ัง หบีบตัรเลอืกตัง้ 
ยงัคงถกูลอ็กด้วยสายรดัทกุด้านหรอืไม่ มกีารเจาะ
ท�าลายบตัรเลอืกตัง้ทีเ่หลอืก่อนนบัคะแนนหรอืไม่  
นับคะแนนโดยเปิดเผย และประชาชนสามารถ
สงัเกตเหน็ได้หรอืไม่ เป็นต้น 

ข้อมูลเหล่ำนี้ผู ้สนใจสำมำรถติดตำมอ่ำน
รำยละเอียดได้จำก “คู่มือจับตำเลือกตั้ง” เพื่อ 
ร่วมกนัเตรยีมควำมพร้อมให้แก่ตนและคนใกล้ชิด 
ในฐำนะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ร่วมกันติดอำวุธทำง
ปัญหำ เพื่อเดินหน้ำสู่กำรเลือกตั้งท่ีมีคุณภำพ
เพือ่ประโยชน์สขุของประเทศชำตแิละประชำชน

หมำยเหตุ : “คู ่มือจับตาเลือกตั้ง” โดย  
จารวุรรณ แก้วมะโน และ ภมูนิทร์ พาลสุขุ. (2567) 
https://www.kpi-lib.com/elib/cgi-bin/
opacexe.exe?lang=0&cat=sub&pat=&db 
=Main&op=dsp&&bid=31666&lpp=20& 
catop=

พลเมืองกับการสังเกตการณ์การเลือกตั้งท้องถิ่น 

ในส่วนของการสงัเกต การจดัการเลอืกตัง้ของ
เจ้าหน้าที ่ ครอบคลุมส่ิงทีพึ่งสังเกตคอื เจ้าหน้าที่ 
แสดงให้เห็นว่าหีบบัตรเลือกตั้งเป็นหีบเปล่า 
ก่อนเปิดหน่วยเลอืกตัง้หรอืไม่ เจ้าหน้าทีปิ่ดฝาหบีบตัร 

ได้รับทราบในรูปแบบของสื่อที่มีความเข้าใจง่าย  
สร ้างเครือข ่ายที่ประกอบไปด ้วยบุคลากร 
ในสถานพยาบาลและประชาชน ท�าการเฝ้าระวัง 
และตรวจสอบการส่งเสริมการขายยา และการใช้ยา 
อย่างไม่เหมาะสม รวมถงึมช่ีองทางในการร้องเรยีน
และแจ้งข้อมูลการกระท�าผิดให้แก่หน่วยงานที่มี
ความรบัผดิชอบโดยตรง 

2.3.3 ให้กรมบญัชกีลางประชาสมัพนัธ์เผยแพร่
ความรู้เก่ียวกับการใช้สิทธิรักษาพยาบาลในระบบ
สวัสดิการข้าราชการ ให้ผู้ใช้สิทธิมีความรู้ความ
เข้าใจและปฏบิตัตินได้อย่างถกูต้องเหมาะสมไม่ใช้
สทิธขิองตนโดยไม่สจุรติ

2.4 การสร้างมาตรการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม 
ของภาคเอกชน เพือ่ป้องกนัการส่งเสรมิการขายยา 
ที่ไม่เหมาะสม โดยให้ส�านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรการ
ควบคมุภายในทีเ่หมาะสมตามมาตรา 123/5 รวมถงึ 
กฎหมายอื่นที่มีความเก่ียวข ้องให ้แก ่บริษัท 
ผู้จ�าหน่ายยาให้เกิดความรูค้วามเข้าใจและน�าไปสู่
การปฏบิตัไิด้อย่างถกูต้อง

ทัง้นี ้ ข้อเสนอแนะดงักล่าวข้างต้นมุง่เสนอต่อ
สถานพยาบาลของทางราชการตามที่กระทรวง
การคลงัก�าหนด ซึง่ครอบคลมุถงึการรกัษาพยาบาล
ตามสิทธิสวัสดิการข้าราชการ และการรักษา
พยาบาลตามสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เท ่านั้น หากข ้อเสนอแนะดังกล ่าวข ้างต ้น 
เป็นประโยชน์ อาจน�าไปใช้กับสถานพยาบาลเอกชน 
ที่เข้าร่วมโครงการในระบบโครงการประกันสังคม 
และระบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าด้วยกไ็ด้

ในส่วนผลการติดตาม (ระยะที ่1) การด�าเนนิการ 
ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการ
เบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 โดย
กระทรวงสาธารณสุขและหน ่วยงานต ่างๆ  

ช่องทางสถานพยาบาล ฉบบัที ่ 11.1 พ.ศ. 2561  
โดยเพ่ิมเติมข้อความว่า “ข้อ 2.6 ห้ามมใิห้มกีารจ่ายเงนิ 
เข้าบัญชีใดๆ ของสถานพยาบาลของรัฐ หากว่า
การจ่ายเงินดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
หรือมีความเชื่อมโยงกับการจัดซื้อจัดจ้างของ 
สถานพยาบาลรฐันัน้”

โดยศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทจุรติ กระทรวง
สาธารณสุข ได้มีการแจ้งเวียนไปยังหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดั/ 
ผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลศูนย์/ผู ้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลทัว่ไป/ผู้อ�านวยการส�านกังานเขตสุขภาพ 
ที่ 1–12/ประธานชมรมผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
ชมุชน เพือ่รบัทราบ

4)  สมำคมไทยอุตสำหกรรมผลิตยำ
แผนป ัจจุบัน  (Tha i  Pharmaceut ica l  
Manufacture Association: TPMA) ได้แสดง
เจตนารมณ์สนับสนุนมาตรการป้องกันการทุจริต 
ในกระบวนการเบิกจ ่ายยาฯ ตามก�าหนด 
หลกัเกณฑ์การจดัซือ้ยา ข้อที ่1 พร้อมทัง้ได้จดัพธิ ี
ลงนามบนัทกึข้อตกลงเพือ่ความเข้าใจร่วมกนั เรือ่ง 
การปฏบิติัตามหลักเกณฑ์จรยิธรรมในการส่งเสริม
การขายยาของสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยา
แผนปัจจบุนั 

ในส่วนของข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ระยะที่  2 เสนอคณะรัฐมนตรีมีมติ 
รับทราบ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 และ
ได ้มอบหมายให ้กระทรวงสาธารณสุขเป ็น 
หน่วยงานหลกัรบัเรือ่งไปพจิารณาร่วมกบัหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้อง ตามมาตรการตามทีส่�านกังาน ป.ป.ช. 
เสนอ เพื่อให้บรรลุถึงเจตนารมณ์ของมาตรการ
ป้องกันการทุจริต จากกระบวนการเบิกจ่ายยา
ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ซึ่ง
มุ่งเน้นป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายยาตาม
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการทั้งระบบ 
ไม่เพียงแต่หน่วยงานและหน่วยบริการที่สังกัด

“จากการสอบสวนโดยส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่ามีการกระท�าในลักษณะ 
เป็นกระบวนการโยงใยเป็นเครอืข่ายการทจุรติ แบ่งออกเป็น 3 กลุม่ใหญ่ คอื ผู้ใช้สิทธิ 
และเครือญาติ บุคลากรในโรงพยาบาล และกลุ่มบริษัทจ�าหน่ายยา ท�าให้ภาครัฐ 
ต้องสูญเสียงบประมาณโดยไม่จ�าเป็น”



ปีที่ 19 ฉบับที่ 449 วันที่ 1-15 เมษายน 25686 เศรษฐกจิทัว่ไทย

ในการประชมุวชิาการประจ�าปี HA National 
Forum ครั้งที่ 25 ของสถาบันรับรองคุณภาพ 
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรอื สรพ. เม่ือวนัท่ี  
21 มนีาคม 2568 ทีผ่่านมา ทีอ่าคารอมิแพค็ ฟอรัม่ 
เมอืงทองธาน ีจงัหวัดนนทบรุ ีมีการเสวนาในหัวข้อ 
“อนาคตระบบบรกิารสขุภาพสขุภาพท่ียัง่ยนื (The 
Future Sustainability in Thailand Healthcare 
System)” โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ และ 
น�าเสนอแนวทางการสร้างระบบบรกิารสุขภาพไทย
ในอนาคตให้ย่ังยืนและเป็นธรรม 

นพ.พงษ์ศักดิ์ นิติกำรุญ ผู้อ�านวยการกอง
บริหารการสาธารณสุข ส�านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (สป.สธ.) กล่าวว่า ตามแนวทาง
ของ นพ.โอภำส กำรย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข อนาคตของระบบสาธารณสุขไทย 
จะต้องเป็นระบบสาธารณสขุทีพ่งึปรารถนา คอื คนไทย 
มสีขุภาพกาย สขุภาพจติ และความเป็นอยูท่ีด่ ี มี
ก�าลงัคนด้านสาธารณสขุท่ีมคีณุภาพดแีละเพยีงพอ  
พฒันาด้านบรกิาร วชิาการ และงานวจิยั เพือ่ลด
ความเหลือ่มล�า้ในการเข้าถงึบรกิาร

แนวทางการขบัเคลือ่นส�าคัญคอื 1. สร้างความ
เข้มแข็งระบบสขุภาพเป็นระบบบรกิารเชงิรกุ 2. เพิม่ 
การเข้าถงึบรกิารสขุภาพ เช่น การแพทย์ทางไกล 
เชือ่มต่อข้อมลูสุขภาพด้วยบตัรประชาชนใบเดยีว มี 
ระบบส่งต่อแบบไร้รอยต่อ 3. ยกระดับบริการที ่
ตอบสนองความต้องการของพืน้ที ่พฒันาสูโ่รงพยาบาล 
ดิจิทัล 4. บริการสุขภาพแบบมีส่วนร่วมทั้งผู้ป่วย 
ครอบครวั ชุมชน และ 5. เศรษฐกจิสขุภาพเพือ่ความ 
มัน่คงด้านสุขภาพ 

“สิง่ส�าคญัคอื ต้องสร้างสมดลุระหว่างคณุภาพ 
การเข้าถงึบรกิาร และราคา โดยท�าให้ระบบบรกิาร
สุขภาพมีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงบริการ
ตามความต้องการ เกิดบรกิารทีด่ ี ความเท่าเทยีม  
ลดอัตราตาย ลดความแออัดและระยะเวลา 

รอคอย ประเทศกจ็ะมรีะบบสขุภาพทีด่”ี นพ.พงษ์ศกัดิ ์
กล่าว 

ด ้าน นพ.สุ เทพ เพชรมำก เลขาธิการ 
คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ หรอื สช. กล่าวว่า  
นโยบายสาธารณะท่ีดี มีผลต่อการสร้างความ 
เป็นธรรมให้ระบบสขุภาพ ทีผ่่านมาได้ขบัเคลือ่นตาม  
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ทีใ่ห้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนท�านโยบายร่วมกับ 
ภาควชิาการ เช่ือมโยงภาครฐั ผ่านสมชัชาสขุภาพ
แห่งชาติ และยังม ี“ธรรมนญูสขุภาพ” ทีก่�าหนดเรือ่ง 
ระบบสขุภาพทีเ่ป็นธรรมและยัง่ยนื โดยม ี12 หมวด
ทีต้่องมาท�าร่วมกนั คอื ระบบฐานข้อมลู ก�าลงัคน
ด้านสขุภาพ การเงนิการคลงัด้านสขุภาพ สขุภาพจิต  
สุขภาพทางปัญญา สุขภาพชุมชนเมือง การ 
คุม้ครองผูบ้รโิภคด้านสขุภาพ การสร้างและเผยแพร่
องค์ความรูด้้านสุขภาพ การส่งเสรมิสนับสนนุการใช้
และพฒันาภมูปํิญญา การบรหิารสาธารณสขุและ
ควบคมุคณุภาพ การป้องกนัควบคมุโรคและปัจจยั
คกุคามสุขภาพ และการสร้างเสริมสขุภาพ

ขณะที่ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอำรี เลขาธิการ
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
กล่าวถึงส่ิงที่ท�าให้ระบบบริการสุขภาพไม่ยั่งยืน 
ในส่วนของรฐับาล/กองทนุ คอื งบประมาณไม่เพยีงพอ  
ลงทนุในเทคโนโลยรีาคาแพง ไม่ส่งเสรมิการป้องกัน
โรค โดยมี 4 สญัญาณเตอืนของความไม่ยัง่ยนื คอื 
1. การมีเรือ่งร้องเรยีน 2. ความปลอดภยัของผูป่้วย

3. การเกดิ Low Values Care หรอืบรกิาร
สุขภาพที่ มีหลักฐานว ่าไม ่มีประโยชน ์หรือมี
ประโยชน์น้อยมากต่อผู้ป่วย มีความเสี่ยงที่จะเกิด
อันตรายหรือใช้ทรัพยากรโดยไม่จ�าเป็น คือ ใช้ 
ไม่เหมาะสมกบัข้อบ่งชีท้างคลนิกิ ไม่เหมาะสมกบักลุม่ 
ประชากร ให้บริการเกินจ�าเป็น บริการที่ซับซ้อน
หรือแพงกว่ากรณีมีทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ 
เท่าเทยีมกนั และ 4. บคุลากรลาออกจากระบบ 

“เรือ่งเงนิไม่ใช่ค�าตอบของความยัง่ยนื แต่เป็น 
เรื่องคุณภาพและความปลอดภัยท่ีประชาชน 
คาดหวัง โดยทศิทางทีจ่ะท�าให้ยัง่ยนืในส่วนของระบบ 
หลักประกันสุขภาพ คือ ต้องท�าให้เกิดการลงทุน
ในทรพัยากรมนษุย์ สร้างเศรษฐกจิ และสนบัสนนุ
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม ด้านประชาชนต้องเกดิการ
ดูแลตัวเอง สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย มีความ 
พงึพอใจ มีสขุภาพด ีขณะทีห่น่วยบรกิารต้องสร้าง 
Value Based Healthcare เน้นส่งเสรมิและป้องกนั  
มีงบประมาณเพียงพอ และเจ้าหน้าท่ีมีความสุข” 
นพ.จเดจ็ กล่าว 

ด้าน นพ.พงศ์เทพ วงศ์วชัรไพบลูย์ ผูจ้ดัการ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
กล่าวว่า เราอยู่ในยุคที่เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCDs) ที่เกิดจากพฤติกรรมตัวเอง เช่น  
กนิหวานมนัเคม็ ท�าให้เกดิโรคเบาหวาน ความดัน 
ไขมนั อกีส่วนคอื “สงัคม” และการสร้างเศรษฐกจิ 
เช่น เหล้าบุหรี่ท่ีกระตุ้นคนบริโภคมากๆ ได้เงิน
มากขึน้ แต่กป่็วยมากข้ึน ยทุธศาสตร์ในการรบัมอื
คอื ใช้ “ข้อมลู” มาขบัเคลือ่นการท�างาน เพือ่สูก้บั
พฤตกิรรมและปัจจยัเสีย่งทางสงัคม 

“เราพยายามชวนเลิกเหล้าบุหรี่จะได้สุขภาพ
ด ี แต่คนไม่เชือ่ หากเราใช้ข้อมลูสขุภาพของแต่ละ
จงัหวดัมาพดูคยุ กจ็ะท�าให้เกดิความรูสึ้กและอยาก
มีส่วนร่วมแก้ปัญหา เช่น จังหวัดไหนอ�าเภอไหน 
ตายจากเบาหวานสงูสดุ มีอตัราตายของหลอดเลอืด
สมองสงูสดุ หรอือย่างการลดดืม่เหล้าลง 24% จะ
ช่วยลดการตายจากตับแข็งลง 10% เป็นต้น ที ่
ส�าคญัคอื บุคลากรทางการแพทย์ต้องใช้ข้อมลูเหล่านี้  
ปลุกระดมชุมชนให้ความส�าคัญจัดการปัญหา
สุขภาพตนเอง และใช้เงินกองทุนสุขภาพต�าบล 
มาขบัเคลือ่นแก้ปัญหา หากสามารถขบัเคลือ่นสงัคม 
มาร่วมสร้างเสริมสุขภาพ จะท�าให้คนไม่ตาย 
ก่อนวัยอนัควร จะเป็นจดุส�าคญัของความยัง่ยืนระบบ 
บรกิารสขุภาพของไทย” นพ.พงศ์เทพ กล่าว 

ส่วน นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู ้อ�านวยการ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กล่าวว่า 
นโยบายสาธารณสขุ การบรรจสุทิธปิระโยชน์ หรอื
การสร้างสรรค์นวัตกรรมการรักษาพยาบาลต่างๆ 
ล้วนมาจากงานวจิยัทัง้สิน้ ทีผ่่านมา สวรส.มีงานวจิยั 
ที่ช ่วยขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพออกมา
อย่างต่อเนือ่ง เช่น 30 บาทรกัษาทกุโรค แผ่นปิด
กะโหลกที่สามารถขายและจดทะเบียนที่อเมริกา  
การตรวจปัสสาวะโดยไม่ต้องไปเจาะเลอืด การรบัยา 
ที่ร้านยาใน 16 กลุม่โรค รวมถงึจโีนมกิส์ไทยแลนด์  

สรพ.จดัเวที HA National Forum ครัง้ท่ี 25
เปิดเสวนา “อนาคตระบบบรกิารสุขภาพย่ังยืน”

สช.เล็งล้อมคอกขยะ ‘โซลาร์เซลล์’ 
วาระ ‘สมัชชาสุขภาพแห่งชาต’ิ ปี 68

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรสขุภำพแห่งชำติ 
(สช.) จัดการประชมุคณะท�างานพฒันาประเดน็ 
“กำรเข้ำถงึและกำรเปลีย่นผ่ำนพลงังำนอย่ำง
มีส่วนร่วมและสร้ำงสรรค์” ครั้งที่ 1/2568 
ซ่ึงมี รศ.ดร.สธุำ ขำวเธยีร ผูอ้�านวยการศนูย์
ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสีย
อนัตราย (ศสอ.) เป็นประธานคณะท�างานฯ เพ่ือ
ร่วมกันพจิารณาแนวทางการด�าเนินงานพฒันา
ประเด็นดังกล่าว ก่อนเตรียมบรรจุเข้าเป็น 
ระเบยีบวาระสมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิครัง้ที ่18 
ท่ีจะจัดขึน้ในช่วงเดอืน พ.ย. 2568 ต่อไป

ส�าหรบัประเดน็ “การเข้าถงึและการเปลีย่นผ่าน 
พลงังานอย่างมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์” ได้รบั 
การพิจารณาจากคณะกรรมการจัดสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) พ.ศ. 2567-2568 
เป็นหนึง่ในประเดน็ทีจ่ะพฒันาเข้าสูเ่วทสีมชัชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 โดยมีกระทรวง
พลงังานเป็นหน่วยงานภาคหีลกั ก่อนท่ีจะมกีาร
แต่งตัง้คณะท�างานฯ ขึน้ในวันท่ี 13 ก.พ. 2568 
ซึ่งมีองค์ประกอบของตัวแทนทั้งจากภาครัฐ 
ภาควิชาการ และภาคประชาสงัคม ท่ีเก่ียวข้อง
กับด้านพลงังาน สขุภาพ สิง่แวดล้อม ฯลฯ มา
ร่วมท�าหน้าที่พัฒนาเอกสารร่างระเบียบวาระ 
และจัดกระบวนการมีส่วนร่วมต่างๆ

รศ.ดร.สุธา เปิดเผยว่า เป้าหมายของ
ประเด็นดังกล่าวในเบื้องต้น จะมุ่งเน้นไปที่  
“โซลำร์เซลล์” หรอืเทคโนโลยพีลังงานแสงอาทติย์  
ซึง่จะกลายเป็นสดัส่วนหลกัของการใช้พลงังาน
สะอาดในประเทศไทย โดยมีประเดน็ย่อยท่ีมอง
แบบครบวงจร ตัง้แต่การส่งเสรมิการใช้งาน การ
เข้าถึงของผู้ใช้ประโยชน์กลุ่มต่างๆ การติดตั้ง 
การซ่อมแซม การบ�ารงุรกัษา ไปจนถงึแนวทาง
การก�าจัดภายหลงัการใช้งานในแบบท่ีไม่ท�าลาย
สิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีมาตรการ กฎหมาย  
กฎระเบียบ แนวปฏบัิตท่ีิสนับสนุน

ในขณะที่จุดคานงัดของเรื่องนี้ คือการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อท�าให้ประชาชนเกิด
การเข้าถึงข้อมูลด้านพลังงานที่ตนเองใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน เพื่อให้สามารถตัดสินใจปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมท่ีเรยีกว่า Demand responds ช่วย
ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า โดยชุมชนมีส่วนร่วม
และเป็นหุน้ส่วนในการในการผลติไฟฟ้าสะอาด
ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�่า พร้อมสนับสนุน
การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด (Energy  
transition) และเกดิการเข้าถงึพลงังานทางเลอืก 
ใหม่ๆ ต่อไป

นำงมัณลิกำ สมพรำนนท์ ผู ้แทนกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
(พพ.) กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ปัจจุบัน
ประเทศไทยได้เตรียมมุ ่งสู ่เป้าหมายความ
เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)  
โดยมี แผน ท่ีจะลดการปลดปล ่ อยก ๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในภาคพลังงานลงให้ได้
จาก 244 ล้านตนัในปัจจบุนั เหลอื 95.5 ล้านตัน 
ภายในปี ค.ศ. 2050 นอกจากน้ันด ้วย
สถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อราคา รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ ล้วนเป็นเหตปัุจจยัทีท่�าให้แผนพฒันา 
พลงังานแห่งชาติ (NEP) ได้ตัง้เป้าเพิม่สดัส่วน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนใหม่อีก 
ไม่น้อยกว่า 50%

นางมณัลกิา กล่าวว่า ในส่วนของพลงังาน
แสงอาทติย์ ทีผ่่านมามกีารเตบิโตเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง จากก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 3,910 
เมกะวัตต์ (MW) ในปี 2564 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 
4,952 MW ในปี 2565 และเพิม่ขึน้เป็น 9,002 
MW ในปี 2566 นอกจากน้ีภายใต้ (ร่าง) แผน
พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
(AEDP 2024) ยังวางเป้าหมายไว้อกีว่าภายใน
ปี 2580 ประเทศไทยจะมีก�าลังการผลิตของ
พลงังานแสงอาทิตย์ รวมท้ังสิน้ถงึ 38,974 MW 
โดยมมีาตรการและนโยบายสนบัสนนุต่างๆ เช่น 
สทิธิทางภาษี การรบัซ้ือไฟฟ้า ฯลฯ

 มี 3 องค์ประกอบหลัก ที่จะช่วยให้การ
จัดการกับซากแผงโซลาร์เซลล์เป็นไปได้อย่าง
ถกูต้อง คอื 1. ระบบติดตาม การลงทะเบยีน  
การเกบ็รวบรวมข้อมูลการใช้งาน ซึง่ภาคท้องถิน่ 
จะมีบทบาทส�าคัญในการร ่วมด�าเนินการ  

2. กฎหมาย ท่ีก�าหนดบทบาทให้แต่ละภาคส่วน 
ร ่วมมีอ�านาจในการก�ากับ ติดตาม และ 
จัดการกับซากแผงโซลาร์เซลล์ได้อย่างถูกต้อง 
3. กองทุน ที่ตั้งขึ้นเพื่อน�ามาใช้ในการบริหาร
จัดการกับซากแผงโซลาร์เซลล์

ขณะที ่นพ.อภชิำต ิรอดสม รองเลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า การ
พัฒนานโยบายสาธารณะประเด็นนี้จะเป็น
ประโยชน์อย ่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สถานการณ์ที่ประเทศไทยก�าลังมีปริมาณ 
โซลาร์เซลล์เพิ่มจ�านวนมากข้ึน ซึ่งหากปล่อย
ทิ้งไว้โดยที่ไม่มีระบบการจัดการอย่างถูกต้อง 
ย่อมสร้างให้เกิดความอันตรายจากขยะพิษ
จ�านวนมหาศาลทีร่อจะเกดิขึน้ในอนาคต ดงันัน้ 
ในกระบวนการตลอดเส้นทางนับต้ังแต่การ
ผลติ การใช้งาน ไปจนถงึการก�าจดั จงึจ�าเป็น
ที่ทุกฝ่ายจะต้องเข้ามาพูดคุยเพ่ือร่วมกันหา
ทางออก และยกระดับให้เรื่องนี้กลายเป็น
ประเดน็สาธารณะทีท่กุคนจะมคีวามเข้าใจและ
รบัรูร่้วมกัน

“เรามีตัวอย่างของการจัดการขยะที่ดี
ในหลายพื้นที่ การน�าขยะไปต่อยอดสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ซึ่งในส่วนของซากโซลาร์เซลล์หาก
จัดการอย่างไม่ถูกต้อง ก็จะกลายเป็นขยะ
อเิลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นพษิต่อสิง่แวดล้อม แต่หาก
เราสามารถสร้างให้เกิดมูลคา่ เป็นประโยชน์ที ่
ชุมชนสามารถจับต้องได้ ก็น่าจะมีส่วนช่วย 

Gene Therapy) ระดบัอาเซยีน โดยมหาวทิยาลัย
มหิดลจะเป็นผู้น�าในการสร้าง Ecosystem ที่
สมบูรณ์ของการรักษาแบบเซลล์บ�าบัด และ 
ยนืบ�าบดัในประเทศไทย ตัง้แต่การส่งเสรมิพฒันา
งานวจิยั การพฒันาบคุลากร การส่งเสรมิการผลติ 
เชงิอตุสาหกรรม ไปจนถงึการผลักดนันโยบายและ
ความร่วมมือระดับนานาชาติ ควบคู่ไปพร้อมกับ 
การเร่งปรบัปรงุโรงงานยาท่ีมอียูเ่ดิมให้เป็นโรงงานยา 
ที่มีชีวิต (MU-Bio Plant) ส�าหรับผลิตยา 
กลุม่ Advanced Therapy Medicinal Product 
(ATMP) เพือ่รองรบัการการรกัษาแบบเซลล์บ�าบดั 
และยีนบ�าบัด ท�าให้คนไทยสามารถเข้าถึงการ
รักษาโรคมะเร็งและโรคร้ายแรงอ่ืนๆ ได้ในราคา 
ทีถ่กูลงอย่างมาก

2. เสริมศกัยภาพการแพทย์และสาธารณสุขไทย 
ด ้วย AI & Health Care น�าเทคโนโลยี  
ปัญญาประดษิฐ์ (AI) มาใช้ในการแพทย์และระบบ
สาธารณสุข โดยร่วมมือกับ บริษัท สยาม เอไอ  
คลาวด์ คอร์เปอเรชัน่ จ�ากดั ซึง่เป็น NVIDIA Cloud 
Partner (NPC) เพียงรายเดียวในประเทศไทย 
น�านวัตกรรมที่ทันสมัย และเทคโนโลยีปัญญา
ประดิษฐ์มาใช้เพื่อประโยชน์ด้านการแพทย์ เช่น 
การวินิจฉัยโรค การคาดการณ์แนวโน้มของโรค 
การคาดการณ์ความเสี่ยงโรคเรื้อรัง การดูแล
สุขภาพส่วนบคุคล และบรกิารต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง
กบัการเสรมิสร้างสขุภาวะของประชาชน

3. สร้าง Startup Ecosystem และผลกัดัน  
Startup Health Tech ไทย ก้าวไกลสู่ระดับ 
Unicorn ต้ังเป้าให้มหาวิทยาลัยมหดิลเป็น One 
Stop Service ส�าหรบัส่งเสรมิและพฒันา Health 
Tech Startup และสร้าง Startup Ecosystem 
แบบครบวงจร โดยจัดตั้งโครงการบ่มเพาะและ
เร่งการเติบโตของสตาร์ทอัป (Health Tech  
Incubator & Accelerator) โดยร่วมมอืกบัเครอืข่าย 
พนัธมติรระดบัโลก เช่น Silicon Valley รวมถงึ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) เพ่ือ 
ร่วมกันสนับสนุนและพัฒนาสตาร์ทอัปไทยในทุก
มิติ ตั้งแต่การพัฒนาเทคโนโลยี การส่งเสริมการ 
เข้าถงึแหล่งทนุ ไปจนถงึการขยายตลาดเพือ่ร่วมกนั 
ผลักดันให้ ประเทศไทยมี Unicorn Startup  
ในสาย Health Tech

มหำวิทยำลัยมหิดลประกำศ เป็นผู ้น�ำ
วิทยำศำสตร์สุขภำพระดับโลก เตรียมกำร
เปลีย่นแปลงใหญ่ 6 มติ ิช ูAcademic Impact 
ผลิตบณัฑติคณุภำพกว่ำ 6,000 คนต่อปี Upskill 
บคุลำกรด้ำนสำธำรณสขุ เสริมศกัยภำพด้วย Al +  
Health Care พฒันำโรงงำนยำทีม่ชีวีติ เพือ่ผลติ
ยำกลุม่เทคโนโลยขีัน้สงู (ATMP) ผลกัดนัไทยสู่ฮบั 
เซลล์บ�ำบดัและยนีบ�ำบดั

 ศ.นพ.ป ิยะมิตร ศรีธรำ  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ปัจจุบันโลก 
ก�าลงัเผชญิกบักระแสความเปลีย่นแปลงใหญ่ๆ ใน  
6 มติิ 1. สงัคมสงูวยั (Aging Society) 2. การ
เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ี(Digital Disruption)  
ท่ี ขับเคลื่อนโดย AI และเทคโนโลยีดิจิทัล  
3. ภมูริฐัศาสตร์โลก (Geopolitics) ท่ีก�าหนดทิศทาง 
เศรษฐกิจและนวัตกรรม 4. การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งส่งผล 
กระทบรนุแรงต่อคนทัว่โลก 5. การเปลีย่นแบบแผน 
ระหว่างช่วงชีวิต (Generation Change) ของ 
คนรุน่ใหม่ซึง่มรีปูแบบการด�าเนินชีวติท่ีหลากหลาย 
มากขึ้น 6. การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง องค์กร 
(Organization Change) ท่ีเน้นการท�างานแบบ 
Data-Driven และขบัเคลือ่นด้วยนวตักรรม

ท้ังหมดนี้ เป็นความท้าทายที่มหาวิทยาลัย
มหดิลต้องรบัมอืและปรบัตวัตามให้ทนั และต้องเร่ง 
“ทรานส์ฟอร์ม” สู่ยุคใหม่ในทุกมิติ ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยมหิดลประสบความส�าเร็จอย่างมาก
ในการสร้าง Academic Impact โดยผลติบัณฑติ 
คุณภาพมากกว่า 6,000 คนต่อปี ได้รับการ 
จดัอนัดบั THE Impact Ranking ตดิอนัดบั 1 ของไทย  
และด้าน SDG3: Good Health & Well- Being 
เป็นอันดับที่ 3 ของโลก นอกจากนั้น ได้รับการ 
จดัอนัดบั QS Ranking อนัดับ 1 ในประเทศไทย 
ใน 8 สาขาวชิาหลกัด้านดนตรี อนัดบัท่ี 28 ของโลก 
และอกีมากมาย แต่มหาวทิยาลยัมหดิล ไม่ต้องการ
มุ่งสร้าง Academic Impact เพียงอย่างเดียว
เท่านัน้ แต่ต้องการใช้ความรูส้ร้าง “Real World  

ม.มหิดล มุ่งสู่ ‘ผู้นําด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ’ 
โชว์ โรงงานยามีชีวิต ฮับเซลล์บําบัด-ยีนบําบัด

Impact” ที่แท้จริงที่ช่วยแก้ปัญหา พัฒนาสังคม 
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
และเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีกว่าเดิม มุ่งเป้าสู่การเป็น 
“World-Class University” และ เป็นผูน้�าในด้าน
วทิยาศาสตร์สขุภาพ (Health Science) และสขุภาวะ
แบบองค์รวม (Holistic Wellbeing) ในระดับโลก 

โดยด�าเนินการโดยขบัเคลือ่นผ่าน 3 กลไกหลกั 
ได้แก่

1. From Research Lab to Commercialization  
ผลักดันงานวิจัยจากหิงสู ่ห ้าง สร้างมูลค่าเพ่ิม 
ในเชิงพาณิชย์ ผลักดันงานวิจัยไม่ให้อยู่แค่บนห้ิง 
แต่ส ่งเสริมภาคเอกชนให้น�าไปต่อยอดพัฒนา  
เป็นเทคโนโลย ีนวตักรรม ผลติภณัฑ์ หรอืบรกิาร ที่
สร้างประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ฐานนวตักรรม และท�าให้งานวจิยัไทย “ขาย” และ 
“แข่งขัน” ได้ในเวทีโลก โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัย
มหิดล มีผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรกว่า 
2,557 รายการ และผลงานทีไ่ด้รับอนญุาตให้ใช้สทิธ์ิ 
ในเชิงพาณชิย์ กว่า 415 รายการ มลูค่ากว่า 123.6 ล้าน 
บาท

2. From Education to Real World Impact 
ทรานส์ฟอร์มการศึกษา สู่การเรียนรู้ไร้พรมแดน 
เน้นการศกึษาแบบ Outcome-Based Education 
สร้างบัณฑิตตอบโจทย์โลกยุคใหม่ให้เป็น World 
Citizenship ทีไ่ม่ใช่แค่มคีวามรูท้างวิชาการ แต่ต้อง
พร้อมท�างานจริง สามารถท�างานร่วมกับเครือข่าย 
ปรบัตวัและเอาตัวรอดได้ในโลกทีเ่ปลีย่นแปลงอย่าง
รวดเร็ว และมีทกัษะแห่งอนาคต โดยพัฒนาหลกัสตูร
ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย ยึดผู ้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
ไม่ว่าจะเป็น Hybrid Programs ที่ผสมหลักสูตร 
ข้ามศาสตร์ หลักสตูรระยะสัน้ (Micro-Credentials)  
ที่เน ้นการพัฒนาทักษะเฉพาะทางท่ีตอบโจทย  ์
คนรุ่นใหม่ท่ีต้องการ Upskill/Reskill การเรยีนรู้แบบ 
Self-Paced Learning ทีผู่เ้รยีนสามารถออกแบบและ 
ก�าหนดระยะเวลา ไม่ก�าหนดอายุผู้เรียน ส่งเสริม  
Lifelong Learning เพือ่เปิดโอกาสให้บคุคลทกุช่วงวยั 

สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต ผ่าน
แพลตฟอร์ม MU-ALL

นอกจากนี้  ยังมุ ่ง Upskill บุคลากรด้าน 
สาธารณสุข โดย เป ิดหลัก สูตร วิทยาศาสตร ์ 
มหาบัณฑติ สาขาชมุชนสขุภาวะและความย่ังยืน มี 
โครงการน�าร่องที่วิทยาเขตอ�านาจเจริญเป็นแห่ง
แรก พร้อมพฒันาหลกัสตูรใหม่ GenEd Plus เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะในการเป็นพลเมืองโลกในยุคใหม่ 
ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาไร้พรมแดน โดยร่วมมือ 

กับมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จัดหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมที่มี
ประโยชน์ต่างๆ

3. From Community Engagement to Real 
World Impact ลงมือท�าเพื่อสังคม สร้างความ 
เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ขยายบทบาทจากสถาบันการ 
ศกึษาสูศ่นูย์กลางในการขบัเคลือ่นสงัคม สร้างผลกระทบ  
ที่จับต้องได้ ร ่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ  
ผ่านการจดัท�า Policy Lab เช่น โครงการลดอบุตัเิหตุ
ทางถนน โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่า
จะเป็น ต�ารวจจราจร กรมทางหลวง นักวิชาการ  
ผู้เช่ียวชาญด้านการจราจรและภาคประชาชน เพื่อ 
ร่วมกนัค้นหาต้นเหตุทีแ่ท้จรงิของอุบติัเหต ุแนวทาง
ที่สามารถช่วยลดอุบัติ เหตุทางถนนได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ โดยทดลองท�าโครงการต้นแบบขึ้น 
ในพ้ืนทีศ่าลายา และจะขยายผลไปยังพืน้ทีอ่ืน่ๆ 

ส�าหรับทิศทางการด�าเนินงานในอนาคต จะมุ่ง
ส่งเสรมิ และผลกัดันใน 3 ด้านหลกั สูก่ารพลกิโฉม
วงการสาธารณสขุไทย ประกอบด้วย 1. ผลกัดันไทย
สูศ่นูย์กลางด้านเซลล์บ�าบดัและยีนบ�าบดั (Cell and 

ในการตรวจพันธุกรรมคนไทย 5 หม่ืนราย  
5 กลุม่โรค ทีจ่ะท�าให้เกดิองค์ความรู้ในระดบัโลก 

สิ่งที่ สวรส.จะเดินหน้าต่อ คือ การพัฒนา
หน่วยงานวจิยั เพราะปัจจบุนัมเีรามหีน่วยงานวจิยั
มาตรฐานโลกเพียง 9 แห่ง กจ็ะร่วมมอืกบักระทรวง
สาธารณสุขให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่สามารถ 
ท�าวิจัยที่ได้มาตรฐานโลกเช่นกัน หรือการศึกษา
เรื่องสิทธิประโยชน์ให้คนไทยเข้าถึงมีความคุ้มค่า
หรอืไม่ ซึง่จะไม่ได้แค่ศกึษาในปัจจบุนั แต่ปรบัไปสู ่
การประเมนิศึกษาล่วงหน้า เช่น อะไรทีน่่าจะคุ้มค่าใน 
อกี 4 ปีข้างหน้า รวมถงึผลกัดนันกัวจิยัรุน่ใหม่ๆ ด้วย 
โดยเปิดงบ 10% ให้แก่ผู้ทีไ่ม่เคยท�างานวจิยัมาก่อน 
แต่จะต้องมพีีเ่ลีย้ง เพือ่ให้เกดิความคุม้ค่าของการ
ลงทนุงานวจิยั ซึง่สิง่เหล่านีก้จ็ะมาสนบัสนนุให้เกดิ
งานวจิยัทีจ่ะมาช่วยหาทางออกหรอืสร้างแนวทาง
ในการท�าให้ระบบบริการสุขภาพมีความยั่งยืน 
ในอนาคตด้วยข้อมลูด้านวชิาการ 

ด้าน ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมำ เลขาธิการ
สถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาต ิ(สพฉ.) ให้ข้อมลู
ว่า ทีผ่่านมา สพฉ.พฒันารปูแบบการแพทย์ฉกุเฉนิ 
ต่างๆ เพ่ิมขึ้น เช่น ทางเรือ ทางอากาศ หรือ 
รถมอเตอร์แลนซ์ที่เข้าถึงจุดเกิดเหตุในเมืองได้เร็ว 
และง่ายขึน้ สิง่ทีจ่ะเดนิหน้าต่อเพือ่พฒันาระบบ คอื  
พัฒนาให้เข้าถงึผูป่้วยฉกุเฉนิวกิฤตใน 8 นาท ีซึง่ปัจจบุนั 
ท�าได้เพียง 30% โดยจะเพิ่มหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน
ให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น พัฒนาระบบโปรแกรม
ซอฟต์แวร์ให้ประชาชนเข้าถึงง่ายขึ้น มีซอฟต์แวร์
ตัวใหม่คือ iDEMS ที่ผูกโยงกับ “หมอพร้อม”  
และ “ทางรฐั” สามารถส่ง SMS เพ่ือแชร์ส่งโลเคชนั  
วิดีโอคอลประเมินอาการทางโทรศัพท์ เมื่อถึง 
จดุเกดิเหต ุเดิมหน่วยปฐมพยาบาลจะห้ามเลอืดและส่ง 
โรงพยาบาลทีใ่กล้สดุ แต่ระบบใหม่นีจ้ะมแีพทย์อ�านวยการ 
ระบบปฏบิตักิารฉกุเฉนิ สามารถท�า Teleconsult 
ให้ค�าปรึกษาทางไกล เสมือนยกเอาห้องฉุกเฉิน 
ออกไปจดุเกดิเหตุด้วย

ขณะที ่พญ.ปิยวรรณ ลิม้ปัญญำเลิศ ผูอ้�านวยการ  
สรพ. กล่าวว่า ระบบบริการสุขภาพของไทยจะ
ยั่งยืนได้ต้องเริ่มจากทุกคนและทุกหน่วยงาน 
ทีต้่องร่วมมือกนัด�าเนนิการ ซึง่ไม่เพยีงแต่ 6หน่วยงาน 
ดังกล่าว สรพ.ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในระบบ
สาธารณสขุ ทีถ่อืก�าเนดิขึน้มาจากผลการวจิยัของ 
สวรส. เพื่อท�าหน้าที่ในการประเมินและรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญที่จะ
ช่วยให้สถานพยาบาลและระบบบริการสุขภาพ 
มมีาตรฐานน�าไปสูค่วามยัง่ยนืในอนาคต

ในการจัดการได้ง่ายขึน้ รวมไปถงึหากเราสามารถ 
เชื่อมเรื่องของการพัฒนาพลังงานสะอาด ไปสู่ 
มิติของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท�าให้
ประชาชนอยู่ดกีนิด ีเช่น น�าไปสู่การมนี�า้สะอาด 
การท�าสมาร์ทฟาร์ม พฒันาแหล่งอาหาร ฯลฯ 
ก็น่าจะเป็นส่วนที่ช่วยสร้างคุณค่าให้กับการ
ด�าเนินงานในประเดน็น้ีได้” นพ.อภชิาติ กล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะท�างานฯ ได้มีการ
หารอืแลกเปลีย่นร่วมกันในหลายประเด็น โดย
เฉพาะความส�าคัญกับการวางเป้าหมายระยะ
ยาวในการวางระบบการจัดการกับ “โซลาร์
รูฟท็อป” ท่ีติดตั้งตามหลังคาครัวเรือน ซึ่งใน
ระยะต่อไปจะมสีดัส่วนเพิม่มากข้ึน และมคีวาม
กระจัดกระจายท�าให้จัดการได้ยากกว่ารปูแบบ
ของ “โซลาร์ฟาร์ม” ที่ติดตั้งบนพ้ืนดินขนาด
ใหญ่ ซึง่มีการส่งเสรมิมาระยะหนึง่แล้ว สถานะ
ปัจจุบันจึงเข้าสู่ระยะที่จะต้องวางมาตรการที่
ชดัเจนในการจดัการขยะอนัตรายจากแผงวงจร
ท่ีเริม่จะหมดอายุการใช้งาน 

โดยส่วนใหญ่ได้เหน็พ้องร่วมกนัถงึบทบาท
ความส�าคัญของท้องถิ่น ในการท�าหน้าท่ี
รวบรวมและจัดการกับขยะอันตราย และควร 
จะต้องมีมาตรการหรือแนวทางที่ชัดเจน 
ให้ท้องถิ่นสามารถจัดการกับซากแผงได้อย่าง
ถูกต้อง ตลอดจนการผลักดันให้เกิดเป็นธุรกิจ
หรอือตุสาหกรรมท่ีสามารถสร้างมลูค่าเพ่ิมได้

ด้าน ดร.นำตยำ พรหมทอง ผูอ้�านวยการ
ส�านักนโยบายสาธารณะภาคกลาง สช. กล่าวว่า  
การหารือของคณะท�างานฯ ได้ท�าให้เห็นถึง
กรอบทิศทางการท�างานท่ีชดัเจนมากยิง่ขึน้ ซึง่
หลงัจากนีท้างคณะท�างานฯ จะมหีน้าทีใ่นการ
รวบรวมข้อมูล ทบทวนสถานการณ์ รวมถึง
ช่องว่างต่างๆ ทีม่อียู ่เพือ่ร่างข้อเสนอ และจดัท�า 
เป็นเอกสารที่จะน�าเข้าสู่กระบวนการสมัชชา
สขุภาพแห่งชาติ 

“คาดว่าน่าจะได้เอกสารร่างมติออกมา 
ในช่วงเดือน มิ.ย. ก่อนที่จะมีการน�าเข้าสู่เวที
รบัฟังความคดิเหน็ในระดบัประเทศ ช่วงเดอืน  
ส.ค. ต่อไป ขณะเดยีวกันก็จะเดินหน้าสร้างการ
มีส่วนร่วม จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในระดับ
จังหวัด เพือ่ให้เกิดการขบัเคลือ่นในระดับพ้ืนที่
คูข่นานไปพร้อมกัน” ดร.นาตยา กล่าว
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อนึ่งในช่วงที่ผ่านมา มีการเผยแพร่ข่าว
เตือนภัยเกี่ยวกับ “บุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้” หรือ 
“บุหรี่ไฟฟ้าท�าให้หลับ” โดยการเติมสาร 
เอโทมเีดต (Etomidate) ลงในน�า้ยาบุหรีไ่ฟฟ้า ซ่ึง 
ผลการศกึษาของมหาวทิยาลยัอูฮ่ัน่ สาธารณรฐั
ประชาชนจีน พบว่า การใช้บุหรีไ่ฟฟ้าผสมสาร
เอโทมีเดต ท�าให้เกิดอาการกล้ามเนือ้อ่อนแรง
และความดนัโลหิตสงู รวมถงึพบความผดิปกติ
ของการท�างานของต่อมหมวกไต ที่ควบคุม
สมดุลฮอร์โมนและเกลือแร่ในร่างกาย ท�าให้
ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต�่า เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภาวะหวัใจล้มเหลว

“สารเอโทมีเดตเป็นยาควบคมุพเิศษทีใ่ช้ใน
วงการแพทย์ เพือ่ช่วยให้ผูป่้วยเข้าสูภ่าวะสลบ
ชัว่คราว หรอืใช้ในการดมยาสลบ อย่างไรกต็าม
การใช้สารดงักล่าวอย่างไม่ถกูวธิอีาจอันตรายถงึ
ชีวิต ดังนั้น ขอฝากให้ผู้ที่คิดจะสูบบุหรี่ไฟฟ้า
โปรดระวัง การใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ปลอดภัยต่อ
สขุภาพ และขออย่าหลงเชือ่ค�าโฆษณาชวนเชือ่ 
และอย่าตกเป็นเหยือ่ของผลติภัณฑ์ผดิกฎหมาย
ท่ีถกูห้ามน�าเข้า ผลติ และจ�าหน่ายในประเทศ 
ส�าหรับผู ้ ท่ีต ้องการข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
การเลิกบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า สามารถติดต่อขอ 
ค�าปรกึษาได้ท่ีสถานพยาบาลในสงักดักระทรวง
สาธารณสุขใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วนเพ่ือรับ 
ค�าปรกึษาเลกิบุหรี ่1600” นพ.ชยนนัท์ กล่าว

นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์ รองอธิบดีกรม 
ควบคมุโรค กล่าวว่า หน่ึงในประเภทของบุหรีไ่ฟฟ้า 
ที่ก�าลังได้รับความนิยมคือ บุหรี่ไฟฟ้าแบบ 
ให้ความร้อน (Heated Tobacco Products: 
HTPs) ซึ่งมักถูกเข้าใจผิดว่าปลอดภัยกว่าบุหรี่
ซิกาแรต เพราะไม่มีการเผาไหม้ อย่างไรก็ตาม 
แม้บหุรีไ่ฟฟ้าแบบให้ความร้อน จะใช้ความร้อน
แทนการเผาไหม้ แต่ละอองไอท่ีเกิดขึน้ยังคงมี
สารพษิหลายชนิด

อีกทั้ง ยังพบสารเคมีบางชนิดที่ไม่พบใน
ควันบุหร่ีซิกาแรต ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อย่างมนียัส�าคญั (1) ในปัจจบุนั มงีานวจิยัจ�านวน 
มาก ท่ียืนยันว่าบุหรีไ่ฟฟ้าแบบให้ความร้อนเป็น
อนัตรายต่อสขุภาพ เช่น การศกึษาของสถาบัน
ชวีการแพทย์และการแพทย์ สาธารณรฐัเกาหลี 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริกา 
พบว่า การใช้บุหรีไ่ฟฟ้าแบบให้ความร้อน เพิม่
ความเสีย่งถงึ 2 เท่า ต่อการเกดิภาวะอ้วนลงพงุ 
ความดนัโลหติสงู น�า้ตาลในเลอืดสงู และไขมัน
ในเลอืดสงู เป็นต้น ดงัน้ัน ผูท่ี้ใช้บุหรีไ่ฟฟ้าแบบ
ให้ความร้อน จึงมีความเสี่ยงเกิดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังในอนาคต โดยเฉพาะในผู้ที่ใช้มาอย่าง 
ต่อเนือ่ง นานเกนิ 3 ปี (2) จงึเป็นหลกัฐานชัดเจน 
ว่า บุหรีไ่ฟฟ้าแบบให้ความร้อนไม่ได้ปลอดภยั
กว่าบุหรีซิ่กาแรต

นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อ�านวยการกอง
งานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
และรักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กล่าว 
เพิม่เตมิว่า กรมควบคมุโรคมนีโยบายส�าคญัในการ 
ลดการป่วยจากโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั ท่ีก�าลงัเป็น
ปัญหาส�าคัญด้านสาธารณสุข ดังนั้นการคง
มาตรการห้ามน�าเข้า และจ�าหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า
ทุกชนิด ร่วมกับการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวด จงึเป็นวธิทีีเ่หมาะสมในการป้องกนัเดก็ 
เยาวชนและผูใ้หญ่ตอนต้นท่ีไม่สบูบุหรี ่จากการ
เข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบ
ใหม่ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อ 
ไม่ให้เข้าสูว่งจรการเสพตดินิโคตนิ และช่วยลด
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ตาม
นโยบายของรฐับาล 

เตอืนภัย ! บุหรีไ่ฟฟ้าแบบความร้อน
อันตราย/เสีย่งเกดิโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั

สธ.นาํ AI ขบัเคล่ือนระบบสุขภาพ
26 โครงการ สําเรจ็แล้ว 6 โครงการ

นำยสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวง
สาธารณสุขมีนโยบายขับเคล่ือนสู ่ “ระบบ
สุขภาพดิจิทัล” ยกระดับคุณภาพการบริการ
ด้วยเทคโนโลยดีจิทิลั ให้ประชาชนได้รบับรกิาร
ทีส่ะดวก รวดเรว็ ทนัสมยั และมปีระสทิธภิาพ
มากขึ้น รวมถึงช่วยลดภาระงานของบุคลากร
ทางการแพทย์ในการคัดกรองและวินิจฉัยโรค
เบือ้งต้น หนึง่ในแนวทางด�าเนนิการ คอื การน�า
ปัญญาประดษิฐ์ (AI) มาใช้

ล ่าสุดได ้รับรายงานจาก นพ.วีรวุ ฒิ  
อิม่ส�ำรำญ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะ 
ประธานคณะกรรมการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์
ทางการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข ว่า มกีารน�า AI มาใช้พฒันาทางการ
แพทย์และสาธารณสุขรวม 26 โครงการ โดย
พฒันาส�าเรจ็แล้ว 6 โครงการ ในปีงบประมาณ 
2568 จะพฒันาเสรจ็อกี 11 โครงการ และอยู่
ในแผนพฒันา 9 โครงการ ส�าหรบั 6 โครงการ
ทีพ่ฒันาส�าเรจ็แล้ว ได้แก่ 

1. เครือ่งมอืตรวจจบัภาวะเบาหวานข้ึนจอ
ประสาทตา (AI Retina) โดยกรมการแพทย์ 
ซึ่งพบว่า มีความไวและความจ�าเพาะในการ
ตรวจวินิจฉัยภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
มากกว่า 95% ใช้งานในโรงพยาบาลแล้วมากกว่า 
130 แห่ง และคดักรองผู้ป่วยเบาหวานไปแล้ว 
กว่า 21,000 ราย 

2. เครือ่งมอืคดักรองฟันผจุากการวเิคราะห์
ภาพถ่ายช ่องปาก โดยกรมอนามัย เป ็น
แอปพลิเคชันชื่อ “รักยิ้ม” สามารถถ่ายภาพ

ช่องปากเพื่อประมวลผล แปลผล และให้ค�า
แนะน�าด้านทนัตกรรมได้ ตรวจจับฟันผไุด้แม่นย�า 
84.5% มผีูใ้ช้งานแอปพลเิคชนัแล้ว 3,500 ราย 
และเปิดให้หน่วยงานอืน่ใช้งานระบบได้โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

3. หมอแผนไทยอัจฉริยะ (Panthai AI  
Doctor & Chatbot) โดยกรมการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก สามารถตรวจวินจิฉยั
ด้านแผนไทยเบื้องต้น 5 กลุ่มโรค ได้แก่ โรค
โลหติระดสูตร,ี ท้องอดืท้องเฟ้อ, ไข้หวัด, ระบบ
กล้ามเนื้อและกระดูก และผ่ืนแพ้คัน รวมถึง 
ตอบค�าถามสขุภาพและวเิคราะห์ข่าวปลอมด้าน
การแพทย์แผนไทยและสมนุไพร

4. แพลตฟอร์มข้อมูลภาพถ่ายทางการ
แพทย์และเครือ่งมอืปัญญาประดษิฐ์ (Imaging  
Hub) โดยส�านักสุขภาพดิจิทัล เป็นระบบ 
ฐานข้อมูลภาพถ่ายทางการแพทย์ขนาดใหญ ่
ทัว่ประเทศ มากกว่า 5 แสนรายการ และจะขยาย 
ฐานข้อมลูภาพเพิม่อกี 1-3 ล้านภาพ ภายในปีนี้  
โดยมี AI วิเคราะห์ภาพถ่ายเอกซเรย์ทรวงอก 
และรองรับเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์
ภาพทางเอกซเรย์อืน่ๆ ด้วย 

5. เครื่องมือแจ้งเตือนการระบาดและเหตุ
ภยัพบิตั ิ(DDC.alert) โดยกรมควบคมุโรค แสดง
ภาพแผนที่การระบาดของโรคและภัยพิบัติ  
แจ้งเตอืนและพยากรณ์การระบาดของโรค เช่น 
โควดิ-19 ช่วยแจ้งเตือนภยัพบิติั เช่น อทุกภยั โดย 
มหีน่วยงานสาธารณสขุใช้งานแล้ว 1,151 หน่วยงาน  
แจ้งเตอืนเหตกุารณ์ส�าคญั 3,137 เหตกุารณ์ 

6. เคร่ืองมือประเมินความเสี่ยงซึมเศร้า 
(AI Depression + DMIND) โดยความร่วม
มือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรม
สุขภาพจิต ให้บริการประเมินด้วย AI และ
ต่อยอดกลุ่มเสี่ยงสู่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 
สามารถประเมินความรุนแรงของผู้รับบริการ  
ช่วยให้ผูท้ีม่คีวามเสีย่งระดบัรุนแรงและปานกลาง 
เข้ารับบริการได้เร็ว มีผู้ได้รับการประเมินแล้ว
มากกว่า 100,000 ราย

3,108,800 คน อย่างไรก็ตาม กระทรวง 
พม. ขอขอบคุณคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ส�านกังานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
ที่สนับสนุนนวัตกรรมให ้บริการผู ้ สูงอาย ุ
ในศนูย์พฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอาย ุทัง้  
12 แห่ง และพฒันาระบบการปฏบิตังิานส�าหรับ
ผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ “Nirun for 
community” และบริษัท บางกอก เทลล้ิง 
จ�ากัด ที่ได้สนับสนุนซิมการ์ดอินเทอร์เน็ตฟรี 
แบบไม่จ�ากดัปรมิาณ (Unlimited Data) เป็น
เวลา 4 เดอืน

“วันนี้ผมขอให้ทางปลัดกระทรวงฯ และ
ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รอง
ประธานคณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดการ
ขับเคล่ือนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ได้ใช้ 
แนวคิดธนาคารเวลา มาผนวกกับการท�างาน
ของนักบริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ เพราะ
เงินเป็นค่าตอบแทนรายเดือนคือส่วนหนึ่ง แต่
ถ้าหากว่าทุกคนนับเวลาทุกชั่วโมงทุกนาที 
ทีท่�างาน สามารถเกบ็เข้าหลกัการของธนาคาร
เวลา เพื่อในอนาคตนักบริบาลคุ้มครองสิทธ ิ
ผู้สูงอายุทั้ง 311 คนในวันนี้ และอีก 35 คน 
จากปี 2567 ในอนาคตต้องการผู ้ที่มาดูแล 
ตัวเขาเองนัน้สามารถเบกิเวลาทีท่�างาน จะเห็นว่า 
ทกุช่ัวโมงทีท่�างาน กจ็ะเป็นทุกชัว่โมงทีใ่นอนาคต 
ท่านๆ จะสามารถมคีนมาดแูลได้ แนวคดินีม้กีาร
ท�างานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และได้มีการ 
น�าร่องในบางพืน้ทีข่องประเทศไทย จงึขอฝากให้
ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน และทาง 
กระทรวง พม. น�าเรื่องของธนาคารเวลามา 
บรูณาการใช้กับโครงการของนกับริบาลคุม้ครอง
สิทธผู้ิสูงอาย ุซึง่ถอืเป็นก�าลังใจอกีอย่างหนึง่ และ 
เป็นสิง่ทีท่�าให้ทกุคนเข้ามาช่วยกนัดแูลผูส้งูอายุ
มากขึน้“ นายวราวธุ กล่าว

นำยวรำวุธ ศิลปอำชำ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานพิธีมอบ
ประกาศนยีบตัรหลกัสตูรผูบ้รบิาลคุม้ครองสทิธิ
ผูส้งูอาย ุ(บสส.) รุน่ที ่2 ประจ�าปี 2568 จ�านวน 
311 คน และผูบ้รบิาลคุม้ครองสทิธผิูส้งูอายทุีม่ี
ผลงานโดดเด่น ปี 2567 จ�านวน 5 คน พร้อมเป็น
สกัขพียานในพธิลีงนามบนัทกึข้อตกลง (MOU) 
สนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพผูบ้รบิาลคุม้ครอง
สทิธผิูส้งูอาย ุ และบคุลากรกรมกิจการผูส้งูอายุ 
คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยั
มหดิล กบั กรมกจิการผูส้งูอาย ุกระทรวง พม. 
อีกทั้งรับมอบป้ายสนับสนุนการพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานส�าหรับผู้บริบาลคุ้มครองสิทธ์ิ 
ผูส้งูอาย ุ“Nirun for community” จากส�านักงาน 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) และซิมการ์ดอินเทอร์เน็ตฟรี จาก 
บรษิทั บางกอก เทลลิง้ จ�ากดั ทีโ่รงแรมรเิวอร์ไซด์  
กรงุเทพฯ เม่ือวนัที ่20 มนีาคม ทีผ่่านมา 

นายวราวุธ กล่าวว่า ประเทศไทยก�าลัง
เผชญิกบัภาวะวิกฤตประชากร และปัจจบุนัก้าว
เข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยมี
ผู้สูงอายุร้อยละ 20.69 ของจ�านวนประชากร
ทั้งประเทศ ซ่ึงคาดการณ์ว ่าจะเป็นสังคม 
สูงอายุระดับสุดยอด ที่มีผู้สูงอายุร้อยละ 28  
ในปี 2576 เนือ่งจากประชากรผูส้งูอายเุพิม่ขึน้
อย่างต่อเนื่อง สวนทางกับอัตราการเกิดใหม่ 
ของประชากรวยัเด็กและวยัแรงงานท่ีลดลง ซ่ึงจาก 
การเปลีย่นแปลงดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อความ
มัน่คงของประเทศในหลายด้าน อาทิ เสถียรภาพ
ด้านการเงินการคลังของประเทศ การจัดการ
ระบบสวัสดิการเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น 

“วราวุธ” ปั้นผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
เป้าปี 2568 ครอบคลุม 156 พื้นที่ 76 จังหวัด

ในขณะท่ีประเทศมรีายได้ในการจดัเกบ็ภาษลีดลง 
ในขณะที่มีแนวโน้มสูงข้ึนที่ผู้สูงอายุจะอาศัยอยู่
ล�าพงัคนเดยีว ถกูทอดทิง้ ขาดผูด้แูล และผูส้งูอาย ุ
วยัต้นจะต้องดแูลผูส้งูอายวุยัปลาย กล่าวคอื ผูส้งูอาย ุ
กลุม่เปราะบางจะต้องดแูลกนัเอง ซึง่เป็นผลมาจาก
รปูแบบครอบครวัทีเ่ปลีย่นแปลงไป

นายวราวธุ กล่าวว่า กระทรวง พม. ได้ก�าหนด
ยุทธศาสตร์ส�าคัญในการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบบรูณาการ และการเข้าถึงการดแูลระยะยาว
ในผูส้งูอายุ 

ส�าหรับปี 2567 กระทรวง พม. โดย กรมกจิการ 
ผู้สูงอายุ (ผส.) ได้น�าร่องโครงการดังกล่าวใน  
19 พืน้ที ่12 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัเชยีงราย เชยีงใหม่  
พิษณโุลก สพุรรณบรุ ีพระนครศรอียุธยา นครปฐม 
ลพบุรี สิงห์บุรี สกลนคร อุบลราชธานี สงขลา 
ปัตตาน ีท�าให้สร้างผูบ้รบิาลคุม้ครองสทิธผิูส้งูอายุ
ทีม่ทีกัษะในการดแูลผูส้งูอายคุรอบคลมุทัง้ 5 มติิ  
ผ่านการอบรมหลักสูตรผู ้บริบาลคุ้มครองสิทธ ิ
ผูส้งูอาย ุระยะเวลา 240 ชัว่โมง จ�านวน 35 คน 

และปี 2568 มกีารต่อยอดขยายผลครอบคลมุ
ทัว่ประเทศ 156 พืน้ที ่76 จงัหวดั ท�าให้มผีูบ้รบิาล
คุม้ครองสทิธผิูส้งูอาย ุ311 คน ส่งผลให้มผีูส้งูอาย ุ
ได้รับการดูแลและคุ้มครองทางสังคม จ�านวน 
34,200 คน โดยท่ีผ่านมามีการอบรมทั้งภาค
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการฝึกงานตั้งแต ่
วนัที ่ 5 มกราคม-10 มนีาคม 2568 อกีทัง้มกีาร 
เตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจริงในวันที่  
1 เมษายน 2568 เป็นต้นไป ซึ่งกระทรวง พม.  
โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้จัดกิจกรรม 
ปัจฉิมนเิทศ ตดิอาวุธ ท�างานร่วมกบัเครอืข่าย และ 
การใช้ระบบการปฏบิตังิานส�าหรบัผู้บรบิาลคุม้ครอง 
สทิธผิูส้งูอาย ุ“Nirun for Community” ระหว่าง
วนัที ่18–19 มนีาคม 2568

ส�าหรับแผนระยะยาว 3 ปี กระทรวง พม. 
จะผลักดันให้เกิดระบบการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
ผู ้สูงอายุ ด้วยผู้บริบาลคุ ้มครองสิทธิผู ้สูงอายุ
ครอบคลุมทั่วทุกเทศบาล 2,472 แห่ง องค์การ 
บรหิารส่วนต�าบล 5,300 แห่ง รวม 7,772 แห่งๆ ละ  
4 คน รวม 31,088 คน ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับ 
การดูแลและคุ้มครองทางสังคม จ�านวนทั้งสิ้น  

สปสช.ขยำยกำรให้บรกิำรกำรแพทย์ทำงไกล  
ครอบคลุมท่ัวประเทศ โดยผู ้ ให ้บริกำรท้ัง  
3 แอปพลเิคชนัสุขภำพ ต่ำงมคีวำมพร้อมของระบบ 
และเริ่มเปิดให้บริกำรแล้ว ส�ำหรับประชำชน 
ผูใ้ช้สิทธิหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติ (บตัรทอง 
30 บำท) ทีจ่ะได้รบักำรดแูลรกัษำอย่ำงมคีณุภำพ
และมำตรฐำนทำงกำรแพทย์ 

นพ.จเดจ็ ธรรมธชัอำร ี เลขาธิการส�านกังาน
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ (สปสช.) เปิดเผยว่า  
จากผลการตอบรับที่ดีจากประชาชนผู้ใช้สิทธิ 
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (บตัรทอง 30 บาท)  
ในการเข้ารบั“บรกิารการแพทย์ทางไกลในลกัษณะ
ผูป่้วยนอกทัว่ไป” (OP Telemedicine) ทีค่รอบคลมุ 

กรมส่งเสริมกำรเรยีนรู ้(สกร.) พฒันำหลกัสตูร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้เพือ่คณุวฒุติำมระดบักำรศึกษำ
ข้ันพ้ืนฐำน และออกประกำศ สกร. เรื่องกำรใช้
หลักสูตรส่งเสริมกำรเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตำมระดับ 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่  
17 มกรำคม 2568 พร้อมทดลองใช้หลกัสตูรใหม่ใน 
10 จงัหวดัน�ำร่อง ได้แก่ สโุขทยั ล�ำปำง ปทมุธำนี 
สพุรรณบรุ ีร้อยเอด็ หนองคำย จนัทบรุ ีฉะเชงิเทรำ 
ชมุพร และภเูกต็ ตัง้แต่ภำคเรยีนที ่1 ปีกำรศกึษำ 
2568 เป็นต้นไป

รกัษา 42 กลุ่มโรคและอาการ” ซึง่ได้น�าร่องในพืน้ที ่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ 
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
และนครปฐม โดยข้อมูลในระบบของ สปสช. 
ปีงบประมาณ 2566 มผีูร้บับรกิาร 33,578 ครัง้

ปีงบประมาณ 2567 จ�านวน 79,300 ครัง้ และ
ปีงบประมาณ 2568 (31 ม.ค. 68) จ�านวน 31,499 ครัง้  
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ด้วยความสะดวก
และรวดเร็วในการเข้ารับบริการผ่านแอปพลิเคชัน
สุขภาพ นอกจากพบแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ 
ในกรณีทีผ่ลการตรวจคดักรองต้องได้รบัการวนิจิฉยั
หรอืค�าแนะน�าจากแพทย์แล้ว ยงัมีบรกิารจดัส่งยา
และเวชภณัฑ์ให้ผู้ป่วยถงึบ้าน โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย 
ใดๆ ทั้งไม่ต้องเดินทางและไม่ต้องรอคิวบริการ 
ทีส่ถานพยาบาล 

ทัง้นี ้ จากผลการน�าร่องข้างต้นนี ้ ประกอบกบั 
มีเสียงสะท้อนจากประชาชนผู ้ใช้สิทธิบัตรทอง 
ในจังหวัดต่างๆ ที่ต้องการจะรับบริการการแพทย ์
ทางไกลในลกัษณะผูป่้วยนอกทัว่ไปฯ ผ่านแอปพลเิคชนั 
สุขภาพด้วยเช่นกัน ดังนั้นที่ผ่านมา สปสช. จึงได้
หารอืกบัผู้ให้บรกิารแอปพลเิคชนัทีร่่วมกบั สปสช. 
ในการขยายการให้บริการการแพทย์ทางไกลฯ นี้ 
ให ้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่ งผู ้ ให ้บริการทั้ง  
3 แอปพลเิคชนัสุขภาพ ต่างมคีวามพร้อมของระบบและ 
เริม่ให้บรกิารแล้ว

นำยธนำกร ดอนเหนอื อธบิดกีรมส่งเสรมิการ
เรยีนรู ้เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ได้ 
พัฒนาหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู ้ เพื่อคุณวุฒิ 
ตามระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และออกประกาศ สกร.  
เรื่องการใช้หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ 
ตามระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2567 โดยตนได้ 
ลงนามในประกาศไปเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568  
เพือ่ใช้ส�าหรบัจดัการศกึษาให้แก่ผูซ่ึ้งอยูใ่นวยัเรยีน แต่
ไม่ได้รับการศึกษาในสถานศกึษา หรอื ผูซ้ึง่พ้นวยัทีจ่ะ
ศกึษาในสถานศกึษา หรือ อยูใ่นพืน้ทีท่ีห่่างไกลหรือ
ทุรกันดาร หรือ ไม่มีหน่วยงานอื่นใดไปด�าเนินการ 
เพื่อให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนส่งเสริม 
สนับสนุน เพื่อให้ได้รับการศึกษาสูงกว่าระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสรมิการเรยีนรู ้พ.ศ. 2566 

โดยน�ามาใช้แทนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 และจะเริม่
น�าร่องเพื่อทดลองใช้หลักสูตรใหม่ใน 10 จังหวัด
น�าร่อง ได้แก่ สโุขทยั ล�าปาง ปทมุธาน ีสพุรรณบรีุ 
ร้อยเอ็ด หนองคาย จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร 

นอกจากเป ็นการต ่อยอดการให ้บริการ 
การแพทย์ทางไกลฯ ในระบบบตัรทองเพ่ือให้ประชาชน 
เข้าถงึการรกัษาพยาบาลเบ้ืองต้นผ่านแอปพลิเคชนั
สุขภาพได้อย ่างทั่วถึง ทุกที่ ทุกแห่ง อย่างม ี
คุณภาพและมาตรฐานทางการแพทย์ ภายใต้  
“30 บาทรกัษาทกุทีแ่ล้ว” ยงัลดความแออดัผูป่้วย
ในโรงพยาบาลได้ รวมถงึภาระงานบุคลากรทางการ
แพทย์ได้ 

นพ.จเด็จ กล่าวว่า ส�าหรับ 3 แอปพลิเคชัน
สขุภาพดงักล่าวนี ้ ประกอบด้วย 1. แอปพลเิคชนั 
Saluber MD (ซาลเูบอร์ เอม็ ด)ี ด�าเนนิการโดย
สขุสบายคลนิกิเวชกรรม 2. แอปพลเิคชนั Clicknic 
(คลิกนิก) ด�าเนินการโดยคลิกนิกเฮลท์คลินิก
เวชกรรม และ 3. แอปพลเิคชนั Mordee (หมอด)ี 
ด�าเนนิการโดยชวีบีรริกัษ์ คลนิกิเวชกรรม โดยต่าง
ยนิดทีีจ่ะให้บรกิารผูใ้ช้สทิธบัิตรทอง

“วนันี ้สปสช. มข่ีาวดสี�าหรบัประชาชนผูใ้ช้สิทธิ
บตัรทองทัว่ประเทศ ไม่ว่าท่านจะอยูพ่ืน้ทีไ่หน หรอื 
ในจงัหวัดใด จะอยูใ่กล้หรอือยูไ่กล หากมีอาการเจ็บป่วย 
ที่อยู่ในกลุ่ม 42 กลุ่มโรคและอาการ สามารถใช้
สทิธบิตัรทองของท่านเข้ารบัการรกัษาพยาบาลผ่าน
ระบบการแพทย์ทางไกลผ่านทาง 3 แอปพลเิคชนั 
ทีร่่วมกับ สปสช. ได้แล้ว โดยเลอืกรบับรกิารกบัแอป
ใดแอปหนึ่ง ซึ่งข้ันตอนรับบริการก็ง่าย ไม่ยุ่งยาก 
และทีส่�าคญัคอืไม่เสยีค่าใช้จ่ายใดๆ” 

และภูเก็ต ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 
เป็นต้นไป

 “เม่ือวนัที ่17 กมุภาพนัธ์ 2568 ทีผ่่านมา ตน
ได้ลงนามในประกาศจังหวัดน�าร่องเพื่อทดลองใช้
หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือคุณวุฒิตามระดับ
การศกึษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2567 โดยมีสาระส�าคญั
ว่า การใช้หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒ ิ
ตามระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2567 แทนหลกัสตูร 
การศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 
2551 ให้ด�าเนินการดังนี้ 1. ให้ผู้ส�าเร็จการศึกษา
หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือคุณวุฒิตามระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2567 มีศักด์ิและสิทธ ิ
เช่นเดยีวกนักบัผู้ส�าเร็จการศกึษาหลักสูตรการศกึษา 
ข้ันพืน้ฐาน ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารมคี�าสัง่ หรอืประกาศ 
ให้ใช้หลักสูตร หรือ รับรองหลักสูตร 2. การใดท่ีอยูใ่น 
ระหว่างการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พ.ศ. 2551 นัน้ ให้ด�าเนนิการตามคูม่อืการด�าเนนิงาน 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบบัปรบัปรงุ 2555) และแนว 
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานตามหลักสูตร
การศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 
2551 จนกว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้ จะก�าหนดเป็น
อย่างอืน่” อธบิดกีรมส่งเสริมการเรียนรู้ กล่าว

นายธนากร กล่าวด้วยว่า พ.ร.บ.ส่งเสรมิการเรยีนรู้  

นพ.จเดจ็ กล่าวต่อว่า บรกิารการแพทย์ทางไกลฯ  
ผ่านแอปพลิเคชันสุขภาพในระบบบัตรทองฯ นี้ 
ย้อนกลับไปได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผู ้ติดเชื้อและ 
ผูป่้วยโควดิ-19 จ�านวนมาก กระทัง่สถานพยาบาล
และโรงพยาบาลต่างๆ ไม่สามารถรองรับให้การ
ดแูลผูป่้วยได้ ทาง สปสช. จงึได้น�าบรกิารนีม้าร่วม 
ดูแลประชาชนที่ติดเช้ือโควิด-19 แต่มีอาการ 
ไม่รนุแรงให้เข้าถึงการรกัษา ประกอบกบัด้วยความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยกีารส่ือสารและระบบขนส่ง 
ทีร่วดเรว็อย่างก้าวกระโดด ท�าให้การแพทย์ทางไกลฯ  
กลายเป็นระบบบริการที่สอดคล้องกับวิถีใหม่ของ
ประชาชนที่มีการใช้สมาร์ทโฟน ท�าให้ สปสช.  
ไม่เพียงแต่ต่อเนือ่งการให้บรกิารสขุภาพช่องทางนี ้
กบัประชาชน และยงัขยายเพิม่เตมิเพือ่ให้ประชาชนไทย 
ทัว่ประเทศได้เข้าถงึบรกิาร 

ทัง้นี ้ขัน้ตอนการรบับรกิารการแพทย์ทางไกลฯ 
ผ่านแอปพลเิคชนัสขุภาพ ดงันี้

1. แอปพลิเคชัน Saluber MD : ผูมี้สิทธบิตัรทอง 
สามารถปรึกษาแพทย์ผ่านวิดิโอคอลทางไลน์
และรับยาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงแอดไลน์ @s 
mdthailand แล้วท�าตามขัน้ตอนในเมนู 

2. แอปพลเิคชนั Clicknic : แอดไลน์ ไอด ี@
clicknic แจ้งชื่อ นามสกุล เพื่อเช็กสิทธิบัตรทอง 
หลังจากนั้นดาวน์โหลดแอปฯ Clicknic http://
onelink.to/w5vub9 กดที่แบนเนอร์ ส�าหรับ  
42 กลุ่มโรคทัว่ไป (สปสช.) ท�าตามข้ันตอน พบหมอ
เพือ่ดอูาการ และรอรบัยาทีบ้่าน 

3. แอปพลิเคชัน Mordee ลงทะเบียนที่ 
https://form.typeform.com/to/qKY8gV

พ.ศ. 2566 ก�าหนดให้ สกร. มหีน้าทีพ่ฒันาบคุคล 
ให้มคีวามสมบรูณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม
และสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย รู้จักสิทธิควบคู่กับ
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ภมูใิจ และตระหนกัในความ
ส�าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรย์ิ
ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมและ
ของประเทศชาติ รู้จักความพอเพียง มีเหตุผล มี
ภมูคิุม้กนัในตวัทีด่ ีใฝ่เรยีนรู ้มคีวามรอบรู้ รอบคอบ  
ระมดัระวงั มคีณุธรรม และมคีวามซ่ือสตัย์สจุรติ รวมทัง้ 
มีส�านึกในความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ครอบครัว 
ชมุชน สงัคม และประเทศชาต ิมคีวามเป็นพลเมอืง
ทีส่ามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ในสงัคมไทยและสงัคมโลก
ได้อย่างผาสุก พร้อมทั้งให้บุคคลมีทักษะการเรียนรู้ 
ทกัษะอาชพี และทกัษะชวีติทีส่อดคล้องและเท่าทนั
พฒันาการของโลก และมีโอกาสพฒันาหรอืเพิม่พนู
ทกัษะของตนให้สงูข้ึน หรอืปรบัเปลีย่นทกัษะของตน 
ตามความถนดัหรอืความจ�าเป็น 

“ซึ่งหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู ้เพื่อคุณวุฒิ
ตามระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2567 เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะ ทีมุ่่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี 
คนเก่ง มทีกัษะและสมรรถนะทีจ่�าเป็นในการเรยีนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 และส่งเสริมการน�าระบบธนาคาร
หน่วยกติมาใช้เพ่ือจัดการศกึษาได้เป็นอย่างด”ี นาย
ธนากร กล่าว

สทิธิบัตรทอง 30 บาท ใช้บรกิารแพทย์ทางไกล
“ทัว่ไทย” ได้แล้ววันน้ี ! ท้ัง 42 กลุ่มโรคและอาการ

สกร.ปรบัหลกัสตูรขัน้พืน้ฐานใหม่
ร่อง 10 จงัหวัด ดีเดย์เปิดเทอมใหม่

นพ.จเดจ็ ธรรมธชัอารี

ธนากร ดอนเหนอื

วราวธุ ศลิปอาชา

ในชุมชน (Infrastructure) เพื่อเป็นการปกป้อง 
คุ ้มครอง พิทักษ์สิทธิผู ้สูงอายุในชุมชน ตาม  
“โครงการบริบาลและคุ ้มครองสิทธิผู ้สูงอายุ 
ในชมุชน” ผ่านการปฏิบตังิานของผูบ้รบิาลคุม้ครอง 
สทิธผิูส้งูอาย ุ(Wellbeing and Life Protector) 
ท�าหน้าที่ช่วยเหลือ ดูแล คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ  
และพัฒนาคณุภาพชวีติผูส้งูอายทุีค่รอบคลมุ 5 มติิ  
ได้แก่ มิติด้านสังคม สุขภาพ เศรษฐกิจ สภาพ
แวดล้อม และเทคโนโลยี เพื่อสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงในชีวิตให้กับผู้สูงอายุ รวมถึงรองรับ
เป้าหมายส�าคญัของประเดน็หลกัในการขับเคลือ่น
ทศวรรษแห่งการสงูวยัอย่างมสีขุภาวะทีด่ ีในกรอบ
ของสหประชาชาติ (UN Decade of Healthy 
Ageing) โดยเฉพาะการจัดบริการดูแลสุขภาพ



ปีที่ 19 ฉบับที่ 449 วันที่ 1-15 เมษายน 25688 คณุภาพชวีติ

สพฉ.มุ่งยกระดบัการแพทย์ฉกุเฉนิสู่ท้องถิน่
เร่งพฒันาคุณภาพ/มาตรฐาน ให้ อปท.ท่ัวไทย

กรงุเทพมหำนคร (กทม.) และ สถำบนักำร 
แพทย์ฉกุเฉนิแห่งชำต ิ(สพฉ.) ร่วมกนัเป็นเจ้ำภำพ 
จัดงำนประชุมวิชำกำรกำรแพทย ์ฉุกเฉิน 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ระดบัชำต ิครัง้ที ่9  
ประจ�ำปี พ.ศ. 2568 ระหว่ำงวันที่ 13-15 
มีนำคม 2568 โดยมี นำยกิตติกร โล่ห์สุนทร 
เลขำนกุำรรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ 
ให้เกยีรตเิป็นประธำนเปิดกำรประชมุ พร้อมมอบ 
โล่รำงวัลกำรด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำร 
กำรแพทย์ฉกุเฉนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ทีม่คีณุภำพ ประจ�ำปี 2568 ประเภทหน่วยปฏบิตักิำร 
อ�ำนวยกำรดีเด่น และมอบโล่รำงวัล Health 
Emergency Response Outstanding Award 
(HERO Award) 

เรืออำกำศเอก นพ.อัจฉริยะ แพงมำ 
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
กล่าวในการปาฐกถาพิเศษ “ทิศทางการแพทย์
ฉกุเฉนิ กบัการยกระดับคณุภาพและมาตรฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือความปลอดภัย
ของประชาชน” ว่า ในช่วงทีผ่่านมาพบว่าสถติ ิ1 ปี
คนเสยีชวีติปีละ 500,000 คน แต่ในขณะเดยีวกนั
คนเกิดประมาณ 480,000 คน ซึ่งพบว่า 31%  
เสียชวิีตด้วยเหตุฉกุเฉนิในสถานพยาบาล และ 17%  
เสยีชวีตินอกสถานพยาบาล

ประเทศไทยเมือ่ปี 2567-2568 พบว่าภายใน 
8 นาที 100 คนสามารถเข้าถึงผู ้ป่วยฉุกเฉิน 
เข้าถึงได้เพียง 47 เคส โดยปรากฏว่าภาคอีสาน 
เข้าถงึเหตฉุุกเฉนิได้เรว็ท่ีสุดและมากทีส่ดุ ส่วนภาค 
กลางเข้าถงึได้ช้าทีส่ดุและน้อยทีส่ดุ อย่างไรกต็าม 
ประเทศไทยพบปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
ฉุกเฉินค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการเสียชีวิต 
นอกโรงพยาบาลมอัีตราเพิม่ขึน้ ซึง่พืน้ทีท่ีม่ปัีญหา
มากสุดคือภาคกลางและพื้นที่มีปัญหาน้อยที่สุด
คอืภาคอสีาน 

ประชาชนมคีวามรู้ในเรือ่ง EMS ต�า่ แม้ว่าจะดีขึน้ 
ก็ตาม เรื่องการบริหารจัดการความครอบคลุม
ของหน่วยปฏบิติัการแพทย์ต่อต�าบล ปัจจบุนัอยูท่ี่  

54% พบ 7,000 กว่าต�าบล มีหน่วยปฏิบัติ 
การแพทย์ฉกุเฉนิเพยีง 3,500 แห่งทีป่ระจ�าอยู ่ซึง่ถอืว่า 
เป็นความท้าทายของท้องถิ่นว่า จะท�าอย่างไรให้
สดัส่วนมกีารเพิม่ขึน้ จ�านวนการปฏบิติัการฉกุเฉนิ
ผ่านหมายเลข 1669 มกีารโทรแจ้งค่อนข้างเยอะ 
แต่ในอนาคตจะมกีารโปรโมตให้ใช้แอปพลเิคช่ัน 

เรอือากาศเอก นพ.อจัฉรยิะ กล่าวอกีว่า จะ
ท�าอย่างไรให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในเร่ืองน้ี 
มากข้ึน เดิมทรีะบบการแพทย์ฉกุเฉนิมอียูส่องส่วนคอื  
ภาคประชาชน ได้แก่ มลูนธิสิมาคม ส่วนทีส่อง คอื 
ภาคราชการ ก็คือโรงพยาบาลของรัฐ ทั้งนี้ตั้งแต่ 

หรอืต้องการเพิม่รายได้จากการท่องเท่ียว ซ่ึงเมือ่
ปีทีแ่ล้วมนีกัท่องเทีย่วก่อนโควดิ 44 ล้านคนและ
ช่วงโควิดนักท่องเที่ยวได้หายไปหมดและหลัง 
โควิดตอนนี้เริ่มเข้ามาประมาณ 40 ล้านคนแล้ว  
แต่เป้าหมายของรฐับาลคอืต้องการให้ได้นักท่องเท่ียว  
100 ล้านคน ซึง่เยอะมาก และนัน่คอืภาระท่ีจะเกดิขึน้ 
กบัพวกเรา” 

เรืออากาศเอก นพ.อัจฉริยะ กล่าวต่อว่า 
แน่นอนว่าวันน้ีประเทศไทยขับเคลื่อนระบบ 
ทั้งประเทศโดยรัฐธรรมนูญ โดยได้มีการก�าหนด
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่ภายใต้ในเรื่องการ
แพทย์ฉุกเฉินน้ัน มีพระราชบัญญัติการแพทย ์
ฉุกเฉิน-พ.ศ. 2551 เป็นตัวขับเคลื่อนหรือเป็น 
กลไกส�าคญั โดยภายใต้ พ.ร.บ.นี ้มคีณะกรรมการ 
การแพทย์ฉกุเฉนิ สถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาติ  
ได้มกีารก�าหนดแผนหลกัการแพทย์ฉกุเฉินขึน้

ซึ่ง ณ ปัจจุบันใช้แผนหลักฉบับที่ 4 ซ่ึงใน
เจตนารมณ์ของการเกดิพระราชบัญญัตกิารแพทย์
ฉุกเฉิน-พ.ศ. 2551 น้ันเพื่อจะท�าให้เกิดกลไก
บรหิารจดัการ และมกีารก�าหนดให้ท้องถิน่เข้ามา 
มบีทบาทในการบริหารจดัการเพือ่ให้เกดิความร่วมมอื 
ในการปฏบิตังิานด้านการแพทย์ฉกุเฉิน 

ในเรือ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กบัการ
ดูแลคุณภาพของชีวิตประชาชน ตนคิดว่าจริงๆ 
แล้วท้องถิ่นดูแลทุกเร่ืองต้ังแต่เกิดจนตาย โดย

มากขึ้น โดยส�าหรับประกาศคณะกรรมการ 
การแพทย์ฉกุเฉนิ เมือ่ปี 2564 เรือ่ง มาตรฐานในการ 
ปฎบัิตกิารแพทย์ฉกุเฉนิในการช่วยชวีติประชาชน
พืน้ฐานนอกโรงพยาบาล โดยให้ประชาชนสามารถ
ท�า CPR ได้ และการใช้ AED ได้ รวมถงึมีศนูย์การ 
เรียนรู ้ชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉินครอบคลุม 
ท่ัวประเทศ 

2. มีการจัดระบบบริการแพทย์ ฉุกเฉิน
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งขณะนี้มีการรองรับหน่วย
ปฏบิตักิารอ�านวยการจ�านวน 90 แห่ง มกีารรบัรอง
หน่วยปฏบัิตกิารแพทย์ 5,797 หน่วยครอบคลมุ
พื้นที่ทางบก ทางน�้า ทางทะเลและทางอากาศ 
ปัจจุบันครอบคลมุพืน้ท่ีร้อยละ 54% ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 

3. จัดต้ังหน่วยจัดการภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ 
โดยผลกัดนัหมายเลขฉุกเฉินแห่งชาต ิ ตอบสนอง
ต่อภาวะฉุกเฉินทุกกรณี องค์การบริหารส่วน
จังหวัด/กทม. รับด�าเนินการหมายเลขฉุกเฉิน 
ท่ัวประเทศ 

4. ผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน 
การแพทย์ฉุกเฉิน ให้มีมาตรฐานและคุณภาพให ้
เพยีงพอ โดยเพิม่จ�านวนผูป้ฏบิตักิารฉกุเฉนิในระบบ 
การแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับ การเปลี่ยนผ่าน 
ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินให้เข้าสู่ มาตรฐาน มคฉ.1  
รวมถงึผูป้ฏบิติัการมเีครือ่งแต่งกายสเีหลอืงฉกุเฉนิ
การแพทย์ครอบคลมุท่ัวประเทศ

ส�าหรับงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ระดบัชาติ ครัง้ท่ี 9  
นี้ จัดขึ้นภายใต้สโลแกน “ท้องถ่ินก้าวไกล  
การแพทย์ฉุกเฉินไทยเข้มแข็ง” มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศ ได้มาพัฒนาความรู้
ด้านวิชาการ ผ่านการบรรยาย การเสวนา การ 
น�าเสนอผลงานวชิาการ และงานวจิยัจากนกัวิจัย
และผู้เชี่ยวชาญ ร่วมถึงยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้านทกัษะการปฏบิตังิาน นวตักรรม และแนวทาง
การบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
จากหน่วยงานและเครอืข่ายด้านการแพทย์ฉุกเฉนิ
ชัน้น�าของประเทศ

นอกจากนี ้ ภายในงานยงัมกีารมอบโล่รางวลั
ให้แก่หน่วยงานและบคุลากรด้านการแพทย์ฉกุเฉนิ
ที่มีผลงานโดดเด่น รวมถึงยังมีการแข่งขันการ
เรียนรู้จากแบบจ�าลองสถานการณ์ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น 
(EMS Competition) ในวันท่ี 14 มีนาคม 2568 
ณ สวนสาธารณะกองทัพอากาศ เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ของผูป้ฏบัิตกิาร ในการให้บรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน
แก่ประชาชนไทย ให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียมต่อไป

กสศ.ป้ัน นศ.สายอาชพีกว่า 2,603 คน
ป้อนตลาดแรงงานอุตสาหกรรมขัน้สูง

กอง ทุน เพื่ อความเสมอภาคทางการ 
ศึกษา (กสศ.) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับ
นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงที่ส�าเร็จ
การศกึษา จ�านวนทัง้ส้ิน 2,603 คน จากสถานศึกษา 
สายอาชีพในโครงการฯ จ�านวน 78 แห่ง 
ครอบคลมุ 39 จงัหวดั โดยจดัพร้อมกนั 10 จงัหวดั  
ส�าหรับสาขาที่จบเป็นสาขาเป้าหมายหลัก 
ในการพัฒนาประเทศ สาขาด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัล (STEM) เช่น  
ผูช่้วยพยาบาล ผูช่้วยทนัตแพทย์ เทคโนโลยเีกษตร 
นวัต เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ช่างอากาศยาน 
เทคนคิระบบขนส่งทางราง เทคนคิยานยนต์ไฟฟ้า 
การจดัการโลจสิตกิส์และซพัพลายเชน ช่างไฟฟ้า
ก�าลงั ช่างผลติเครือ่งมอืและแม่พมิพ์ อาหารและ
โภชนาการ การจดัประชมุและนิทรรศการ

ดร.ไกรยส ภทัรำวำท ผูจ้ดัการ กสศ. กล่าวว่า  
การด�าเนินงานของ กสศ. มีเป้าหมายเพื่อให้ 
เกิดหลักประกันการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้เตม็ตามศกัยภาพ ส�าหรับเดก็และ
เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส 
ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อระดับที่สูงกว่าการศึกษา
ภาคบังคบั (ม.3) เพิม่ขึน้ เพือ่โอกาสในการก้าว
ออกจากกับดักความยากจนข้ามรุ่น โครงการนี้ 
ทดลองด�าเนินงานมาแล้ว 6 รุ่น พบว่า การ
สนับสนุนทุนการศึกษาระยะสั้น เช่น หลักสูตร
ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ และสาขา 
เป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ คอืรูปแบบการ 
เรียนรู้ทีแ่ก้ปัญหาความยากจนให้แก่เยาวชนกลุ่มน้ี 
ได้ผลมากทีส่ดุ เปลีย่นชวิีต มอีาชีพ สร้างรายได้
ในระยะเวลาอนัรวดเรว็ ช่วยยกระดบัทางสงัคม  
(Social Mobility) และขจัดความยากจน 
ข้ามชัว่คนได้ในรุ่นของตนเอง

“ ก ส ศ . ร ่ ว ม กั บ ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังได้ประเมินผล
ตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม จากการลงทุน 
(Social Return on Investment: SROI)  
ในโครงการน้ี โดยประเมนิรายได้ตลอดช่วงชวีติ 
พบว่า ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยเฉล่ีย 
SROI ส่วนใหญ่อยูท่ีป่ระมาณ 2-4 เท่า ถือว่าเป็นการ 
ลงทุนที่มีผลตอบแทนทางสังคมที่สูงมาก แต่
ความคุ้มค่าท่ีสุดของการลงทุนไม่ได้อยู่ที่ตัวเงิน 
แต่เป็นความคุ้มค่าที่เราสร้างคนที่มีทักษะชีวิต 
มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะสร้างคณุประโยชน์ให้กับสงัคม 
มากกว่าเศรษฐกิจของตนเองและครอบครัว 
เพยีงอย่างเดยีว แต่อยากท�าเพือ่ผู้อ่ืน สัญญาทนุเรา 
อาจจบในวันนี้ แต่สัญญาใจที่จะร่วมกันพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นและประเทศไทยจะไม่มีวันสิ้นสุด
ตลอดไป”

ผูจ้ดัการ กสศ. กล่าวว่า ส�าหรับนกัศกึษาทนุ
นวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง ที่จบการศึกษารุ่นนี้ 
มภีาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมสนบัสนนุงบประมาณ
ลงทุนร่วมกับ กสศ. ในลักษณะทุนการศึกษา 
เช่น สลากการกศุลตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที่  
23 กรกฎาคม 2567 ท่ีรัฐบาลสนับสนุนให้
กองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) 
สนับสนุนเยาวชนอกีจ�านวน 456 คน ได้ทุนเรียนต่อ 
หลักสูตรระยะสั้น 1 ปี ในสาขาผู้ช่วยพยาบาล 
และผู้ช่วยทันตแพทย์ใน 15 สถาบันการศึกษา
ทัว่ประเทศ

“ตามนยิามของ ดร.นเิวศน์ กรููการลงทนุหุน้
สายคณุค่า ( VI ) หุน้ Super Stock คอืหุน้ทีมี่การ
เตบิโตอย่างน้อย 10 เท่า ภายในระยะเวลา 10 ปี  
การลงทุนในนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชพีชัน้สูง 
เหมอืนการลงทนุในหุน้ Super Stock ของคนไทย 
ทกุคนทีม่ส่ีวนได้สนบัสนนุการพฒันาน้องๆ จาก
เดก็ในครวัเรอืนยากจน สูก่ารเป็นผูป้ระกอบอาชพี 
ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ ช่างไฟฟ้า  
ช่างเทคนิคระบบราง ช่างแมคคาทรอนิสค์และ 
หุน่ยนต์ ทีม่กีารเตบิโตทัง้ความรู้ความสามารถ และ 
ชวีติทีมุ่ง่ช่วยเหลอืผูอ้ืน่และประเทศชาต ิเป็นการ 
เตบิโตรอบด้านมากกว่า 10 เท่า ปัจจบัุนมหีน่วยงาน 
มาร่วมลงทุนในเด็ก Super Stock เหล่านี้ 
กับ กสศ. จ�านวนมาก นอกจากสลากการกุศล  
ยงัม ีมลูนธิิ 50 ปีธนาคารแห่งประเทศไทย มลูนธิิ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย”

ดร.ไกรยส ระบวุ่า จากข้อมลูความสมัพนัธ์
ระหว่างจ�านวนปีที่เข้ารับการศึกษาโดยเฉลี่ย 
(Average years of schooling) และรายได้ 
ต่อหวัประชากร (GDP per capita) พบว่าประเทศ 
ท่ีมปีระชากรท่ีได้รับการศกึษาได้ในระดบัทีส่งู จะม ี
แนวโน้มมรีายได้ต่อหวัประชากรทีส่งูด้วยเช่นกนั 
โดยหากเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศเอเชยีตะวนั
ออกเฉียงใต้ จะพบว่าประชากรในประเทศไทย
ได้รับการศกึษาโดยเฉลีย่ 9.32 ปี หรอืราวระดบั 
การศกึษาบังคบั (ม.3) ซ่ึงสงูกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน 
ที่ มี ระดับรายได ้ต ่อหั วประชากรต�่ ากว ่ า 
อย่างเวียดนามและอินโดนีเซีย ขณะที่่ประเทศ 
ที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าไทย 
เช่น มาเลเซีย และสิงคโปร์ หรือในประเทศ 
เสอืเศรษฐกจิในเอเชยีอืน่ๆ เช่น เกาหลใีต้ ฮ่องกง 
และไต้หวัน ต่างมีประชากรที่มีระดับการศึกษา 
สงูกว่าการศึกษาภาคบงัคบั อยูท่ี่ 11–13 ปีท้ังสิน้  
สะท้อนให้เหน็ถงึความส�าคญัของทนุมนษุย์ในการ 
ยกระดบัรายได้และเศรษฐกจิของประเทศ

ด้าน ดร.นเิวศน์ เหมวชริวรำกร นกัวชิาการ
ผูเ้ชีย่วชาญด้านการลงทนุ ซ่ึงมาร่วมแลกเปลีย่น
ประสบการณ์การต่อสู้ และการใช้ชีวิต ให้แก่
นกัศกึษาทนุนวัตกรรมสายอาชพีชัน้สงู กล่าวว่า 
การลงทุนกับการเรียนการศึกษาเป็นการลงทุน 
ทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ด ผลตอบแทนด ีคุม้ค่า ความมัง่คัง่ของ 
ความรู ้ในทีส่ดุแปลงเป็นเงนิได้ทัง้หมด นกัศกึษา
ทุนนวัตกรรมสายอาชั้นสูง ซ่ึงแต่ละคนมีฐานะ
ทางบ้านยากจนแต่กลับอยากเรยีนหนงัสอื อยาก
เรยีนรูใ้นระดบัทีส่งูขึน้ ถือว่าทกุคนเป็นผูท้ีมี่ความ
คิดสร้างสรรค์ เพราะความคิดสร้างสรรค์ คือ
การไม่ยอมแพ้ ไม่ยอมจ�านนต่อชะตากรรม และ
พยายามคิดมุมใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์กับตัวเอง  
พาตวัเองไปอยูใ่นจุดทีท่�าให้มเีคร่ืองมือ ซึง่หมายถงึ 
การศกึษามาช่วยเปลีย่นแนวทางในการด�ารงชวีติ  
หาทางท�าให้ชีวิตดีขึ้น การตัดสินใจเรียนต่อ 
แม้จะมีฐานะยากจน คือความคิดสร้างสรรค์ 
ทีย่ิง่ใหญ่มาก

นำงสำวบุหงำ หำญณรงค์ นักศึกษาทุน
นวตักรรมสายอาชพีชัน้สงู กสศ. โรงเรียนจติรลดา
วชิาชพี สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา ได้ท�างานที่ 
โรงแรม แมนดาริน กรุงเทพฯ ห้องอาหาร 
เดอะ เวอรันดา กล่าวว่า ในช่วงทีเ่รยีน ได้ฝึกงานถึง  
1 ปี ท�าให้เราสามารถโชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่ 
ทุม่เทท�างานทกุอย่างทีไ่ด้รบัค�าสัง่ ทุม่เทท�างาน
มากกว่าทีส่ัง่ เพราะคดิว่าคอืการเรยีนรู ้เราพร้อม
ทีจ่ะเรียนรู้ตลอดเวลา

“โอกาสการศึกษาจาก กสศ. ไม่ได้เปลี่ยน
แค่ตัวหนู แต่เปลี่ยนครอบครัวหนูด้วย ท�าให้
ครอบครัวมีความคล่องในสภาพการเงิน หนู
สามารถเรียนจบโดยไม่ต้องใช้เงินจากท่ีบ้าน 
เข้าถึงการศึกษาท่ีดี มีคุณภาพ หนูมีเงินเก็บ 
ครอบครัวไม่ได้ล�าบาก และยงัสามารถสนบัสนนุ
ทีบ้่านได้ด้วย ทกุการสนบัสนนุของ กสศ. และครู 
ไม่ใช่แค่ให้เราเรียนจบ แต่ท�าให้เรามีอนาคตที่ดี 
เป็นความหวงั เป็นทีพ่ึง่พา ในวนัทีห่นไูม่มใีคร”

นอกจากนี ้ตลอดระยะเวลาสองปี ได้รบัการ 
แนะแนวการใช้เงินอย่างถูกวิธี ได้น�าเงินจาก 
ทนุ กสศ.ส่วนหนึง่ เกบ็เป็นเงนิออม เรยีนจบจึงมี
เงนิก้อน มาใช้ชวีติในช่วงหางาน ปัจจบุนัยังเกบ็เงนิ 
ออมทุกเดือน เพราะเราเห็นคุณค่า ว่าเป็นสิ่งที่
เป็นประโยชน์ได้จริง ความฝันสูงสุดคืออยากมี
ร้านอาหารเป็นของตวัเอง และอยากจะตอบแทน
สู่สังคม ช่วยเหลือนักเรยีน นักศกึษา ทีข่าดแคลน
ทุนทรัพย์ด้วย เม่ือเรามโีอกาสได้รบั วนัหนึง่ทีมี่
ก�าลงัพอ การตอบแทนคอืสิง่ทีด่ทีีส่ดุ

นำยวรรธนะ แดงมงคล นักศึกษาทุน
นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง วิชาแมคคาทรอนิค
และหุน่ยนต์ สาขางานแมคคาทรอนคิและระบบ
อัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กล่าวว่า ตน
เติบโตมาในครอบครัวที่อุปการะ และวันหนึ่ง 
พ่อบุญธรรมถูกออกจากงาน ไม่สามารถส่งให ้
เรยีนต่อ จงึต้องเสยีสละให้พีช่ายเรยีนจบปรญิญาตรี  
แต่อาจารย์แนะน�าว่ามีทุนนวัตกรรมสายอาชีพ 
ชัน้สงู วนิาททีีไ่ด้รูว่้าได้รบัทนุจาก กสศ. รูส้กึดใีจมาก 
ที่ได้รับโอกาส ได้เป็นส่วนหนึ่งของเพชรที่รอ 
การเจดิจรัสในอนาคต ตัง้เป้าหมายว่าเมือ่ได้รับทนุ  
จะพฒันาตนเองให้ดขีึน้ สมกบัโอกาสทีไ่ด้รบั

“ในวันนี้หลังเรียนจบ ปวส. ผมได้ท�างาน
กับบริษัท AIC ท่ีได้มี MOU กับบริษัทมิชลิน
ประเทศไทย และหลงัจากท�างานปีหนึง่ ต้ังเป้า 
ไว้ว่า จะเรยีนต่อคณะครศุาสตร์เพราะอยากเป็นครู  
เพราะอาจารย์ท่ีคอยดูแล ให้โอกาสผมมากๆ  
ผมจงึอยากเป็นครคูนหนึง่ทีใ่ห้โอกาสคนอืน่ด้วย
เหมอืนกนั” นายวรรธนะ กล่าว

สธ.บูรณาการแพทย์แผนไทย-ตะวันตก
ผลกัดันสมนุไพร แทนยาแผนปัจจบุนั

กรมกำรแพทย์ผลกัดนัและส่งเสรมิกำรใช้ยำ
สมนุไพรไทย ในระบบบรกิำรสุขภำพ โดยร่วมกับ
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 
และกรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ จดัท�ำแนวทำง
กำรใช้ยำแผนไทยส�ำหรบับคุลำกรทำงกำรแพทย์ 
กรมกำรแพทย์ เพือ่ให้แพทย์แผนตะวนัตกมคีวำม
มัน่ใจในกำรใช้ยำสมนุไพรไทยเพิม่มำกขึน้

นพ.ทวีศลิป์ วิษณโุยธนิ อธบิดกีรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) เปิดเผยว่า กรมการแพทย์ 
ร่วมขบัเคลือ่นนโยบายของ นำยสมศกัดิ ์เทพสทุนิ  
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสุข ในการผลักดนั 
และส่งเสรมิการใช้ยาสมนุไพรไทยในระบบบรกิาร
สุขภาพ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็น
ศูนย์กลางด้านการแพทย์และบริการสุขภาพ 
ระดบัโลก โดยให้มกีารบรูณาการการแพทย์แผนไทย 
ร่วมกบัการแพทย์แผนตะวันตก ให้กรมการแพทย์ 
ด�าเนินการร ่วมกับกรมการแพทย ์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก และกรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ โดยมวีตัถปุระสงค์ในการส่งเสรมิให้มกีารใช้ 

ยาสมุนไพรไทยในระบบบรกิารสขุภาพเพิม่มากขึน้ 
และสนบัสนนุให้มกีารใช้ยาสมนุไพรทีม่อียูใ่นบญัชี 
ยาหลัก รวมทัง้ส่งเสรมิให้มบีรกิารการแพทย์แผนไทย 
ทีมี่มาตรฐาน

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า โดยมีคณะกรรมการ 
บรูณาการและส่งเสรมิการแพทย์แผนไทย ร่วมกบั
การแพทย์แผนตะวนัตก ประกอบด้วย ผูท้รงคณุวฒุิ
และผูเ้ชีย่วชาญจากหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง อาทิ 
นายโฆสิต สุวนิจิจติ คณะทีป่รกึษารฐัมนตรว่ีาการ 
สธ. นายกแพทยสภา รองประธานสถาบันวิจัย 
จุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิชาการ รวมถึงเครือข่าย 
โรงพยาบาลกลุม่สถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  
ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ชมรม
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย 
ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กอง
บริหารการสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยฯ  
กรมวทิยาศาสตร์ฯ และกรมการแพทย์ เพือ่ร่วมกนั 
ก�าหนดกรอบทิศทางการบูรณาการและส่งเสริม
การแพทย์แผนไทยร่วมกบัการแพทย์แผนตะวนัตก

“กรมการแพทย์ท�าหน้าท่ีเชื่อมโยงการท�างาน
ต่างๆ เข้าด้วยกัน และร่วมกันพิสูจน์ข้อเท็จจริง 
ผ่านการทบทวนหลกัฐานเชงิประจกัษ์และงานวจิยั
ทางคลนิกิ นอกจากนี ้ด�าเนนิการจดัท�าค�าสัง่แต่งตัง้
คณะท�างานจดัท�าแนวทางการใช้ยาแผนไทยส�าหรบั
บุคลากรทางการแพทย์ กรมการแพทย์ โดยมี 
ผู้เชี่ยวชาญใน 6 กลุ่มโรค/อาการ เพื่อให้แพทย์ 
แผนตะวนัตกมคีวามมัน่ใจในการใช้ยาสมนุไพรไทย 

เพิม่มากขึน้ โดยได้มกีารพจิารณารายการยาสมนุไพร 
ทีส่ามารถทดแทนยาแผนปัจจบัุน รวมถึงหตัถการ
ในการรักษา ส�าหรับจัดท�าคู่มือการใช้ยาสมุนไพร
ในเวชปฏิบัติ ซ่ึงอยู่ระหว่างจัดท�าและพร้อมที่จะ
ประกาศใช้คู ่มือการใช้ยาสมุนไพรในเวชปฏิบัติ 
ประมาณเดอืนมนีาคม 2568” นพ.ทวศีลิป์ กล่าว

อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ส�าหรับกลุ่ม
อาการมดีงันี ้1. ระบบทางเดินอาหาร ประกอบด้วย  
ยาสมุนไพร ขมิ้นชัน ขิง เพชรสังฆาต 2. ระบบ 
ทางเดนิหายใจ ประกอบด้วย ยาสมนุไพร ปราบชมพ ู
ทวีป ฟ้าทะลายโจร ประสะมะแว้ง มะขามป้อม  
3. กล้ามเนือ้และกระดกู ประกอบด้วย ยาสมนุไพร 
เถาวลัย์เปรยีง ไพล เจลพรกิ ยาประคบ ขมิน้ชนั  
ยาสหสัธารา 4. โรคมะเรง็ ประกอบด้วย ยาสมนุไพร  
ว ่านหางจระเข ้ (ลดอาการแสบคันจากการ 
ฉายรงัส)ี 5. สมองและระบบประสาท ประกอบด้วย 
ยาสมุนไพร CBD enriched CBD:THC 1:1 เจลพรกิ 

ดร.ไกรยส ภทัราวาท

นพ.ทวศีลิป์ วษิณุโยธิน

 ร.อ.นพ.อัจฉรยิะ แพงมา

ปี 2560 เป็นต้นมา สพฉ. พยายามขบัเคลือ่นให้
ท้องถิ่นเข้ามาท�าหน้าที่ในเร่ืองการแพทย์ฉุกเฉิน
มากขึน้ ท�าให้ตอนนีม้แีนวโน้มในการเข้าสูบ่รกิาร 
การแพทย์ฉกุเฉนิหรอืการเข้ามาท�างานมากข้ึน แต่ยงั 
พบว่าอกีครึง่นงึยงัต้องการการพฒันาอยู่

“ขณะนีส้ถานการณ์ในโลกมกีารเปลีย่นแปลง
ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของโรคระบาด ภยัพบิตัิ  
อุบัติเหตุ ซึ่งอาจเป็นทั้งทางอากาศและทางบก 
ยงัมีแนวโน้มทีม่ากขึน้ภายใต้การผนัผวนและการ 
เปล่ียนแปลงของโลก สิ่งหน่ึงที่เข้ามากระทบ 
ต่อพวกเรา คอื นโยบายของรฐับาลทีต้่องการเสรมิ

ท�างานควบคู่กับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขณะนี ้
มกีารถ่ายโอน รพ.สต. ไป อบจ. นัน่เอง พบถ่ายโอน
ไปแล้วประมาณ 50% แสดงว่าท้องถิน่เริม่มหีน้าที่ 
ในเร่ืองน้ีค่อนข้างชัดเจน แต่สิ่งท่ีส�าคัญคือต้อง
ป้องกันไม่ให้เกดิการเจบ็ป่วยฉกุเฉนิ จะท�าอย่างไร
ไม่ให้เกดิ นีค่อืโจทย์ส�าคญั

ทัง้นี ้ทศิทางในอนาคตข้างหน้า ภายในระยะ
เวลา ไม่เกนิ 2 ปี แผนหลกัการแพทย์ฉุกเฉิน ควร
จะได้เห็นความคบืหน้าในการด�าเนนิการ 4 เรือ่ง 
คอื

1. ประชาชนมคีวามปลอดภยัจากเหตุฉุกเฉิน

มณเีวช 6. ระบบผวิหนงั ประกอบด้วย ยาสมนุไพร 
ว่านหางจระเข้ พญายอ ขมิน้ชนั

 “ยังมีสมุนไพรที่ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์
เพยีงพอ ซึง่อยูร่ะหว่างการศกึษาวจิยัเพือ่จะน�ามาใช้ 
ต่อไป อาทิ ยาธาตอุบเชย ยากล้วย ในการรกัษา 
กลุม่อาการระบบทางเดินอาหาร เปลอืกมงัคดุ ในการ 
รักษากลุ ่มอาการทางระบบผิวหนัง และหาก 
ร่างคูม่อืการใช้ยาสมนุไพรในเวชปฏบิตัดิ�าเนนิการ
เรยีบร้อยแล้ว จะน�ามาให้คณะกรรมการพจิารณา 
หากมีมติเห็นชอบ จะมีการประกาศใช้ ส่งผลให้
แพทย์แผนตะวนัตกสามารถส่ังจ่ายยาสมนุไพรตาม
ข้อแนะน�าในคูม่อืดงักล่าวได้อย่างมัน่ใจมากขึน้ ซึง่
เป้าหมายปีนีท้ีร่ฐัมนตรว่ีาการ สธ.จะดงึงบประมาณ
จากส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.)  
จ�านวน 1,500 ล้านบาท เพือ่ให้สนบัสนนุการด�าเนนิงาน 
ได้อย่างเป็นรปูธรรม” นพ.ทวศีลิป์ กล่าว
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วิทยาลยัการนวดแห่งประเทศไทย
ผลติหมอนวดเฉพาะทาง 7 สาขา

จะเดินในทศิทางของการท�าให้มีหมอนวดเฉพาะทาง  
7 ด้าน การด�าเนินการตรงนี้ได้รับความสนใจ
อย่างมากกับชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย 
ท้ังโอมาน ซาอดีุอาระเบยี ได้มกีารประสานผ่าน
สถานทูตว่า อยากได้หมอนวดเฉพาะทางไปท�างาน
ในประเทศของเขา

เดิมน้ันคดิว่า จะผลติแพทย์แผนไทยเฉพาะทาง 
ไว้ท�างานในประเทศของเราเพราะภาษาหรือ
วัฒนธรรม รู้กันอยู่แล้ว แต่หากต้องไปประเทศ
มสุลมิ อาหรบั ต้องมคีวามรู้ด้านภาษา วฒันธรรม
ประเพณี ศาสนา ต้องมีการศึกษาเลยมีความ 
จ�าเป็นท่ีจะต้องมาด�าเนินการสอนในมุมอื่น 
ให้พร้อม

นายสมศกัด์ิ กล่าวว่า ขณะนีเ้ราจะรบัสมคัร 
คดัเลอืกจากหมอนวดท่ีขึน้ทะเบยีนกบักรมสนบัสนนุ 
บรกิารสขุภาพ (สบส.) 122,000 คน เพือ่มาอบรม
เป็น ครู ก. 1,000 คน เม่ือเรียนแล้วกต้็องมีการ
ตรวจหรือทดสอบให้ผ่านจึงจะเป็นผู้เชี่ยวชาญได้
หลังจากนัน้ คร ู ก. กจ็ะออกไปท�าหน้าทีใ่นพืน้ที่
ต่างจังหวัดเพื่อไปสอนกลุ่มเฉพาะทาง 7 กลุ่ม
อาการ ให้ได้ 20,000 คน เพือ่ให้มฝีีมอืเทยีบเท่ากบั 
คร ูก. เรากจ็ะสามารถเพิม่ค่านวดค่ารักษาให้ได้ ซึง่
มองเหน็แล้วว่า ถ้าเฉพาะทาง 7 กลุม่อาการจะมี
รายได้ต่อคนต่อเคสสงูข้ึนประมาณ 800 บาทจาก
เดมิ 500 บาท เฉลีย่เป็นเงนิถึง 1.44 แสนล้านบาท 
ท้ังน้ี ส�าหรบัผู้สนใจสามารถสมคัรเข้ารบัการอบรม
ได้ทีเ่พจ Facebook วทิยาลยัการนวดไทย

“เรามีภูมิปัญญาและมีความรู ้ที่สั่งสมมา 
พอสมควร ต้องเติบโตก้าวกระโดด การด�าเนนิการน�า 
ยาไทยมาใช้ในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใน
ปีหน้าจะเพิม่เป็น 3,000 ล้านบาท ผมเข้ามาอยู่
ในต�าแหน่งยังไม่ถึงปี ผมเห็นว่า สามารถเจริญ
เติบโตได้ในเรื่องแผนไทยและแพทย์ทางเลือกได้
อย่างรวดเรว็ หากสามารถลดการใช้ยาตะวนัตกได้ 
กป็ระกาศให้รางวลักบัโรงพยาบาลของรัฐเป็นเงนิ 
60 ล้านบาท คดิเป็นระบบไว้ทัง้หมดแล้ว การพัฒนา 
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะโต
แบบก้าวกระโดด ถ้าเป็นไปตามแผนนี้” นาย 
สมศกัดิ ์กล่าว

กระทรวงสำธำรณสขุ (สธ.) เปิด “วทิยำลยั
กำรนวดไทยแห่งประเทศไทย” ซึง่เป็นหน่วยงำน 
ที่มีฐำนะเทียบเท่ำกอง เพื่อยกระดับวิชำชีพ 
ภำพลกัษณ์และมำตรฐำนกำรนวดไทยให้เป็นที่
ยอมรับระดบัสำกล ซึง่เป็นหนึง่ในนโยบำยเพิม่
ศักยภำพเศรษฐกิจสุขภำพ สู่ Medical and 
Wellness Hub 

นำยสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเป ิด 
“วิทยาลัยการนวดไทยแห่งประเทศไทย” โดย
มี นพ.ศักดำ อัลภำชน์ รองปลัดกระทรวง
สาธารณสุข นพ.สมฤกษ์ จึงสมำน อธิบดีกรม
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก คณะ
ผูบ้รหิาร และภาคีเครอืข่าย เข้าร่วมงานดงักล่าว 
นายสมศกัดิ ์กล่าวว่า การยกระดบัภมูปัิญญาไทย  
การนวดแผนไทย เป็นมาตรการหน่ึงภายใต้
นโยบายเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจสุขภาพ สู ่ 
Medical and Wellness Hub ของกระทรวง
สาธารณสขุ จงึมีความยินดทีีไ่ด้มาเปิด วทิยาลยั
การนวดไทยแห่งประเทศไทยเพ่ือผลติและพฒันา 
บุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ให้เป็นหมอนวดไทย 
เฉพาะทาง 7 ด้าน ได้แก่

1. กลุม่ปวดกล้ามเนือ้และเยือ่พงัผดื 2. โรค 
หวัไหล่ตดิ 3. โรคนิว้ลอ็ก 4. ภาวะกล้ามเน้ือสะโพก
หนบีเส้นประสาท (ปวดสลกัเพชร) 5. หมอนรอง
กระดูกทับเส้นประสาท 6. อัมพฤกษ์ อัมพาต  
7. อาการปวดเข่า 

“เชื่อมั่นว่า วิทยาลัยแห่งนี้จะช่วยยกระดับ
วิชาชีพ คุณภาพมาตรฐานและภาพลักษณ์ของ
การนวดไทย สร้างความมัน่ใจในการดแูลสขุภาพ
ด้วยการนวดไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ
และระดับสากล รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
เศรษฐกจิสขุภาพของประเทศต่อไป ขอให้ช่วยกนั
ขับเคลื่อนงานของกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือมุ่งสู่
เป้าหมายยกระดับการสาธารณสุขไทย สุขภาพ
แขง็แรงทกุวยั เศรษฐกจิสขุภาพไทยมัน่คงต่อไป”  
นายสมศกัดิ ์กล่าว

จากนัน้นายสมศกัด์ิ ได้ให้สมัภาษณ์เพิม่เติมว่า 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

การละเล่นสงกรานต์ออนไลน์
สบืสานประเพณไีทยในยุคดจิทิลั 2568

สวสัดคีรบัเดอืนนีก้ม็าถงึสูเ่มษายนเข้าหน้าร้อน 
ของฤดูกาลกันแล้ว ซึ่งเทศกาลสงกรานต  ์
เป็นประเพณไีทยท่ีมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั เป็น
ช่วงเวลาแห่งความสนกุสนาน การสาดน�า้ และ
การท�าบญุเพือ่ความเป็นสริมิงคล อย่างไรกต็าม 
ในยคุดจิิทลัทีเ่ทคโนโลยเีข้ามามบีทบาทในชวีติ
ประจ�าวันมากขึ้น การละเล่นสงกรานต์ก็ได้
ถูกปรับเปลี่ยนให้สามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบ
ออนไลน์ เพือ่ให้ทกุคนสามารถร่วมเฉลมิฉลอง
ได้แม้อยูห่่างไกลกนั

โดยรูปแบบของการละเล่นสงกรานต์
ออนไลน์ 2568 น้ันก็มีหลายช่องทางด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็น

1. เกมสงกรานต์ออนไลน์ นักพัฒนาเกม
ได้ออกแบบเกมแนวสงกรานต์ท่ีผู้เล่นสามารถ
สาดน�้าผ่านตัวละครเสมือนจริง มีการแข่งกัน 

สะสมคะแนน และสามารถเล่นกบัเพือ่นได้ในรปูแบบ 
มัลติเพลเยอร์ ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศความ
สนุกสนานโดยไม่เปียกจรงิ ซ่ึงสามารถเข้าไปเล่น
เกมวันสงกรานต์ได้ที่มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ 
android แล้วเข้าไปท่ี Google Play Store พมิพ์
ในช่องค้นหาว่า “เกมสงกรานต์” จะมีมาให้เล่น
สนุกสนานกันเพยีบเลยครบั

2. ฟิลเตอร์และเอฟเฟกต์ AR (Augmented 
Reality) แพลตฟอร์มโซเชยีลมีเดยี เช่น Facebook,  
Instagram และ TikTok มีฟิลเตอร์พิเศษท่ี 
จ�าลองการเล่นน�า้สงกรานต์ ผูใ้ช้สามารถเปิดกล้อง
แล้วเลอืกฟิลเตอร์สาดน�า้หรอืประแป้งเสมือนจรงิ
เพือ่แชร์ความสนุกกับเพือ่นๆ

3. กิจกรรมไลฟ์สดและวิดีโอคอล ในยุคของ
การสือ่สารผ่านอนิเทอร์เน็ต ผูค้นสามารถเข้าร่วม
งานสงกรานต์ออนไลน์ผ่านไลฟ์สดจากวัดหรือ
ชุมชนต่างๆ รวมถึงการท�าบุญออนไลน์ หรือแม้

บล็อกเชนท�าให้เกิดไอเทมสะสมแบบดิจิทัล  
เช่น ภาพศิลปะ NFT ท่ีเก่ียวข้องกบัสงกรานต์  
ซึง่สามารถใช้เป็นของทีร่ะลกึหรอืของขวญัให้กนั 
ในช่วงเทศกาล

ซึ่งข้อดีของการละเล่นสงกรานต์ออนไลน ์
ปลอดภยัและเหมาะกบัทกุวยัไม่ต้องกงัวลเรือ่ง
อบัุตเิหตหุรอืโรคระบาด สามารถเชือ่มโยงผูค้น
จากทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถร่วม
เฉลมิฉลองได้ รวมไปถงึเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม
ช่วยลดการใช้น�้าและของเสียจากเทศกาล
แบบดั้งเดิมและอีกทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมช่วยให้คนรุ่นใหม่เข้าถึง
ประเพณีไทยได้ง่ายขึน้

สรปุได้ว่าการละเล่นสงกรานต์ออนไลน์เป็น
วิธีใหม่ท่ีช่วยให้ผูค้นสามารถร่วมเฉลมิฉลองได้
แม้อยูใ่นยคุทีเ่ทคโนโลยมีีบทบาทส�าคญั การน�า 
เทคโนโลยีมาใช้ร่วมกบัวัฒนธรรมท�าให้เทศกาลนี้ 
มคีวามทนัสมยัและเข้าถงึคนทุกกลุ่มได้มากขึน้  
อกีท้ัง ยังช่วยสบืสานและส่งเสรมิประเพณไีทย 
ให้คงอยู่ในยุคดิจิทัลต่อไป (ภาพประกอบ 
freepik)

กระทั่งสาดน�้าเสมือนจริงผ่านวิดีโอคอลกับเพื่อน
และครอบครวั

4. การส่งสติ๊กเกอร์และข้อความอวยพร
ออนไลน ์  การอวยพรป ี ใหม ่ ไทยผ ่านทาง
แอปพลเิคชนัแชต เช่น LINE, WhatsApp และ 
Messenger กลายเป็นสิง่ท่ีได้รบัความนิยม โดยมี 
สติก๊เกอร์และข้อความทีอ่อกแบบมาเพือ่เฉลมิฉลอง 
เทศกาลสงกรานต์

5. NFT และของที่ระลึกดิจิทัล เทคโนโลยี

“พล.อ.ไพบูลย์” ลงพืน้ทีช่ายแดนใต้
ตรวจเย่ียมเรอืนจาํและสถานพนิิจฯ

พล.อ.ไพบูลย์ คุ ้มฉำยำ องคมนตรีและ
รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์
ปันสุข ท�าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขฯ ประกอบด้วย นำง 
พงษ์สวำท นลีะโยธนิ ปลดักระทรวงยตุธิรรม นำง
จริภำ สินธนุำวำ รองปลดักระทรวงยุตธิรรม และ
รองปลดักระทรวงสาธารณสขุ ลงพืน้ทีต่รวจเย่ียม
เรอืนจ�า สถานพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 
และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในจังหวัด
นราธวิาส จงัหวดัยะลา และจงัหวดัปัตตานี โดย
มี นำยกูเฮง ยำวอหะซัน เลขานุการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยตุธิรรม พ.ต.ท.ประวธุ วงศ์สนีลิ  
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
คณะผูบ้รหิาร และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง เข้าร่วม 

ส�าหรับเรือนจ�าจังหวัดนราธิวาส มีผู้ต้องขัง  
2,915 คน (ชาย 2,457 คน หญิง 458 คน)  
มีบุคลากรสถานพยาบาล รวม 7 คน แบ่งเป็น 
พยาบาลวิชาชีพ 5 คน พยาบาลเทคนิค 1 คน 
และนกัจติวทิยา 1 คน คดิเป็นอตัราส่วนพยาบาล 
ต่อผู้ต้องขัง เท่ากับ 1:485 คน โดย พลเอก 
ไพบลูย์ และคณะกรรมการมลูนธิิราชทณัฑ์ปันสขุฯ  
ได้ประชุมเพื่อรับฟังรายงานการด�าเนินงาน 
ของโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ จากเรือนจ�า  

สถานพนิจิฯ ศนูย์ฝึกและอบรมฯ และโรงพยาบาล
แม่ข่าย ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีจังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา 
และจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชมุเรอืนจ�าจังหวัด
นราธิวาส จากน้ันได้เข้าไปตรวจเยี่ยมภายใน 
เรอืนจ�าจังหวัดนราธิวาส 

ต่อมา ได้เดนิทางไปตรวจเย่ียมสถานพนิิจและ
คุม้ครองเดก็และเยาวชนจังหวัดนราธิวาส ซึง่มีเดก็
และเยาวชนที่อยู่ในความดูแล 28 ราย (ข้อมูล 
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2568) มีบุคลากรทางการ
แพทย์ แบ่งเป็น พยาบาล 1 คน นักจิตวิทยา 2 คน  
อัตราส่วนพยาบาล:เด็กและเยาวชน เท่ากับ  

1:28 คน ก่อนจะเดนิทางไปยังเรอืนจ�ากลางยะลา มี 
ผูต้้องขงัท้ังสิน้ 2,063 คน แบ่งเป็น ผูต้้องขงัชาย 
1,894 คน ผูต้้องขงัหญิง 169 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี  
28 กุมภาพนัธ์ 2568) มีบุคลากรสถานพยาบาล  
8 คน แบ่งเป็นพยาบาลวิชาชพี 6 คน นักจิตวิทยา 
2 คน คดิเป็นอตัราส่วนพยาบาล:ผูต้้องขงั เท่ากับ 
1:344 คน 

พล.อ.ไพบลูย์ เดนิทางไปเป็นประธานในพธิเีปิด  
“มุมราชทัณฑ์ปันสุข” ณ สถานพยาบาลของ 
เรอืนจ�ากลางยะลา ซ่ึงได้ปรบัปรงุและขยายพืน้ท่ี
ห้องสมุดราชทัณฑ์ปันสุขบริเวณสถานพยาบาล 

เพื่อให้ผู้ต้องขังมีพื้นที่อ่านหนังสือที่เพียงพอ ได้
รูจั้กการใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์มากข้ึน จากนัน้ 
จึงเดินทางไปตรวจเย่ียมโรงพยาบาลยะลา ให้ 
ก�าลังใจแพทย์และพยาบาล พร้อมเยี่ยมชมการ
ด�าเนินงานของโรงพยาบาลตามโครงการราชทณัฑ์
ปันสุขฯ ก่อนจะเดินทางไปยังศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชนยะลา ซึ่งมีเด็กและเยาวชนที่อยู่
ในความดแูล 68 คน (ข้อมูล ณ วนัที ่10 มนีาคม 
2568) มีบคุลากรทางการแพทย์ แบ่งเป็น พยาบาล
วิชาชพี 2 คน นักจิตวิทยา 2 คน คดิเป็นอัตราส่วน
พยาบาลต่อเดก็และเยาวชน เท่ากบั 1:34 คน 

จากน้ัน ได้เดนิทางไปยังเรอืนจ�ากลางปัตตานี 
ซึง่มีผูต้้องขงั 2,149 คน เป็นชาย 2,053 คน หญงิ 
จ�านวน 96 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 20 กมุภาพันธ์ 
2568) มีพยาบาลวิชาชพี 6 คน และนกัจติวทิยา 
2 คน คดิเป็นอตัราส่วนพยาบาล 1 คนต่อผูต้้องขัง  
366 คน จากนั้นได้เดินทางไปยังโรงพยาบาล
ปัตตานี เพือ่ให้ก�าลงัใจแพทย์และพยาบาล พร้อม 
เยี่ ยมชมการด� า เ นินงานของโรงพยาบาล 
ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสขุฯ และเดินทางไปยงั
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ปัตตานี ซึ่งมีเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแล  
47 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มีนาคม 2568) มบีคุลากร 
ทางการแพทย์ 3 คน แบ่งออกเป็น พยาบาล  
1 คน และนักจิตวิทยา 2 คน และเข้าร่วมพิธมีอบ
บัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนให้กับบุคคล 
ที่มีเลขประจ�าตัวด้วยอักษร G (บุคคลไร้รัฐ  
ไร้สญัชาต)ิ ด้วย

 

เปิดตวันักสืบแดนใต้ ทีม่ากผลงาน

ทัง้งานสืบสวนปราบปราม

เกิดทีจั่งหวัดนครศรธีรรมราช

เตบิโตอยูใ่นพืน้ทีด้่ามขวานมาโดยตลอด 

พ.ต.อ.ธนวตั เส้งสยุ 
ผกก.สบืสวน 3 บก.สส.ภาค 9

สมชาย จรรยา...รายงาน

 การศึกษา 
- มธัยมต้น ทีโ่รงเรยีนทุง่สง
- ป ว ช .  ที่ วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ก ร ร ม

นครศรธีรรมราช
- ปรญิญาตร ีนติศิาสตร์
- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ

 ประวติัการรบัราชการต�ารวจ
- บรรจุ เข ้ า โรง เรี ยนต� ารวจภู ธร  8 

สรุาษฎร์ธานี
- ต�าแหน่ง ผบ.หมู่ สภ.ต.ชะเมา จังหวัด

นครศรธีรรมราช ก่อนจะย้ายไปเป็น ผบ.หมู ่งาน 4  

- เกรีตบิตัรสบืสวนดเีด่นระดบั ตร. 2 ครัง้
- รางวัลเข็มกลัดทองค�า Golden pin  

ในฐานะศิษย์เก่าที่มีผลงานบังคับใช้กฎหมาย 
ดเีด่นต่อเนือ่ง จาก ilea.bkk.USA.

 แนวคดิหลกัในการบรหิารงานต�ารวจ
ผู้บังคับบัญชาต้องร่วมท�างานอย่างใกล้ชิด

กบัลกูน้องด้วยความใส่ใจ เน้นการท�างานเป็นทมี  
ส่งเสริมให้มีความรู ้ เพิ่มเติมในการท�างาน 
อย่างต่อเนือ่ง

 อดุมคตหิลกั
The police are guardian of the people  

“ต�ารวจคือผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชน” ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เป็นหน้าทีห่ลกัของต�ารวจ

กก.สส.ภาค 9 และโยกไปเป็น ผบ.หมู ่งานสบืสวน 
ส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืง

ก ่อนจะสอบเป ็นนายต�ารวจ บรรจุเป ็น 
รอง สวป.หน.ชปส.สภ.หาดใหญ่ แล้วเลื่อนชั้น
เป็นสารวัตร กก.สส.ภ.จว.สงขลา เลื่อนขึ้นเป็น  
รอง ผกก.สส.สภ.หาดใหญ่ ก่อนจะนัง่เก้าอี ้ผกก.
สส.ภ.จว.สงขลา และล่าสุดด�ารงต�าแหน่ง ผกก.
สบืสวน 3 บก.สส.ภาค 9 ท�าหน้าเป็น หน.ชปส.
ภาค 9 ในปัจจบุนั

 ผ่านการอบรมหลกัสตูร
- หลกัสตูรสารวตัร รุน่ที ่105
- หลกัสตูรผูก้�ากบัการ รุน่ที ่118
- หลักสูตร mini FBI จาก FBI headquarters 

washington dc USA 
- หลักสูตรสืบสวนก้าวหน้า สถาบันส่งเสริม

งานสบืสวน ตร.
- หลักสูตรผู้น�าหน่วยด้านการปราบปราม 

ยาเสพตดิ ilea bkk.
- หลักสูตรการสะกดรอยเพื่ิอสืบสวน AFP.

Australia 

พ.ต.อ.ธนวัต เส้งสยุ

สโมสรต�ารวจ ฉบบันี ้เกาะติดการปราบปราม
บุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมาย อย่างจริงจัง ผลงานชิ้น 
โบว์แดงที ่นายกรฐัมนตร ีแพทองธำร ชนิวตัร ต้อง 
ลงมาร่วมแถลงด้วยตัวเอง ต้องปรบมอืให้ทมีชดุสบื 
นครบาล IDMB ที่เปิดปฏิบัติการบุกทลายรัง 
บหุร่ีไฟฟ้า เบอร์ 1 ของประเทศ น�าทีม “บิก๊รำญ” 
พล.ต.ท.ส�ำรำญ นวลมำ ผู ้ช ่วย ผบ.ตร. 
พล.ต.ท.สยำม บญุสม ผบช.น. พล.ต.ต.นพศลิป์  
พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.โชติวัฒน์  
เหลืองวลิยั ผบก.สส.บช.น. ประสาน พล.ต.ท.สรุพล  
เปรมบุตร  ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.กิตติ์ธ เนศ  
ธนนนัท์ทวีสิน ผบก.ภ.จว.นนทบุรี น�าก�าลงับรูณาการ  
ร่วมกบัฝ่ายปกครองจงัหวัดนนทบรุ ีเปิดปฏบิตักิาร  
“Operation Smoke Out” ปิดล้อมตรวจค้น
เป้าหมายในพื้นที่ จ.นนทบุรี จ�านวน 10 จุด  
ในพื้นท่ีอ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี หลัง
สบืสวน พบเบาะแสเป็นโกดงั ลกัลอบน�าเข้าและ
ส่งออกบหุรีไ่ฟฟ้ากว่า 100 เครอืข่ายทัว่ประเทศ  

 งานนี้ รัฐบาลเอาจริง จะไม่หยุดแค่นี้  
“นายกฯ อิ๊ง” ส่ง นำงสำวจิรำพร สินธุไพร 
รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี ลงมาคุม
พร้อมระดมทุกหน่วยงาน ด�าเนินการกวาดล้าง 
อย ่างเข ้มข ้น ต ่อเนื่องให ้สิ้นซาก   
ภาพลักษณ ์องค ์ กร เสี ยหาย “บิ๊ กต ่ ำย” 
พล.ต.อ.กิตต์ิรัฐ พนัธ์ุเพช็ร์ ผบ.ตร. สัง่ด�าเนนิการ 
ขั้นเด็ดขาด “รอง ผบก.อก.ภ.8” ที่พกโพย 
เข้าห้องสอบตุลาการประจ�าศาลปกครองชั้นต้น  
ให ้ต ้นสังกัดตั้ งกรรมการสอบวินัยร ้ายแรง  
ฐานเป็นผู ้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง   
ทลายแหล่งพักยา พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร 
ผบช.ภ.1 น�าทีม พล.ต.ต.ยุทธนำ จอนขุน 
ผบก.ภ.จว.ปทมุธาน ีพ.ต.อ.อธิเมศร์ ไชยศรญัวชิญ์  

ผกก.สภ.คลองหลวง โชว์ผลงานสกัดจับแก๊งค้า
ยานรก ล�าเลียงยาบ้ากว่า 4 ล้านเม็ด มาซุกใน
พืน้ทีป่ทมุธาน ีเพือ่รอส่งลงใต้ ไปขายต่อ   
“บิก๊ก้อง” พล.ต.ท.จริภพ ภรูเิดช ผบช.ก. มอบ
นโยบายการปฎิบัติราชการประจ�าปี 2568 แก่
ข้าราชการต�ารวจระดับผู้บังคับการ ถึง ผู้ก�ากับ 
ป้ายแดง ย�้ามีจิตส�านึกช่วยเหลือประชาชน มุ่ง
เน้นปราบปรามอาชญากรรมทกุรูปแบบ   
ปิดล้อมโจรออนไลน์ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผวิพรรณ 
ผบช.สอท. น�าทีม พล.ต.ต.ชัชปัณฑกำณฑ์ 
คล้ำยคลึง ผบก.สอท.3 พ.ต.อ.ท�ำนุรัฐ คงมั่น 
รอง ผบก.สอท.1 โชว์ผลปฏิบัติการล่าเครือข่าย
โจรออนไลน์ ตามรวบแก๊งมิจฉาชีพและเว็บพนัน 
เปิดปฏบิตักิารปิดล้อมตรวจค้น 8 เป้าหมาย พบ
สถติแิจ้งความลดลงเหลอื 800 คดต่ีอวนั   
ทุจริต พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จำรุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. 
ส่ง พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณำ ผกก.2 บก.ปอศ.  
พ.ต.ต.ปฏิภำณ เป็นสุข สว.กก.2 บก.ปอศ.  
น� า ก� า ลั ง จั บ เ จ ้ า ห น ้ า ที่ โ ร ง พ ย า บ า ล รั ฐ
ใน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น เอี่ยวบริษัทออก 
ใบก�ากบัภาษปีลอม ท�ารฐัเสยีหายกว่า 100 ล้าน  
เจ ้ าตั วอ ้ า งถู ก เซลส ์ ขาย เครื่ อ งมื อแพทย ์
ห ลอกขอ เ อกส า รส ่ ว น ตั ว ไ ป เ ป ิ ดบ ริ ษั ท  

 ไม่ได้มาตรฐาน พล.ต.ต.ทศัน์ภูม ิจำรปุรัชญ์  
ผบก.ปอศ. น�าทมี พ.ต.อ.ภวูเดช จลุกะเสว ีผกก.1  
บก.ปอศ. น�าก�าลงั ต�ารวจ ปอศ. บกุจบัร้านอะไหล่
รถยนต์ปลอมยี่ห้อดังใน จ.นครปฐม ลอบขาย

ออนไลน์ ยดึของกลางมูลค่ากว่า 1 ล้าน   
ปราบปรามอบายมขุ พ.ต.อ.พรเทพ เฉลมิเกยีรต ิ

พล.ต.ท.ส�าราญ นวลมา พล.ต.ท.ธติ ิแสงสว่างพล.ต.ต.นพศลิป์ พลูสวสัดิ์ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผวิพรรณ

ผกก.สน.สทุธิสาร น�าทีม พ.ต.ท.นติธิร ยศโชตวณชิ  
รอง ผกก.ฯ พ.ต.ท.พิเชษฐ์ ขันธ์เงิน สว.สส.

สน.สทุธิสาร น�าก�าลงัฝ่ายสบืสวน บุกทลายห้องพกั 
ย่านห้วยขวาง ลกัลอบเปิดบ่อนพนันไฮโล จับกุม
เจ้ามือ พร้อมนักพนันรวม 19 ราย   
พล.ต.อ.ธชัชยั ปิตะนลีะบตุร จเรต�ารวจแห่งชาติ 
เปิดตัว สถานีต�ารวจนครบาลปทุมวัน โครงการ 
“สถานีต�ารวจน�าร ่อง” ยกระดับมาตรฐาน 
การควบคุมตัวผู้ต้องหา สู่ความเป็นเลิศด้าน 
สทิธมินษุยชน เพือ่ป้องกนัมใิห้เกดิการซ้อมทรมาน
และการเสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัว   
ปิดท้าย โครงการปรับเปลี่ยนก�าลังพลต�ารวจ 
รุน่ที ่26 (ปีงบประมาณ 2568) รอบวนัที ่1 เมษายน 
2568 จ�านวน 65 ราย แบ่งเป็นระดบั พล.ต.ท. 

ที่จะได้เลื่อนยศ เป็น พล.ต.อ. 13 ราย และ 
พล.ต.ต. ที่จะได้เลื่อนยศเป็น พล.ต.ท. 52 ราย  
อาทิ พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่ำง ผู ้ช่วย ผบ.ตร. 
พล.ต.ท.สรำยุทธ สงวนโภคัย ผู้ช่วย ผบ.ตร. 
พล.ต.ท.อภิชำติ เพชรประสิทธิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.  
พล.ต.ท.บณัฑติ ตงุคะเศรณ ีจเรต�ารวจ พล.ต.ท.สเุทพ  
พชัรตระกลู นพ. (สบ8) รพ.ตร. พล.ต.ต.อภชิำติ 
วรรณภกัดิ ์รองผบช.ภ.1 พล.ต.ต.พรชัย ชลดเดช  
ผบก.ภ.จว.กาญจนบุร ีพล.ต.ต.สมัฤทธ์ิ เอมกมล  
ผบก.ภ.จว.ตาก พล.ต.ต.นฤนำท พุทไธสง  
ผบก.ภ.จว.พระนครศรอียุธยา พล.ต.ต.นรเศรษฐ์ 
สวุรรณนกิขะ ผบก.ทท.1

 ผลงานคดสี�าคญั
- คดฆ่ีาเผานัง่ยาง 2 ศพ ท้องที ่สภ.หาดใหญ่ 

พ.ศ. 2562
- คดีจบักุมไอซ์ 600 กก. พร้อมผู้ต้องหา 2 คน  

ขยายผลจบัเพิม่ 3 คน ออกหมายจบัสมคบ 2 คน 
ท้องที ่สภ.มโูน๊ะ พ.ศ. 2561

- คดีสมคบค้ายาเสพติดยึดเงินสด 60 ล้าน
บาท พร้อมทรพัย์สนิอืน่มลูค่าประมาณ 50 ล้าน
บาท คดท้ีองที ่สภ.หาดใหญ่ พ.ศ. 2558

- คดีสืบสวน จับกุม คนร้ายปล้นอาวุธปืน  
5 กระบอก ยาเสพติด รถยนต์เก๋ง จนท.ฝ่ายปกครอง 
สงขลา ขณะขยายผลจับกุมยาเสพติด คดีท้องที่ 
สภ.รตัภมู ิพ.ศ. 2563

- คดีสืบสวน จับกุมยาบ้า 2,980,000 เม็ด 
ผูต้้องหา 4 คน ยดึทรพัย์ 10 ล้านบาท คดท้ีองที่ 
สภ.รตัภมู ิพ.ศ. 2567

 เกยีรตปิระวตัิ
- เกียรติบัตรปราบปรามยาเสพติดดีเด่น 

ระดบั ตร. 8 ครัง้
- โล ่รางวัลปราบปรามยาเสพติดดีเด ่น 

จากนายกรฐัมนตร ีในวนัยาเสพตดิโลก ท�าเนยีบรฐับาล  
2 ครัง้



ปีที่ 19 ฉบับที่ 449 วันที่ 1-15 เมษายน 256810 คณุภาพชวีติ

นายกฯ ชู BOI ปลกุกระแสการลงทนุไร้ขดีจาํกดั
ประกาศความพร้อมฟ้ืนเศรษฐกจิไทยครัง้ใหญ่

นำยกฯ แพทองธำร ชนิวตัร เปิดงำนสมัมนำ
ใหญ่ประจ�ำปีบีโอไอ ภำยใต้แนวคิด “Ignite 
Thailand: Invest in Endless Opportunities”  
ร่วมปลกุกระแสกำรลงทุนไร้ขดีจ�ำกดั พลิกควำม
ท้ำทำย เพื่อสร้ำงโอกำสกำรเติบโตคร้ังใหญ ่
ให้กับประเทศไทย บีโอไอพร้อมผนึกก�ำลัง 
หน ่วยงำนที่ เกี่ ยวข ้องสร ้ ำงระบบนิเวศ 
พร้อมรองรบัคล่ืนกำรลงทุนในอตุสำหกรรมใหม่ 
ยกระดับประเทศไทยก้ำวสู่จุดหมำยกำรลงทุน
ระดบัโลกทีย่ัง่ยนืในอนำคต 

นำงสำวแพทองธำร ชนิวตัร นายกรฐัมนตรี 
กล่าวว่า วันน้ีการลงทุนทั่วโลกมีความท้าทาย
มากข้ึน การมองหาโอกาสการลงทนุใหม่ๆ ไม่ใช่
เรื่องง่าย ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
เอกชน ธรุกจิต่างๆ ช่วยผลกัดันเศรษฐกจิของไทย 
ให้เติบโต เปลีย่นความไม่แน่นอนของเศรษฐกจิโลก 
ให้เป็นโอกาส เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตของ
เศรษฐกิจไทยครั้งใหญ่ ซึ่งรัฐบาลพร้อมจะแสดง
ความเชื่อมั่นให้นักลงทุนเห็นว่า ประเทศไทยมี
ความพร้อม ในการสร้างโอกาสการลงทนุในระยะ
ยาว โดยเฉพาะการเร่งลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน ท้ัง
รถไฟความเร็วสงู รถไฟทางคูใ่นเฟส 2 ทีจ่ะเชือ่มต่อ 
ในระดับภูมิภาค รวมถึงท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 
และการพฒันาท่าอากาศยาน ตลอดจนการพัฒนา
โครงการแลนด์บริดจ์เชื่อมระหว่างฝั่งอันดามัน
และอ่าวไทย ยกระดับประเทศไทยให้เป ็น 
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนกัลงทนุ

“ถือเป็นเรือ่งน่ายนิดอีย่างย่ิง ทีป่ระเทศไทย
สามารถท�าสถติใิหม่ ในปีทีผ่่านมา มยีอดส่งเสรมิ

ลงทนุกว่า 1.13 ล้านล้านบาท สงูสดุในรอบ 10 ปี  
ขอบคุณบีโอไอที่ท�างานอย่างหนักและสร้าง 
ผลงานให้เป็นทีป่ระจักษ์ แต่รัฐบาลยงัต้องเร่งท�า
อีกหลายเร่ือง เพือ่รองรบัความต้องการ และสร้าง
ความมั่นใจให้นักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา
โครงสร้างด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับการลงทุน 
ในอุตสาหกรรมอนาคต อย่างเซมิคอนดักเตอร์  
ดาต้าเซน็เตอร์ และคลาวด์ ซึง่จะท�าให้เกิดการลงทนุ 
ในระยะยาว ขณะเดียวกันต้องเร่งสร้างบุคลากร 
การให้ทนุเรยีนในสาขาทีข่าดแคลน โดยมีแผนผลติ 

ปาฐกถาเรือ่ง “ควำมพร้อมประเทศไทยเพือ่กำร
เป็นจุดหมำยกำรลงทุนระดับโลก” โดยระบุว่า  
ในช่วง 6 เดอืนทีผ่่านมา รัฐบาลได้เดนิทางไปชักจงู
การลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัท
ทีล่งทนุในประเทศไทยมากกว่า 60 ปี ทัง้สหรฐั 
ยุโรป และเอเชีย แต่ครั้งนี้เป็นการไปเพื่อชักจูง
การลงทนุในอตุสาหกรรมใหม่ ทัง้เซมคิอนดกัเตอร์ 
อเิลท็รอนกิส์ขัน้สงู ยานยนต์สมยัใหม่ และไบโอ
เทคโนโลย ีและจากตวัเลขการลงทนุทีอ่อกมากว่า 
1.13 ล้านล้านบาท สะท้อนให้เหน็ว่าประเทศไทย

ที่แข็งแกร่ง และต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น ก้าวไปสู่
อุตสาหกรรมต้นน�้า รวมถึงอุตสาหกรรมที่ไทย 
มีศักยภาพอย่างเกษตรและอาหาร และการ 
ท่องเทีย่ว โดยต้องการยกระดบัประเทศไทยให้เป็น 
ศูนย์กลางของอุตสาหกรรม BCG โดยให้ความ
ส�าคญักบัเรือ่งคณุภาพมากกว่าปรมิาณ พยายาม
แก้ไข กฎ ระเบยีบต่างๆ ทีไ่ม่จ�าเป็น รวมถงึการ
ขยายขอบเขตการท�างานของบโีอไอ เพือ่เตมิเตม็
ความต้องการของนกัลงทนุให้ประสบความส�าเรจ็ 
ซ่ึงจะเป็นการสร้างความย่ังยืนให้ระบบเศรษฐกจิ
ไทย” นายพชิยั กล่าว

ส�าหรบัการเสวนา ในหวัข้อ “กำรขบัเคลือ่น
กำรลงทุนเพื่อเปล่ียนผ่ำนไปสู่อุตสำหกรรม
ใหม่” บโีอไอ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องประกาศ
ความพร้อมในการสนับสนุนประเทศไทยให้เป็น
จดุหมายของการลงทนุระดบัโลก

นำยนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า 
ยทุธศาสตร์ส่งเสรมิการลงทนุของบโีอไอ มุ่งปรบั
โครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่ ที ่
ขบัเคลือ่นด้วยเทคโนโลย ีนวัตกรรม และความคดิ 
สร้างสรรค์ โดยให้ความส�าคัญกับการส่งเสริม
โครงการที่สร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและมี
มลูค่าสงู ทีส่�าคญัต้องก่อให้เกดิกระบวนการผลติ
ทีม่ผีลต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างยัง่ยนื เช่น 
การส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนในประเทศ ยกระดับ 
ผูป้ระกอบการไทยให้ก้าวสูค่วามยัง่ยนืด้วยการใช้ 
เทคโนโลยขีัน้สูง เช่น AI ระบบอจัฉรยิะ และหุน่ยนต์  
เป็นต้น

นอกจากนี ้จะร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน และระบบนเิวศทีเ่อือ้ต่อ
การลงทนุสร้างฐานผลติในอตุสาหกรรมใหม่ เช่น 
การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมใหม่ อย่าง 
เซมคิอนดกัเตอร์ PCB ดจิิทลั และ AI การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะดิจิทัล การลด 
ข้อจ�ากดัของกฎหมายทีเ่ป็นอปุสรรคในการด�าเนนิ
ธรุกจิ รวมถงึการยกระดบัพัฒนา Supply Chain 
ของอุตสาหกรรมใหม่ให้แข็งแกร่งรองรับการ
เตบิโตของอตุสาหกรรมในอนาคต

“แนวโน้มสงครามการค้าท่ีทวีความรุนแรง
ขึ้น ประเทศไทยเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบ 

เปิดงานเทศกาลผาสาด ลอยเคราะห์ 
“พาเลาะริมโขง” ที ่อ.เชยีงคาน จ.เลย

ที่ลานวัฒนธรรมวัดท่าคก ถนนคนเดิน
อ�าเภอเชียงคาน จ.เลย ส�านักงานวัฒนธรรม
จงัหวัดเลยโครงการเชยีงคาน Light Digital Art 
เทศกาลผาสาด ลอยเคราะห์ พาเลาะรมิโขง โดยมี  
นำยชัยพจน์ จรญูพงศ์ ผูว่้าราชการจงัหวดัเลย 
เป็นประธานพธิเีปิด

 นำงสำวณัณธิญำจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรม
จงัหวดัเลย กล่าวว่า การจดังาน เชยีงคาน Light 
Digital Art เทศกาลผาสาด ลอยเคราะห์ พาเลาะ
รมิโขง มวีตัถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุการขบัเคลือ่น 
Soft Power ด้านเฟสตวิลัและด้านท่องเทีย่ว ด้วย
มติทิางศาสนาและวฒันธรรม กระตุน้ เศรษฐกจิ 
รวมถึงกระจายรายได้และเสริมสร้างศักยภาพ 
ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อย ในพื้นที่
ได้อย่างยัง่ยนื ผ่านเสน่ห์และเอกลกัษณ์ของอ�าเภอ
เชยีงคาน

ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้พบกับความงามของวัด 
ด้วยการประดับ ไฟศาสนสถาน การไหว้พระ 5 วดั 
5 พทุธคณุ เพิม่เวลาสมัผสัและเรยีนรู ้ในช่วงค�า่คนื 
ให้แก่นักท่องเที่ยว และเปิดลานวัฒนธรรมให ้

นกัท่องเทีย่วได้สมัผสั และมส่ีวนร่วมกบัประสบการณ์ 
การลอยผาสาดลอยเคราะห์ ซึ่งเป็นพิธีกรรม
โบราณของชาวเชยีงคาน

อกีทัง้ เพือ่ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการอนุรกัษ์
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ เป ็นเอกลักษณ์ 
โดดเด่นของอ�าเภอเชยีงคาน และเพิม่ขดีความสามารถ 
ในการยกระดบัการท่องเท่ียวในพืน้ที ่และกระตุน้
เศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในพื้นที่อ�าเภอ
เชยีงคานให้มศีกัยภาพอย่างยัง่ยนืและม่ันคง 

 โดยก�าหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 14-21 
มีนาคม พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมา มีกิจกรรมต่างๆ 

ประกอบด้วยการประกวดผาสาดลอยเคราะห์, 
การท�าผาสาดลอยเคราะห์ การจ�าหน่ายสนิค้า
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของอ�าเภอ
เชยีงคาน, กิจกรรมลอยผาสาด ณ ริมแม่น�า้โขง 
บรเิวณลานวฒันธรรมวดัท่าคกและวดัศรคีนุเมอืง,  
การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน, การแสดง
ดนตรจีากศลิปินชือ่ดงั, กิจกรรม ชมิ ชอ็ป ชลิ 
เลาะรมิโขง กับเทศกาลอาหาร รวบรวมของดี 
ร้านอร่อย Street food และ Food truck 
และกจิกรรมนัง่รถรางไหว้พระ 5 วดั 5 พทุธคุณ
เชยีงคาน.

สภำวฒันธรรมจงัหวดัศรสีะเกษ ร่วมกบั
วฒันธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดแข่งขนักำรท�ำ 
พำนบำยศรี 3 ชั้น เพื่อส่งเสริมกำรรักษำ  
รำกวฒันธรรมพ้ืนถิน่ 4 เผ่ำไทศรสีะเกษ ใช้
ระยะเวลำในกำรแข่งขนักว่ำ 5 ชัว่โมง ได้ผูช้นะ 

ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร ์ 
วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยศีรสีะเกษ อ�าเภอ
เมือง จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีต้นดอกล�าดวน 
ขึน้เองตามธรรมชาตมิานานนบัพนัปี มมีากกว่า 
5 หม่ืนต้น เม่ือเรว็ๆ น้ี สภาวัฒนธรรมจังหวัด
ศรสีะเกษ โดย นำยวทิยำ วิรำรัตน์ ประธาน
สภาวัฒนธรรม ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัด
ศรสีะเกษ โดย นำยประหยัด ถลิำ วัฒนธรรม
จังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงานวัฒนธรรม 
คณะกรรมการ - ประธานสภาวฒันธรรมอ�าเภอ  
ได ้ร ่วมกันจัดกิจกรรม การประกวดท�า 
พานบายศรี 3 ชัน้จากใบตองกล้วย เพือ่ส่งเสรมิ 
รักษารากวัฒนธรรมพื้นถิ่น ของดีบ้านฉัน ให ้
คงอยู่สบืทอดให้คนรุน่หลงัได้รกัษาไว้ 

ซึ่งได้มีทีมที่สมัครมาเข้าร่วมการแข่งขัน 
จ�านวน 13 ทีม จาก 13 อ�าเภอ เริม่การแข่งขนั
ท�าพานบายศร ี ตัง้แต่ เวลา 10.00 น. ไปสิน้
สดุหมดเวลา 15.00 น.โดยก�าหนดทุกทีม ต้อง
ท�าให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลา 5 ชัว่โมง ก่อน
ท่ีคณะกรรมการจะได้ตดัสนิตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้
ประกาศไว้ ซ่ึงในพานบายศรจีะใส่ดอกล�าดวน 
หรอืใส่สตอร์เบอร์รี ่ใส่ข้าวต้มโบราณ อะไรก็ได้ 
ตามความเชื่อในการท�าพานบายศรีในแต่ละ 
ชนเผ่าได้เช่นกัน

หลังจากที่หมดเวลาในการจัดท�า ทุกทีม
ได้ใช้ระยะเวลา 5 ชั่วโมง คณะกรรมการก็ได้ 
น�าพานบายศรี มาวางตั้งไว ้ด ้านหน้าเวที 
รากวัฒนธรรม ของดบ้ีานฉัน เพือ่ให้ประชาชนทีม่า 
ร่วมชม มาเชยีร์ทีมของตนเอง ทีค่ณะกรรมการ
ก�าหนด จะได้ให้คะแนน ล�าดบัแรกทกุทมี ต้องมี 
สมาชกิจ�านวน 3 คน โดยจะเป็นชาย เป็นหญงิ 
เป็นวัยรุ่น หรือผู้สูงอายุ สูงวัยก็ได้ หรือจะ
คละผสมเป็นทีมระหว่างวัยกันมาเป็นทีมก็ได้
เช่นกัน โดยวันน้ีได้มีทีมท่ีสมัครเข้ามาร่วมการ
แข่งขนั ท้ังหมดจ�านวน 13 ทีม จาก 13 อ�าเภอ  
คณะกรรมการได้พจิารณาเป็นอย่างด ีตามหลกัเกณฑ์ 
ท่ีประกาศการให้คะแนนไว้ตัง้แต่แรกแล้ว 

ที ม ที่ ช น ะ เ ลิ ศ  ก็ คื อ พ า น บ า ย ศ รี 
ของทีมที่มาจากอ�าเภอขุนหาญ เป็นทีมของ
เยาวชนคนรุน่ใหม่ ส่วนรองชนะเลศิอันดับที ่1  
คือทีมที่มาจากอ�าเภอเบญจลักษณ์ และ 
รองชนะเลศิอนัดบัท่ี 2 คอื ทมีทีม่าจากอ�าเภอ
ปรางค์กู่ 

นอกน้ันได้รางวัลชมเชย ซึง่พานบายศรีจาก
ทุกทีม ท้ัง 13 อ�าเภอ ล้วนแต่สวยงาม แต่ต้อง
ถูกหลักตามประเพณี ตามที่คณะกรรมการได้
ประกาศหลักเกณฑ์ไว้เท่านั้น จึงจะชนะการ
แข่งขันการท�าพานบายศรีในวันนี้ โดย นาย
วิทยา วิรารตัน์ ประธานสภาวฒันธรรมจงัหวดั
ศรีสะเกษ ได้ให้เกียรติมอบเงินรางวัล และ 
ใบประกาศทีมท่ีชนะเลิศ, รองชนะเลศิ และรางวลั 
ชมเชย ให้ทุกๆ ทีมด้วย

จดัแข่งขนัการทําพานบายศร ี3 ช้ัน
โดยสภาวัฒนธรรมจงัหวัดศรสีะเกษ

“มนต์เสน่ห์แห่งอดีต” ที ่“เมืองคง”
สมัผสัวัฒนธรรมชุมชนบ้านปรางค์นคร

น.ส.นชิำพิชญ์ รกัษำภกัด ีนายอ�าเภอคง นำย
ธนำกร ประพฤตพิงษ์ รองนายกองค์การบรหิาร 
ส่วนจังหวัดนครราชสมีา นำยชนม์บันลือ วรรธนพนัธุ ์ 
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา นำง 
แสงเพชร ล�ำไธสง วฒันธรรมจงัหวดันครราชสมีา 
นำยทศพร ศรสีมำน ผอ.ส�านกังานศลิปากรที ่10 
และ พ.ต.อ.ศวิภำคย์ พ่วงจนัทร์ ผกก.สภ.คง ร่วม 
แถลงข่าวเชิญชวนประชาชนและนักท่องเท่ียว 
ร่วมงาน “มนต์เสน่ห์แห่งอดีต” ซึง่จะจดัขึน้ระหว่าง 
วันที่ 20-21 มีนาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 16.00- 
22.00 น. ทีผ่่านมา ทีช่มุชนบ้านปรางค์นคร อ.คง 
จ.นครราชสมีา

โดยงานจัดข้ึน เพื่อเผยแพร ่มรดกทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชุมชนบ้าน
ปรางค์นคร ซึ่งเป็นหน่ึงในชุมชนที่เก่าแก่ที่สุด 
ในจงัหวดันครราชสมีา มอีายกุว่า 1,000 ปี และ 
เป็นที่ตั้งของ ปราสาทบ้านปรางค์ อันเป็น 
โบราณสถานส�าคญัทีส่ะท้อนอารยธรรมขอมโบราณ  
โดยชมุชนบ้านปรางค์ อ�าเภอคง เคยได้รบัคัดเลอืก
ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว Unseen New Chapters  
ปี 2566 ของจงัหวัดนครราชสีมา โดยการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย (ททท.) ส�านกังานนครราชสมีา
ส�าหรบันกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปร่วมงานในครัง้นี้  
จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านการ
จดัแสดงศลิปวฒันธรรม การละเล่นโบราณ และ
กจิกรรมทางประวตัศิาสตร์ทีห่าชมได้ยาก พร้อมทัง้ 
ส่งเสรมิการอนรุกัษ์และสบืสานวฒันธรรมท้องถิน่
อันทรงคุณค่า พร้อมเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว 
ได้สมัผสัเสน่ห์ของอดตีผ่านกิจกรรมทีห่ลากหลาย

โดยกิ จ ก ร รมภาย ใน ง านมี ก า รแสด ง 
ศลิปวฒันธรรมไทย รวมถงึการฟ้อนร�าพืน้เมอืง โขน  

ดนตรพีืน้บ้าน และการละเล่นโบราณ สาธิตงาน
หตัถกรรมดัง้เดมิ เช่น การทอผ้าไหมโคราช การ
ท�าตงุสามตา และการแกะสลกัไม้โบราณ จัดตลาด
ย้อนยุค ที่รวมอาหารพ้ืนเมือง ขนมไทยหายาก 
และสินค้าหัตถกรรมจากชุมชน และการแสดง 
มนิไิลท์แอนด์ซาวด์ ตมี “ตรมีรูตเิทวสถาน” ย้อนรอย 
ประวัติศาสตร์บ้านปรางค์นคร ผ่านแสง สี  
เสยีง สดุอลงัการ เส้นทางท่องเทีย่วทางวัฒนธรรม 
กจิกรรม เดนิ วิง่ เพือ่สขุภาพ สถานท่ีส�าคญัทาง
ประวัติศาสตร์และเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน 
พร้อมกบันัง่สมาธ ิรอบปราสาทปรางค์นคร 

นอกจากนี้  กิจกรรมชมปรากฏการณ ์
ธรรมชาติหายาก ที่เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงเวลานี้
ของปี โดยไฮไลต์พิเศษของงาน ปรากฏการณ์
วสันตวิษุวัต ในวันที่ 20 มี.ค. 68 นักท่องเที่ยว 

จะได้ชมปรากฏการณ์ธรรมชาตท่ีิหาชมได้ยาก ซึง่ 
ดวงอาทิตย์จะขึน้และตกในแนวเส้นตรง ท�าให้เกดิ 
แสงอาทติย์ทีส่่องผ่านประตูปราสาทบ้านปรางค์ในช่วง 
เช้า และแสงจันทร์ตกกระทบในต�าแหน่งเดยีวกัน
ในช่วงค�า่ ซึง่เชือ่กนัว่าเป็นวนัทีพ่ลงัจกัรวาลมคีวาม
สมดุลท่ีสุด และเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินขอม
โบราณ ในตอนช่วงเวลา 06.00 น. พระอาทิตย์ส่อง 
ตรงผ่านช่องประตปูราสาทบ้านปรางค์ ตามความเชือ่ 

ของชาวบ้าน เชื่อว่าการได้รับแสงแรกของวัน 
จากสุริยะเทพจะน�าพลังงานบวกและสุขภาพ 
ทีแ่ขง็แรงมาสู่ชีวติ ถือเป็นหนึง่ในปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
ท่ีงดงามและลกึลบัของไทย

นฤตม์ เทอดสถรีศกัดิ์พชิยั ชณุหวชริแพทองธาร ชนิวตัร 

และท�าให้มั่นใจว่าโครงการที่ได้รับการส่งเสริม 
ต้องมกีระบวนการผลิตในสาระส�าคญัเกดิขึน้จรงิ
ภายในประเทศ และไม่มีการสวมสิทธิ พร้อม 
ส่งเสรมิให้มกีารใช้ชิน้ส่วนในประเทศ รวมถงึการ
ร่วมทุนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ผลิตไทย  
นอกจากนี ้บโีอไอได้ท�างานร่วมกบักระทรวงการคลัง 
เพื่อลดผลกระทบจาก Global Minimum  
Tax โดยให้เครดิตภาษี จากการลงทุนเพื่อเพิ่ม 
ขดีความสามารถในการแข่งขนั เช่น ด้านวจิยัและ
พฒันา ด้านการพฒันาบคุลากรด้านการปรบัปรงุ
ประสิทธิภาพการผลิต ซ่ึงจะช่วยให้นักลงทุน 
มภีาระภาษลีดลง” นายนฤตม์ กล่าว

ศำสตรำจำรย์ ดร. ศภุชยั ปทมุนำกลุ ปลดั
กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและ
นวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า อว. ได้เตรียมแผน
พัฒนาบุคลากรรองรับการสร้างอุตสาหกรรม
อนาคต โดยมเีป้าหมายใน 5 ปี จะผลติบคุลากร 
ในอตุสาหกรรมเซมคิอนดกัเตอร์และอเิลก็ทรอนกิส์ 
ขัน้สงูจ�านวน 80,000 คน อตุสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้า 150,000 คน และ AI 50,000 คน ผ่าน 
การ Upskill/Reskill การจัดหลักสูตรพิเศษ 
Sandbox และการให ้ทุนวิจัยและพัฒนา 
ในอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้มแีพลตฟอร์ม
การพัฒนาก�าลังคนสมรรถนะสูง STEM One-
Stop Service ที่ร ่วมกับบีโอไอในการให้ 
สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนที่มีการลงทุนพัฒนา
บคุคลในอตุสาหกรรมเป้าหมาย นอกจากนี ้ยงัม ี
กลไกของกองทนุวจิยัทีส่นับสนนุการพฒันานกัวจิยั 
เพือ่รองรบัอตุสาหกรรมในอนาคต

ด้าน ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัด
กระทรวงพลงังาน กล่าวว่า กระทรวงพลงังานได้
เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ของโลก
การลงทุน โดยเฉพาะความผันผวนด้านพลังงาน
ของโลก โดยแผน PDP ฉบบัใหม่ ได้เพิม่สดัส่วน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด จากร้อยละ 
22.6 ในปี 2567 เป็นร้อยละ 51 ในปี 2580 หรือ
เพิม่ขึน้ 63,867 เมกะวตัต์ 

นอกจากนี้ ได้เตรียมแผนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านพลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน 

สูอ่ตุสาหกรรมสเีขยีว โดยใช้เทคโนโลย ีAI เข้ามา 
ช่วยในการยกระดับพลังงานไทย เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมใหม่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม 
ยานยนต์ไฟฟ้าและดจิทัิล รวมถึงการพัฒนาระบบ
ไฟฟ้ารปูแบบใหม่ (Grid Modernization) รองรบั
การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าของไทยให้มีความ 
มั่นคง มีราคาที่เหมาะสม และเป็นมิตรกับ 
สิง่แวดล้อม รวมถงึอยูร่ะหว่างการศกึษาแนวทางการ 
จดัท�า Direct PPA ใน 2 รปูแบบ รูปแบบแรก คอื 
กลไกการจดัหาพลงังานสะอาด (Utility Green 
Tariff: UGT) ส�าหรับภาคอุตสาหกรรมผ่านการ
ไฟฟ้า รูปแบบที่สอง เปิดให้เอกชนซื้อไฟฟ้า 
ผ่านบุคคลที่สาม (Third Party Access: TPA)  
โดยมีโครงการน�าร่องในการซื้อขายไฟฟ้าจาก
พลงังานหมนุเวยีน จ�านวน 2,000 เมกะวตัต์ให้กบั 
ธรุกจิ Data Center

ศำสตรำจำรย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ 
ปลดักระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (ดอีี) 
กล่าวว่า ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทย 

ให้ความส�าคัญกับการขับเคลื่อนการเติบโตบน 
พืน้ฐานเศรษฐกจิดจิทิลั โดยตัง้เป้าหมายว่าในปี 2570  
มูลค่าของเศรษฐกิจดิจิทัล จะมีสัดส่วนร้อยละ 
30 ของจดีพี ีและก้าวขึน้ไปอยูใ่นอนัดบั 30 ของ
ประเทศทีม่คีวามสามารถในการแข่งขันด้านดจิทิลั
ของโลก ซ่ึงในปี 2567 ไทยอยู่ในอนัดบัที ่37 ของโลก  
และเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน โดยปัจจัยด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานดิจทิลัของไทยอยู่ในอันดับต้นๆ 
จากกว่า 70 ประเทศทัว่โลก

“กระทรวงดีอี พร้อมสนับสนุนความพร้อม
ของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายด้านการ
ลงทนุ โดยการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านดจิิทัล
ในหลายๆ ด้าน เช่น นโยบาย “Cloud First” เพือ่
ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูลและบริการ
คลาวด์ของภูมิภาค การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ 
หรือ AI รวมทั้งมีการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อสนับสนุนการลงทุน เช่น การท�าธุรกรรม
ออนไลน์ สิทธิพิเศษด้านภาษี และการสร้างเขต
เศรษฐกจิพเิศษ” ศาสตราจารย์พเิศษ วศิษิฏ์ กล่าว

ได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างด ี นอกจากนี ้ รฐับาล 
จะเร่งด�าเนนิการเจรจาทางการค้า ซึง่ขณะนีส้�าเรจ็
ไปแล้ว 23 ประเทศ ซึง่จะท�าให้นกัลงทุนมตีลาด
มากข้ึน และไทยมีศักยภาพในการเป็นจุดหมาย
การลงทนุระดบัโลก

“ประเทศไทย มีพื้นฐานที่ดี โดยเฉพาะ 
ในเซกเตอร์ส�าคญั ทัง้ยานยนต์ และอเิลก็ทรอนกิส์
ขัน้สงู ทีไ่ม่ต้องเริม่จากศนูย์ เพราะมซีพัพลายเชน 

บคุลากรกว่า 80,000 คน และดงึดดูบคุลากรจาก
ทัว่โลก รวมทัง้ต้องส่งเสรมิบรรยากาศ ท�าให้การ
ลงทุนง่ายขึน้ รวมถงึการพฒันาอตุสาหกรรมทีเ่ป็น
จดุแขง็ของไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคผลติ การเกษตร 
อาหาร ท่องเที่ยว และการแพทย์ให้สามารถ
แข่งขนัได้” นางสาวแพทองธาร กล่าว

ด้าน นำยพชิยั ชณุหวชริ รองนายกรฐัมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าว
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นำยพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร 
ได้ขบัเคลือ่นนโยบายรฐับาลและกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์สูก่ารปฏบิตัท่ีิเป็นรปูธรรม โดยพฒันา 
เกษตรกรรุน่ใหม่ และวสิาหกจิชุมชนสู่ผู้ประกอบการ 
เกษตร (Agriperneurs) ท่ีมทัีกษะส�าคญั 5 ด้าน 
ได้แก่ Growth Mindset and Anti Fragile, 
Learning Skill, Financial Literacy, Digital 
Literacy และ ESG Literacy for Resilience 
เพือ่ให้สามารถเรยีนรู ้ประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหา
จากประสบการณ์จรงิ เพือ่ปรบัเพิม่ผลติภาพการ
ผลิต พร้อมกับการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร สู่การเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 
เพือ่สร้าง New Agricultural S Curve เกิดเป็น
รายได้ใหม่ท่ีน�าไปสูผ่ลติภณัฑ์มวลรวมภาคเกษตร
ท่ีเตบิโตขึน้ในอนาคตอนัใกล้ 

เพือ่บรรเทาผลกระทบและสามารถปรบัตัวจากการ
เปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ ระบบเศรษฐกจิ
ที่มีการเช่ือมต่อกันของผู ้บริโภคและมาตรฐาน 
สิง่แวดล้อม สร้างโอกาสให้ภาคการเกษตรของไทย
ในการเข้าร่วมห่วงโซ่อปุทานสนิค้าทีเ่กดิขึน้ใหม่ เช่น  
ธรุกจิอาหารเพือ่สขุภาพ ธรุกจิพลงังานชวีมวล ธรุกจิ
วสัดชุวีภาพ ธรุกจิเวชส�าอาง ธุรกิจเภสชัภณัฑ์

ส�าหรบัการพฒันาผลติภณัฑ์ภายใต้โครงการศกึษา

โจทย์ส�าคัญของการขับเคลื่อน คือ เกษตรกร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานจะต้องมีความ
ตระหนกัถงึผลกระทบ ยอมรับการเปลีย่นแปลง มี
ทศันคตเิชงิบวก และพฒันาทกัษะสมยัใหม่อยูเ่สมอ 

แนวทางการส่งเสริมและยกระดับเกษตรกรรุน่ใหม่
และวิสาหกิจชุมชนสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
เช่น เจลโปรตนีผ�า ใช้นวตักรรมเพือ่น�าไปสู่การเป็น 
อาหารแห่งอนาคต โดยการใช้คุณสมบัติของผ�า  
พชืทีอ่ดุมด้วยโปรตนี และคณุค่าทางโภชนาการสูง 
ถกูยกให้เป็นซเูปอร์ฟูด้ ทีม่กีรดอะมโินจ�าเป็น เช่น 
ไลซนี ทีม่ส่ีวนช่วยเรือ่งภมูคิุม้กนัของร่างกาย และ
ระบบประสาท มาสกัดเป็นเจลโปรตีน ตอบโจทย์
ความต้องการผู้บริโภคสายรักสุขภาพในปัจจุบัน
และอนาคต น่ีจงึเป็นอีกก้าวส�าคัญของอตุสาหกรรม
เกษตรแปรรูปไทยในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และ 
ตอบโจทย์เทรนด์อาหารแห่งอนาคตได้อย่างแท้จรงิ 

รวมถึง Fine Robusta กาแฟส�าเร็จรูป 
พฒันาในรูปแบบของ Biodegradable Capsule 
ใช้พลาสติกท่ีสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 
และ Immersion Bag สร้างโอกาสทางการตลาด 
ตอบโจทย์ทางเลือกที่สะดวก รวดเร็ว เป็นมิตร 
ต่อสิง่แวดล้อม เป็นก้าวส�าคญัในการท�าให้กาแฟไทย 
ก้าวไกลสู ่ตลาดโลก ด ้วยความยั่งยืนและ
นวัตกรรมทีต่อบโจทย์ยคุสมยั

ส่งเสรมิเกษตรกรรุน่ใหม่และวสิาหกจิชมุชน
เพิม่ผลผลติ-พฒันาสนิค้าสูผู่ป้ระกอบการ

พณ.ผนึก 5 หน่วยงานปราบบัญชีม้านิตบุิคคล
ออก 2 กฎเหลก็ 6 มาตรการจดัการให้สิน้ซาก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส�านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กองบญัชาการต�ารวจ
สบืสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี(บช.สอท.)  
กองบัญชาการต�ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ศนูย์ปฏบิตักิาร 
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online 
Scam Operation Center: AOC) และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) ได้ร่วมกันผลกัดันมาตรการจดัการ
บัญชีม้านิติบุคคล เพื่อบูรณาการการท�างานอย่าง 
ครบวงจร ตัง้แต่การเพิม่ความเข้มข้นในการจดทะเบยีน
จัดตั้งนิติบุคคล การติดตามพฤติกรรมและตรวจจับ 
นติบิคุคลท่ีมีความเสีย่งเพือ่ด�าเนนิการอย่างเข้มข้น รวมถงึ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพือ่ขยายผลการสบืสวนสอบสวนและน�านติบิคุคลหรอื
บคุคลทีเ่กีย่วข้องทีก่ระท�าความผดิมาลงโทษ

นำงรุง่ มลัลกิะมำส รองผูว่้าการ ด้านเสถยีรภาพ
สถาบนัการเงนิ ธปท. เปิดเผยว่า ภยัทจุรติทางการเงนิ 
เป็นหนึง่ในปัญหาส�าคญัทีห่น่วยงานภาครฐัและ ธปท. 
ให้ความส�าคัญ และร่วมกนัผลกัดันแนวทางแก้ไขปัญหา
มาอย่างต่อเนือ่ง อาท ิการออก พ.ร.ก. มาตรการป้องกนั
และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อให้
ธนาคารสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล และระงับบัญชีม้า
ตามเส้นทางเงิน รวมท้ังก�าหนดโทษส�าหรับผู้ที่มีส่วน
เกีย่วข้องกบับญัชม้ีา, การพฒันาระบบ Central Fraud 
Registry (CFR) ส�าหรบัแลกเปลีย่นเส้นทางเงนิเมือ่เกดิ
เหตุ และสนับสนุนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 
รวมถึงการยกระดับมาตรการจัดการบัญชีม้าระดับ
บคุคล ซ่ึงช่วยให้บญัชีม้าถกูระงับเป็นจ�านวนมาก และ
เปิดใหม่ได้ยากขึน้ ส่งผลให้มิจฉาชีพเปลีย่นไปใช้บญัชี
นิตบุิคคลเป็นเครือ่งมอืในการกระท�าความผิดมากขึน้

จากการปราบปรามบัญชีม้ามาระยะหนึ่ง ท�าให้
บัญชีม้าจากบุคคลไปสู่บัญชีนิติบุคคล ส่งผลให้ ธปท.
ต้องขยายผลและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซ่ึง
ตรวจพบบัญชีม้านิติบุคคลจ�านวนหนึ่ง โดยมองไป
ระยะข้างหน้ามแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ธปท.จงึต้องด�าเนนิการ
มาตรการและความร่วมมือล่วงหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้ 
เกดิความเสยีหายจากบญัชม้ีานติบิคุคล โดยถอดแบบ
การตดิตามและดแูลจากมาตรการบัญชีม้าบคุคล

โดยเบื้องต้น บัญชีนิติบุคคลที่เป็นบัญชีม้า ตาม
รายช่ือข้อมูลของ ปปง. ในส่วนของภาคธนาคารที่ได้
ด�าเนินการไปแล้ว ได้แก่ กนัเงินเข้า-ออก การเปิดบญัชี
ใหม่ และการสมคัรบริการอืน่เพิม่เตมิ เป็นต้น ส่วนสิง่ที ่
จะด�าเนินการเพิ่มเติม คือ ผู้เกี่ยวข้องนิติบุคคล เช่น 
กรรมการ หรอืหุน้ส่วนผู้จัดการ เป็นบุคคลทีม่รีายชือ่อยู่
ในฐานข้อมูลตาม ปปง. กรณทีีม่บีญัชอียูแ่ล้ว จะทยอย

ด�าเนินการกันเงินออกช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และเปิด
บญัชใีหม่ และสมคัรบรกิารอืน่เพิม่เตมิ

ส�าหรับนิติบุคคลที่มีรายชื่อเป ็นบัญชีม ้าด�า- 
ม้าเทา จากรายชือ่ของ ปปง. และศนูย์ Central Fraud 
Registry (CFR) มาเปิดบัญชีใหม่ จะเห็นว่าธนาคาร
บางแห่ง ได้ด�าเนนิการกนัการเปิดบญัชใีหม่ และสมคัร
บรกิารอืน่เพิม่แล้ว

ทัง้นี ้ข้อมลู ณ สิน้เดอืน ม.ค. 68 ทัง้ระบบได้มกีาร 
ระงบับญัชีม้า 3 สีไปแล้ว 1.4 แสนราย คดิเป็น 1.92 ล้าน 
บัญชี โดยเป็นการระงับม้าด�าแล้ว 7 หมื่นราย หรือ  
7 แสนบญัชี

นำงอรมน ทรพัย์ทวธีรรม อธบิดกีรมพัฒนาธรุกิจ
การค้า กระทรวงพาณชิย์ กล่าวว่า กรมพฒันาธรุกิจการค้า  
ให้ความส�าคญัและเพ่ิมความเข้มข้นในการปราบปราม
บญัชม้ีานติบิคุคล โดยกรมได้เชือ่มข้อมลูกบัศนูย์ AOC  
และก�าหนดมาตรการเข้มในการจดัการบญัชม้ีานติบิคุคล  
ดงันี้

1. ออกค�าส่ังส�านกังานทะเบยีนหุน้ส่วนบรษิทักลาง 
ที่ 3/2567 เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียน 
จดัตัง้ห้างหุน้ส่วน และบรษัิทจ�ากดัของบคุคล โดยเมือ่มี 
บุคคลตามรายชื่อในบัญชี HR-03 ที่เกี่ยวข้องกับการ 
กระท�าความผิดมูลฐานของ ปปง. มาขอจดทะเบียน
จดัตัง้นติบิคุคล และแจ้งชือ่เป็นหุน้ส่วนผูจ้ดัการ หรอื
กรรมการบรษิทั จะให้บคุคลดงักล่าวมาแสดงตัวยนืยนั
ตัวตนต่อหน้านายทะเบยีนก่อนรับจดทะเบยีน และส่ง
ชื่อนิติบุคคลดังกล่าว ให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมออนไลน์ (AOC) เพือ่การติดตามขยายผล 
ต่อไป

2. ทุกครั้งที่ AOC แจ้งการอัปเดตบัญชีรายชื่อ 
HR-03 กรมฯ จะตรวจสอบ และหากพบนิติบุคคล 
ทีม่กีรรมการ หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการ อยูใ่นบญัช ีHR-03 
จะแจ้งกลบั AOC เพ่ือขยายผลต่อไป ซ่ึงปัจจบุนั ตรวจสอบ 
พบว่ามอียู ่7.8 หมืน่รายชือ่ โดยพบว่าม ี1,043 รายชือ่ 
ทีอ่ยูใ่นถงัข้อมลูของ DBD

“กรมฯ จะมีอกี 6 มาตรการ อาทิ 1. มกีารตรวจสอบ 
ระบบค�าขอ โดยพบว่ามีค�าขอตรวจสอบ 4,835 คร้ัง  
และ พบว่าที่อยู ่ไม่ถูกต้อง 6 ราย มี 19 บริษัท  
2.กรณีบริษัทที่ไม ่มีที่ตั้ง 3.ร ่วมกับไปรษณีย์ไทย 
ตรวจสอบข้อมลูว่าบรษิทัมท่ีีตัง้ตรงไหน น่าเช่ือถือหรือไม่  
4. มรีะบบวเิคราะห์นติบิคุคลว่ากรรมการหรอืผูบ้รหิาร 
มีความผิดปกติหรือไม ่ และน�าข ้อมูลไปแชร ์กับ 
หน่วยงานอืน่ คาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายในกลางปีนี ้สิง่เหล่านี้ 
เป็นมาตรการเพิม่เตมิ” นางอรมน กล่าว

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผวิพรรณ ผบช.สอท. กล่าวว่า  

ในระยะหลังพบว ่า มิจฉาชีพมีแนวโน ้มท่ีจะน�า 
บัญชีนิติบุคคลมาก่อเหตุหลอกลวงผู้เสียหายมากข้ึน 
บช.สอท. จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ธปท. ส�านักงาน ปปง. และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เพือ่แลกเปลีย่นข้อมลูนติบิคุคลกลุม่เส่ียง และก�าหนด
มาตรการแก้ปัญหาบญัชม้ีานติบิคุคล รวมทัง้ ประสาน
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจในพื้นที่ทั่วประเทศ 
เพือ่ขยายผลการสบืสวนสอบสวน และจบักมุผูก้ระท�า
ความผดิมาลงโทษให้ได้

ทัง้นี ้ จากข้อมลูสถติติัง้แต่ปี 2565 ถงึปัจจบุนั มี
คดอีาชญากรรมทางออนไลน์ราว 8 แสนบญัช ี มลูค่า
ความเสียหาย 7-8 หมื่นล้านบาท เฉลี่ยมูลค่าความ 
เสยีหายประมาณหมืน่ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ด ีภายหลงั 

จากหลังมกีาร พ.ร.ก.มาตรการป้องกนัและปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลย ี(ภยัไซเบอร์) และธนาคาร 
มกีารยกระดบัการป้องกนั ท�าให้บญัชม้ีาหายากขึน้ ส่งผล 
ให้มจิฉาชพีหลบเลีย่งโดยการหนัไปเปิดบัญชนีติบิคุคล 
หรอืบคุคลทีม่รีายชือ่เสีย่งสงูต่อการฟอกเงนิ (HR-03) 
มากข้ึน โดย บช.สอท.จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลบัญชี 
HR-03 ไปยงัศนูย์ปฏบัิตกิารแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ออนไลน์ (AOC) และส่งต่อข้อมลูไปยงักรมพฒันาธรุกจิ
การค้า (DBD) เพือ่ตรวจสอบต่อไป

พล.ต.ต.ทศัน์ภมู ิจำรปุรชัญ์ ผูบ้งัคับการปราบปราม 
การกระท�าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง 
เศรษฐกิจ กองบัญชาการต�ารวจสอบสวนกลาง (CIB)  
กล่าวว่า ทีผ่่านมา CIB ได้ด�าเนินการสืบสวนสอบสวน 
และด� า เนินคดี กับ ผู ้ที่ ใช ้บัญชีนิติบุคคลในการ 
กระท�าความผิดเป็นจ�านวนมาก โดยแต่ละคดมีีมูลค่าความ 
เสียหายค่อนข้างสูง เน่ืองจากบัญชนิีตบุิคคลใช้โอนเงิน
ได้ครัง้ละจ�านวนมาก โดยไม่ต้องสแกนใบหน้า CIB จึง
ร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง เช่น กรมพฒันา 
ธรุกิจการค้า เพือ่ยกระดบัการจดัการบญัชม้ีา และขยายผล 
การจับกุมไปถึงผู ้ว่าจ้างให้จดทะเบียนบริษัท และ 
เปิดบัญชม้ีานิตบุิคคลด้วย

การป้องกันของ CIB คือ การแยกข้อมูลการเป็น
บัญชีม้านิติบุคคล และบัญชีนิติบุคคลที่ด�าเนินธุรกิจ
จริง โดยมีการส่งข้อมูลรายชื่อผู้ที่เข้าข่ายต้องสงสัย 
ไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในการดูแลการจัดตั้ง 
จดทะเบียนเป็นนิตบุิคคล

ส�าหรับรูปแบบการจัดตั้งนิติบุคคลที่เป็นบัญชีม้า  
คอื กรรมการและผู้บริหารจะเป็นชดุเดยีวกนั และมีรายช่ือ 
ซ�้ากันในหลายบริษัท โดยไม่มีความสามารถในการ
ด�าเนินธรุกจิหรอืกจิกรรม และการจัดตัง้ไม่เป็นไปตาม
ข้ันตอน เช่น ไม่มีการเรยีกประชมุ พืน้ทีก่ารจัดตัง้บรษัิท
ซ�า้กนั และทนุจดทะเบียนไม่เกนิ 1 ล้านบาท ตัง้ไม่เกนิ 
1 ปี โดยมอีตัราจ้างการเปิดบัญช ี1-1.5 แสนบาทต่อปี

“ในช่วง 3 เดอืนทีผ่่านมา มกีารตรวจค้นบรษัิทที ่
รับท�าบัญชีกว่า 23 จุด กระจายทั่วประเทศ พบว่ามี
บรษัิทรบัจ้างท�าบญัช ี190 บรษัิท มมูีลค่าความเสียหาย  
800 ล้านบาท มีเงินหมนุเวยีน 5,000 ล้านบาท โดยได้ 
ด�าเนนิคดไีปแล้ว และส่งรายชือ่และน�าข้อมูลมาแยกแยะ 
บัญชม้ีาและบัญชปีกต”ิ พล.ต.ท.จิรภพ กล่าว

นำยกมลสิษฐ์ วงศ์บตุรน้อย รองเลขาธกิาร ปปง. 
กล่าวว่า ส�านกังาน ปปง. มบีทบาทหลกัในการประกาศ
รายชือ่ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการกระท�าความผิดมลูฐาน ซ่ึง
รวมถึงความผิดกรณีบัญชีม้า ทั้งกรณีบุคคลธรรมดา 
และนิติบุคคล และให้หน่วยงานต่างๆ น�าข้อมูลไปใช้
ด�าเนินการในส่วนทีเ่กีย่วข้อง

ปัจจุบัน อยู ่ระหว่างพิจารณาก�าหนดแนวทาง
จัดการกับนิติบุคคลเสี่ยงให้ชัดเจนข้ึน เพื่อให้สามารถ
จัดการบัญชีม้าได้อย่างเหมาะสม โดยต้องค�านึงถึง
ปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ 
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและนิติบุคคลที่สุจริต รวมถึง 
ผลกระทบทางเศรษฐกจิ

ทั้งนี้ จะมีการก�าหนดนิยามบัญชีม้านิติบุคคล 

(HR-03) และจะมีการแยกเป็น HR-03-1 และ  
HR 03-2 ซ่ึงเป็นบุคคล หรอืบัญชทีีม่คีวามเสีย่งสงู โดย
จะมกีารรายงานมายงั ปปง. และปปง.จะส่งรายชือ่ไปยัง 
สถาบันการเงินในการก�าหนดรายชื่อห้ามท�าธุรกรรม 
อเิลก็ทรอนกิส์ ซึง่ปัจจบุนัมรีายชือ่บคุคลท่ีมีความเสีย่งสงู 
อยูร่าว 7 แสนรายชือ่ โดยมกีารจ�ากดัการท�าธรุกรรม
บนอเิล็กทรอนิกส์ไปแล้ว 7 แสนบัญชี

นำยเอกพงษ์ หริม่เจรญิ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ศูนย์ AOC 
มหีน้าทีห่ลกัในการให้บรกิารสายด่วนหมายเลข 1441 
ตลอด 24 ชัว่โมง แบบ One Stop Service ให้กบั 
ผู้เสียหายทีถู่กหลอกลวงทางออนไลน์ โดยข้อมลูล่าสดุ 
พบว่าบัญชีม้าบุคคลธรรมดามีจ�านวนลดลง ขณะที่มี
การน�าบญัชนีติบิคุคลมาใช้หลอกลวงประชาชนมากขึน้  
จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งกลไกในการ 
แลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างกนั โดยใช้ศนูย์ AOC เป็นศนูย์รวม  
และในระยะต่อไปจะน�าเทคโนโลยีมาใช้ประมวลผล
อาชญากรรมออนไลน์ เพ่ือปรับปรุงการท�างานตาม
นโยบายให้สอดคล้องและรวดเรว็ สร้างความปลอดภยั
ยิง่ข้ึนให้กบัประชาชน

ส�าหรบัสิง่ทีจ่ะท�าเพิม่เตมิ คอื หมายเลขโทรศพัท์ 
ที่มีการโทรหาผู ้ เ สียหาย น้ัน หลั งจากนี้ จะให ้ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ (กสทช.) ตรวจสอบ 
ซิมมอืถอืว่าอยูส่ถานท่ี หรอืพืน้ทีต่ัง้ส่วนไหน โดยจะจ�ากัด 
การเคล่ือนไหวของมจิฉาชพีให้ท�าได้ยากขึน้

นายกฯ ชวน ปชช.ใส่กางเกงลายอัตลกัษณ์เฉพาะถิน่
“โปรโมตเอกลกัษณ์ไทย” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 68

คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ซอฟต์พำวเวอร์
แห่งชำต ิ จดัประชมุครัง้แรก ปี 2568 นำยกฯ 
แพทองธำร ชวนคนไทยใส่กำงเกงลำยอตัลกัษณ์
เฉพำะถิ่น ซ่ึงมีสีสันสวยงำม ในช่วงเทศกำล
สงกรำนต์ปีนี้ เพ่ือโปรโมตเอกลักษณ์ไทย ดัน
วัฒนธรรมท้องถ่ิน สร้ำงควำมประทับใจให ้
ต่ำงชำติ

เม่ือเร็วๆ นี้ นำงสำวแพทองธำร ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ 
ครั้งที่ 1/2568 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทัง้ภาครัฐและเอกชน ณ ตกึภักดบีดนิทร์ ท�าเนยีบ
รฐับาล โดยม ีนำงสำวจริำพร สนิธไุพร รฐัมนตรี
ประจ�าส�านกันายกรฐัมนตร ีนำยสรวงศ์ เทียนทอง  
รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ 
กีฬา นำยพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงพาณชิย์ นำงสำวสดุำวรรณ หวงัศภุกจิโกศล  
รั ฐ ม น ต รี ว ่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง วั ฒ น ธ ร ร ม  
นำยสมศกัดิ ์ เทพสทุนิ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
สาธารณสุข นำยจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นำงสำวซำบีดำ  
ไทยเศรษฐ์ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
นำยแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองประธานคณะ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายของนายกรัฐมนตรีและ

ประธานคณะกรรมการพฒันาซอฟต์พาวเวอร์แห่ง
ชาต ิและคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ เข้าร่วม

นำงสำวศศิกำนต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษก
ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายก
รัฐมนตรีขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันโปรโมตเร่ืองของ
ซอฟต์พาวเวอร์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดคุย
กับ นำยแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองประธาน
คณะท่ีปรึกษาด้านนโยบายของนายกรัฐมนตรี 
และประธานกรรมการพฒันาซอฟต์พาวเวอร์แห่ง
ชาติ ถึงแนวคิดท่ีจะให้มีการส่งเสริมสนับสนุน 
ในเรือ่งของกางเกงของแต่ละจังหวดัทีม่เีอกลักษณ์
ไม่เหมือนกัน มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นและมีสีสัน
สวยงาม นายกรัฐมนตรีได้รับกางเกงของแต่ละ
จังหวัดมาประมาณ 50 กว่าตัวมาให้เลือก โดย
นายกรัฐมนตรีได ้พิจารณาเลือกใส ่กางเกง 
ลายอตัลกัษณ์เฉพาะถิน่จากสขีองกางเกง เพือ่น�าไป 
แมตช์กับเสื้อสูทโดยไม่ได้เลือกว่าจะเป็นกางเกง
ของจงัหวดัใด

“นายกรัฐมนตรีได้กล่าวในที่ประชุมว่า รู้สึก
ดีใจที่รัฐมนตรีหลายคนสนับสนุนกางเกงประจ�า
จังหวัด โดยในช่วงสงกรานต์ต้องการให้ส่งเสริม
ใส่กางเกงประจ�าจังหวัด เพื่อช่วยกันโปรโมต
สนับสนนุภมูปัิญญาท้องถ่ินและชาวบ้าน สนบัสนนุ
คนในจังหวัด รวมถึงการดีไซน์ของแต่ละจังหวัด 

ด ้วย พร ้อมกล ่าวขอบคุณคณะกรรมการ 
ยทุธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตทิกุคนทีท่�างาน 
ร่วมกนัอย่างเตม็ที ่ส่งผลให้ยกระดบัซอฟต์พาวเวอร์ 
ของประเทศไทยได้จรงิในหลายด้าน ทัง้ด้านท่องเทีย่ว 
ในด้านต่างๆ ท�าให้ต่างชาติเข้าใจ และชื่นชอบ 
ในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมากขึ้น ซึ่งสิ่งต่างๆ 
เหล่านี้ จะประสบความส�าเร็จได้เกิดจากทุกฝ่าย
ร่วมมือท�างานขับเคลื่อนอย่างจริงจัง เป็นสิ่งที่ 
น่าประทบัใจอย่างมาก และปีนีข้อให้ร่วมกนัท�างาน 
เพือ่ให้ซอฟต์พาวเวอร์ของไทย ไปสูส่ายตาของโลก
และสร้างความประทบัใจต่อไป” รองโฆษกประจ�า
ส�านกันายกรฐัมนตร ีกล่าว

หลังการประชุมนายกรัฐมนตรีและคณะ
กรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ
พร้อมใจใส่กางเกงช้างและกางเกงลายอัตลักษณ์
เฉพาะถ่ินของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ โดยได้
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อโปรโมตการสวมใส่ผ้า
หรอืกางเกงทีเ่ป็นอตัลกัษณ์เฉพาะของแต่ละพืน้ที ่
ของจงัหวดัต่างๆ ถอืเป็นการส่งเสรมิซอฟต์พาวเวอร์ 
ผลติภณัฑ์ท้องถิน่ต่างๆ ทีม่ศีกัยภาพของประเทศไทย 
ให ้ เป ็นที่ รู ้ จักอย ่างกว ้างขวาง และสร ้าง 
มลูค่าให้กบัผลติภณัฑ์ท้องถิน่ของไทยด้วย

จากน้ัน นำยสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา นำยแพทย์

สรุพงษ์ สืบวงศ์ล ีรองประธานคณะทีป่รกึษาด้าน
นโยบายของนายกรัฐมนตรีและประธานคณะ
กรรมการพฒันาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาต ิและ นำย
จลุพนัธ์ อมรววิฒัน์ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง
การคลงั ได้ร่วมกันแถลงผลการประชมุสรปุสาระ
ส�าคญั ดงัน้ี

นำยแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองประธาน
คณะที่ปรึกษาด้านนโยบายของนายกรัฐมนตรี 
และประธานคณะกรรมการพฒันาซอฟต์พาวเวอร์ 
แห่งชาติ กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาต ิครัง้ท่ี 1/2568 
ทีป่ระชมุได้มกีารหารอืในประเดน็น่าสนใจ 3 เรือ่ง 
1) ความคืบหน้าในการจัดงานมหาสงกรานต ์
ทีจ่ะจดัขึน้ทัว่ประเทศในเดอืนเมษายนนี ้ซึง่นายก
รฐัมนตรแีละคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ ขอเชิญ
ชวนประชาชน ใส่กางเกงลายเอกลักษณ์ประจ�า
ท้องถิ่น 2) รับทราบความคืบหน้าในการด�าเนิน
มาตรการสิทธิประโยชน์เพ่ือสนับสนุนงานศิลปะ 
และ 3) รบัทราบความคบืหน้าการจัดงานประกวด 
Street Art ของเยาวชน 

นำยสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงความ
คืบหน้าในการจัดงานมหาสงกรานต์ประจ�าป ี
2568 ในเดอืนเมษายนว่า รฐับาลและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดงานมหาสงกรานต์อย่าง 
ย่ิงใหญ่ท่ัวประเทศ รวมถงึท่ีท้องสนามหลวง โดย
ท้องสนามหลวงการจัดงานจะเริ่ม ตั้งแต่วันที่  
11–15 เมษายน 2568 ซ่ึงไฮไลต์ของงาน คือ  
วันที่ 12 เมษายน ที่จะมีเทศกาลเฉลิมฉลอง  
(Carnival) หรือขบวนแห่ที่สร้างสรรค์โดยคณะ
กรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาต ิร่วมกบักระทรวง 
วัฒนธรรม กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงกระทรวง
พาณิชย์และกระทรวงที่เกี่ยวข้องด้วย เพ่ือท�าให้
ปีน้ีเป็นปี “Grand Tourism and Sports Year” 
ตามที่ประกาศไว้ นอกจากนี้ ยังมีเวทีแสดงถึง 
ศิลปวัฒนธรรม การเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชน
ได้มาขายของประจ�าจังหวัด

“นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายในเรื่องของ 
การใส ่ผ ้าไทย “ผ ้าไทย ใส ่สนุก” ผ ้าไทย 
ลายดอก และกางเกงลายอตัลกัษณ์เฉพาะถิน่ GI 
ประจ�าจังหวัด ส่วนเรื่องของกิจกรรมสงกรานต์
ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศนั้น การท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทยได้ท�าแผ่นพบั “ลายแทงสงกรานต์
ทั่วไทย” ซึ่งจะมีการจัดงานสงกรานต์ในจังหวัด
ต่างๆ โดยจังหวัดหลักที่มีการจัดงาน ได้แก่ 
เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา นครศรีธรรมราช 
สมุทรปราการ ซึ่งรายละเอียดต่างๆ สามารถ
ติดตามได้ทางเว็บเพจของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย” นายสรวงศ์ กล่าว 

ด้าน นำยจุลพนัธ์ อมรววัิฒน์ รฐัมนตรช่ีวย
ว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้า
ในการด�าเนนิมาตรการสทิธปิระโยชน์เพือ่ส่งเสรมิ
สนบัสนนุงานศลิปะว่า กระทรวงการคลงัได้ท�างาน 
ร่วมกบัคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาต ิในการ 
ขับเคลื่อนเรื่องด้านศิลปะโดยมีเป้าหมายที่จะ
ผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลาง การ
จัดแสดงศลิปะนานาชาตริะดบัโลก ท�าให้ไทยเป็น
ทั้งศูนย์แสดงงานศิลปะ และตลาดการซื้อขาย
ศลิปะ หอศลิป์และการจัดเกบ็ผลงานศิลปะ โดยมี 
จุดมุ่งหมาย 3 ประการหลัก คือ 1) การดึงดูด
นักท่องเที่ยว การเพิ่มรายได้ สร้างมูลค่าให้กับ
เศรษฐกิจ 2) การเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยเป็นที่
ยอมรับ มีความมั่นคงทางอาชีพ มีพื้นที่ในการ 
จัดแสดงและแสดงออก 3) การสร้างซอฟต์พาวเวอร์ 
ให้กับประเทศไทยผ่านทางผลงานศิลปะของ 
ศลิปินชาวไทย 

โดยการประชุมครั้งนี้ กระทรวงการคลัง 
โดยกรมสรรพากรและกรมศุลกากร ได้น�าเสนอ
ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการด�าเนิน
มาตรการสทิธิประโยชน์เพือ่ส่งเสรมิอตุสาหกรรม
ศิลปะ โดยออกมาตรการเพื่อที่จะรองรับในการ
ขบัเคลือ่นซอฟต์พาวเวอร์ด้านศลิปะ ดงัน้ี 1) กรม
สรรพากรม ี2 มาตรการ คือ (1) มาตรการภาษเีพือ่
สนับสนุนการซ้ืองานศลิปะ โดยให้บุคคลธรรมดา
ที่ซื้องานศิลปะสาขาทัศนศิลป์ สามารถน�าค่าซื้อ
งานศิลปะมาหักเป็นค่าลดหย่อนในการค�านวณ
ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา ได้ตามจ�านวนท่ีจ่ายจรงิ 
แต่ไม่เกินปีภาษีละ 100,000 บาท (2) มาตรการ
ภาษเีพือ่สนบัสนนุผูส้ร้างสรรค์งานศิลปะ ให้ศลิปิน 
ผู ้สร้างสรรค์งานศิลปะสามารถหักค่าใช้จ่าย 
ในการค�านวณภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา ได้เพิม่ขึน้ 
จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 60 โดยไม่ก�าหนด
ประเภทศลิปิน

“ในส่วนกรมศุลกากร อยู่ระหว่างการจัดท�า 
มาตรการเพื่อจัดตั้งเขตปลอดอากรประเภท 

หอศิลป์ ซึ่งคาดว่าจะออกประกาศภายในเดือน
เมษายน 2568 ซ่ึงสทิธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ คอื ของ 
ทีน่�าเข้าไปในเขตปลอดอากรประเภทหอศลิป์จะได้รบั 
ยกเว้นอากรขาเข้า ได้แก่ 1) เครือ่งจกัร อุปกรณ์ 
เครื่องมือและเครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบ 
ทีจ่�าเป็นต่อการประกอบกจิการ 2) ของทีใ่ช้ในการ 
สร้าง ประกอบ หรือติดต้ังโรงงาน หรืออาคาร 
3) ของท่ีน�าเข้ามาเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ
ตามวัตถุประสงค์ 4) ของที่ปล่อยออกมาจาก
เขตปลอดอากรประเภทหอศิลป์อื่น โดยภารกิจ 
ทั้งสองส่วนนี้ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
ซอฟต์พาวเวอร์ไทย ท่ีจะท�ามีกจิกรรมต่างๆ เกดิขึน้  
ทัง้การแสดงงานศลิปะ การสร้างสรรค์งานศลิปะใหม่ๆ   
การซ่อมแซมงานศิลปะ การน�าเข้างานศิลปะ 
และการส่งออก เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การผลักดัน
ให้ประเทศไทยเป็น Art hub แห่งเอเชียต่อไป 
ในอนาคต” นายจุลพนัธ์ กล่าว

ส�าหรับความคืบหน้าการจัดงานประกวด 
Street Art นำยแพทย์สรุพงษ์ สบืวงศ์ลี เปิดเผย 
ว่า ได้เปิดพ้ืนที่ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
แสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน ศิลปะบนผนัง 
ในพื้นท่ีต่างๆ ทั้ง สถานศึกษา รวมไปถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว ท้ังในกรงุเทพฯและต่างจงัหวดั ภายใต้
คอนเซปต์ “Dream of Thailand” ระยะเวลา
ในการประกวด 29–30 มีนาคม 2568 นี้ โดย
น�าร่องระยะแรกของโครงการจะมี 33 จังหวัด 
46 สถาบันอดุมศกึษา กรงุเทพฯ 8 มหาวิทยาลัย 
ภาคกลาง 6 จังหวัด 6 มหาวิทยาลยั ภาคเหนอื 
8 จังหวัด 10 มหาวิทยาลยั ภาคตะวนัออกเฉยีง
เหนือ 11 จังหวัด 12 มหาวิทยาลัย ภาคตะวัน
ออก 2 จังหวัด 2 มหาวิทยาลยั ภาคใต้ 5 จงัหวดั 
8 มหาวทิยาลยั โดยเปิดรบัสมคัรรุ่นมัธยมศกึษา 
และรุน่นิสติ/นักศกึษา รวมทีมไม่เกนิ 20 คน ทัง้นี ้
ระยะที ่1 ทมีทีช่นะจะได้รบัเงนิรางวลั 500,000 บาท  
และโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี 
ตลอดจนประกาศนยีบตัรจากกระทรวงศกึษาธกิาร 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และกรงุเทพมหานคร รวมทัง้จะมกีาร
ด�าเนินการในระยะที่ 2 ในช่วงเดือนพฤษภาคม  
ชงิทุนการศกึษาท่ีต่างประเทศ คอื โอดอส ซมัเมอร์ 
แคมป์ (ด้านศลิปะ) และศึกษาดงูานทีป่ระเทศญีปุ่น่ 
อกีด้วย



ปีที่ 19 ฉบับที่ 449 วันที่ 1-15 เมษายน 256812 เศรษฐกจิชมุชน

ฉบบัทีแ่ล้ว นำยประชยั เล่ียวไพรตัน์ ประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ำกัด 
มหำชน กล่ำวถึงนโยบำยอัตรำแลกเปล่ียน 
เงนิบำทต่อดอลล่ำร์ ของธนำคำรแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) ฉบับนี้จะเป็นประเด็นเร่ือง “ประโยชน ์
กำรเดินสำยกลำง ในนโยบำยอัตรำแลกเปลี่ยน
ของเงนิบำทต่อดอลล่ำร์” 

โดย นำยประชยั เลีย่วไพรตัน์ ระบวุ่า ในอดตี
ประเทศไทยใช้อัตราแลกเปลีย่นค่อนข้างแขง็ โดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย (fixed exchange rate 
policy) ที ่23 บาทต่อดอลลาร์ ภายหลังวิกฤตการณ์
ต้มย�ากุง้กเ็ปลีย่นมาเป็น free floating rate จนเงนิ
บาทอ่อนลงถงึ 53 บาทต่อดอลลาร์ จงึเปลีย่นมา
เป็น managed floating rate อตัราแลกเปล่ียน 
ขึน้อยูก่บัตลาดการเงิน โดยบางชาตคิอยดูแลไม่ให้ 
เงนิบาทอ่อนเกนิไปเลยแข็งเกนิไป กระทัง่เงินบาทแข็ง 
ระดับ 36.50 บาทต่อดอลลาร์ ในขณะทีด่อลลาร์
ต่อยโูรเท่ากบั 1.085 ดอลลาร์ เม่ือ 6 เดือนทีแ่ล้ว 
(ช่วงก่อน ธ.ค. 67) แต่ต่อมาเกดิการเกง็ก�าไรจาก 
ผูก่้อการร้ายนวิยอร์ก ป่ันค่าเงนิบาทให้แขง็ขึน้เป็น 
32.40 บาทต่อดอลล่าร์ (ควรจะเป็น 35.30 บาทต่อ
ดอลล่าร์) ในขณะท่ีดอลล่าร์ต่อยโูรเท่ากบั 1.12 และ
ขณะทีด่อลล่าร์ต่อยโูรเท่ากบั 1.041 แบงก์ชาตกิย็งั
ปล่อยให้เป็น 34.70 บาทต่อดอลล่าร์ ซ่ึงถ้าค�านวณ
ตามยโูรต่อดอลลาร์ เงินบาทต่อดอลล่าร์ควรจะเป็น 
x1.085 = 38.40 บาทต่อดอลลาร์ 

การท่ีแบงก์ชาติปล่อยค่าเงินบาทแข็งขึ้นมาก 
โดยไม่เข้าแทรกแซง เพราะการไปศกึษาทีอ่เมรกิามา 
มีแต่การสอนท�าให้เงินแข็ง จะได้มีชื่อเสียงและ
ประชาชนสามารถซื้อของน�าเข้าจากอเมริกาได้
มากๆ โดยไม่ค�านงึถงึความเดอืดร้อนของประชาชน 

ตามหลักการบริหารนโยบายของการเงินที่สอนกัน
ในอเมริกา แต่ที่เขาไม่ได้สอนกันในเรื่องการเดิน 
สายกลาง “มชมิำปฏปิทำ” คอื ท�าเงนิบาทให้อ่อน 
ในระดบักลาง เพือ่ได้เงนิตราในต่างประเทศเข้ามา เมือ่ 
ได้เงินตราต่างประเทศมามากแล้ว กไ็ม่ปล่อยให้เงนิบาท 
อ่อนเกนิไป (อ่อนกว่า 38-40 บาทต่อดอลล่าร์) 

จะมีผลท�าให้ประเทศเจริญรุ ่งเรืองอย่างไร 
ประชาชนสุขสบายอย่างไร กบัการจดัการทีป่ล่อยให้ 
เงนิบาทแขง็ไปเรือ่ยๆ แขง็เกินกว่า 34 บาทต่อดอลล่าร์  
แล้วท�าให้ส่งออกไม่ได้ น�าเงินจากต่างประเทศ 
เข้ามายาก จงึขาดดลุการค้า การช�าระเงนิ โรงงาน
ปิดกันไปทั่ว คนตกงานไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอย หนี้
ครวัเรอืนกลายเป็นหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ สถาบัน
การเงินเริ่มปล่อยกู้และต้องเพิ่มทุน ประเทศเกิด
กลียคุ ประชาชนเดอืดร้อนทัว่ไป 

ปัจจบุนั ต�าราเรยีนทีส่อนเกีย่วกบัการควบคมุ
นโยบายการเงินของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะ 
ในอเมรกิา มอีงค์ประกอบหลากหลายประการ ดงันี้

1. ธนำคำรกลำง
ธนาคารกลางเป็นสถาบันที่รับผิดชอบในการ

ก�าหนดและด�าเนินนโยบายการเงิน โดยใช้ข้อมูล
ต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย เช่น การก�าหนดอัตรา 

“ค่าเงินบาท” ในมุมมอง “ประชัย เลีย่วไพรตัน์” 
การเดินสายกลางนโยบายแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลล่าร์ 

ดอกเบี้ย การด�าเนินการในตลาดเปิด และ 
ข้อก�าหนดการส�ารองเงนิตรา

2. เงนิเฟ้อ
การควบคมุเงนิเฟ้อ เป็นเป้าหมายพืน้ฐานของ

นโยบายการเงิน ธนาคารกลางมุ่งหวังที่จะรักษา
เสถียรภาพราคา เพื่อให้แน่ใจว่าเศรษฐกิจท�างาน
ได้อย่างราบรืน่

3. กำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิ
นโยบายการเงินใช้เพ่ือส่งเสริมการเติบโต

ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ธนาคารกลางอาจปรับ
นโยบายการเงนิ เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิในช่วงภาวะ
เศรษฐกจิถดถอย หรอืท�าให้เศรษฐกจิเยน็ลงในช่วง
ทีเ่ศรษฐกจิตงึตวัเกินไป

4. กำรจ้ำงงำน
ระดับการจ้างงานที่สูง มักเป็นเป้าหมายของ

นโยบายการเงิน ธนาคารกลางบางแห่งมีภารกิจ  
2 ประการ ในการมุง่เน้นทัง้เสถยีรภาพด้านราคา 
และการจ้างงานสงูสดุ

5. อตัรำแลกเปลีย่น
อัตราแลกเปลี่ยนอาจได้รับผลกระทบจาก

นโยบายการเงิน โดยเฉพาะในประเทศที่มีการค้า 
ต่างประเทศจ�านวนมาก federal reserve  

หรือธนาคารกลางสหรัฐ ท�าไมอเมริกาอาจเข้ามา
แทรกแซงเพ่ือรักษาเสถียรภาพ หรือมีอิทธิพลต่อ
มลูค่าสกลุเงนิ ซึง่ในอเมรกิาไม่มกีารปรบัเปลีย่นมา
จนถงึปี ค.ศ. 1971 เมือ่ “นกิสัน” ลอยค่าเงินดอลล่าร์ 
จากทองค�า 35 ดอลล่าร์ต่อออนซ์ เป็นการลด 
ค่าเงนิดอลล่าร์จากทองค�า แต่ไม่ยุง่กบัเงนิสกลุอืน่ 
ท�าให้นกัศกึษาในอเมรกิา ในเรือ่งนโยบายการเงนิ 
ไม่มีความรู้เรื่องกลไกของการเปล่ียนแปลงอัตรา
แลกเปล่ียน และผลกระทบต่ออัตราแลกเปล่ียน 
ต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากเรียนรู ้
แต่เพียงว่า ต้องท�าให้เงนิแข็ง เพือ่ชือ่เสียงของประเทศ  
แต่ไม่รู ้ว ่าถ ้าเงินแข็งเกินไปจะท�าให้ประเทศ 
เสียหายล่มจมอย่างไร และท�าให้เสียชื่อเหมือน
ต้มย�ากุง้ไทยในทีส่ดุ

6. เสถยีรภำพทำงกำรเงนิ 
การรบัประกนัเสถยีรภาพของระบบ ทางการเงนิ 

เป็นเป้าหมายอีกประการหนึ่ง ธนาคารกลาง
ตรวจสอบและการจัดการความเสี่ยงของการเงิน 
เพือ่ป้องกนัความวกิฤต

7. นโยบำยรฐับำล
นโยบายการคลังและการตัดสินใจของรัฐบาล  

สามารถมอีทิธพิลต่อนโยบายการเงิน การประสานงาน 
นโยบายการเงินและการคลัง มีความส�าคัญ 
อย่างยิง่ต่อประสทิธผิลทางเศรษฐกจิโดยรวม

ปัจจัยเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ 
ขึน้อยูก่บับรบิททางเศรษฐกจิเฉพาะโครงสร้างทาง
กฎหมาย และกรอบสถาบนั

ธนาคารกลางในอเมริกาจะไม่สนใจให้อัตรา
การแลกเปล่ียนของดอลล่าร์ เพราะความยิ่งใหญ่
ของเขา แต่ถ้าเป็นธนาคารประเทศไทย เราต้อง
ศึกษาผลกระทบต่ออัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ซึง่สามารถส่งผลกระทบอย่างมนียัยะ
ส�าคญัต่อเศรษฐกจิของประเทศ และความเป็นอยู ่
ของประชาชนอย่างมากมาย ทัง้ดแีละร้ายหลายอย่าง  
แล้วแต่แบงก์ชาตจิะมเีป้าหมายอนัใด ดงันี้

1. ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่น
เมื่อมูลค่าของสกุลเงินของประเทศผันผวน 

มนัสามารถมอีทิธพิลต่ออตัราเงนิเฟ้อภายใน และ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การแข่งขันของเงินตรา
สามารถท�าให้ราคาสินค้าน�าเข้าลดลง ลดอัตรา
เงินเฟ้อได้ แต่ยังสามารถท�าให้การส่งออกมีราคา
แพงขึ้น และเป็นอันตรายต่ออุตสาหกรรมภายใน
ประเทศด้วย ในทางกลับกนั การอ่อนตัวของค่าเงิน 
จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน 
การส่งออก แต่เพ่ิมราคาน�าเข้า ซึ่งอเมซอนท�าให้
อตัราเงนิเฟ้อสงูขึน้

2. กำรควบคมุเงนิเฟ้อ
ธนาคารกลางอาจปรับอัตราดอกเบี้ย หรือใช้

ปรบัลดอตัราดอกเบีย้อาจเป็นการกระตุน้การขยายตวั 
ทางเศรษฐกจิ

4. กระแสเงนิทนุไหลมำเทมำ
อตัราแลกเปลีย่นอาจส่งผลกระทบต่อการไหล

ของเงินทุน ที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมของสินเช่ือ  
และการลงทุนในเศรษฐกิจ การไหลเข้าหรือ 
ไหลออกของเงนิทนุจ�านวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อ 
ระบบเสถยีรภาพ ของระบบการเงนิ และบงัคบัให้
ธนาคารกลางต้องปรบันโยบายการเงนิตาม แต่ถ้า
ประเทศมีเงินตราต่างประเทศจ�านวนมากอยู่แล้ว 
เรือ่งนีไ้ม่ใช่ประเดน็ทีต้่องน�ามาพจิารณา

5. ดลุกำรช�ำระเงนิ
อัตราการแลกเปล่ียน มีบทบาทส�าคัญต่อ

ดุลการช�าระเงินของประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 
ดุลการค้า การลงทุนจากต่างประเทศ และมี 
เงนิส�ารองการขาดดลุบญัชี เดนิสะพัดอย่างต่อเน่ือง 
อาจกดดันค่าเงิน และมีการบังคับให้มีการปรับ
นโยบายการเงนิเพือ่แก้ไขความไม่สมดลุ

6. สภำพเศรษฐกจิโลก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้รับ

อทิธพิลจากสภาวะเศรษฐกจิโลก เช่น ราคาสนิค้า
โภคภณัฑ์ และอตัราแลกเปลีย่นของประเทศคูแ่ข่ง
ส�าคัญ ธนาคารกลางจ�าเป็นต้องพิจารณาปัจจัย
ภายนอกในการก�าหนดนโยบายการเงนิ เพือ่รกัษา
เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิภายในประเทศ 

7. กำรคำดกำรณ์และเกง็ก�ำไร
ความคาดหวังของตลาดและกิจการเก็งก�าไร  

สามารถผลัก ดันการเค ล่ือนไหวของอัตรา 
แลกเปล่ียน ท�าให้ธนาคารกลางต้องแทรกแซง 
ตลาดเงนิตราต่างประเทศโดยตรง หรอืปรบันโยบาย 
เพือ่รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ 

สรปุแล้วนโยบายการเงนิและนโยบายอตัราการ 
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ มีความเชื่อมโยง
เกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิด โดยแต่ละฝ่ายมีอิทธิพล
ต่ออีกฝ่าย ผู้ก�าหนดนโยบายต้องพิจารณาพลวัต
ของอตัราแลกเปลีย่นอย่างรอบคอบ 

“การออกแบบนโยบายการเงินและศึกษา
ผลดีของการรักษาค่าเงินบาทให้อ่อนค่าลงมา ใน
ระดบักลาง 38-40 บาทต่อดอลลาร์ ไม่ใช่แขง็กว่า 
38 บาทต่อดอลลาร์ และไม่อ่อนเกนิ 40 บาทต่อ
ดอลลาร์ ให้เสมอภาคกับคูแ่ข่งทางการค้า จะท�าให้ 
บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ เช่น ต้นทุนการ 
ส่งออก การว่าจ้างแรงงานเต็มพิกัด ท�าให้มีการ 
จบัจ่ายใช้สอยอย่างสะดวกสบาย ลดกลยีคุ เสรมิสร้าง 
สภาพคล่องทางการเงนิ เงนิเฟ้อทีแ่น่นอน มคีวาม
สามารถในการช�าระหนี้ของประชาชน การอยู่ด ี
กินดีของประชาชน และการเติบโตอย่างยั่งยืน” 
นายประชยั กล่าว

“ออมสนิ” ผ่อนเกณฑ์พจิารณาเงินกูร้ายย่อย
เปิดโครงการ “สินเช่ือสร้างเครดติ สร้างโอกาส”

ออมสิน เปิดตัวสินเชื่อสร้ำงเครดิต สร้ำง
โอกำส ผู้ขอสินเชื่อไม่ต้องมีหลักประกันหรือ
บุคคลค�้ำประกัน เพื่อเติมเม็ดเงินเข้ำสู ่ระบบ
เศรษฐกิจตำมนโยบำยรัฐ ปีแรกต้ังเป้ำดึงคน
ฐำนรำก 5 แสนรำย เข้ำสูร่ะบบสนิเชือ่ 

เมือ่เรว็ๆ นี ้ณ ธนาคารออมสนิ ส�านกังานใหญ่  
นำยพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน 
พร้อมด้วย นำยธีรัชย์ อัตนวำนิช ประธาน
กรรมการธนาคารออมสนิ และ นำยวทิยั รตันำกร 
ผู ้อ�านวยการธนาคารออมสิน แถลงข่าวเปิด
โครงการ “สินเช่ือสร้างเครดิต สร้างโอกาส”  
นวัตกรรมการเงินเ พ่ือสังคมที่ออกแบบมา 
ช่วยเหลอืประชาชนทีไ่ม่เคยกู้ธนาคารได้มาก่อน ให้
เข้าถงึแหล่งเงนิในระบบสถาบนัการเงิน และได้รบั 
โอกาสในการสร้างประวัติเครดิตทางการเงินที่ดี 
รวมถงึส่งผลต่อการกระตุน้เศรษฐกจิในภาพรวม 

นำยพชิยั ชณุหวชริ รองนายกรฐัมนตร ีและ
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั กล่าวว่า รฐับาล
เร่งรัดการขับเคลื่อนและกระตุ้นการเติบโตของ
เศรษฐกจิผ่านมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะมาตรการ
สนิเชือ่เพือ่เตมิเงนิเข้าหมนุเวยีนในระบบเศรษฐกิจ 
ท้ังสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และสินเชื่อรายย่อย  

กระทรวงการคลังจึงได ้มอบหมายธนาคาร 
ออมสิน ออกมาตรการสินเช่ือท่ีผ่อนคลายเกณฑ์
การพจิารณาอนมัุตแิก่ลกูค้ารายย่อยกลุม่ฐานราก 
ได้แก่ ผูท้ีเ่คยยืน่ขอกูแ้ต่ตดิปัญหาความเสีย่งเครดติ 
ท�าให้ไม่เคยขอสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินได ้
หรอืเป็นผูท้ีไ่ม่เคยตรวจประวตัเิครดติ ซึง่นอกจาก
จะช่วยเพ่ิมอตัราการอนมุตัสินิเชือ่เติมเมด็เงนิเข้าสู่
ระบบเศรษฐกจิ ยงัช่วยส่งเสรมิให้คนไทยฐานราก
ได้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงิน 
โดยตัง้เป้าหมายปีแรก 300,000 ราย พร้อมเตรยีม
ขยายความช่วยเหลอืได้ถงึ 1 ล้านราย ภายใน 3 ปี 

นำยวิทัย รัตนำกร ผู ้อ�านวยการธนาคาร
ออมสิน เปิดเผยว่า “สินเชื่อสร้างเครดิต สร้าง
โอกาส” เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานสนับสนุน
บทบาทธนาคารเพือ่สงัคม ทีม่เีป้าหมายสนบัสนนุ
นโยบายรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจ และการสร้าง
โอกาสเข้าถึงระบบสินเชื่ออย่างทั่วถึง (Financial 
Inclusion) โดยเป็นนวัตกรรมสินเชื่อที่ออกแบบ
มาเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ไม่เคยกู้ธนาคารได้
มาก่อน ให้เข้าถงึแหล่งเงนิในระบบสถาบนัการเงนิ  
และได้รับโอกาสในการสร้างประวัติเครดิตทาง 
การเงินท่ีดี ที่จะต่อยอดส�าหรับการขอสินเชื่อ 
ในอนาคต 

ส�าหรับผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพ
อสิระ ผู้มรีายได้ประจ�า ลูกจ้าง พ่อค้า แม่ค้า ผู้รับจ้าง 
ให้บริการต่างๆ ที่มีรายได้ แต่ไม่เคยมีประวัต ิ
เครดิตทางการเงิน หรือไม่เคยใช้บริการสินเช่ือ 
ในระบบสถาบนัการเงนิอย่างน้อย 2 ปี โดยเป็นผูม้ี
สัญชาติไทย มถีิน่ทีอ่ยูแ่น่นอน และสามารถติดต่อได้  
ทั้งนี้ ให้กู ้ตามความจ�าเป็นและความสามารถ 
ในการช�าระคนื ผูส้นใจลงทะเบยีนจองสิทธิแ์ละยืน่ 
ขอสินเชื่อได้ที่แอปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่วันที่  
14 มนีาคม 2568 เป็นต้นไป 

ส�าหรับโครงการ สินเชื่อสร้างงาน สร้าง
อาชีพ เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่ผ่อนปรนเงื่อนไขกว่า
สินเชื่อปกติของธนาคาร เพื่อส่งเสริมการเข้าถึง
แหล่งทนุในระบบ ส�าหรบัผูท้ีม่เีครดติทางการเงนิ
และต้องการเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องในการ
ประกอบอาชพี วงเงนิกูส้งูสดุไม่เกนิ 50,000 บาท
ต่อราย ไม่ต้องมีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 
0.75% ต่อเดือน ผ่อนช�าระสูงสุดไม่เกิน 5 ปี ศกึษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี www.gsb.or.th หรือ 
GSB Contact Center โทร.1115

“พาณชิย์” นําผูส่้งออกบุกแอฟรกิาใต้
หลงัได้ข้อตกลงขายข้าว 391,000 ตนั

กระทรวงพำณชิย์ น�ำผูแ้ทนกำรค้ำภำครฐั 
และเอกชน บุกแอฟริกำใต้ พร้อมจัดงำน 
“Thailand Ultimate Friendship” เพ่ือมอบ
รำงวลัให้ผูน้�ำเข้ำข้ำวรำยใหญ่ของแอฟรกิำใต้ 
หลงับรรลขุ้อตกลงขำยข้ำว 391,000 ตนั มูลค่ำ 
7,300 ล้ำนบำท 

นำยพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณชิย์ เผยถงึความส�าเรจ็ครัง้ส�าคญั
ของไทยในการส่งออกข้าว หลังบรรลุข้อตกลง
การลงนามซือ้ขายข้าวไทยกบัผูน้�าเข้าแอฟรกิาใต้ 
ปริมาณ 391,000 ตนั มลูค่ากว่า 199.50 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐัฯ (ราว 7,300 ล้านบาท) ซึง่ถอืเป็น 
ดลีใหญ่ทีช่่วยตอกย�า้ศักยภาพข้าวไทยในตลาดโลก  
และเพิม่รายได้ให้เกษตรกรไทย

ทัง้นี ้ได้มอบหมายให้ นำยวรวงศ์ รำมำงกรู  
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงพาณิชย์ เป็น
หวัหน้าคณะผูแ้ทนการค้าภาครฐัและเอกชน อาทิ 
สมาคมผูส่้งออกข้าวไทย บริษทั เยนเนอรัล มลิล์  
คอร์ปอร์เรชั่น จ�ากัด บริษัท ไทย แกรนลักซ์ 
อินเตอร์เนช่ันแนล ไรซ์ จ�ากัด เดินทางเยือน
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ 24-30 
มีนาคม 2568 เพื่อขยายตลาดข้าวไทยและ 
สนิค้าไทยในแอฟริกาใต้ พร้อมกระชบัความร่วมมอื 
ทางการค้ากบัภาครัฐและเอกชนของแอฟริกาใต้

“แอฟริกาใต้เป็นตลาดส�าคัญในภูมิภาค
แอฟริกา โดยในปี 2567 ไทยส่งออกข้าวไปยัง
แอฟริกามากถงึ 3.37 ล้านตนั คดิเป็น 33.88% 

ของการส่งออกข้าวไทยทั้งหมด โดยเฉพาะ
แอฟริกาใต้ทีน่�าเข้าข้าวจากไทยถงึ 833,000 ตนั 
หรือ 8.38% ของปริมาณการส่งออกทัง้หมด ซึง่ 
ส่วนใหญ่เป็นข้าวน่ึง ข้าวขาว และข้าวหอมมะลไิทย  
การเดินทางคร้ังนี้มีเป้าหมายหลักคือการรักษา
และขยายตลาดข้าวไทยให้เตบิโตย่ิงขึน้” 

นอกจากการบรรลุข้อตกลงซื้อขายข้าว 
กระทรวงพาณิชย์ยังเตรียมเจรจากับหน่วยงาน
ส�าคัญของแอฟริกาใต้ อาทิ กระทรวงการค้า 
อุตสาหกรรม และการแข่งขันของแอฟริกาใต้ 
และ The Western Cape Tourism, Trade and 
Investment Promotion Agency (Wesgro)  
เพื่อผลักดันการค้าระหว่างสองประเทศ รวมถึง 
ประชุมกับบริษัทผู ้น�าเข ้าข ้าวรายใหญ่ของ
แอฟริกาใต้ เช่น Tastic Rice Corporation Ltd., 
Goldkeys International (Pty) Ltd. และ Jumbo  
Prepackers (Pty) Ltd. ซ่ึงมสีดัส่วนการน�าเข้า
ข้าวไทยรวมกนัมากกว่า 25%

ทัง้นี ้ คณะผูแ้ทนไทยยงัจดังาน “Thailand 
Ultimate Friendship” เพื่อมอบรางวัลให้แก่
ผู ้น�าเข้าข้าวรายใหญ่ของแอฟริกาใต้ ตอกย�้า
ความเป็นพันธมิตรทางการค้าข้าวท่ีแข็งแกร่ง 
พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ข้าวไทยผ่านการมอบ 
ตรารับรอง Thai SELECT ให้แก่ร้านอาหารไทย
ในแอฟริกาใต้ และประชาสัมพนัธ์ เครือ่งหมาย
รับรองข้าวหอมมะลิไทย (ตราเขียว) เพ่ือสร้าง
ความเชือ่มัน่ให้ผูบ้ริโภค

“ความส�าเร็จคร้ังนีไ้ม่ใช่แค่เรือ่งของการขาย
ข้าว แต่เป็นการขยายโอกาสทางการค้าของไทย
ไปสูต่ลาดโลก โดยเฉพาะในตลาดแอฟริกาใต้ ซึง่
เตบิโตขึน้ต่อเนือ่ง ทีผ่่านมาไทยได้ส่งออกสนิค้า
ไปขาย 5 ล�าดับแรก เช่น รถยนต์และอุปกรณ์
ส่วนประกอบ, ข้าว, เครือ่งยนต์สนัดาปภายใน, 
เคร่ืองจกัรกล และผลิตภัณฑ์ยา และสนิค้าเกษตร
อืน่ๆ เช่น มนัส�าปะหลัง ยางพารา และเครือ่งเทศ
สมุนไพร ทั้งหมดนี้จะเป็นการสร้างโอกาสใหม ่
ให้สนิค้าไทยเดนิหน้าต่อไป” นายพชิยั กล่าว

พชิยั นรพิทะพนัธุ์

ประชยั เลีย่วไพรตัน์

8. ภำวะเศรษฐกจิโลก
แนวโน้มทั่วโลก เช่น ความส�าคัญทางการค้า 

และการไหลเวยีนของเงนิทนุระหว่างประเทศ ส่งผล
ต่อการตดัสนิใจเกีย่วกบันโยบายการเงนิในประเทศ

9. ควำมหวงัของประชำชน
ธนาคารกลางพจิารณาความหวงัของประชาชน

เกี่ยวกับเงิน และประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 
เน่ืองจากสามารถส่งผลต่อผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ
ทีแ่ท้จรงิได้

10. กรอบนโยบำยกำรเงนิ
การจดัตัง้สถาบนัของประเทศ ไม่ว่าจะปฏบิตักิาร 

เป้าหมายเงินเฟ้อ เป้าหมายทางการเงิน หรือ 
กรอบอืน่ๆ จะส่งผลต่อการด�าเนนินโยบายการเงนิ 

เครือ่งมอืทางทางการเงนิอืน่ๆ เพือ่รกัษาเสถยีรภาพ
ทางเงินและการควบคุมอตัราเงินเฟ้อ เช่น หากการ
ปรบัลดค่าเงนิ ราคาน�าเข้าสงูขึน้ และอตัราเงนิเฟ้อ
สูงขึน้ ธนาคารกลางกอ็าจจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้
เพือ่รบัมอืกบัอตัราเงนิเฟ้อได้ 

3. นโยบำยอตัรำดอกเบีย้
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอาจ

ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ อัตราดอกเบ้ียของ
ธนาคารกลาง การอ่อนตัวของค่าเงินอาจน�าไปสู่
การปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ีย เพ่ือดึงดูดเงินทุนจาก
ต่างประเทศและสร้างเสถยีรภาพให้กบัค่าเงนิ แต่ถ้า 
ประเทศมีเงินตราต่างประเทศอยู ่เป็นจ�านวน 
มากแล้ว กไ็ม่จ�าเป็นต้องพ่ึงดอกเบีย้ ในขณะทีก่าร

 “การออกแบบนโยบายการเงนิและศกึษาผลดีของการรกัษาค่าเงนิบาท 
ให้อ่อนค่าลงมา ในระดับกลาง 38-40 บาทต่อดอลลาร์ ให้เสมอภาค 
กับคู่แข่งทางการค้า จะท�าให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจไทย”

โดยธนาคารตั้ ง เป ้าหมายอนุมัติสินเชื่อ 
สร้างเครดติ สร้างโอกาส ในปีแรก 300,000 ราย 
วงเงนิสนิเช่ือ 4,000 ล้านบาท พร้อมกบัอนมุติัสินเชือ่ 
เพิ่มเติมอีก 200,000 ราย ในโครงการสร้างงาน  
สร้างอาชพี ทีไ่ด้เปิดโครงการไปก่อนหน้านี ้วงเงนิอนมุติั 
เพิม่เตมิอกี 10,000 ล้านบาท ซึง่ทัง้ 2 โครงการ 
จะช่วยเติมทนุหมนุเวียนส�าหรบัใช้จ่ายในครวัเรอืน
และสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ประชาชนได้ 
กว่า 500,000 ราย วงเงินสินเช่ือรวมกว่า 14,000 ล้านบาท

“สินเชื่อสร้างเครดิต สร้างโอกาส” วงเงินกู้ 
สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อราย ไม่ต้องม ี
หลกัประกนัหรอืบคุคลค�า้ประกนั อัตราดอกเบ้ียคงท่ี  
0.60% ต่อเดือน และระยะเวลาช�าระคืนเงินกู ้
ไม่เกนิ 1 ปี ปลอดช�าระเงนิต้น 3 งวดแรก โดยจ่ายเพยีง
ดอกเบ้ีย เพื่อให้โอกาสตั้งหลักก่อนเริ่มคืนเงินต้น  
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“กนอ.ก�ำลงัสร้ำงโมเดลมำบตำพดุคอมเพลก็ซ์ 
จดักำรของเสยีแบบครบวงจร ลดขยะเป็นศนูย์มุง่สู่ 
Net Zreo และเศรษฐกิจหมุนเวยีนเพือ่ขยำยไปยงั 
นคิมฯ ทัว่ประเทศ”

สุเมธ ตัง้ประเสรฐิ 
กรรมการ กนอ. รกัษาการในต�าแหน่งผูว่้าการ กนอ.

พัฒนามุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
ร่วมกับประชาคมโลก และเป็นแบบอย่างที่ดี 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อืน่ๆ จงึขอให้รกัษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง  
พร้อมยกระดับให้ดียิ่งขึ้น และที่ส�าคัญ เป็น 
พระมหากรณุาธิคณุอย่างสงูสดุ ทีส่มเดจ็พระกนษิฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมระดับ
ประเทศ ปี 2567 ให้แก่เทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนต�าบล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง  
4 แห่ง ในโอกาสต่อไป

กระทรวงทรั พยากรธ ร รมชาติ แล ะ 
สิ่งแวดล้อม โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อม จัดพิธีมอบรางวัล 
 “เมอืงสิง่แวดล้อมย่ังยืน” ประจ�าปี 2567 เพือ่ยกย่อง 
เชดิชเูกยีรต ิ81 เมอืงสิง่แวดล้อมยัง่ยนื ต้นแบบ
พัฒนาเมืองอย่างสมดุล พร้อมตั้งรับ ปรับตัว 
ต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

นายอ�าพน กิตติอ�าพน องคมนตรี กล่าวว่า 
ภมิูอากาศและสภาวะสิง่แวดล้อมของประเทศไทย
และของโลกมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ เข้าสู ่
ภาวะวิกฤต ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน รวมถงึเศรษฐกจิ และสงัคมเป็นอย่าง
มาก การแก้ไขและการปรบัตัวต่อปัญหาดงักล่าว 
ควรใช้หลัก “ภูมินิเวศและสังคม” รวมทั้งการ
ศกึษาค้นคว้าหาความรู ้ รวมทัง้แลกเปลีย่นเรยีนรู้

ซึง่กนัและกนั จะก่อให้เกดิการพฒันาปัญญา 
อีกทั้ง ความมุ ่งม่ันที่จะด�าเนินการ เพื่อ

ประโยชน์ส ่วนรวมเป็นส�าคัญนั้น จะท�าให ้ 
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน โดยเทศบาล
และองค์การบรหิารส่วนต�าบลทกุแห่งทีผ่่านเข้าสู่
การประเมนิเมอืงสิง่แวดล้อมยัง่ยนืระดบัประเทศ 
นับว่าเป็นเมืองแนวหน้าของประเทศ ที่มีการ

ดร.เฉลิมชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
สิง่แวดล้อม ร่วมกบัหน่วยงานภาคท้ัีงในส่วนกลาง 
และระดบัพืน้ท่ี ด�าเนินงานเมืองสิง่แวดล้อมย่ังยืน
มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมือง
แบบองค์รวมอย่างบูรณาการและสมดุลในทุกมิติ  
ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม บนพืน้ฐาน 
ของหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้เกิด
ความยัง่ยนืตามบรบิทของพืน้ที ่ด้วย 4 องค์ประกอบ  
ได้แก่ เมืองอยู ่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
 และเมืองแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
ทีด่ี 

โดยให้ความส�าคญักบัการจัดการสิง่แวดล้อมเมอืง 
มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมคาร์บอนต�่า  
รวมถึงการเป็นเมืองพร้อมรับปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส�าหรับพิธ ี
มอบรางวลัในวนันี ้รวมทัง้สิน้ 114 รางวลั ประกอบ 
ด้วย รางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างย่ังยืน
และรางวัลชนะเลิศองค์การบริหารส่วนต�าบล 
น่าอยู่อย่างย่ังยืน ระดบัประเทศ ปี 2567 จ�านวน 
4 เมือง ได้แก่ เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
“นครระยองน่าอยู ่สู่สงัคมแห่งความสขุและความ
ปลอดภัย” เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ�าเภอเมือง 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์“กาฬสนิธุเ์ป็นเมอืงอดุมสมบรูณ์” 

เทศบาลต�าบลคลองต�าหร ุ อ�าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ฟื้นฟู

ทส.ยกย่อง 81 เมืองสิ่งแวดล้อมฯ
พร้อมรับ-ปรับตัวสภาพภูมิอากาศ

เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เทศบาล
นครยะลา จังหวัดยะลา เทศบาลเมืองหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช นอกจากนี ้ ภายในงานยงัมีการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ น�าเสนอผลงานและนวตักรรม

อ�ำพน กติตอิ�ำพน 

เฉลมิชยั ศรอ่ีอน

เศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เท่าเทียมสิทธิ ์
เข้าถงึการรกัษา พฒันาอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ยึดม่ัน
หลกัธรรมาภบิาล” และองค์การบรหิารส่วนต�าบล
หนองไฮ อ�าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
“องค์กรมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ประชาชน 
มีคณุภาพชวิีตท่ีด ีมีความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจ”

อกีท้ัง รางวัลรองชนะเลศิ 29 แห่ง รางวัลเมือง
สิง่แวดล้อมยัง่ยนืระดบัพืน้ที ่76 แห่ง และเทศบาล
ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นผู ้แทนประเทศไทย 
เข้าร่วมโครงการรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม
เมืองที่ยั่งยืน ปี 2567 จ�านวน 5 เมือง ได้แก่ 

การพัฒนาเมือง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ในการพฒันาเมืองอย่างสมดลุ และมคีวามพร้อม
ในการตั้งรับให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมิูอากาศ



ปีที่ 19 ฉบับที่ 449 วันที่ 1-15 เมษายน 256814 พลงังาน/สิง่แวดล้อม

สทนช.รุกแก้ปัญหาขาดแคลนน�า้ช่วงฤดแูล้ง
พร้อมขบัเคลือ่น 9 มาตรการรบัมือฤดฝูน 68

สทนช.ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจาก
พายุฤดูร้อนในช่วงน้ี ชี้ปริมาณน�้าทั่วประเทศ
อยูใ่นเกณฑ์ด ีแต่ยงัมอ่ีางเกบ็น�า้เฝ้าระวงัน�า้น้อย 
64 แห่ง โดยได้วางแผนบริหารจัดการน�้าและ
จดัสรรน�า้ตามล�าดบัความส�าคญั รวมทัง้ลงพืน้ที่
แก้ปัญหาเชงิรกุ พร้อมเร่งทกุหน่วยเตรยีมพร้อม
รบัมอืฤดฝูนล่วงหน้า 

ดร.สรุสห์ี กติตมิณฑล เลขาธกิารส�านกังาน
ทรพัยากรน�า้แห่งชาต ิ (สทนช.) เป็นประธานการ
ประชมุคณะท�างานวเิคราะห์ ประเมนิสถานการณ์
น�้า และขับเคลื่อนแผนบูรณาการการแจ้งเตือน
อุทกภัยท้ังระบบ ครั้งที่ 3/2568 เปิดเผยว่า 
ปัจจุบันปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศของประเทศไทยอยู่ในสภาวะเป็นกลาง แต่ 
เนือ่งจากอทิธพิลของพายฤุดรู้อนส่งผลให้มฝีนฟ้า
คะนอง ลมกระโชกแรง และมลีกูเหบ็ในบางพืน้ที่ 
จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและการแจ้ง
เตือนจากภาครฐัอย่างใกล้ชดิเพือ่ป้องกันอนัตราย
ทีอ่าจเกดิขึน้ 

ทั้งนี้ สทนช. ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและ
สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน�า้ (องค์การมหาชน) 
(สสน.) คาดการณ์ปริมาณฝน พบว่า ช่วงเดือน
มีนาคม จะมีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติ 22% 
และเดือนเมษายน จะมีปริมาณฝนมากกว่า 
ค่าปกต ิ49% ส�าหรบัสถานการณ์น�า้ของแหล่งน�า้
ทัว่ประเทศในปัจจบุนั มปีรมิาณน�า้ 51,989 ล้าน
ลกูบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) หรอืคดิเป็น 65% ของ 

กันยายน ก่อนที่ฝนจะกลับมาตกมากอีกครั้ง 
ในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งคาดว่าจะมีฝนมากกว่า 
ค่าปกตถิงึ 29% 

นอกจากน้ี ได้คาดการณ์ปริมาณน�้าของ 
อ่างเกบ็น�า้ขนาดใหญ่ ณ วนัท่ี 1 พฤศจกิายน 2568  
พบว่ามี 21 แห่ง ทีจ่ะอยูใ่นเกณฑ์น�า้มาก ทีป่ระชมุ
ในวันน้ีจึงได้มอบหมายให้ สทนช. ร่วมกับกรม
อุตุนิยมวิทยา สสน. กรมชลประทาน และการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกัน
ประเมินสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลคาดการณ์ฝน
จ�าลองสถานการณ์ของอ่างเกบ็น�า้ในรปูแบบต่างๆ 
เพือ่ปรบัแผนการระบายน�า้ 

โดยในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 
อาจจะมกีารปรบัเพิม่การระบายน�า้ของอ่างเกบ็น�า้ 
ขนาดใหญ่ โดยจะมีการประสานกับประชาชน

บริเวณท้ายน�้าเพื่อทราบการพร่องน�้าไว้รองรับ 
น�า้หลากและน�าน�า้ไปใช้ประโยชน์ได้ อกีท้ังขณะน้ี 
ทกุหน่วยงานได้เร่งขบัเคลือ่น 9 มาตรการรบัมือ
ฤดฝูน ปี 2568 ตามท่ีคณะกรรมการทรพัยากรน�า้ 
แห่งชาต ิ(กนช.) ได้เหน็ชอบ โดยเป็นการด�าเนินการ 
เชงิป้องกนัล่วงหน้าตัง้แต่ช่วงก่อนเข้าสูฤ่ด ูเพือ่ช่วย 
ลดผลกระทบต่อประชาชนจากอทุกภยัในช่วงฤดฝูน 
ให้ได้มากท่ีสดุด้วย” ดร.สรุสห์ี กล่าว

 เลขาธิการ สทนช. เปิดเผยเพิ่มเติมว่า 
ปัจจุบัน ปัญหาด้านน�้าถือเป็นวาระส�าคัญระดับ
โลก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งน�า้ทัว่โลก โดยเฉพาะ 
ธารน�้าแข็งซึ่งเป็นแหล่งน�้าจืดขนาดใหญ่ที่สุด 
ซึง่ก�าลงัละลายอย่างรวดเร็ว องค์การสหประชาชาติ  
(UN) ที่ได้ก�าหนดให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี
เป็น “วันน�า้โลก (World Water Day)” จึงได้ให้  
“Glacier Preservation” หรือ “การอนุรักษ ์
ธารน�า้แขง็ส�าหรบัวนัน�า้โลกในปีนี ้โดย สทนช. ในนาม 
รฐับาลไทย จะเป็นเจ้าภาพจดักจิกรรมวนัน�า้โลก
ภายใต้แนวคิด “น�้าคือชีวิต การอนุรักษ์น�้าและ
ธารน�้าแข็งเพื่ออนาคตท่ียั่งยืน” เพื่อสร้างความ
ตระหนักรูแ้ละกระตุน้เตอืนทุกภาคส่วน

โดยในงานจะมีการฉายวิดีทัศน์การแถลง
สารจากนายกรัฐมนตรี เพื่อประกาศนโยบาย
และเจตนารมณ์ในการรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์
แหล่งน�า้ ใช้น�า้อย่างรูค้ณุค่า และร่วมปรบัตวัต่อ
สถานการณ์น�า้ของโลก ท้ังน้ี ยังได้รบัเกียรตจิาก
นายประเสรฐิ จนัทรรวงทอง รองนายกรฐัมนตรี
และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ 
เเละสงัคม เป็นประธานในพธีิ โดยภายในงานจะมี
การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับความส�าคัญ
ของน�า้และธารน�า้แขง็ รวมถงึประเดน็ทรพัยากรน�า้ 
ในประเทศไทย และมีการจัดเวทีเสวนาภายใต้
หวัข้อ “Climate Change Adaptation (การปรบัตวั 
ต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ)” 

ความจ ุซึง่ถอืว่าอยูใ่นเกณฑ์ดี และมากกว่าในช่วง 
เวลาเดียวกนัของปี 2567 ซึง่มปีรมิาณน�า้ 50,835 ล้าน  
ลบ.ม. หรอืคดิเป็น 63% ของความจุ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้น 
ในระยะนี้ส่งผลให้ปัจจุบันมีน�้าไหลเข้าแหล่งน�้า 
บางแห่งเพิม่มากขึน้ แต่ยงัคงมแีหล่งน�า้ขนาดใหญ่
ทีต้่องเฝ้าระวงัน�า้น้อย 4 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน�า้ 
แม่มอก อ่างเกบ็น�า้จฬุาภรณ์ อ่างเกบ็น�า้ล�าตะคอง  
และอ่างเก็บน�า้คลองสยีดั และมีแหล่งน�า้ขนาดกลาง 
เฝ้าระวงัน�า้น้อยอกี 60 แห่ง

 ซึง่ สทนช. ได้บรูณาการหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ร่วมวางแผนบริหารจัดการน�้า วางแผนการ 
เพาะปลูกพืช และจัดสรรน�้าโดยการจัดล�าดับ 
ความส�าคัญ พร้อมทัง้มกีารชีเ้ป้าพืน้ทีเ่สีย่งขาดแคลน 
น�า้อปุโภคบรโิภค โดยเฉพาะพืน้ทีน่อกเขตการประปา 
ส่วนภูมิภาค (กปภ.) และลงพื้นที่เพ่ือท�างาน 
เชิงรกุ ช่วยป้องกนัและบรรเทาปัญหาขาดแคลนน�า้ 
ให้ประชาชนอย่างครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึง
ยังคงด�าเนินการตาม 8 มาตรการรองรับฤดูแล้ง 
ปี 2567/2568 อย่างเคร่งครดั จนกว่าจะสิน้สดุ
ฤดแูล้ง 

“ในปีนี้คาดว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนเร็วกว่าปกติคือ
ในช่วงเดอืนพฤษภาคม และมแีนวโน้มปรมิาณฝน
ค่อนข้างมากโดยมากกว่าค่าปกติ 17% และอาจ
จะมีฝนทิ้งช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือน 

กปภ.รบัมอืสภาพอากาศแปรปรวน 
เตรยีมพร้อมระบบประปาเตม็ประสิทธภิาพ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รับมือ
สภาพอากาศแปรปรวนเนือ่งจากประเทศไทย
เข้าสูฤ่ดรู้อน เตรียมพร้อมระบบประปาบริการ
ประชาชนเตม็ประสทิธภิาพ โดยตดิตามข้อมลู
สภาพอากาศอย่างใกล้ชิด และจัดหาแหล่ง 
น�้าดิบส�ารองส�าหรับการผลิตน�้าประปา 
เพื่อให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอด
ช่วงฤดรู้อน

นายจักรพงศ ์  ค� าจันทร ์  ผู ้ ว ่ าการ 
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า  
กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศ
ประเทศไทยเข ้าสู ่ฤดูร ้อน เมื่อวันที่  28  
กมุภาพนัธ์ 2568 และจะสิน้สุดประมาณกลางเดอืน 
พฤษภาคม 2568 โดยอากาศประเทศไทย 
จะมีความแปรปรวนมากขึ้นเนื่องจากเป็นช่วง
เปลีย่นถ่ายฤดกูาล ดงัน้ัน เพือ่เป็นการป้องกัน
ลดผลกระทบต่อการให้บริการของ กปภ. ซึ่ง
ให้ความส�าคัญกับการดูแลรักษาระบบประปา
ให้คงประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการ
ประชาชน 

จึงเตรียมพร้อมด�าเนินการติดตามข้อมูล
สภาพอากาศและแจ้งเตือนพายุฤดูร้อนอย่าง
ต่อเนื่อง ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของ
โครงสร้างอาคารต่างๆ ภายในส�านกังาน และ 

ระบบผลติน�า้ พร้อมด�าเนนิการแก้ไขปรับปรุงทนัที 
ท่ีพบจุดช�ารดุ ตรวจสอบและเตรยีมความพร้อม
ระบบไฟฟ้า 

โดยจัดเตรยีมแหล่งก�าเนิดไฟฟ้าส�ารองกรณี
เกิดเหตุไฟดับ ตรวจสอบแนวก่ิงไม้ ตัดต้นไม ้
ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟและเสาไฟฟ้าเพ่ือป้องกัน 
ต้นไม้หักโค่นล้มทับ รวมถึงจัดหาแหล่งน�้าดิบ 
ส�ารองและเตรียมพร้อมผลติน�า้ประปาให้เพียงพอ 

ต่อความต้องการอุปโภคบริโภค เพื่อรับมือ 
กบัสถานการณ์ภยัแล้งทีอ่าจเกิดข้ึน โดยเน้นย�า้ 
ให้ทุกหน่วยงานด�าเนินการตามแผนบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กปภ. และ 
จัดเตรยีมข้อมูลช่องทางการตดิต่อกบัหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องกรณีเกิดเหตฉุุกเฉิน

ผูว่้าการ กปภ. กล่าวเพิม่เติมว่า กปภ. ขอ
ความร่วมมือประชาชนเฝ้าระวังการเผาเศษ
วัชพืช วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือขยะ
ต่างๆ ในพ้ืนท่ีใกล้แนวท่อส่งน�้าประปา เพื่อ 
ป ้องกันความเสียหายและรักษาคุณภาพ 
น�้าประปาให้สะอาดปลอดภัยต่อการอุปโภค
บริโภค อย่างไรก็ตาม หากเห็นพบท่อประปา
แตกช�ารุดหรือไม่ได้รับความสะดวกในบริการ
ด้านน�้าประปา สามารถติดต่อ กปภ.สาขา 
ในพืน้ท่ีบรกิาร หรอื PWA Contact Center 1662  
ตลอด 24 ชัว่โมง

กรมลดโลกร้อน ผนกึก�าลงั เครอืข่าย ทสม. 
แสดงพลงัรบัมอืโลกเดือด อย่างมีส่วนร่วม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ 
ส่ิงแวดล้อม โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อม (กรมลดโลกร้อน)  
จัดประชมุเชงิปฏบิตักิารเสรมิพลงัการมส่ีวนร่วม 
ต ่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
ส่ิงแวดล้อม

โดยม ีดร.พริณุ สยัยะสทิธิพ์านชิ อธิบดีกรม
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศและสิง่แวดล้อม 
เป็นประธานเปิดงานฯ เพ่ิมศกัยภาพผูน้�าเครือข่าย 
ทสม. 76 จงัหวัด และกรงุเทพมหานคร พร้อมจับ
มือภาคเอกชน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริม 
บรรจภัุณฑ์เพือ่สิง่แวดล้อม ร่วมกับบรษิทับรรจภุณัฑ์ 
เพือ่สิง่แวดล้อม จ�ากดั โดย นายแพทย์ วรีฉตัร 
กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฯ 
แสดงพลงัความร่วมมอืร่วมขบัเคล่ือนประเทศไทย 
สู่สังคมคาร์บอนต�่า เตรียมพร้อมรับมือในระดับ
พื้นที่  ให ้เท ่าทันกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ 

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 
กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม โดยกรมการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศและสิง่แวดล้อม มภีารกจิในการจดัการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ 
โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการ

โดยมีเครอืข่าย ทสม. และ นกัวชิาการจากหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล  
รวมถงึการช้ีแจงข้อมลูเกีย่วกบัจดัท�าแผนปฏบิตักิาร 
เครอืข่าย ทสม. เชงิพืน้ที ่และแผนการเงนิ เพ่ือสร้าง 
ความพร้อมในการขับเคลื่อนงานและบูรณาการ 
ความร่วมมอืด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
และสิง่แวดล้อม ในระดบัพืน้ทีต่่อไป

ในโอกาสเดียวกันน้ี กรมลดโลกร้อน ยังได้ 
ประกาศเจตนารมณ ์ส ่ ง เสริมบรรจุภัณฑ ์ 
เพื่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับบริษัท บรรจุภัณฑ ์
เพื่อสิ่งแวดล้อม จ�ากัด โดย นายแพทย์ วีรฉัตร 
กติตรัิตนไพบลูย์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารฯ ร่วม
ประกาศเจตนารมณ์ อกีทัง้ม ี กจิกรรม “ชมิ ชม 
โชว์ ช้อป แชร์ แลผลิตภัณฑ์ จิบกาแฟแก้การ
เผา” ณ ร้านชิมแอนด์ชม ชั้น 1 อาคารกรมฯ 
พร้อมแสดงนิทรรศการส่งเสริมการผลิตที่เป็น
มติรกบัสิง่แวดล้อม เชือ่มโยงองค์ความรูด้้านการ 
เปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศของเครอืข่ายร้านกาแฟ 
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม และพธิมีอบโล่สญัลกัษณ์

ขับเคล่ือนการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของ
ประเทศ ซึง่กรมลดโลกร้อน ได้ส่งเสริมและสนับสนุน
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ซึ่งเป็นเครือข่าย
ภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็ง ร่วมท�ากิจกรรม 
ในระดบัพืน้ที่ 

ดงันัน้ งานในครัง้นีจ้งึได้จดัขึน้เพือ่เพิม่องค์ความรู้  
ให้แก่ประธานเครือข่าย ทสม. ทัง้ 76 จงัหวดั และ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้น�าและเป็นกลไกส�าคัญ
ในการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานของเครอืข่าย ทสม. 
ในแต่ละจงัหวดั ในประเดน็ทีส่�าคญั ประกอบด้วย 

1) การส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการบริโภค 
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้มีการใช ้
ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า 2) การมีส่วนร่วม ลด ละ เลกิ 
การใช้พลาสติกแบบใช้คร้ังเดียว ตอบสนองต่อ 

เครือข่ายร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
ให้กบัร้านชิมแอนด์ชม (Chim & Chom) และเครอืข่าย 
ร้านกาแฟทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงพลังความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ทีร่่วมกันขับเคล่ือนประเทศไทยสูส่งัคม
คาร์บอนต�า่ และมีความพร้อมในการรับมอืต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศได้อย่างมีส่วนร่วม

เป้าหมายวนัปลอดถุงพลาสตกิสากล 3) การสือ่สาร
สร้างการรบัรู้เรือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 
ท่ีก�าลังส่งผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
สงัคมและสขุภาพ ผ่านเวทแีลกเปลีย่นประสบการณ์
ในหัวข้อ “การผลิตและบริโภคที่ เป ็นมิตรกับ 
สิง่แวดล้อม เชือ่มโยงองค์ความรูด้้านการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศของเครือข่าย ทสม.” และการ
อภิปรายหัวข้อ “การขับเคลื่อนชุมชนคาร์บอนต�่า” 

TEI ผนกึก�าลงั BP หนนุผูป้ระกอบการ
ผลติ-บรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ร่วมกับ 
ห้างหุน้ส่วนจ�ากัดบางพลสีเตชัน่เนอรี ่(BP) จดัพธิี 
ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการส่งเสริม 
Green Supply Chain และ Eco Labeled 
Products พร้อมจดัอบรมหวัข้อ “ฉลากเขยีว: 
ก้าวสูอ่นาคตทีย่ัง่ยนืด้วยการเลอืกผลิตภณัฑ์ 
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม” เพือ่ให้ผูป้ระกอบการ 
ที่อยู่ในแพลตฟอร์ม BP Stationery ได้รับ
ความรู ้เกี่ยวกับประเภทฉลากสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการลดต้นทุน และโอกาสทางธุรกิจ
ทีม่าพร้อมกบัการรบัรองฉลากเขยีวและฉลาก
สิง่แวดล้อม

ดร.ฉตัรตร ีภรูตั ผูอ้�านวยการฝ่ายฉลากเขยีว 
และฉลากสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงความร่วมมือ 
ครั้งนี้ว ่า สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในฐานะ
เลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย 
ฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อม ตลอดจน 
คณะอนกุรรมการส่งเสรมิการจดัซือ้จดัจ้างสนิค้า 
และบริการทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อมของภาครัฐ ซ่ึงมี 
บทบาทในการส่งเสริมการผลิตและบริโภค 
ท่ีย่ังยืน รวมท้ังสนับสนุนการจัดซือ้จัดจ้างสเีขยีว 
ผ่านการรบัรองฉลากสิง่แวดล้อม ความร่วมมือ 
ในครัง้นีส้ะท้อนถงึเจตนารมณ์และความมุง่มัน่ 
ร่วมกนัในการบูรณาการองค์ความรูเ้รือ่งการผลติ 
และบรโิภคผลติภัณฑ์ทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม 
ร่วมกับการจัดจ�าหน่ายอปุกรณ์ส�านกังาน เพือ่
ตอบสนองท้ังคูค้่าและนโยบายส่งเสริมการผลติ 
และบริโภคที่ยั่งยืน เพ่ือลดการปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจกของประเทศ

นางสาวชนาธร สุขประเสริฐ กรรมการ 
ผูจั้ดการ ห้างหุ้นส่วนจ�ากดับางพลสีเตชัน่เนอรี ่(BP)  
กล่าวว่า ในฐานะองค์กรท่ีจัดจ�าหน่ายเครือ่งเขยีน 
อปุกรณ์ส�านักงาน และสนิค้าอปุโภคบรโิภคให้กับ 
ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ BP ตระหนักถึง 
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากการเลอืกใช้ผลติภณัฑ์ 
ของภาคธุรกิจ บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการ 
น�าเสนอสนิค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม พร้อมให้ 
ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า เพื่อสนับสนุนแนวคิด 
Green Procurement หรือการจัดซื้อจัดจ้าง
สนิค้าและบรกิารท่ีค�านึงถงึสิง่แวดล้อมมากขึน้

 ดร.ฉัตรตร ีภรูตั ชนำธร สขุประเสรฐิ

ความร่วมมือระหว่าง TEI และ BP ในคร้ังนี้  
จะช่วยผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง
ฉลากสิ่งแวดล้อมในทุกกลุ่มเข้าสู่บัญชีรายช่ือ
สนิค้าท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมของ BP รวมถึง 
สนับสนุนให้ผลติภณัฑ์ผ่านการรับรองฉลากสิง่
แวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริม Green Supply 
Chain และ Green Procurement เพ่ือให้เกดิ
การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 
อ�านวยความสะดวกให้ผู ้บริโภคสามารถ 
เข้าถึงข้อมูลและเลือกซ้ือสินค้าที่เป็นมิตรกับ 
สิง่แวดล้อมได้ง่ายขึน้

 ดร.สุรสห์ี กติตมิณฑล

 ดร.พิรณุ สยัยะสทิธิพ์ำนชิ
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“กกพ.” ชีห้ลายปัจจัยยงัคงกดดนัค่าไฟ
 เสนอ 3 ทางเลือกค่าไฟงวด พ.ค.-ส.ค. 2568

“กกพ.” เสนอ 3 ทางเลือกค่าไฟงวด 
พ.ค. -ส.ค. 2568 ที ่4.15–5.16 บาทต่อหน่วย  
ชีห้ลายปัจจยัยังคงกดดนัค่าไฟ ปรมิาณความ 
ต้องการไฟฟ้าเพิม่ต่อเนือ่ง ปรมิาณไฟฟ้าพลังน�า้ 
น�าเข้าลดลงตามฤดูกาล แนวโน้มต้นทุน 
ไฟฟ้าจากถ่านหนิเพิม่สงูขึน้ 

ดร.พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ เลขาธิการ
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน 
(ส�านักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการ
ก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า ค่า
เอฟทีในงวด พ.ค.-ส.ค. 2568 ยังคงมีภาระ 
การชดเชยต้นทนุคงค้างทีเ่กดิขึน้จรงิของ กฟผ.  
นอกจากน้ีอตัราแลกเปลีย่นเงินบาทเม่ือเทยีบกบั 
เงินดอลลาร์สหรัฐ ยังผันผวนจากนโยบาย 
ภาษีน�าเข้าของสหรัฐ และการระบายน�้าของ
เขือ่นในประเทศได้ลดลงในฤดแูล้ง แม้จะมแีผน
เพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินแล้ว แต่ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้ายงัมแีนวโน้มท่ีสงูขึน้ตามสภาวะ
อากาศร้อน ท�าให้ กกพ. ยงัไม่สามารถประกาศ
ปรบัลดค่าเอฟทลีงได้ 

“ปัจจัยหลักๆ ยังคงเป็นภาระการชดเชย
ต้นทนุคงค้าง (AF) ทีเ่กิดขึน้จรงิของ กฟผ. และ
ต้นทุนการผลติไฟฟ้าทีอ้่างอิงอตัราแลกเปลีย่น 
ประกอบกบัช่วงฤดแูล้งและอากาศทีร้่อนท�าให้
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าต้นทุนต�่าลดลงตาม

ฤดกูาล ในขณะทีค่วามต้องการใช้ไฟฟ้ากลบัเพิม่ข้ึน  
เป็นปัจจัยลบที่กดดันค่าเอฟที และไม่สามารถ 
ปรบัลดค่าเอฟทลีงได้อกี” ดร.พลูพัฒน์ กล่าว 

ดร.พลูพฒัน์ กล่าวเพิม่เตมิว่า ในส่วนที ่กกพ. 
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแห่งชาต ิ(กพช.) เพือ่ร่วมหาแนวทางใหม่
เพ่ิมเติม ในการปรับลดค่าไฟฟ้าให้กับประชาชน
และภาคธุรกิจ กกพ.ยังคงด�าเนินการอย่าง 
ต่อเนือ่ง และยงัไม่มข้ีอสรปุทีช่ดัเจนเพิม่เตมิ ทีจ่ะ
สามารถน�ามาเป็นปัจจยัในการพจิารณา ค่าเอฟที
ได้ทันตามวงรอบปกติของการพิจารณาค่าในงวด  
พ.ค.-ส.ค. 2568 ที่ถูกก�าหนดให้ต้องทบทวน 
ค่าเอฟทแีละค่าไฟฟ้าล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 1 เดอืน 
ก่อนทีก่ารประกาศจะมผีลบงัคบัใช้ 

ทัง้นี ้ในการประชมุ กกพ. ครัง้ที ่9/2568 เมือ่
วนัพธุที ่5 มนีาคม 2568 ทีผ่่านมา กกพ. มมีตใิห้
ส�านกังาน กกพ. ด�าเนนิการเปิดรบัฟังความคดิเหน็
ค่าไฟฟ้าผนัแปร (ค่าเอฟท)ี ส�าหรบัการเรยีกเกบ็ 
ค่าไฟฟ้าในงวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 2568 แบ่งเป็น  
3 กรณตีามเงือ่นไข ดงันี้

กรณทีี ่1: ผลการค�านวณตามสตูรการปรบัค่า
เอฟท ี(จ่ายคนืภาระต้นทนุคงค้าง กฟผ. ทัง้หมด) 
และการค�านวณกรณเีรยีกเกบ็มลูค่าส่วนต่างราคา
ก๊าซธรรมชาตสิ�าหรบัภาคไฟฟ้าปี 2566 ค่าเอฟท ี
ขายปลีกเท่ากับ 137.39 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่ง 

จะเป็นการเรียกเก็บตามผลการค�านวณตามสูตร
การปรบัค่าเอฟทีทีส่ะท้อนแนวโน้ม (1) ต้นทนุเดอืน
พฤษภาคม–สงิหาคม 2568 จ�านวน 16.39 สตางค์ 
ต่อหน่วย และ (2) เงินเรียกเก็บเพื่อชดเชย 
ต้นทนุคงค้าง (AF) ทีเ่กดิขึน้จรงิของ กฟผ. จ�านวน 
71,740 ล้านบาท (หรือคิดเป็น 99.98 สตางค ์
ต่อหน่วย) และมลูค่าส่วนต่างราคาก๊าซธรรมชาติ
ที่เกิดข้ึนจริงกับราคาก๊าซธรรมชาติที่เรียกเก็บ
เดือนกันยายน-ธันวาคม 2566 ของรัฐวิสาหกิจ
ที่ประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ 
(Shipper) จ�านวน 15,084 ล้านบาท (หรอืคดิเป็น  
21.02 สตางค์ต่อหน่วย) รวมจ�านวน 121.00 สตางค์ 
ต่อหน่วย 

โดย กฟผ. จะได้รบัเงนิทีร่บัภาระต้นทนุค่าเชือ้เพลงิ 
และค่าซื้อไฟฟ้าแทนประชาชนตั้งแต ่เดือน
กันยายน 2564-ธันวาคม 2567 ในช่วงสภาวะ
วิกฤตของราคาพลังงานที่ผ่านมา คืนทั้งหมด
ภายในเดือนสิงหาคม 2568 เพื่อน�าไปช�าระหนี ้
เงินกูเ้พือ่เสรมิสภาพคล่องให้มสีถานะทางการเงิน 
คนืสูส่ภาวะปกตโิดยเรว็ และรัฐวสิาหกจิทีป่ระกอบ
กจิการก๊าซธรรมชาติ จะได้รบัเงนิคนืส่วนต่างราคา
ก๊าซธรรมชาติส�าหรบัภาคไฟฟ้าคนืทัง้หมด ซึง่เม่ือ
รวมค่าเอฟทขีายปลกีทีค่�านวณได้กบัค่าไฟฟ้าฐาน 
ที่ 3.78 บาทต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย  

“จากแนวโน้มค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับ 
เงนิดอลลาร์สหรฐัท่ีอ่อนค่าลงจากงวดก่อนหน้า 
0.91 บาทต่อเหรียญสหรัฐ (งวด ม.ค.-เม.ย. 
68) เป็น 34.27 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ความ 
ต้องการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงเดือน 
พ.ค.-ส.ค. 2568 ในขณะที่การผลิตไฟฟ้า 
พลังน�้าในประเทศลดลงเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดู
แล้ง โดยการไฟฟ้าได้ลดต้นทุนโดยซ้ือไฟฟ้า
จากต่างประเทศและการผลติไฟฟ้าจากถ่านหนิ
น�าเข้าเพิ่มขึ้นแล้ว แต่ยังต้องจัดหาน�าเข้า 
ก๊าซธรรมชาตเิหลวแบบสญัญาจร (LNG Spot)  
มากกว่าช่วงต้นปี โดยราคา LNG Spot ทีม่แีนวโน้ม 
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามปริมาณความต้องการ 
ในตลาดโลกมาอยู่ที่ 14.0 เหรียญสหรัฐต่อ 
ล้านบีทียู แต่ปัจจัยท่ียังไม่สามารถท�าให้ค่าไฟ
ลดลงได้ยงัคงมาจากภาระหนีค่้าเชือ้เพลงิสะสม 
ในช่วงกว่า 3 ปีท่ีผ่านมา ซึง่แม้ว่าจะลดลงมากจาก 
งวดก่อนหน้า แต่ภาระหน้ีท่ีมอียูก่ยั็งอยูใ่นระดบัสงู 
และต้องได้รับการดูแลเพื่อรักษาเสถียรภาพ
และความม่ันคงระบบไฟฟ้าของประเทศด้วย” 
ดร.พลูพฒัน์ กล่าว 

ดร.พลูพฒัน์ กล่าวเพิม่เตมิว่า จากสาเหตหุลกั 
ซึ่ งเป ็นป ัจจัยท่ีอยู ่นอกเหนือการควบคุม 
ส่งผลให้ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
ปรับตัวลดลง แต่เมื่อรวมกับการทยอยคืนหนี้
ค่าเชือ้เพลงิค้างช�าระในงวดก่อนหน้าทีย่งัคงสงู
อยู่ ส่งผลให้ค่าไฟในช่วงกลางปี 2568 นี ้ อาจ
จะต้องปรบัเพิม่ค่าค่าเอฟทีขึน้สูร่ะดับ 116.37 
-137.39 สตางค์ต่อหน่วย เพื่อคืนหนี้คงค้าง 
ให้กับ กฟผ. และ ปตท. ซึ่งท�าให้เมื่อรวมกับ 
ค่าไฟฟ้าฐานท่ี 3.7833 บาทต่อหน่วย ส่งผลให้
ค่าไฟฟ้าเรยีกเกบ็ในงวด พ.ค.-ส.ค. 2568 เพิม่ขึน้ 
เป็น 4.95-5.16 บาทต่อหน่วย หรือหาก 
ตรงึค่าเอฟทีไว้ท่ี 36.72 สตางค์ต่อหน่วย โดย 
ทยอยคนืหนีค้งค้างควบคูไ่ปกบัการลดผลกระทบ 
ต่อการปรับค่าไฟฟ้าอย่างก้าวกระโดดเพ่ือลด
ภาระของประชาชน ค่าไฟฟ้าจะอยูท่ี ่4.15 บาท
ต่อหน่วย เท่ากับปัจจุบัน 

ส�านักงาน กกพ. ขอเชิญชวนพ่ีน ้อง
ประชาชนร่วมกันปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการใช้
ไฟฟ้าได้ง่ายๆ 5 ป. ได้แก่ ปลด หรือถอดปลัก๊
เครื่องใช้ไฟฟ้าลดการใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้งานเสร็จ 
ปิด หรือดับไฟเม่ือเลิกใช้งาน ปรับ อุณหภูมิ
เครือ่งปรบัอากาศให้อยูท่ี ่26 องศา เปล่ียน มาใช้ 
อปุกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 ปลกู ต้นไม้เพ่ิมขึน้
เพือ่ลดอณุหภมิูภายในบ้าน ซ่ึงท้ัง 5 ป. จะช่วย
ลดภาระค่าไฟฟ้าของผูใ้ช้ไฟฟ้าเองด้วย 

BLCP แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม “จากคาร์บอนสู่คุณค่า” 
น�านวัตกรรมจุลสาหร่ายบ�าบัดก๊าซเรือนกระจกในยุคที่วิกฤตสภาพภูมิอากาศก�าลังส่งผล 

กระทบต่อโลกอย่างเห็นได้ชัด ทั้งอุณหภูมิที่พุ่ง
สงูขึน้ ภัยธรรมชาตทิีร่นุแรงขึน้ และผลกระทบ
ต่อภาคเกษตรกรรม ภาคธุรกิจไทยก�าลังแสดง 
บทบาทส�าคัญในการร ่วมแก ้ ไขป ัญหานี้ 
ผ่านความร่วมมอืกบัพนัธมติรระดับโลก โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งโครงการล่าสุดท่ีน่าจับตามองระหว่าง
บรษิทั บแีอลซพี ีเพาเวอร์ จ�ากดั หรอื โรงไฟฟ้า
บแีอลซพี ี(BLCP Power Limited) และ บรษิทั 
Algal Bio จากประเทศญีปุ่น่ 

โดยได้มีพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ
น�าร่องท่ีมีชื่อว่า “Microalgae CCUS” ซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงของงาน Thailand-Japan Sustainable 
Business Forum 2025 ทีจั่ดโดยองค์การส่งเสรมิ
การค้าต่างประเทศของญีปุ่น่ (JETRO) ส�านกังาน
กรุงเทพฯ ร่วมกับส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิ
การลงทุน (BOI) และส�านักงานคณะกรรมการ 
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EECO) ซึง่โครงการนี้  
ได้รับทุนสนับสนุนจาก METI Global South 
Grant Program โดย METI หรือ กระทรวง
เศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของประเทศ
ญ่ีปุ่น (Ministry of Economy, Trade and  
Industry) เป็นผูใ้ห้ทนุหลกัและออกค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ 
ของโครงการนี้

ส�าหรับ “Microalgae CCUS” คืออะไร? 
และท�าไมโครงการน้ีถึงส�าคัญต่ออนาคตด้าน 
สิง่แวดล้อมของไทย?

Algal Bio เคยประสบความส�าเร็จในการ
ด�าเนินโครงการทดสอบแนวคิด CCUS ในญี่ปุ่น
ระหว่างปี 2565-2567 ร่วมกับบรษัิทไฟฟ้าคนัไซ 
ซ่ึงได้รบัการสนับสนุนจาก NEDO องค์กรพฒันา
พลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของ
ญี่ปุ่น และน�าประสบการณ์ดังกล่าวมาต่อยอด 
ในประเทศไทย

 ท�าไมต้องใช้จุลสาหร่าย?
จุลสาหร่ายมีข้อได้เปรยีบหลายประการในการ

ดกัจับคาร์บอน 
1. ประสิทธิภาพสูง: จุลสาหร่ายสามารถ 

ดดูซบัก๊าซไอเสยี (CO2) ได้โดยตรงจากแหล่งก�าเนิด  
โดยไม่จ�าเป็นต้องผ่านกระบวนการดักจับแบบ 
ซบัซ้อนและมีต้นทุนสงู

2. ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม: ชีวมวลที่ได้จาก 
จุลสาหร่ายเป็นส่วนผสมท่ีมาจากพชื มีการใช้งาน
ที่หลากหลาย สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าสงูได้

3. ต้นทุนต�่า: เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีอื่นๆ 
เช่น DAC (Direct Air Capture) หรอืการผลติ
ทางชีวเคมี การใช้จุลสาหร่ายมีต้นทุนการลงทุน
ท่ีต�า่กว่า

4. เศรษฐกิจหมุนเวียน: สร้างระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวยีนสีเขยีว ทีน่�าของเสยีกลบัมาใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ

โค ร งก า ร  M i c r o a l g a e  CCUS  มี
วัตถุประสงค์หลักในการทดสอบแนวคิดการตรึง
คาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการเพาะเลีย้งจุลสาหร่าย 
พร้อมน�าชีวมวลที่ได้ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ ์
เชงิพาณชิย์ โดยมุง่สร้างเศรษฐกจิหมนุเวยีนสเีขยีว
ตามแนวคดิ BCG (Bio-Circular-Green Economy)  
ซึง่เป็นนโยบายหลกัของรฐับาลไทย

จากแผนการด�าเนนิงานของโครงการนี ้เร่ิมต้น 
ด้วยการศึกษาความเป็นไปได้ในช่วงกรกฎาคม-
ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ขั้นต่อไปจะเป็นการ
ทดสอบการเพาะเล้ียงและทดสอบความเป็นไปได้
เชงิพาณชิย์จนถงึธนัวาคม 2568 ก่อนทีจ่ะมกีาร

ประเมินการขยายขนาดตัง้แต่ปี 2569 เป็นต้นไป 
โดยค่าใช้จ่ายของโครงการนี้ได้รับการสนับสนุน
จากโปรแกรมทุน METI Global South ปี 2568 
ซึ่งเป็นการแสดงถึงความส�าคัญของโครงการ 
ในระดบันานาชาติ

 ประโยชน์ต่อประเทศไทย
นอกจากการช ่ ว ยลดการปล ่ อยก ๊ า ซ 

เรอืนกระจก โครงการนีย้งัมเีป้าหมายในการผลติ 
ส่วนผสมใหม่จากชีวมวลส�าหรบัผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร 
เพือ่สขุภาพของคนไทย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิ
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึง 
การเป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยี CCUS ในภูมิภาคนี้ 
ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของไทยในการเป็น
ศนูย์กลางเศรษฐกิจย่ังยืนของอาเซยีน เสริมความ
แขง็แกร่งให้กบันโยบาย BCG Economy และการ
มุ่งสูเ่ป้าหมาย Carbon Neutrality ในระยะยาว

ด้วยนวัตกรรมการใช ้ จุลสาหร ่ายดักจับ
คาร์บอน โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และ Algal Bio 
ก�าลังแสดงให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ไม่จ�าเป็นต้องเป็นภาระทางเศรษฐกจิ แต่สามารถ
สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ท่ีย่ังยนืได้ โครงการนี ้
ไม่เพยีงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก แต่ยงั 
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ สนับสนุนชุมชน 
ท้องถิน่ และยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน 
เป็นตวัอย่างของการพฒันาท่ีสมดลุท้ังมติเิศรษฐกจิ 
สงัคม และสิง่แวดล้อมหรอื ESG อีกทัง้ยงัเป็นไป
ตามแนวทาง BCG Economy ท่ีประเทศไทยก�าลงั
มุ่งหน้าไปอกีด้วย

(ไม่รวมภาษมีลูค่าเพ่ิม) ปรบัเพิม่ขึน้เป็น 5.16 บาท
ต่อหน่วย โดยค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ 
จะเพิม่ขึน้ร้อยละ 24 จากระดบั 4.15 บาทต่อหน่วย  
ในงวดปัจจุบัน 

กรณีท่ี 2: ผลการค�านวณตามสตูรการปรบัค่า
เอฟที (จ่ายคนืภาระต้นทุนคงค้าง กฟผ. ท้ังหมด) 
ค่าเอฟทขีายปลกีเท่ากบั 116.37 สตางค์ต่อหน่วย 
ซึ่งจะเป็นการเรียกเก็บตามผลการค�านวณตาม 
สูตรการปรับค่าเอฟทีที่สะท้อนแนวโน้มต้นทุน 
เดอืนพฤษภาคม–สงิหาคม 2568 จ�านวน 16.39 สตางค์ 
ต ่ อหน ่ วย  และ เ งิน เรี ยก เก็บ เพื่ อชด เชย 
ต้นทนุคงค้าง (AF) ทีเ่กดิขึน้จรงิของ กฟผ. จ�านวน 
71,740 ล้านบาท (หรือคิดเป็น 99.98 สตางค ์
ต่อหน่วย) โดย กฟผ. จะได้รบัเงนิท่ีรบัภาระต้นทุน 
ค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าแทนประชาชน 
ในช่วงสภาวะวิกฤตของราคาพลงังานท่ีผ่านมา คนื 
ทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคม 2568 เพื่อน�าไป 
ช�าระหนี้เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องให้มีสถานะ
ทางการเงินคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ซึ่งเมื่อรวม
ค่าเอฟทีขายปลีกที่ค�านวณได้กับค่าไฟฟ้าฐาน 
ที่ 3.78 บาทต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย  
(ไม่รวมภาษมีลูค่าเพ่ิม) ปรบัเพิม่ขึน้เป็น 4.95 บาท 
ต่อหน่วย โดยค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ 
จะเพิม่ขึน้ร้อยละ 19 จากระดบั 4.15 บาทต่อหน่วย  

ในงวดปัจจุบัน ท้ังนี ้ยังไม่รวมมูลค่าส่วนต่างราคา
ก๊าซธรรมชาตท่ีิเกิดขึน้จรงิกับราคาก๊าซธรรมชาติ
ที่เรียกเก็บเดือนกันยายน-ธันวาคม 2566 ของ
รัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการจัดหาและค้าส่ง 
ก๊าซธรรมชาติ (Shipper) อกีจ�านวน 15,084 ล้านบาท 

กรณทีี ่3: กรณตีรงึค่าเอฟทเีท่ากบังวดปัจจบุนั  
(ข้อเสนอ กฟผ.) ค่าเอฟทขีายปลกีเท่ากบั 36.72 สตางค์ 
ต ่อหน ่ วย ซึ่ งจะสะท ้อนแนวโน ้มต ้น ทุน 
เดอืนพฤษภาคม–สงิหาคม 2568 จ�านวน 16.39 สตางค์ 
ต ่อหน่วย และทยอยช�าระคืนภาระต ้นทุน  
AF คงค้างสะสมได้จ�านวน 14,590 ล้านบาท 
(หรอืคดิเป็น 20.33 สตางค์ต่อหน่วย) เพือ่น�าไป
พจิารณาทยอยคนืภาระค่า AF ให้แก่ กฟผ. และ
มูลค่าส่วนต่างของราคาก๊าซธรรมชาตท่ีิเกดิขึน้จรงิ
กับค่าก๊าซธรรมชาติที่เรียกเก็บ เดือนกันยายน- 
ธันวาคม 2566 ของรฐัวิสาหกิจท่ีประกอบกิจการ
จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาต ิ(Shipper) ในระบบ
ของ กฟผ. ต่อไป โดยคาดว่า ณ สิน้เดอืนสงิหาคม 
2568 จะมีภาระต้นทุนคงค้างที่ กฟผ. รับภาระ
แทนประชาชนคงเหลืออยู่ที่ 60,474 ล้านบาท 
ทั้งนี้ ยังไม่รวมมูลค่าส่วนต่างราคาก๊าซธรรมชาติ
ที่เกิดข้ึนจริงกับราคาก๊าซธรรมชาติที่เรียกเก็บ
เดือนกันยายน-ธันวาคม 2566 ของรัฐวิสาหกิจ
ที่ประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ 
(Shipper) อกีจ�านวน 15,084 ล้านบาท ซึง่เมือ่ 
รวมค่าเอฟทีขายปลกีกบัค่าไฟฟ้าฐานท่ี 3.78 บาท 
ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม) คงที่เท่ากับ 4.15 บาทต่อหน่วย  
เช่นเดยีวกับปัจจุบัน

ธนญ ตนัตสินุทร

CCUS ย่อมาจาก Carbon Capture, Utilization  
and Storage หรือการดักจับ การใช้ประโยชน์ 
และการกกัเกบ็คาร์บอน ซึง่เป็นเทคโนโลยสี�าคญั 
ในการลดปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทีป่ล่อยสู ่
ชัน้บรรยากาศ โดยโครงการนีม้คีวามพเิศษตรงที่
ใช้จุลสาหร่ายในการดกัจบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแยกคาร์บอนแบบ
ดัง้เดมิทีม่ต้ีนทนุสงู

 โรงไฟฟ้าบแีอลซพีกีบับทบาท
 การลดคาร์บอนในภาคพลงังานไทย

โรงไฟฟ้าบแีอลซพี ีเป็นหนึง่ในผูผ้ลติพลงังาน 
ชั้ นน� าของ ไทยที่ ก� าลั ง เ ดินหน ้ า โครงการ 
ลดคาร์บอนหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองต่อ 
เป้าหมาย Carbon Neutrality ทัง้โครงการเผาไหม้ 
ร่วมด้วยแอมโมเนียและชีวมวล โครงการดักจับ
และใช้ประโยชน์คาร์บอน (CCU) รวมถงึโครงการ
ดกัจบัและกกัเกบ็คาร์บอน (CCS)

โครงการ Microalgae CCUS นีเ้ป็นส่วนหนึง่

ของแผนงาน CCU โดยใช้นวัตกรรมการดักจับ
คาร์บอนด้วยวิธีทางชีวภาพผ่านจุลสาหร่าย ซึ่ง 
ไม่เพยีงแต่จะช่วยลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกเท่านัน้  
แต่ยังสามารถน�าชีวมวลจากจุลสาหร่ายไปผลิต
เป็นผลติภณัฑ์ทีม่มีลูค่าสงู เช่น เชือ้เพลิงชวีภาพ 
ผลติภณัฑ์เพือ่สขุภาพ อาหารสตัว์ และเครือ่งส�าอาง  
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษา
สิง่แวดล้อม

 Algal Bio ผูเ้ชีย่วชาญด้านจลุสาหร่าย
 ระดบัโลก

อกีคนส�าคญัในโครงการนีค้อื Algal Bio จาก
ประเทศญ่ีปุ่น บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้าน 
จลุสาหร่ายโดยเฉพาะ ก่อตัง้ขึน้ในปี 2561 โดยพฒันา 
องค์ความรูจ้ากงานวจิยักว่า 20 ปีทีม่หาวทิยาลยั
โตเกยีว และครอบครองคลงัสายพนัธุจ์ลุสาหร่าย 
ถงึ 100 สายพนัธุ ์1,260 สายพนัธุย่์อย พร้อมด้วย
ประสบการณ์และความรูเ้กีย่วกบัวธิกีารเพาะเลีย้ง
ทีเ่หมาะสม



ปีที่ 19 ฉบับที่ 449 วันที่ 1-15 เมษายน 256816 พลงังาน/สิง่แวดล้อม

ทส.-google ร่วมพฒันางานด้านสิง่แวดล้อม รองรบัเศรษฐกจิและสงัคมดิจทัิล
นพินธ์ จ�านงสริศิกัดิ ์ รองปลดักระทรวงฯ พร้อมด้วย ผูแ้ทนกรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า 

และพนัธ์ุพชื และผูแ้ทนกองการต่างประเทศ ส�านักงานปลดักระทรวงฯ ให้การต้อนรับ Ms.Su 
Ann Lim ต�าแหน่ง Head of Government Affairs and Public Policy, Southeast Asia  
Cluster, Google Cloud และคณะ เพ่ือร่วมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการพัฒนา 
งานด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เพือ่รองรบัการพฒันาด้านเศรษฐกจิและสงัคมดิจทิลั
ของประเทศไทย ซ่ึงผูแ้ทนบรษัิท Google ได้กล่าวถงึความร่วมมือระหว่างรฐับาลไทยและบริษทั 
Google ในการสนับสนุนเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทัล รวมถงึความคืบหน้าในการลงทนุโครงสร้าง
พืน้ฐานเพือ่สนับสนุนการสร้าง Data Center

BSRC เตรยีมน�าพา “นกกาฮัง” คูใ่หม่
กลบัคืนสูธ่รรมชาตอิย่างย่ังยนื

BSRC พร้อมเครอืข่ายพนัธมติรเดนิหน้า 
โครงการ “ชวีานุรกัษ์ พนัธกจิเพือ่ความหลากหลาย 
ทางชวีภาพ” เตรยีมน�าพา “นกกาฮงั” คูใ่หม่ 
กลบัคนืสูธ่รรมชาตอิย่างยัง่ยนื

หลังจากบริษัท บางจาก ศรีราชา จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ BSRC ได ้ลงนามบันทึก 
ข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอืด้านการ 
ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยอีวกาศ
และภูมิสารสนเทศ ร่วมกับส�านักงานพัฒนา
เทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) หรอื GISTDA และองค์การสวนสตัว์
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

โดยมีการพัฒนาเครื่องระบุต�าแหน่งวัตถุ 
ผ่านสญัญาณดาวเทยีม (GPS Tracking) ขนาดเล็ก 
ตดิบนหลงันกกาฮงั (Great Hornbill) ซึง่เป็น 

 “นกกาฮงั” สญัลกัษณ์แห่งรกัแท้
 และความอดุมสมบรูณ์แห่งผนืป่า

นกกาฮงั เป็นหนึง่ในสายพนัธุน์กเงอืกขนาดใหญ่  
ซึ่งนกเงือกคือสัญลักษณ์ของความรักและ
ความซือ่สตัย์ ตลอดชวีติของนกเงอืก เมือ่จบัคู ่
ผสมพันธุ ์กันแล้วจะมีคู ่เพียงคร้ังเดียว โดย 
นกเงอืกตวัผูจ้ะท�าหน้าทีห่าอาหาร พร้อมปกป้อง 
ดูแลลูกนกและแม่นกให้ปลอดภัย หากตัวใด
ตัวหนึ่งตายไป มันก็พร้อมตรอมใจตายตามไป
ด้วย นอกจากนี้ นกเงือกยังเป็นสัญลักษณ์ที่ 
บ่งบอกถงึความอดุมสมบรูณ์ของผนืป่า เนือ่งจาก 
นกเงอืกกนิผลไม้สกุเป็นอาหารมากกว่า 300 ชนดิ  
ทั้งผลไม้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ อีกทั้ง
พฤติกรรมของนกเงือกมักบินหาอาหารไปทั่ว  
โดยกินผลไม้เข ้าไปทั้งผลแล้วขย้อนเมล็ด 
ออกมา มันจึงสามารถน�าพาเมล็ดพันธุ ์พืช 
ไปทิ้งไว้ตามที่ต่างๆ และเจริญขึ้นเป็นต้นกล้า 
ได้ทั่วป่า นับเป็นบทบาทเด่นของนกเงือก 
ในการช่วยกระจายพันธุ์ไม้ในป่า รักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ และท�าให้เกิดความ
สมดลุในธรรมชาต ิทัง้นี ้เนือ่งในวนัรกันกเงอืก 
13 กมุภาพนัธ์ 2568

สวนสตัว์เปิดเขาเขยีว ได้ร่วมกบั BSRC และ 
GISTDA จดักจิกรรม “วนัรกันกเงอืก บอกรกัษ์ 

Dow โชว์นวตักรรมวสัดศุาสตร์ลดคาร์บอน
หนนุผูป้ระกอบการไทยมุ่งอนาคตคาร์บอนต�า่

กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย (Dow) โชว์
นวตักรรมด้านวสัดศุาสตร์ ในธมี “สูอ่นาคต
คาร์บอนต�า่ด้วยนวตักรรมวสัดศุาสตร์” งาน 
FTI EXPO 2025 โดยสภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ตอกย�้าความมุ่งมั่น พัฒนา
ผลติภณัฑ์คณุภาพ มุง่ลดคาร์บอน ด้วยโซลชูัน่ 
ด้านเทคโนโลยใีหม่ สร้างโอกาสพฒันาธรุกจิ
ยัง่ยนื

นายวชิาญ ตัง้เคยีงศริสินิ ประธานบรหิาร 
กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย เปิดเผยว่า กลุม่
บริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ได้ร่วมโชว์
นวัตกรรมด้านวัสดุศาสตร์ ในธีม “สู่อนาคต
คาร์บอนต�า่ด้วยนวตักรรมวสัดศุาสตร์” ในงาน 
FTI EXPO 2025 ซึง่เป็นเวทสี�าคญัท่ีรวบรวม
ผู ้ประกอบการ นักลงทุน ผู ้น�าธุรกิจ และ 
ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหกรรม เพ่ือ
น�าเสนอเทคโนโลยลี�า้สมยั แบ่งปันความรู้ และ
สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เป็นการน�าเสนอ
โซลชูัน่ทีทั่นสมยั ทีพ่ฒันาผลติภณัฑ์ต่างๆ ท้ัง
ในกลุม่บรรจภุณัฑ์ อาคารและโครงสร้างพืน้ฐาน  

ยานยนต์: วสัดุน�า้หนกัเบาและคาร์บอนต�า่กว่า  
เช่น เทคโนโลยเีบาะทอ 3 มติ ิ Infinair™ 3D 
โซลชูนัซลิโิคนเคลอืบด้านในยางรถยนต์ปิดผนึก 
รอยรัว่ได้เอง ซลิโิคนน�าความร้อนประสทิธิภาพสงู 
ส�าหรบัรถยนต์ไฟฟ้า และหนังซิลโิคนพรีเม่ียม  
Luxsense™ ซึง่เป็นทางเลอืกท่ียัง่ยืนแทนหนงัสตัว์ 
แบบดัง้เดมิ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า: พลาสติกโพลีสไตรีน 
ที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
น้อยกว่า และโซลชูนัฉนวนโพลยีริูเทน Pascal™  
สิท ธิ บัตรเฉพาะของ Dow ท่ีช ่ วยเ พ่ิม
ประสทิธิภาพการใช้พลงังานในตู้เยน็

โพรพิลีนไกลคอล: สารโพรพิลีนไกลคอล 
(PG) ที่ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น 
อาหาร เครื่องส�าอางค์ และน�้าหอม โดย
โรงงานโพรพลินีไกลคอล ของกลุม่บรษิทั ดาว 
ประเทศไทย มีความสามารถในการผลิต PG 
แบบหมุนเวียนจากวัสดุรีไซเคิลและวัตถุดิบ
ชีวภาพ ซึ่งได้รับการรับรองด้านความยั่งยืน
ระดบัสากล ISCC Plus

“ Dow เป ็นต ้นน�้ าของหลากหลาย
อุตสาหกรรม ผ ่านการคิดค ้นนวัตกรรม 
วัสดศุาสตร์มากมายท่ีจะช่วยลดการปลดปล่อย 
คาร์บอน และส่งเสรมิการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า  
ท้ังในวัตถดุบิตัง้ต้น ในกระบวนการผลติของลกูค้า  
ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค ไปจนถึง
กระบวนการหลงัใช้งาน เช่น การรีไซเคลิ เพ่ือเป็น 
ตัวเลือกที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นให้กับผู ้ประกอบการ
อตุสาหกรรมไทย” นายวิชาญ กล่าว

ยานยนต์ เครื่องส�าอาง และเครื่องใช้ไฟฟ้า  
เน้นย�า้ถงึความมุ่งม่ันของบรษัิทต่ออนาคตท่ีย่ังยืน

ในงานนี้ดาว ยังได้รับมอบประกาศนียบัตร 
องค์กรต้นแบบด้าน Bio-Circular-Green (BCG) 
จากสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีนาย
วิชาญ ตัง้เคยีงศริสินิ ประธานบรหิาร กลุม่บรษัิท 
ดาว ประเทศไทย เป็นผู้รบัมอบ เพือ่ตอกย�า้ความ 
เป็นผูน้�าของกลุม่บรษัิท ดาว ประเทศไทย ในการ 
ขับเคลื่อน BCG ในประเทศไทย และได้รับ
เกียรติบัตรขอบคุณจากสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ในความร่วมมือและการสนับสนุน
การจัดงานครัง้น้ี

ท้ังน้ี Dow ได้น�าเสนอนวัตกรรมลดคาร์บอน
ที่ช่วยตอบโจทย์ด้านความย่ังยืนในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ดงัน้ี:

บรรจภุณัฑ์: การออกแบบบรรจุภณัฑ์เพือ่การ
รไีซเคลิและนวตักรรมพลาสตกิหมนุเวยีน โดยใช้
วัสดุและกระบวนการที่ช่วยลดขยะและส่งเสริม
การน�าทรพัยากรกลบัมาใช้ใหม่ เช่น บรรจภุณัฑ์
ที่ผลิตจากวัสดุชนิดเดียว (mono-material) ที่
รไีซเคลิได้ง่าย เม็ดพลาสตกิผสมพลาสตกิรีไซเคลิ 
เม็ดพลาสติกจากกระบวนการรีไซเคิลข้ันสูงที่มี
คุณสมบัติเหมือนเม็ดพลาสติกใหม่ทุกประการ 
และฟิล์มผสมพลาสติกใช้แล้วทีม่คีณุสมบตัดีิไม่แพ้
ฟิล์มจากพลาสตกิใหม่

 “ดร.เฉลมิชยั“ ยกระดบัการท่องเทีย่ว  
จ.ภูเก็ต เสริมศักยภาพโรงแรมกว่า 600 แห่ง  
เทียบเท่ามาตรฐาน GSTC ภายใต้โครงการ  
Green Hotel Plus Phuket Sandbox ต่อยอด
การพฒันาสูเ่มอืงยัง่ยนื โดย ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้เน้นย�้าว่า หัวใจส�าคัญ
ของจังหวัดภูเก็ตขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยว ซึ่งหาก
สามารถยกระดบัการท่องเทีย่วให้เป็นท่ียอมรบัของ
นานาชาตไิด้ ถอืว่าเป็นการเริม่ต้นทีด่ทีีส่ดุทีจ่ะน�าไป
สูค่วามส�าเรจ็ และเป็นการพฒันาควบคูไ่ปกบัการ
อนรุกัษ์บนความสมดลุของธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื 

 พร ้อมทั้งได ้กล ่าวแสดงความ
ยินดีกับจังหวัดภูเก็ตท่ีได้รับเลือกให้เป็นตัวแทน
ประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุการ
ท่องเท่ียวยั่งยืนระดับโลก ในปี พ.ศ. 2569 และ
ชื่นชมมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน กรมการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศและสิง่แวดล้อม และ
ภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันด�าเนินโครงการ Green 
Hotel Plus Phuket Sandbox เพือ่ยกระดบัการ
จดัการโรงแรมในจงัหวดัภเูกต็ กว่า 600 โรงแรม ให้
ได้รบัมาตรฐานเทยีบเท่าเกณฑ์ของ GSTC ภายใน 
เดอืนกมุภาพนัธ์ 2569 เพือ่สนบัสนนุการเป็นเจ้าภาพ 
จัดการประชุมการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก 

ระหว่างวนัที ่31 มนีาคม-4 เมษายน 2569 ทัง้ยงั 
เป็นการแสดงถึงศักยภาพและปักหมุดการเป็น 
Green Tourism Destination ของภมิูภาคอาเซยีน 
ทีพ่ร้อมต้อนรบันกัท่องเทีย่วจากทัว่โลก ตลอดจน
เป็นจังหวัดต้นแบบให้กับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ใน
ประเทศไทยต่อไปอกีด้วย

 อรรถพล เจรญิชนัษา อธบิดกีรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เอาจริง 
ออกค�าเตอืนประชาชนถงึบทลงโทษรนุแรงส�าหรบั 
ผู้ลักลอบเผาป่า ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหา 

 ส�าหรบัโครงการคนืช้างสูธ่รรมชาติ
ในพืน้ทีเ่ขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าซบัลงักา ได้เริม่ด�าเนิน
โครงการมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 มกีารน�าช้างบ้าน
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่จ�านวน 26 ตัว จน
กระทั่งเวลาผ่านไปกว่า 20 ปี ปัจจุบันมีจ�านวน
ประชากรช้างเพ่ิมขึน้เป็น 71 ตัว ซึง่ถอืว่าเป็นความ
ส�าเร็จของโครงการอนุรักษ์พันธุ์ช้างไทย ภายใน
พืน้ทีเ่ขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าซบัลงักา ซึง่มสีภาพป่า 
ที่สมบูรณ์ ช้างบ้านสามารถผสมพันธุ์จนมีลูกช้าง 
เกดิใหม่ เป็นจ�านวนถงึ 45 ตวั โครงการปล่อยคนืช้าง 
สูธ่รรมชาต ิได้มกีารด�าเนนิการร่วมกบักรมอทุยาน
แห่งชาตฯิ อกีหนึง่แห่งในพืน้ทีเ่ขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่า
ดอยผาเมอืง จงัหวดัล�าปาง ซึง่ถอืว่าประสบความ
ส�าเร็จมีจ�านวนประชากรช้างสามารถสืบเผ่าพันธุ์
ตามธรรมชาตไิด้เช่นกนั

 ส�าหรับเขตรักษาพันธุ ์สัตว ์ป ่า 
ซบัลงักา จงัหวดัลพบรุ ีถอืเป็นแหล่งต้นน�า้ทีส่�าคญั
ของจงัหวดัลพบรุ ีได้แก่ต้นน�า้ล�าสนธิ อนัเป็นต้นน�า้
สาขาของแม่น�้าป่าสัก ในอดีตมีการอพยพราษฎร 
ที่บุกรุกเข้าไปอยู่อาศัยและท�ากินบริเวณดังกล่าว  
ออกมาอยูใ่นพืน้ทีท่ี่จดัไว้ให้ในรูปแบบโครงการหมูบ้่าน 
ป่าไม้ซบัลังกา ด�าเนนิการเสรจ็สิน้เมือ่ปี พ.ศ. 2528 
และได้มกีารปลกูป่าทดแทน จากน้ันจึงได้จดัต้ังเป็น
เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าซบัลงักา เมือ่ปี พ.ศ. 2529 
ก่อนจะรเิริม่โครงการปล่อยคนืช้างสูธ่รรมชาตใินปี 
พ.ศ. 2547

ทั้งการท�าลายระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศที่กระทบ
โดยตรงต่อสขุภาพ โดยเฉพาะผูป่้วยโรคระบบทาง
เดนิหายใจ เดก็ และผูส้งูอาย ุ รวมถงึส่งผลเสยีต่อ 
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพ้ืนที่  ผู ้กระท�าผิด 
จะต้องรบัผดิทางแพ่งต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบั
ทรพัยากรป่าไม้ในอตัราไร่ละ 120,000 บาท โดย
เงินค่าเสียหายนี้จะน�าไปใช้ในการ ฟื้นฟูสภาพป่า 
และระบบนเิวศทีถ่กูท�าลาย  ทัง้นีเ้มือ่พ้ืนทีป่่าเสยีหาย 
อย่างหนกั จ�าเป็นต้องฟ้ืนฟ ูพืน้ที ่ เพราะจะกระทบ
แหล่งอาหารขอ งช้างป่ารวมถงึ สั ตว์ป่า ชนดิอืน่ๆ  
ท�าให้ช้างป่าและสตัว์ป่าออกนอกป่ามากขึน้ 

 กรมอทุยานฯ ร่วมกบัมลูนธิคินืช้าง 
สู ่ ธรรมชาติ  จัดงานวันช ้ างไท ย อดิศักดิ์  
ภสูทิธิว์งศานยุตุ ผูอ้�านวยการส�านกับรหิารพืน้ที่
อนรุกัษ์ที่ 1 สาขาพร้อมพนัธมติรได้ร่วมกนัจดังาน
วนัช้างไทย บรเิวณศนูย์บรกิารนั ก ท่องเทีย่ว เขต
รกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าซบัลงักา อ.ล�าสนธ ิจ.ลพบรุ ีโดยมี 
ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมประกอบด้วยผูน้�าชมุชน คร ูนกัเรยีน  
โรงเรียนหมู่ บ้านป่าไม้ซับลัง กา  ซึ่ งประกอบด้วย
กจิกรรมปลกูฝังจติส�านกึด้านการอนรุกัษ์ทรัพยากร
สตัว์ป่า (ช้ า ง) การพฒันาปรบัปรุ ง แห ล่งอาหาร 
แหล่งน�า้ ของช้างป่าในพืน้ทีเ่ขตรักษาพนัธุส์ตัว์ป่า
ซบัลงักา หมอกควนัและมลพษิทางอากาศ โดยยนืยนัว่าจะ 

ด�าเนนิคดตีามกฎหมายอย่างเดด็ขาดกบัผูก้ระท�าผดิ   
ตาม นโยบาย  ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรว่ีาการ
กระท รวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ที่มุ ่งม่ัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ให้มี
ประสทิธภิาพสงูสดุ 

 ล่าสดุ อธบิดไีด้สัง่ปิดเขตรกัษาพนัธุ์
สตัว์ป่าสลกัพระอย่างถาวร ห้ามเข้าไปเกบ็หาของป่า 
ทกุกรณเีพือ่ฟ้ืนฟพูืน้ท่ีป่าอย่างไม่มกี�าหนด หลงัจาก 
ในช่ วงที่ผ่ านมาพบจุดความร้อน (Hotspot)  
ในเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าสลกัพระ จ�านวน 839 จดุ  
ซึง่มากกว่าปีทีแ่ล้วถงึ 50% แสดงให้เหน็ว่าชมุชน 
ในเข ตป ่าและ โดยรอบยังขาดการให ้ความ 
ร่วมมอืในการป้องกนัไฟป่า นอกจากนี ้ยงัเป็นพ้ืนที่ 
ป่าอนรุกัษ์ ทีเ่กดิไฟป่าสงูสดุของประเทศไทย โดย
ในปี งบประมา ณ พ.ศ. 2568 มีการด�าเนินคดี 
ที่เ กี่ยวข้ องกับการเผาป่าแล้ว จ�านวน 39 คดี  
มผู้ีต้องหา 10 คน และมพ้ืีนทีเ่สียหายกว่า 2,182 ไร่

 อย่างไรกต็าม การเผาป่าส่งผลกระทบ 
รุนแ รงต่อส่ิงแวดล้อม และสุขภาพประชาชน  

 ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน 

อรรถพล เจรญิชนัษำ อดศิกัดิ ์ภสูทิธิว์งศำนุยตุ

นกเงือกขนาด ใหญ่ที่ ใกล ้สูญพันธุ ์ ในไทย  
และได้รับการเพาะเลีย้งขยายพนัธุท์ีส่วนสตัว์เปิด 
เขาเขยีว อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี ขณะนีโ้ครงการ 
ดงักล่าวมคีวามคืบหน้าอย่างมาก และเจ้าหน้าที่
เตรยีมปล่อยนกกาฮงั อกี 1 คู ่สูธ่รรมชาตใินเขต
พืน้ ทีอ่นรุกัษ์ทางภาคเหนอืในเดอืนพฤษภาคม 
ท่ีจะถงึนี ้โดยจะมเีครือ่ง GPS Tracking คอยให้ 
ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันความปลอดภัย
ของนก

 นกจะอยูร่อดหรอืไม่? อยูท่ีก่ารร่วมแรง
 ร่วมใจของชมุชน

ด้วย สภาพป่าธรรมชาติซึ่งแตกต่างจาก
สถานเพาะเลีย้งในสวนสตัว์ทีน่กกาฮงัได้รบัการ
เลี้ ยงดูมาตัง้แต่ก�าเนดิ การกลบัสูป่่าธรรมชาติ
ไม่ใช่เรือ่งง่ายและเปรยีบเสมอืนโลกใบใหม่ของ
นกกาฮงั ทัง้การทีน่กต้องหาอาหารกนิเองตาม
ธรรมชาติ รวมถงึอาจเผชญิกบัการรกุรานจาก
มนุษ ย์ ผู้ด�าเนินโครงการจึงจัดกิจกรรมสร้าง
ความ ตระหนักชุมชน ลงพื้นที่ท�าความเข้าใจ
และให้ความรูแ้ก่ประชาชนในพืน้ที ่อ.เชยีงดาว 
จ.เชยีงใหม่ นกกาฮงัคูใ่หม่ทีก่�าลงัจะได้รบัการ
ปล่อ ยสู่ธรรมชาติเร็วๆ นี้ มีความเปราะบาง 
ในการใช้ชวีติ ซ่ึงประชาชนในพืน้ท่ีคือพลงัส�าคญั 
ที่จ ะช่วยกันสอดส่องดูแล และไม่ท�าร ้าย 
สตัว์หายากชนดินี้

ให้โ ลกรู”้ เพือ่ให้ประชาชนเกดิความตระหนกั
และช่วยกันอนุรักษ ์นกเงือกให ้อยู ่กับผืน 
แผ่นดนิไทยต่อไป

 “นกกาฮงั” ตวัแทนแห่งความมุง่มัน่
 ของ BSRC

นกกา ฮัง หรือ Great Hornbill คือ
สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์แห่งผืนป่า 
ซึง่สอดคล้องกบักลยทุธ์ความยัง่ยนืของ BSRC 
ทีม่คีวามใส่ใจดแูลสิง่แวดล้อม พร้อมสนับสนนุ 
ความหลากหลายทางชวีภาพด้วยความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมและชุมชนรอบข้าง “นกกาฮัง”  
จงึไม่ได้เป็นเพยีงสตัว์ชนดิหนึง่ แต่เปรยีบเสมอืน
ตวัแทนแห่งความมุง่มัน่ของ BSRC ทีจ่ะสรรสร้าง 
ธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ เพือ่อนาคตทีส่วยงาม
และยัง่ยนืส�าหรบัคนรุน่ต่อไป

อาคา รและโครงสร้างพื้นฐาน: โซลูชันการ
ก่อสร้างทีย่ั่งยนื เช่น โซลชูนัซิลโิคนทีเ่ป็นกลางทาง
คาร์บอนแบรนด์แรกของโลก โซลชูนั Dirtshield™ 
และ Formashield™ ส�าหรบัผลติสท่ีีช่วยป้องกัน
คราบสกปรกและช่วยฟอกอากาศในอาคาร โซลชูนั 
Ecoground™ ส�าหรบัพืน้ผวิสนามกฬีาทีเ่ป็นมติร
ต่อสิง่แวดล้อม และโฟมโพลยีรูเีทน (PU) ส�าหรบั
ระบบ หลังคากันร้อนที่มีคุณสมบัติป้องกันการ
ลามไฟในตวั

เครื่องส�าอาง: ส่วนผสมเครื่องส�าอางที่ผลิต
จากพืชและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เช่น 
Ecosense™ และ MaizeCare™ ท่ีมีผลกระทบ
ต่อสิง่แวดล้อมน้อยลง
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“รมว.นฤมล” หารอืจนีแลกเปลีย่น
องค์ความรูก้ารบรหิารการจดัการน�า้

“รมว.นฤมล” หารือ รมต.จนี แลกเปลีย่น 
องค์ความรูก้ารบริหารการจัดการน�า้ระหว่างกนั  
มุ่ง ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มี 
รายได้เพิม่ขึน้

ศ.ดร.นฤมล ภญิโญสนิวฒัน์ รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง 
หารื อร่วมกับ นายหล่ี ก๋ัวอิง รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงทรพัยากรน�า้แห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี  
(H.E. Mr. Li Guoying) โดยม ีนายพรเทพ ศรธีนาธร  
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
เจ้า หน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า กระทรวงเกษตร
และส หกรณ์ได้มีการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 
ภาคการเกษตรของประเทศไทย มุ่งเน้นการยกระดบั 
คุณภ าพชีวิตของเกษตรกรให้มีความอยู่ดีกินดี  
มีรา ยได ้เ พ่ิมขึ้น พัฒนาการใช ้เทคโนโลย ี
ทีท่นัสมยัมาช่วยในการผลติสนิค้าเกษตร ส่งเสรมิ 
การผลติสนิค้าเกษตรมลูค่าสงู ขยายตลาดสินค้า
เกษต รท่ีมีอยู่เดิมและเพิ่มตลาดใหม่ๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านการ
บริห ารจัดการน�้า ซึ่งประเทศไทยมีส�านักงาน
บริห ารจัดการทรัพยากรน�้าแห่งชาติ ดูแลด้าน
การบรหิารทรพัยากรน�า้ของประเทศ

ศ.ดร .นฤมล กล่าวเพ่ิมเติมว่า กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน มมีาตรการ
การบรหิารจัดการน�า้ในเขตพืน้ทีช่ลประทาน เพือ่ให้
เกดิประสิทธภิาพในการเกษตร รวมถงึการบรหิาร
จดัการน�า้ท่วม น�า้แล้ง และการเตมิน�า้ในเขือ่น รวมถงึ 
มีกา รจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการน�้าอัจฉริยะ (Smart 
Wate r Operation Center : SWOC) จดัตัง้ขึน้
เมื่ อปี 2560 (2017) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
บรหิารจดัการน�า้ เชือ่มโยงข้อมลูกับหน่วยงานต่างๆ 
ที่เ กี่ยวข้องมาเชื่อมโยงและจัดท�าเป็นฐานข้อมูล
กลาง เป็นส่วนช่วยสนบัสนนุการตดัสนิใจเกีย่วกบั
สถานการณ์น�า้ของผูบ้รหิารประเทศได้อย่างถกูต้อง 
แม่นย�า รวดเรว็ น่าเชือ่ถอื ทนัเหตกุารณ์ และยงัจะ
ใช้เ ป็นศนูย์กลางนวตักรรม เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และคลังข้อมูล รวมทัง้การบรหิารจดัการทรพัยากร
ทางการเกษตรอย่างยัง่ยนื

ในส่วนของฝ่ายจนี มโีครงการอนรุกัษ์น�า้หลาย
ประเภท อาท ิระบบอนรุกัษ์น�า้เพือ่ป้องกนัน�า้ท่วม
และลดภยัพบัิต ิระบบน�า้ประปาในเมอืงและชนบท 
และระบบชลประทานพืน้ทีเ่พาะปลกู รวมทัง้สร้าง
อ่างเกบ็น�า้และเขือ่น ซึง่สามารถปกป้องประชากร
และเขตเศรษฐกจิส่วนใหญ่ของประเทศ จงึเหน็ว่า
เป็น โ อ กาสดีที่ฝ่ายไทยจะได้แลกเปลี่ยนรู้ในการ
บรหิารระหว่างกนั

นอกจากนี ้ ฝ่ายไทยให้ความสนใจแลกเปลีย่น

องค์ ค ว ามรู้การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น AI 
และร ะ บ บอัจฉริยะอื่นๆ ในการควบคุมระบบ
ชลประทานและการจัดการน�า้ในแปลงนา และ
การป รั บตัวต่อสภาพภูมิอากาศ รวมถึงยินดี
สนับ ส นุนการด�าเนินกิจกรรมและโครงการ
ภายใ ต้  ความร่วมมอืแม่โขง-ล้านช้าง ทีม่คีวาม
เกีย่วข้องกบังานพฒันาทรพัยากรน�า้ในมติต่ิางๆ  
โดยเฉพาะในด้านการบรหิารจดัการน�า้ข้ามพรมแดน  
การล ด ผ ลกระทบจากภัยพิบั ติทางน�้ า  
การจดัการทรพัยากรน�า้ ความมัน่คงทางน�า้ และ
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ

รมว. ก ล่าวย�า้ว่า ฝ่ายไทยได้ให้ความส�าคัญ
ส�าหรบัข้อมลูทีแ่ม่นย�าเพือ่ป้องกนัปัญหาอทุกภยั
ซ่ึงเ ป็ นภยัธรรมชาตทิีห่ลกีเลีย่งไม่ได้จึงได้มีการ
หารือ แ น วทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และ
หวังเ ป็ นอย่างยิ่งว่าการใช้กรอบความร่วมมือ
ระหว่ า งประเทศน�ามาบรูณาการในการเตรยีม
พร้อมรับมอืสถานการณ์น�า้เพือ่ให้ปลอดภยัจาก
ภัยธร ร ม ชาติ ซึ่งจะช่วยในการคาดการณ์ของ
ระดบัน�า้ได้

ในโอก า ส นี้  ฝ ่ายไทยจะเป็นเจ ้าภาพ 
จดัประชุมคณะกรรมการด�าเนนิงานร่วมว่าด้วย
ความร่วมมอืทางวชิาการด้านทรพัยากรน�า้และ
การชลประทานไทย-จนี (The Sino-Thailand 
Joint  S t eering Committee on Water 
Resources Cooperation: JSC) ครัง้ที ่5 ในปี 
2568 ซ่ึ งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความ
ส�าคญัและชืน่ชมการด�าเนนิงานทีมี่ประสทิธิภาพ
อย่างมากของทัง้สองฝ่าย รวมทัง้ฝ่ายจนีมคีวาม
ประสงค์ปรบัปรงุข้อบทใน MOU ทีด่�าเนนิการ 
มากว่า 20 ปี ให้ครอบคลมุประเดน็ความร่วมมอื 
ที่ทั้ ง ส อ งฝ ่ายเห็นสมควรจะให ้มีร ่วมกัน 
ในอนาคตมากยิง่ขึน้ ซึง่กรมชลประทานอยูร่ะหว่าง 
การประสานด�าเนนิการตามข้ันตอน และคงจะได้ 
ประสานท่านในรายละเอยีดต่อไป

สศก.ตดิตามกลุม่แปลงใหญ่
หอยนางรมสรุาษฎร์ฯ 
สร้างรายได้ 68 ล้าน/ปี

สศก.ติ ด ต า ม ก ารด�าเนินงานของกลุ่ม
แปลงให ญ่ ห อ ย นางรมอ�าเภอกาญจนดิษฐ์ 
จ.สรุาษฎร์ธานี ต้นแบบแปลงใหญ่หอยนางรม 
สร้างสร้างรายได้ 68 ล้านบาทต่อปี

เมือ่วันที่ 21 ม.ีค. 2568 นายนกิร แสงเกตุ 
ผูอ้�านวยการส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตรที ่8  
สุราษฎร์ ธ า นี  ( สศท.8) ส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษต ร  ( ส ศ ก . ) เปิดเผยว่า หอยนางรม
สุราษฎร์ ธ า นี  เ ป็นสินค้าที่สร้างมูลค่าให้กับ
จงัหวดั ได้รับความนยิมจากผูบ้รโิภค ทัง้ในและ
ต่างประเทศ ซึง่ได้รบัการขึน้ทะเบยีนส่ิงบ่งช้ีทาง
ภมูศิาสตร์ (GI) ตัง้แต่ 23 ม.ิย. 2549 โดยในปี 
2568 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก�าหนดให้
เป็นสนิค้าเกษตรมลูค่าสงู 1 ท้องถิน่ 1 สนิค้า
เกษตรมูลค่าสูง ด้านการประมง ประเภทกลุม่ 
สินค้าบ ริ ก า ร เ เ ละบริการเชิงสร้างสรรค์  
โดยส�านักงานประมงจงัหวดัสุราษฎร์ธานเีป็น
หน่วยงานหลักในการขบัเคลือ่น เพือ่ยกระดับ
รายได้ขอ ง ก ลุ่ ม เ กษตรกรโดยใช้เทคโนโลยี 
และนวตักรรม มุง่เน้นการพฒันาในระดับชมุชน 
และท้องถิ่ น เ พ่ื อเป็นการยกระดับรายได้ของ
เกษตรกรใ ห้ เ พ่ิ ม ขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบในการ 
รวมกลุ่มเล้ียงหอยนางรมในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี

สศท.8 ลงพื้นที่ตดิตามการด�าเนนิงานของ
กลุม่แปลงใหญ่หอยนางรมอ�าเภอกาญจนดษิฐ์ 
ต�าบลกะแ ด ะ   อ� า เภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด
สรุาษฎร์ธานี เป็นกลุม่ทีม่ศีกัยภาพการผลติใน
พืน้ที ่ มี ป ร ะสบการณ์เลีย้งมายาวนาน มกีาร 

แขวนไว้ที่ ห ลั ก แทนการเฝ้าดูให้หอยมาเกาะที่
หลกั การผลิตปุ๋ยอดัเมด็จากเปลอืกหอยนางรม 
การจ�าหน่ า ยหอยรมในงานส�าคญัของจงัหวดั
ร่วมกบัส�านักงานพาณชิย์จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน”ี 
ผูอ้�านวยการ สศท.8 กล่าว  

 ทัง้นี ้หอยนางรมสรุาษฎร์ธาน ีมกีารเลีย้ง
ต ลอดแนวชายฝ่ั ง อ่ า วบ้านดอน ในเขตอ�าเภอ
ไชยา ท่าฉาง พุนพิน เมอืง และกาญจนดษิฐ์ รวมถงึ 
พ้ืนที่ชายฝั่ ง ท ะ เ ลของอ�าเภอท่าชนะ จังหวัด 
สรุาษฎร์ธาน ีอ่าวบ้านดอนมรีปูร่างของอ่าวเป็นรปู 
ตวัย ู(U) การขึน้ลงของน�า้ทะเลในอ่าวบ้านดอน
เป็นแบบน�า้เดียวหรอืขึน้ลงวนัละครัง้ ความลกึ
เฉลีย่บรเิวณกลางอ่าว อยูใ่นช่วง 4-5 เมตร มี
แม่น�า้หลายสายไหลลงอ่าว กระแสน�า้ได้น�าพา
อาหารมากบัสายน�า้ด้วย ประกอบกบัผวิหน้าดนิ 
ใ นทะเลบริเวณใก ล้ แน วช ายฝ่ังอ่าวบ้านดอน 
เป็นดนิเลนมีแร่ธาตุมาก ความลกึค่อนข้างน้อย
และปรมิาณน�า้จืดที่ ไหลลงอ่าวค่อนข้างมากใน
แ ต่ละปีจงึท�าให้ เ กิ ด สภ าพน�า้กร่อยขึน้เป็นวง
กว้าง และเป็นเวลานาน ความอดุมสมบรูณ์และ
ระดบัความเคม็ของน�า้ทะเลในอ่าว จงึเหมาะแก่
การเจรญิเตบิโตของหอยนางรม ท�าให้หอยทีไ่ด้
ตวัใหญ่เนือ้หวาน ได้รบัความนยิมเป็นอย่างมาก
ทัง้จากคนไทยและต่างประเทศ 

ทั้งนี้ สามารถส อ บ ถ า ม ข้ อ มูลการเลี้ยง
หอยนางรมของจงัหวัดสุราษฎร์ธาน ีสอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติม ไ ด้ ที่  ส�านักงานประมงจังหวัด
สุราษฎร์ธานี โท ร  0  7 7 2 4  0612 อีเมล  
fposuratthani@gmail.com หรอืสนใจข้อมลู
การผลติของกลุม่แปลงใหญ่หอยนางรมอ�าเภอ 
กาญจนดษิฐ์ ต�าบลกะแดะ อ�าเภอกาญจนดิษฐ์ 
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บรหิารจดัการอย่างเป็นระบบ เริม่ด�าเนินการในรปูแบบ 
ก ลุ่มแปลงใหญ่ในปี 2567 ปัจจุบันมีพ้ืนที่เล้ียง
รวม 877 ไร่ มสีมาชกิ 35 ราย ได้รบัการรบัรอง
มาตรฐาน GAP มกษ.7436-2563 จากกรมประมง 
เ กษตรกรเลีย้งหอยนางรมเป็นอาชพีหลกั ใช้เวลา 
ในการเลีย้งประมาณ 2-3 ปี สามารถจับขายได้

ด้านสถานการณ์การผลิต หอยนางรมจะ 
เกดิขึน้เองตามธรรมชาติ ซึง่เกษตรกรจะคอยเฝ้าดู
ลกูหอยนางรมเข้ามาเกาะหลกัซเีมนต์ทีปั่กเตรยีมไว้ 
ในทะเล และคอยดแูลไม่ให้มสีิง่มารบกวนการเจรญิ
เตบิโตของหอยนางรม เช่น เพรยีง เพรยีงหวัหอม 
หอยแมลงภู ่หอยเม่น ต่อจากนัน้ เมือ่หอยได้ขนาด
ตามต้องการ (น�า้หนกั 150-300 กรมั/ตวั) จะยก
หลกัซเีมนต์ ซึง่สวมหลกัทีปั่กไว้ในทะเล (หลกัเป็น
ท่อ PVC) มาเคาะเอาหอยทีไ่ด้ขนาดมาคดัไซส์และ
จ�าหน่ายต่อไป โดยในปี 2567ได้ปริมาณผลผลิต
หอยนางรม คดิเป็นน�า้หนกัรวม 592,376 กโิลกรมั 
ราคาหอยนางรมสดหน้าฟาร์ม 10-45 บาท/ตัว 
ทั้งนี้ กลุ่มมีรายได้รวมจากการขายหอยนางรมสด  
68,123,240 บาท/ปี คดิเป็นก�าไรรวม 39,689,192 บาท/ 
ปี ด้านสถานการณ์ตลาด ผลผลิตร้อยละ 40  
ส่งจ�าหน่ายร้านค้า/ร้านอาหารทัว่ประเทศ

รองลงมาร้อยละ 30 จ�าหน่ายให้กบัพ่อค้ารับซือ้  
ผลผลิตร้อยละ 23 จ�าหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ของสมาชิกในกลุ่มแปลงใหญ่ อาทิ เพจ 
Yommanafarm Fresh oyster since 1967,  
เจ้ปุม้หอยใหญ่ หอยนางรมสรุาษฎร์ธาน ี ปลกี-ส่ง  
และหอยนางรมสุราษฎร์ธานีศิริพรฟาร์ม เป็นต้น 
และร้อยละ 7 จ�าหน่ายให้กลุ่มลูกค้า/ร้านอาหาร
พรเีมยีม

“ส�าหรบัการขบัเคลือ่นกลุม่แปลงใหญ่หอยนางรม 
อ�าเภอกาญจนดิษฐ์ในระยะต่อไป กลุ ่มมีการ 
วางแนวทางพัฒนานวัตกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การเล้ียง เช่น การเล้ียงหอยโดยใส่ในถุงตาข่าย

“อัครา” แจ้งแก้ปัญหาปลาหมอคางด�า
มั่นใจสถานการณ์จะดีข้ึนตามล�าดับ

รมช.อัครา น�าทัพปลัดเกษตรฯ ตั้งโต๊ะ
แถลงข่าว “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ
การแก้วิกฤตปลาหมอคางด�า...ทางรอดระบบ
นิเวศไทย” อธิบดีบัญชา มั่นใจสถานการณ ์
จะดีขึ้นตามล�าดับ นายกฯ อนุมัติงบ 98 ล้าน 
กรมประมง...ลยุต่อ

นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยรู อนิสกลุ  
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายบญัชา สุขแก้ว  
อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู ้บริหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันแถลงข่าว 
“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับการแก้วิกฤต
ปลาหมอคางด�า ทางรอดระบบนิเวศไทย” ณ  
ห้องประชมุ 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย 
นายอัครา เปิดเผยในการแถลงข่าวว่า ในฐานะที่
ก�ากับดูแลกรมประมงได้ติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิด และได้มอบนโยบายให้กรมประมงด�าเนินการ 
อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการด�าเนินการตามมติ
คณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่ 20 สงิหาคม 2567 ทีไ่ด้ 
ก�าหนดให ้การระบาดของปลาหมอคางด�า 
เป็นวาระแห่งชาต ิและแผนปฏบิตักิารแก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดของปลาหมอคางด�า พ.ศ. 2567-
2570 ซึง่ประกอบด้วย 7 มาตรการ 15 กจิกรรม  
กรอบวงเงนิงบประมาณ 450 ล้าน ดงันี้

1. การควบคุมและก�าจัดปลาหมอคางด�า 
ในแหล่งน�้าทุกแห่งที่พบการแพร่ระบาด โดย
สามารถก�าจดัปลาหมอคางด�า 3,702,038 กโิลกรัม  
(บ่อเลีย้ง 2,321,964.50 กก. แหล่งน�า้ธรรมชาติ 
1,380,073.50 กก.) ผ่านโครงการต่างๆ 2. การ
ก�าจัดปลาหมอคางด�า ในแหล่งน�า้ธรรมชาต ิ โดย
การปล่อยปลาผู้ล่าอย่างต่อเนื่อง ได้ด�าเนินการ
ปล่อยลกูพนัธุป์ลาผูล่้าทัง้สิน้ 743,136 ตวั ได้แก่  
ปลากะพงขาว 335,136 ตวั ปลาอกีง 310,000 ตวั  
ปลาช่อน 58,000 ตัว ปลากราย 20,000 ตัว  
ปลากดเหลือง 20,000 ตัว 3. การน�าปลาหมอ
คางด�าทีก่�าจดัออกจากระบบนเิวศไปใช้ประโยชน์ 
ได้บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
น�าไปผลิตปลาป่น ผลิตน�้าหมักชีวภาพ ปลาร้า  
น�าไปบรโิภคแปรรปู ท�าปลาแดดเดยีว ปลาหวาน 
กะปิ น�า้ปลา และน�าส่งโรงงานลกูชิน้ รวมถึงใช้เป็น
ปลาเหยือ่ รวมกว่า 3,702,038 กโิลกรมั

4. การส�ารวจและเฝ้าระวังการแพร่กระจาย
ของประชากรปลาหมอคางด�าในพ้ืนที่กันชน ได้ 

สร้างความตืน่ตระหนกให้กบัสงัคม ดงันัน้ขอชีแ้จง
ข้อเท็จจริงจากข้อมูลการส�ารวจของกรมประมง  
ในเดอืนกรกฎาคม 2567 พบการแพร่ระบาดของ
ปลาหมอคางด�าใน 19 จงัหวดั ได้แก่ จนัทบรีุ ระยอง  
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สมุทรปราการ 
กรงุเทพฯ นนทบรุ ีราชบรุ ีนครปฐม สมทุรสาคร 
สมุทรสงคราม เพชรบุ รี  ประจวบคีรีขันธ ์ 
ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง  
และสงขลา แบ่งเป็นที่พบความชุกชุมระดับ
ชกุชมุมาก (มากกว่า 100 ตวั/100 ตารางเมตร) 
4 จงัหวดั ได้แก่ จนัทบรุ ี ระยอง สมทุรปราการ 
และประจวบครีขีนัธ์ ความชกุชมุระดบัปานกลาง 
(11-100 ตวั/100 ตารางเมตร) 9 จงัหวัด ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
นครปฐม ราชบรีุ เพชรบรุ ีชมุพร สรุาษฎร์ธาน ีและ

สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี 
เพชรบุร ีสรุาษฎร์ธานี และสงขลา ซึง่เหน็ได้อย่าง
ชัดเจนว่าประชากรปลาหมอคางด�ามีแนวโน้ม 
ลดลงจากการด�าเนินการตามมาตรการต่างๆ  
อย่างต่อเน่ือง (มีการสุม่ตรวจทุกเดอืน)

ส�าหรับสถานการณ์การเพาะเลี้ยงในบ่อเลี้ยง
สตัว์น�า้ พบว่าพืน้ท่ีเพาะเลีย้งท่ีมีการแพร่ระบาด
มาก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 
สมทุรสาคร สมทุรสงคราม และประจวบครีขีนัธ์ 
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ เกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์น�้าแบบธรรมชาติและแบบกึ่งพัฒนา  
ซึ่งกรมประมงได้ตรวจสอบ ควบคุมและก�าจัด
อย่างต่อเนื่องต่อไป รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์ 
ผ่านช่องทางสือ่ต่างๆ ทัง้ระดบัประเทศและท้องถิน่  
รวมถงึส่งเจ้าหน้าท่ีในระดบัพืน้ท่ีเข้าไปเสนอแนะ 
แนวทางการจัดการบ ่อเลี้ยง เพื่อป ้องกัน 
การหลดุรอดของปลาหมอคางด�า เข้าไปในบ่อเลีย้ง 
ให้กับเกษตรกรแล้ว

ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิม่เตมิ 
ว่า จากความเดือดร้อนของเกษตรกร ชาวประมง 

ด�าเนินการจัดท�าระบบแจ้งต�าแหน่งการพบ 
ปลาหมอคางด�า ส�าหรับประชาชน และได้จัดตัง้ชดุ 
ส�ารวจและเฝ้าระวังลงพื้นที่ส�ารวจข้อมูลความ
ชกุชมุในพืน้ท่ีเดอืนละ 2 คร้ัง 5. สร้างความรู้ ความ
ตระหนกั และการมส่ีวนร่วมในการก�าจดัปลาหมอ
คางด�า ได้จัดท�าการประชาสมัพนัธ์ความรูเ้กีย่วกบั 
ปลาหมอคางด�าผ่านช่องทางสื่อต่างๆ อย่าง
สม�า่เสมอ รวมถงึการจดักจิกรรมต่างๆ ในระดบั
พืน้ที ่เพือ่สร้างการรบัรูแ้ละการมส่ีวนร่วม ตลอดจน 
ออกประกาศ ระเบยีบ และกฎหมาย ทีเ่กีย่วกบั 
การแพร่ระบาดของปลาหมอคางด�า จ�านวน  
10 ฉบบั     

6. การพฒันางานวจิยัและนวตักรรมเพือ่แก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางด�า มกีาร
จัดท�าโครงการ การเหน่ียวน�าชุดโครโมโซม 4n 

นครศรธีรรมราช และความชกุชมุระดบัน้อย (1-10 
ตวั/100 ตารางเมตร)  3 จงัหวดั ได้แก่ ฉะเชงิเทรา 
นนทบุรี และสงขลา และไม่พบปลาหมอคางด�า  
3 จงัหวดั ได้แก่ ปราจนีบรุ ีชลบุรี และพัทลงุ 

แต่ปัจจุบันไม่พบประชากรปลาหมอคางด�า 
ในระดับชุกชุมมาก ส ่วนความชุกชุมระดับ 
ปานกลาง พบ 5 จงัหวดั ได้แก่ ระยอง สมทุรสาคร 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และนครศรีธรรมราช 
และความชุกชุมระดับน้อย 11 จังหวัด ได้แก่ 
จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร 

เพือ่ให้เกดิหมนัในปลาหมอคางด�า และกรมประมง
ยงัได้จดัท�าข้อเสนอโครงการวจิยั จ�านวน 19 เรือ่ง 
เพือ่ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณจาก สวก. และ
ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง 7. การฟ้ืนฟรูะบบนเิวศ  
ได ้ มีการวางแผนผลิตพันธุ ์ สัตว ์น�้าที่มีความ 
หลากหลาย เพือ่เตรยีมปล่อยลงสูแ่หล่งน�า้ มุง่เน้น 
การฟื ้นฟูความหลากหลายและความสมบูรณ ์
ของระบบนเิวศให้กบัมาอดุมสมบรูณ์ดงัเดมิ

ส�าหรับสถานการณ์ปัจจุบันนั้น มีข้อมูลจาก
หลายแหล่ง ซึ่งไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้ 

ศ.ดร.นฤมล ภญิโญสนิวฒัน์ และ หลี ่กัว๋องิ

เป็นประธานมีผูแ้ทนจากกรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยั ผูแ้ทนกรมบัญชกีลาง ผูแ้ทนส�านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม ผู้อ�านวยการส�านกัแผนงานและโครงการ 
พเิศษ ส�านักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ผูเ้ช่ียวชาญด้านต่างๆ ของกรมประมง และประมง 
จังหวัดในเขตพื้นที่ที่มีการแพร ่ระบาดของ 
ปลาหมอคางด�า ร่วมเป็นคณะท�างาน 

ซึ่งคณะท�างานชุดดังกล่าวได้มีการประชุม 
เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2568 ท่ีประชุมมีมต ิ
เหน็ชอบให้กรมประมงด�าเนนิการน�าข้อมลูวชิาการ 

ความเข้มข้นในการด�าเนินการตาม 7 มาตรการ
ส�าคญัต่อไป ซ่ึงขณะน้ี กรมประมงได้ด�าเนนิการ
ขอใช้งบประมาณจ�านวน 200 ล้านบาท จากส�านัก 
งบประมาณ ซึง่อยู่ภายใต้กรอบวงเงิน 450 ล้าน
บาท ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เพื่อน�ามาแก้ไข
ปัญหาปลาหมอคางด�า ซ่ึงเป็นวาระแห่งชาติแล้ว 
และนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  
ได้เลง็เหน็ถึงความเร่งด่วนของปัญหา จงึได้มอบหมาย 
ให ้ส� า นักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ 
98,457,100 บาท ให้กรมประมงอย่างเร่งด่วน 
เพือ่ใช้จ่าย ดงัน้ี 

ผูเ้พาะเลีย้งสตัว์น�า้ ตลอดจนประชาชน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มิได้น่ิงนอนใจ เร่งหาทางออก 
ในการช่วยเหลอืเยียวยา โดยประธานคณะกรรมการ 
แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางด�า  
นายอคัรา พรหมเผ่า รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามค�าสัง่แต่งตัง้คณะท�างาน 
พิจารณากรอบหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยา
ผู ้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาด 
ของปลาหมอคางด�า เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2568 
โดยคณะท�างานประกอบด้วย รองอธบิดกีรมประมง  

ความชุกชุมของปลาหมอคางด�าในแหล่งน�้า
ธรรมชาต ิ ประกอบการประเมินและจัดท�าเกณฑ์
การพิจารณาความเสยีหายของผูไ้ด้รบัผลกระทบ  
ส�าหรบัใช้ในการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลอื 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ปลาหมอคางด�า)  
ของจงัหวดัเพือ่ให้เป็นไปตามข้อ 1 (4) ของประกาศ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศเขต 
การให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณฉีกุเฉนิ  
เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการ 
ให้ความช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) พิจารณาใช้ประกอบการประกาศ 
เขตภัยพิบัติฉุกเฉิน ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 
กรมประมงจะเสนอ ขอความเหน็ชอบคณะกรรมการ 
แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางด�า  
และกรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งแจ้งกรมป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภยั และจังหวัดต่อไป

อธิบดีกรมประมง กล่าวปิดท้ายว่า การด�าเนนิการ 
ควบคมุและก�าจดัปลาหมอคางด�า ตามวาระแห่งชาต ิ
ของกรมประมงนัน้ ได้บูรณาการหน่วยงานต่างๆ 
ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วม และด�าเนินการอยู่ตลอดในทุกมิติ
ท้ังการป้องกัน ก�าจัด น�าไปใช้ประโยชน์ เยียวยา
ผลกระทบ ตลอดจนฟ้ืนฟรูะบบนเิวศ ซึง่จากข้อมลู
ทางสถิตต่ิางๆ ทีก่รมประมงเกบ็รวบรวมอยูต่ลอด
นั้น บ่งชี้ได้ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
ปลาหมอคางด�าเริ่มอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น ดังนั้น 
กรมประมงจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเพิ่ม

1. การรับซื้อปลาหมอคางด�า ที่ถูกก�าจัด
ออกจากแหล่งน�้าทุกแห่งที่พบการแพร่ระบาด 
ท้ังธรรมชาตแิละบ่อเลีย้ง จ�านวน 3 ล้านกโิลกรัม  
ในราคา 20 บาท/กิโลกรมั เป็นเงิน 60 ล้านบาท  
เพือ่น�าไปผลติน�า้หมกัชวีภาพ และแปรรูปในรูปแบบ 
ต่างๆ 2. สนับสนุนกากชาเพือ่ก�าจัดปลาหมอคางด�า 
ในพืน้ท่ีเพาะเล้ียง 35,000 กิโลกรมั เป็นเงนิ 10.5 ล้าน 
บาท 3. สนับสนุนปลานักล่า เช่น ปลากะพงขาว 
ปลาอีกง ปลาช่อน ปลากราย ฯลฯ เพื่อปล่อย 
ลงในบ่อเลีย้งท่ีก�าจัดปลาหมอคางด�าแล้ว จ�านวน 
300,000 ตวั เป็นเงนิ 3 ล้านบาท 

4. การน�าปลาหมอคางด�าท่ีก�าจัดออกไปใช ้
ประโยชน์ ผลติน�า้หมกัชวีภาพ จ�านวน 3.2 ล้านลติร  
และแปรรปูในรปูแบบต่างๆ เป็นเงิน 22 ล้านบาท  
และ 5. สนับสนุนเครือ่งมือ ท�าการประมงเพ่ือจบั
ปลาหมอคางด�าให้แก่เกษตรกรและชาวประมง 
พร้อมค่าด�าเนนิงานต่างๆ ประมาณ 3 ล้านบาท 
ซึ่งคาดการณ์ได้ว่าจะสามารถควบคุมและก�าจัด
ปลาหมอคางด�าได้ในกรอบเวลาทีก่�าหนด 

ทัง้นี ้กรมประมงจะเร่งด�าเนินการในการรบัซือ้ 
ปลาหมอคางด�า โดยขณะนี้ได้ก�าหนดจุดรับซื้อ 
ไว้แล้วในเบื้องต้น 86 จุด และเตรียมประกาศ 
รบัสมคัรจดุรบัซือ้เพิม่เตมิต่อไป ซึง่คาดการณ์ได้ว่า 
จะสามารถแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ 
ปลาหมอคางด�า ได้ในกรอบเวลาทีก่�าหนด หลงัจากนัน้ 
จะเร่งด�าเนินการฟ้ืนฟคูวามหลากหลายและความ
สมบูรณ์ของระบบนิเวศต่อไป

“กำรด�ำเนินกำรควบคุมและก�ำจัดปลำหมอคำงด�ำ ตำมวำระแห่งชำติของ 
กรมประมงนั้น ได้บูรณำกำรหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ตลอดจน 
ภำคประชำชน เข้ำมำมีส่วนร่วม และด�ำเนินกำรอยู่ตลอดในทุกมิติทั้งกำรป้องกัน 
ก�ำจัด น�ำไปใช้ประโยชน์ เยียวยำผลกระทบ ตลอดจนฟื้นฟูระบบนิเวศ ซึ่งจำกข้อมูล
ทำงสถิติต่ำงๆ ที่กรมประมงเก็บรวบรวมอยู่ตลอดนั้น บ่งชี้ได้ว่ำ สถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของปลำหมอคำงด�ำเริ่มอยู่ในทิศทำงที่ดีขึ้น”
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ชูเมอืงพร้าวเชยีงใหม่โมเดล 
แก้ปัญหา “ชะล้างพงัทลายของดิน” 

ทัง้นี ้เมือ่วนัที ่16 มนีาคม 2568 ดร.อาทติย์ 
ศขุเกษม รองอธบิดกีรมพฒันาทีด่นิด้านวชิาการ 
ในฐานะโฆษกกรมพัฒนาท่ีดิน พร ้อมด ้วย
นายสมบูรณ์ ธิจันทร์ ผู้อ�านวยการส�านักงาน
พฒันาทีด่นิเขต 6 นายฆนนาท ภูก่รรณ์ เลขานกุาร
กรม ดร.ธนากร นาเชียงใต้ ผู้อ�านวยการส�านัก
วศิวกรรมเพือ่การพฒันาทีดิ่น นายนลิภทัร คงพ่วง 
ผูอ้�านวยการสถานพีฒันาท่ีดนิเชยีงใหม่ ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าทีใ่นสงักัดฯ ลงพืน้ทีต่ดิตามการด�าเนนิงาน 
โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
และฟ้ืนฟพูืน้ทีเ่กษตรกรรม ด้วยระบบอนรุกัษ์ดนิ 
และน�้า ลุ่มน�้าห้วยแม่ละงองน้อย ลุ่มน�้าแม่งัด 
ฝ่ังตะวนัออก ลุม่น�า้สาขาน�า้แม่งดั ลุม่น�า้หลกัแม่น�า้ 
ปิง ต�าบลเข่ือนผาก อ�าเภอพร้าว จงัหวดัเชยีงใหม่ 
พื้นท่ีต้นแบบที่ประสบความส�าเร็จในแก้ปัญหา
ชะล้างพังทลายของดินด้วยระบบอนุรักษ์ดินและ 
น�้า และพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยการ
บริหารจัดการน�้า โครงการป้องกันการชะล้าง 
พังทลายของดินฯ ช่วยป้องกันผลกระทบจาก
ตะกอนดนิต่อคณุภาพและปรมิาณน�า้ในอ่างเกบ็น�า้  
ลดปัญหาการขาดแคลนน�้า โดยมีผู ้น�าท้องที่/ 
ท้องถิน่และเกษตรกร ร่วมให้การต้อนรบั

ดร.อาทิตย์ โฆษกกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า  
ตามที ่ดร.ทวศีกัดิ ์ธนเดโชพล อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน  
มนีโยบายเร่งขบัเคล่ือนโครงการป้องกนัการชะล้าง
พังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วย
ระบบอนุรักษ์ดินและน�้าในภูมิภาคต่างๆ เพื่อ 
ลดปัญหาชะล้างพงัทลายของดนิ (Soil erosion) 
ด้วยระบบอนรุกัษ์ดนิและน�า้ (Soil and Water 

Conversation) และปรบัโครงสร้างพืน้ฐานของดนิ 
ในแต่ละพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืช  
ตลอดจนช่วยรกัษาระบบนเิวศดนิ (soil ecosystem)  
ให ้ เ กิดการใช ้ที่ ดินได ้อย ่างยั่ งยืน รวมทั้ ง 
ยังช่วยพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยการ
บรหิารจดัการน�า้อย่างเป็นระบบและใช้ประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย เน่ืองจาก
ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่มีการสูญเสียดิน 
เกนิกว่าระดบัทีย่อมรบัได้ (มากกว่า 2 ตนัต่อไร่ต่อปี)  
ร้อยละ 24.38 ของพืน้ทีป่ระเทศ และมรีะดบัการ
ชะล้างรุนแรงถึงรุนแรงมากที่สุด ร้อยละ 10.02 
ของเนือ้ทีป่ระเทศ ซึง่ส่วนใหญ่กระจายอยูใ่นพืน้ที่
ลาดชนัสงู จากสถานการณ์ดงักล่าวหากไม่เร่งแก้ไข
จะส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมของประเทศ
ในอนาคตได้

“กรมพฒันาทีด่นิมภีารกจิส�าคญัเกีย่วกบัการ
แก้ไขปัญหาทรพัยากรดนิด้วยการพฒันาทีด่นิและ
อนรุกัษ์ดนิและน�า้ โดยเร่งรดัแผนงานให้สอดคล้อง
กบัแผนยทุธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่
ได้ก�าหนดเป้าหมายลดการชะล้างพังทลายของดนิ
ทัว่ประเทศ ไม่น้อยกว่า 20 ล้านไร่ ภายใน 20 ปี  
(พ.ศ. 2561-2580) หรือประมาณ 1 ล้านไร่/ปี  
ซึง่ปัจจบุนัหลายพืน้ทีป่ระสบความส�าเรจ็เป็นอย่าง
มาก เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ทีด่นิได้คุม้ค่า
มากขึ้น ลดการสูญเสียหน้าดินท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการผลิตภาคการเกษตร และเก็บรักษาความ

กรมประมง ดัน ‘กุเราหอมตากใบ’ 
ขึ้นแท่นสินค้าใหม่ เพิ่มรายได้ 3 เท่า

แข่งขันได้ในตลาดระดับพรีเมี่ยม ด้วยแผน
พัฒนาเชิงรุกของกรมประมง ควบคู่กับความ
ร่วมมือของชาวประมงในพื้นที่ “กุเราหอม
ตากใบ” จะกลายเป็นมากกว่าปลาเค็มทั่วไป 
ซึ่งเป็นสินค้าที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์และเสน่ห์
ของชมุชนตากใบ สามารถสร้างรายได้ทีม่ัน่คง
ให้กบัชาวประมงพืน้บ้าน และกลายเป็นต้นแบบ
ของการพฒันาเศรษฐกิจท่ียัง่ยนื

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการ
ประมงในพืน้ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระยะ 
3 ปีต่อจากน้ี (พ.ศ. 2568-2570) กรมประมง
มีแผนขยายผลการบูรณาการความร่วมมือ 
ในการบริหารและพฒันาด้านการประมง โดยจะ 
มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ ควบคู่กับการเพิ่ม
ประสทิธิภาพการผลติ พร้อมทัง้ ต่อยอดธรุกจิ
ฮาลาล พฒันาอตุสาหกรรมแปรรูปสนิค้าประมง
ให้เป็นผลติภณัฑ์ฮาลาล ซึง่จะสามารถช่วยสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้แก่ผลติภณัฑ์

รวมท้ังเร่งสนับสนุนการค้าชายแดนระหว่าง
ประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และวิ ถีชีวิตชาวประมง เพื่อช ่วยกระตุ ้น
เศรษฐกิจในท้องถิน่ให้เตบิโตได้อย่างแข็งแกร่ง
และยั่งยืน ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น�้า ชาวประมง ตลอดจนผู้ประกอบการ
แปรรปูสตัว์น�า้ มีรายได้ท่ีเพิม่ขึน้ 3 เท่า ภายใน
ปี พ.ศ. 2570 ตามกรอบนโยบายรฐับาลทีว่างไว้ 
ต่อไป

การปลูกมะพร้าวน�า้หอม
ในพืน้ท่ีดนิเปร้ียว

กรมประมง ขานรับนโยบายกระทรวง
เกษตรฯ ลุยโครงการพัฒนาตามศักยภาพ
ของพื้นที่ ดัน “กุเราหอมตากใบ” ข้ึนแท่น
สินค้าใหม่ เพ่ิมรายได้ให้ชาวประมง 3 เท่า 
ภายในปี 2570

นายมานพ หนสูอน รองอธิบดกีรมประมง 
เปิดเผยว่า กรมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ
พฒันาศักยภาพของพืน้ที ่เพือ่ยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตของเกษตรกรและชุมชนประมงพ้ืนบ้าน 
ผ่านแนวทาง “ตลาดน�า นวัตกรรมเสรมิ เพิม่
รายได้” มุง่เน้นการสร้างอาชพีเสรมิ เพิม่รายได้  
โดยการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน
ภาคการผลติ การแปรรปู และการตลาด ล่าสดุ
กรมประมง ได้ผลักดัน “กุเราหอมตากใบ” 
ของดจีากจงัหวดันราธวิาส ให้ก้าวขึน้เป็นสนิค้า
แปรรปูระดับพรเีมีย่ม ตัง้เป้าเพิม่มลูค่าถงึ 3 เท่า 
ภายในปี 2570

โดยโครงการดังกล่าว เป็นการพัฒนา
ศักยภาพของชาวประมงในพื้นที่ โดยอาศัย 
จุดแขง็ท่ีมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น อาหารทะเลสดใหม่  
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งเป็นเสน่ห์
ที่สามารถดึงดูดผู ้บริโภคให ้เข ้าถึงสินค ้า 
สัตว์น�้าโดยตรง ลดการพึ่งพาคนกลาง ท�าให้
ชาวประมงมีรายได้เพิม่ขึน้ พร้อมท้ังส่งเสรมิให้ 
ชาวประมงพืน้บ้านใช้เครือ่งมอืประมงท่ีถกูต้อง
ตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการ 
ท�าประมง โดยให้ความส�าคัญกับกระบวนการผลติ 
ทีส่ะอาด ปลอดภยั และรกัษาคณุภาพของวตัถดิุบ 
ให้ดท่ีีสดุ ก่อนถงึมือผูบ้รโิภค

ส�าหรับการด�าเนินโครงการดังกล่าว กรม
ประมงได้น�าร่องลงพืน้ทีบ้่านปูลาโต๊ะบีซ ูอ�าเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพือ่ตรวจเย่ียม พบปะ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ ่มเกษตรกร 

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร (กสก.) เปิดเผยว่า การเสรมิสร้างความ
ได้เปรยีบการแข่งขนัสนิค้าทเุรียนไทย ด้วยสนิค้าที่
มคีณุภาพมาตรฐาน อนัเป็นจุดแขง็ของทเุรียนไทย 
ถอืว่ามคีวามส�าคญัทีต้่องร่วมกนัรกัษาและพฒันา
อย่างต่อเนือ่ง เพือ่เตรยีมความพร้อมอย่างต่อเนือ่ง 
จงึก�าหนดมาตรการ “ตรวจก่อนตดั จดัระเบยีบ
สวน กระบวนการผลิตปลอดภัย มั่นใจคุณภาพ
ทุเรยีนไทย” เพือ่เตรยีมความพร้อมส่งออกทเุรยีน
ภาคตะวันออก ส�านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกรมวิชาการ
เกษตร ได้บรรยายให้ความรู้ หลกัเกณฑ์ วธิกีาร 
และเง่ือนไขการข้ึนทะเบียนโรงงานผลิตสินค้า
พชื ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2567) และมาตรการควบคุม
การปนเปื้อนสารห้ามใช้ในทุเรียนผลสดเพื่อการ
ส่งออก แนวทางการตรวจสอบทุเรียนและการ 
เกบ็ตวัอย่างผลทุเรียน ณ โรงคัดบรรจ ุเพ่ือตรวจสอบ 
สารปนเปื ้อน BY2/Cd และ Test report  
รวมถึงจัดนิทรรศการในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 
13 มีนาคม 2568 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ 
อ�าเภอเมอืง จงัหวดัจนัทบรุ ีโดยมีผูเ้ข้าร่วมรับฟัง
ประมาณ 700 คน

นายพีรพันธ์ กล่าวว่า ก�าหนดแนวทางการ 
ปฏิบั ติของกรมส ่งเสริมการเกษตร ได ้แก ่  
1. รณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติท่ีดีระดับเกษตรกร
สวนทเุรยีน เพือ่ผลติทเุรียนคุณภาพได้มาตรฐาน 
ประกอบด้วย น�า้ พืน้ทีป่ลกู การเกบ็รกัษาและการ
ขนย้ายผลผลติ ต้องไม่มคีวามเสีย่งต่อการตกค้าง
หรือปนเป้ือนทางชวีภาพ เคม ีและกายภาพ การใช้ 
วตัถอัุนตราย สารเคมทีางการเกษตรต้องเป็นไปตาม 
มาตรฐานตามค�าแนะน�ากรมวิชาการเกษตร 

กสก.เร่งแก้ปัญหาทุเรียนไทย 
เน้น ‘ตรวจก่อนตัด’ เพิ่มความมั่นใจ

ผลผลติปลอดศตัรพูชื ด้วยการจดัการศตัรพูชืแบบ
ผสมผสาน เก็บเกีย่วทเุรยีนในระยะทีแ่ก่ได้ทีข่อง
แต่ละพันธุ์ สอบทานประสิทธิภาพตามหลักการ
ปฏิบัติระบบทุเรียน และบันทึกข้อมูลตามแบบ
การควบคุมการผลิตอย่างสม�า่เสมอ

2. บรกิารตรวจก่อนตดั โดยการส่งตวัอย่าง
เพ่ือตรวจวิเคราะห์และรับรองผลระดับความแก่
ของทุเรียน ด้วยการวิเคราะห์น�้าหนักเน้ือแห้ง
ของทเุรยีน ใช้เกณฑ์มาตรฐานสนิค้าเกษตรทเุรยีน 
(มกษ.3-2556) เพื่อประกอบการตรวจสอบ 
รับซื้อและตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพทุเรียน 
จากสวน โดยให้บริการ ณ ส�านกังานเกษตรอ�าเภอ
ทุกอ�าเภอ และจุดบรกิารเคล่ือนทีท่ีก่�าหนด

3. เพ่ิมผลิตภาพการผลิตทุเรียนแปลงใหญ่
ให้ได้เกรดคุณภาพมาตรฐาน และท�าการตลาด
แบบรวมขาย โดยการแลกเปลีย่นอบรมให้ความรู้ 
เกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน ผ่านกระบวนการเรียนรู้  
problem base learning โดยการน�าปัญหา 
มาเป็นตวักระตุน้ให้เกษตรกรผูเ้รียนเกดิการเรยีนรู้  
เพ่ือจัดการธาตุอาหารทุเรียนให้สามารถเจริญ
เตบิโต ออกดอก ตดิผลท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐาน 
GAP ตลอดจนวางแผนการจ�าหน่ายแบบรวมกลุม่
เพื่อสร้างอ�านาจตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน และเช่ือมโยง 
การท�างานกับศูนย์จัดการดินปุ ๋ยชุมชน และ 
ศูนย์จดัการพืชชมุชน

“เกษตรกรต้องระมดัระวงั การเลือกใช้สารเคม ี
ท่ีขึน้ทะเบยีนกบักรมวชิาการเกษตรอย่างถูกต้อง  
โดยหาซื้อได้ที่ร้านจ�าหน่ายปัจจัยการผลิตที่มี
คุณภาพ มสีญัลักษณ์ Q – Shop เพือ่ความมัน่ใจ 
ในการผลิตทุเรียนคุณภาพต่อไป” นายพีรพันธ์ 
กล่าว

 พรีพนัธ์ คอทอง

ในพ้ืนที่ พร้อมท้ังน�าเจ้าหน้าที่ลงไปถ่ายทอด 
องค์ความรูด้้านการแปรรปูผลติภณัฑ์สตัว์น�า้ให้กับ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
เกาะหวัใจเกือ้กลูบ้านปลูาโต๊ะบซูี กลุม่วสิาหกิจชุมชน 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเกาะยาว อ�าเภอ
ตากใบ และจากอ�าเภอบาเจาะ กลุ่มวิสาหกิจ 
ชมุชนแม่บ้านประมง อ�าเภอบาเจาะ เพือ่ช่วยให้กลุม่ 
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสูงข้ึน  
ยกระดับคุณภาพสินค้า ขยายตลาดเดิมและเพิ่ม
ตลาดใหม่ๆ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรัก 
ความสามัคค ีและความเข้มแขง็ในชมุชนอกีด้วย

นอกจากน้ี กรมประมงมีเป้าหมายท่ีจะผลกัดนั
ให้ผลผลติสตัว์น�า้ทีช่าวประมงจบัได้จากธรรมชาติ
ให้ได้รบัมาตรฐาน Blue Brand Standard เพือ่
สร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้บรโิภค ว่าจะสามารถเลอืก
ซือ้สนิค้าสตัว์น�า้ท่ีมาจากการท�าประมงแบบย่ังยืน 
เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม และไม่ใช้เครือ่งมือประมง
ท่ีท�าลายล้าง

รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ ่มวิสาหกิจ
ชุมชนให้ผ่านการรับรอง ตราสัญลักษณ์ประมง 
ธงเขยีว ซึง่ยืนยันว่าเป็นสนิค้า สด สะอาด ปลอดภยั 
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู ่
กับการให้ความส�าคญักับการบรหิารจัดการก�าลงั
การผลติ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

โดยเน้นการถนอมอาหาร การแปรรูปที่ถูก 
สขุอนามัย และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ให้ทันสมัย 
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ “กุเราหอมตากใบ” สามารถ

ดร.อำทติย์ ศขุเกษม  

ชุ่มชื้นให้กับดินได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น�้าในภาคการเกษตร ซ่ึง
ทั้งหมดนี้ส่งผลให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์
ทีด่นิได้อย่างเหมาะสมตรงตามศกัยภาพของพืน้ท่ี 
และยังช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และเพิ่ม
รายได้ในครวัเรอืนให้กบัเกษตรกรอกีด้วย จากผล
ส�าเรจ็ของโครงการนี ้ จะน�าไปเป็นโมเดลต้นแบบ
การแก้ปัญหาการ ชะล้างพงัทลายของดินในพืน้ท่ี
เกษตรกรรมทัว่ประเทศในอนาคต”

ส�าหรบัขัน้ตอนในการด�าเนนิโครงการป้องกนั
การชะล้างพังทลายของดินที่ พร้าวเชียงใหม่
โมเดลฯ โดยส�านักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
ได้เข้ามาส�ารวจวเิคราะห์สภาพปัญหาทางกายภาพ
และชีวภาพของพื้นที่ และท�าการออกแบบงาน 
จดัระบบอนรุกัษ์ดนิและน�า้ โดยแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น  
3 ส่วน คอื 1. พืน้ท่ีต้นน�า้ ท�าบ่อดักตะกอนดนิ ปรบั 
พื้นที่ท�าขั้นบันไดดินแบบต่อเนื่อง แถบหญ้าแฝก 
เพือ่ลดปัญหาการชะล้าง 2. พืน้ทีก่ลางน�า้ ท�าการ
ไถพรวนตามแนวระดับ ท�าทางล�าเลียง และขุด
ลอกล�าห้วย และ 3. พ้ืนทีป่ลายน�า้ ปรบัรปูแปลงนา  
ให้เป็นผืนใหญ่และราบเรียบ รวมถึงระบบส่งน�้า 
ด้วยโซล่าเซลล์ ภายหลังด�าเนินการแล้วเสร็จ 

สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ไร่  
จากน้ัน สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ส�านักงาน 
พฒันาทีด่นิเขต 6 ได้เข้ามาท�าการปรบัเปลีย่นรปูแบบ 
การปลูกพืชจากพืชไร่เชิงเดี่ยวเป็นพืชผสมผสาน
และไม้ผล พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
ปรบัปรงุบ�ารุงดนิด้วยปุย๋หมกัและน�า้หมกัชวีภาพ 
ท�าให้เกดิการพฒันาทีด่นิอย่างมปีระสทิธภิาพและ 
ยั่งยืน การท�างานด้วยหลักการเขตพัฒนาที่ดิน 
ลุม่น�า้ ท�าให้เกดิการบรหิารจดัการพืน้ท่ีเชงิระบบ 
พื้นที่การเกษตรสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกษตรกรสามารถใช้ที่ดินได้
อย่างถกูต้องเหมาะสมตามศกัยภาพของดนิ

มะพร้าวน�า้หอม เป็นพชืเศรษฐกจิทีน่ยิมในการบรโิภคสดและส่งออก 
ไปยงัตลาดต่างประเทศ ตลอดจนการใช้เป็นวตัถุดบิในอตุสาหกรรมเครือ่งดืม่  
เนื่องจากมีสรรพคุณต่างๆ มากมาย อาทิ รักษาสมดุลแร่ธาตุและสร้าง 
ภมูคิุม้กนั ป้องกนัการเกดิโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นแหล่งรวมของวติามนิบี  
ด้วยเหตุนี้ท�าให้ความต้องการมะพร้าวน�้าหอมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
การปลูกมะพร้าวน�้าหอมในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด จะต้องปรับสภาพพื้นที ่
ให้เหมาะสม เพือ่ให้มผีลตอบแทนทางเศรษฐกจิอย่างคุ้มค่า

การจดัการปุ๋ย

การควบคุมวัชพืช การควบคุมก�าจัดโรคและศตัรู
มะพร้าวน�า้หอม

การจัดการน�า้

ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเตมิ : กลุม่วิจยัและพฒันาการจดัการดนิเปรีย้ว กองวจัิยและพฒันาการจดัการทีด่นิ 
 กรมพัฒนาทีด่นิ กทม. โทร 0 2579 7562

พื้นที่ราบ เตรียมพื้นที่ปลูกแบบ 
สามเหลีย่มหรอืสีเ่หลีย่มด้านเท่า ระยะปลกู 
มตีัง้แต่ 6x6 ถงึ 8x8 เมตร ได้มะพร้าว
น�า้หอมจ�านวน 25 ต้นต่อไร่

พืน้ทีลุ่ม่ ยกร่องปลกูและขดุคนู�า้
 ร่องปลกูมขีนาด 6 เมตร และคูน�า้

กว้าง 2 เมตร ลกึ 80 เซนตเิมตร

การเตรียมพ้ืนท่ีปลกู

การเตรียมดินและการปลกู

 ตรวจสอบความเป็นกรดของดนิ เพือ่ค�านวณอตัราปนูทีต้่องใช้ เพือ่ลดความเป็นกรด 
โดยค�าแนะน�าทัว่ไปให้ใส่หินปนูฝุน่อตัรา 1-2 ตนัต่อไร่ หว่านให้ทัว่ร่อง

 ขุดหลุมปลูกขนาด 80x80x70 เซนติเมตร แยกดินชั้นบนและดินชั้นล่างออกจากกัน 
ตากหลมุและดนิทิง้ไว้ 1 เดอืนเพือ่ฆ่าเชือ้โรคในดนิ

 ส่วนทีเ่ป็นคนู�า้ ขดุดนิบนโดยปาดหน้าดินลึก 25-30 เซนติเมตร มากองไว้กลางสันร่อง 
ส�าหรบัดนิล่าง ให้กองไว้ด้านข้างของร่องปลูก

 คนู�า้ไม่ควรขดุลกึมากกว่า 80 เซนตเิมตร หรือไม่ลกึถึงช้ันดนิเลนทีม่สีารประกอบไพไรท์ 
อยู ่เพราะจะท�าให้ดนิจะเป็นกรดเพิม่ข้ึน

 ก่อนปลูกมะพร้าว น�าดินบนผสมกับ 
ปุย๋หมกั 25 กโิลกรัมต่อหลมุ และหนิปูนฝุน่อตัรา 
2.5 กิโลกรัมต่อหลุมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ใส่รอง
ก้นหลมุปลกู

 น�าต้นพนัธุม์ะพร้าวน�า้หอมอาย ุ6 เดอืน 
ปลูกตรงกลางหลุม และน�าดินล่างกลบดินให้ 
เตม็หลมุ (ควรส�ารองต้น 5เปอร์เซน็ต์ไว้ส�าหรบั
การปลกูซ่อม)

 ในช่วงแรก (ก่อนให้ผลผลติ) ใส่ปุย๋เคมสีตูร 15-15-15 หรอื 
16-16-16 อตัรา 1 กโิลกรัมต่อต้น ใส่จ�านวน 3 ครัง้ต่อปี

 ในช่วงทีม่ะพร้าวให้ผลผลติแล้ว ใส่ปุย๋สูตร 13-13-21 อตัรา 
5 กโิลกรัมต่อต้น โดยแบ่งใส่จ�านวน 3 คร้ังต่อปี

ถ้าฝนตกน้อยหรือแล้งตดิต่อกนัเกนิกว่า 3 เดอืน ควรให้น�า้ 
แก่ต้นมะพร้าว หากปลูกมะพร้าวลงในแปลงแล้ว น�้าท่วมขัง 
ต้นมะพร้าวเป็นเวลานาน จะท�าให้การเจรญิเตบิโตช้า ควรระบายน�า้ 
ออกจากพืน้ทีท่นัที

มะพร้าวน�า้หอมจะเริม่ให้ผลผลติหลงัจากปีทีส่าม โดยผลตอบแทนทางเศรษฐกจิของการปลกู
มะพร้าวน�า้หอม ดงันี้

1. ต้นทุนการผลิต (ได้แก่ วัสดุปูน ค่าแรงงานเตรียมพื้นที่ ต้นพันธุ์ ค่าปุ๋ย) ในปีแรกเฉลี่ย  
16,175 บาทต่อไร่ ในปีต่อๆ มา ต้นทนุการผลติจะลดลงหรือประมาณ 5,000 บาทต่อไร่ต่อปี

2. รายได้จากการขายมะพร้าวในปีที่สามที่เร่ิมให้ผลผลิต มีค่าโดยเฉลี่ย 19,720 บาทต่อไร่  
(คดิจากผลผลติมะพร้าวน�า้หอมจ�านวน 2,465 ลกูๆ ละ 8 บาท)

3. ก�าไรสทุธเิฉลีย่ 14,645 บาทต่อไร่ ส�าหรับปีแรก และรายได้จะเพิม่มากข้ึนหรอืลดลง ขึน้อยู่
กบัจ�านวนผลผลติทีไ่ด้รบัในแต่ละปี จากสถติพิบว่ารายได้สทุธมิกัจะเพิม่มากขึน้ เน่ืองจากผลผลติ
มะพร้าวมากข้ึนและต้นทนุการผลติในปีต่อมาลดลงมาก

 การควบคมุก�าจดัโรค เช่น โรคใบจดุ โรค
ตาเน่า และโรคลกูร่วง เป็นต้น ท�าได้โดยการตดั
ส่วนทีเ่ป็นโรคทิง้และ/หรือเผาท�าลาย หรอืให้ใช้
จุลินทรีย์ควบคุมสาเหตุโรคพืช ซุปเปอร์ พด.3  
อัตรา 3 กิโลกรัมต่อต้น หว่านให้ท่ัวทรงพุ่ม  
ในกรณีที่โรคมีความรุนแรงมาก ให้ฉีดพ่นด้วย 
สารเคมี เช่น แคปแทน ไพรีน้อคไทแรม หรือ 
อาลเิอทอามนี เป็นต้น

 การควบคมุก�าจดัแมลงศตัร ูเช่น ด้วงแรด 
และด้วงงวง เป็นต้น ท�าได้โดยท�าลายแหล่งขยาย
พนัธุ ์หากมกีารระบาดของแมลงศตัรอูย่างรนุแรง  
ให้ฉดีพ่นสารเคมร่ีวมด้วย เช่น คาร์บารลิ ไตรโครฟอน  
หรือโมโนโครโตฟอส

ใช้แรงงานคนหรือเครื่องจักร โดยในช่วง
ฤดแูล้ง ควรไถพรวนตืน้ๆ เพือ่ก�าจดัวชัพชืออก 
ส่วนในช่วงหน้าฝนที่มีการชะล้างหน้าดินสูง  
ไม่ควรก�าจดัวชัพชืจนหมด แต่ควรตดัให้สัน้หรอื 
ลากจานพรวนให้วชัพชืราบลงกับพืน้

 การไถพรวนนอกจากจะช่วยก�าจัด
วัชพืชแล้ว ยังเป็นวิธีที่ีสามารถป้องกันการ 
ระบาดของโรคและแมลง แต่ไม่ควรไถลกึเกนิกว่า  
20 เซนติเมตร เพราะจะท�าให้รากมะพร้าว 
ถูกตดัขาดและท�าให้การเจริญเตบิโตชะงักได้

 การใช้พืชคลุมดิน โดยการปลูกพืช
ตระกูลถ่ัว เช่น คาโลโปโกเนียม เพอร์ราเรีย 
หรือเซ็นโตรมา เป็นต้น จะช่วยลดการเจริญ
เตบิโตของวชัพชืได้

การใส่ปุ๋ยท�าโดยหว่านปุ๋ยรอบๆ บริเวณทรงพุ่ม พรวนดินตื้นๆ 
10-15 เซนตเิมตร เพือ่คลกุเคล้ากบัดนิและป้องกันการชะล้าง
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เปิดแบบก่อสร้าง “สถานีขนส่งแห่งใหม่” 
เชื่อมสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ คาดงบลงทุน
กว่า 3.7 พนัล้านบาท พฒันาอาคารสงู 13 ชัน้ 
บนพืน้ที ่11 ไร่ ป้ันไลฟ์สไตล์คอมมอเชยีล

พืน้ทีย่่านบางซือ่ “สถานกีลางกรงุเทพอภิวฒัน์”  
อีกไม่ ก่ีป ีข ้างหน้าก�าลังจะเป็นศูนย์กลางการ 
เดนิทางระบบขนส่งมวลชนของประเทศไทย ภายหลัง  
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและ
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม ประกาศนโยบาย
มอบหมายให้ส�านกังานนโยบาย และแผนการขนส่ง
และจราจร (สนข.) ไปด�าเนนิการพจิารณาและศกึษา
แนวทางการย้ายสถานขีนส่งหมอชิต 2, สถานีขนส่ง
เอกมยั และสถานขีนส่งสายใต้ ภายใต้การรับผดิชอบ
ของบรษัิท ขนส่ง จ�ากดั (บขส.) ไปยงัสถานีกลาง
กรงุเทพอภวิฒัน์

เพื่อให้การย้ายสถานีขนส่งน้ีอ�านวยความ
สะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ
และนักท่องเที่ยว สามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่ง
สาธารณะด้วยรถไฟไทย รวมถงึรถไฟฟ้าสายสแีดง 
และสายสีน�า้เงิน ทีส่ามารถเชือ่มต่อกบัรถไฟฟ้าสาย
สีม่วง และสายสีอืน่ๆ สอดรบักับนโยบายการเดนิทาง 
ด้วยระบบขนส่งมวลชนแบบไร้รอยต่อ

โดยรูปแบบแนวคิดที่จะด�าเนินการนั้น ศึกษา
ใช้โมเดลจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อน�ามาพัฒนา และ

เปิดแบบ ‘สถานีขนส่งแห่งใหม่’ 
ดนั ‘บางซือ่’ ศนูย์กลางคมนาคม

ประยกุต์ใช้ในประเทศไทย อาทิ สถานฮีากาตะ ซึง่ 
เป็นสถานีโดยสารอาคารสูง ภายในอาคารจะม ี
ศนูย์อาหาร และแหล่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับ 
ผูใ้ช้บรกิารอย่างครบถ้วน ซึง่ในแต่ละชัน้ โดยจะแบ่ง 
รถโดยสารแต่ละสายเส้นทาง แบ่งตามภมูภิาค และแบ่ง 
จังหวดัอย่างชดัเจน

นายปัญญา ชูพานิช ผู้อ�านวยการส�านักงาน
นโยบาย และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
กล่าวว่า ขณะนี้ สนข. ได้ก�าหนดแนวคิดรูปแบบ
การพัฒนาเบือ้งต้น คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 
3–4 เดอืน และในระหว่างนี ้ สนข. จะเสนอขอตัง้ 
งบประมาณ เพือ่จ้างทีป่รกึษามาท�าการศกึษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ พร้อมออกแบบเบือ้งต้น ซึง่
ต้องใช้ระยะเวลาศกึษาอย่างน้อย 12 เดอืน เพือ่ให้
เกิดความมั่นใจว่าการพัฒนาสถานีขนส่งแห่งใหม่ 
ในรปูแบบอาคารสงู จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ในการเดนิทาง และไม่ท�าให้เกดิปัญหาจราจรในพืน้ที่

อย่างไรกด็ ีการย้ายสถานขีนส่ง (บขส.) มาในพืน้ท่ี
บรเิวณใกล้กับสถานกีลางกรงุเทพอภวิฒัน์ มีแนวคดิ
ในการรวมสถานีขนส่งทุกแห่งให้มาอยู่ท่ีเดียวกัน 
ไม่ว่าจะเป็นสถานีขนส่งสายใต้ สถานขีนส่งเอกมยั 
และสถานีขนส่งหมอชติ 2 โดยจะท�าการออกแบบ
เป็นสถานีขนส่งในรูปแบบอาคารสูง และก�าหนด
ต�าแหน่งที่ตั้งใกล้กับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์  

และใกล้กับทางขึน้ลงทางด่วน
โดยการพัฒนาอาคารสูงน้ัน จะแบ่งช้ันการให้ 

บรกิารอย่างชดัเจน เช่น ชัน้ส�าหรบัผูโ้ดยสารเดนิทางไป 
ภาคใต้ และภาคตะวันตก, ชั้นส�าหรับผู้โดยสาร 
เดนิทางไปภาคเหนอื, ชัน้ส�าหรบัผูโ้ดยสารเดนิทาง
ไปภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื (อสีาน) และชัน้ส�าหรับ
ผู ้โดยสารเดินทางไปภาคตะวันออก และพื้นท่ี 
โดยรอบกรงุเทพมหานคร (กทม.)

นอกจากนี ้ตวัอาคารผูโ้ดยสารจะมกีารพจิารณา 
ออกแบบเป็นชัน้ใต้ดนิส�าหรบัให้รถเมล์ ขสมก. รวมถงึ 
ส�าหรับรถแท็กซี่ เพื่อให้เข้ามารับส่งผู ้โดยสาร  
ขณะท่ีในส่วนของชัน้ท่ีสงูข้ึนไป จะมีการออกแบบ 
เพือ่ท�าเป็นพืน้ท่ีเชงิพาณชิย์ อาทิ ร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ ร้านขายของฝาก เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถ
มีท่ีพักคอยก่อนจะถึงเวลารถออก และรายได้จาก 
การเช่าพื้นท่ีเชิงพาณิชย์นั้น สามารถน�ามาใช ้
ในการบรหิารจดัการ และซ่อมบ�ารงุรกัษาตวัอาคาร
ผูโ้ดยสารได้อกีด้วย

ท้ังนี ้แผนการพฒันาสถานขีนส่งแห่งใหม่ เบือ้งต้น 
พบว่ามีการศึกษาพัฒนาบนท่ีดิน 11 ไร ่ ใน 
คอนเซป็ต์ไลฟ์สไตล์ คอมมอเชยีล โดยตวัอาคารจะเป็น 
ตกึสงู 13 ชัน้ ประกอบด้วย B3 ลานจอดรถ, B2  
ศนูย์อาหาร B1 ร้านอาหารและร้านสะดวกซ้ือ, 1F  
ร้านอาหารและพืน้ท่ีจดัอเีวนต์, 2F Fashion & Jewelry  
และภายนอกอาคารเป็นจดุจอดรถ Bus Lane,

3F Shoes, Bags & natural Cosmetic และ
ภายนอกอาคารเป็นจุดจอดรถ Bus Lane, 4F 
Fashion & Culture Park, 5F Living Style, 6F 
Pop Culture, 7F Women’s/Men’s Goods, 
8F Events Art & Culture, 9F ร้านอาหาร, 10F 
ร้านอาหาร

อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาเบื้องต้นยังประเมิน
ด้วยว่า การพฒันาสถานขีนส่งแห่งใหม่ จะใช้วงเงนิ
ลงทุนรวมประมาณ 3,700 ล้านบาท แบ่งเป็น 
- สถานขีนส่งผูโ้ดยสาร วงเงินลงทุน 1,664 ล้านบาท 
- Lifestyle Commercial วงเงินลงทุน 1,589 ล้าน
บาท - Restaurant & Food Hall วงเงินลงทุน 
446 ล้านบาท

“กรมขนส่ง” ชงคมนาคม 
ดนัศนูย์ขนส่งสนิค้า สุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา “กรมการขนส่งทางบก” 
เดินหน้าพัฒนาโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่าย 
รูปแบบการขนส่งสินค้าหลายแห่งไม่ว่าจะเป็น
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัด
เชียงราย ศูนย์เปลี่ยนถ่ายขนส่งสินค้าจังหวัด
นครพนม ล่าสดุยงัมแีผนพัฒนาศนูย์เปลีย่นถ่าย 
ขนส่งสินค้าสายใต้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
อย่างต่อเน่ือง 

โดยมีรายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม 
เปิดเผยว่า ส�าหรับความคืบหน้าโครงการ 
ศูนย ์เปลี่ยนถ ่ายรูปแบบการขนส่งสินค ้า 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน 2,466 ล้านบาท  
แบ่งเป็น เงนิจากงบประมาณ 1,708.89 ล้านบาท  
และเงินจากการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ
และเอกชน (PPP) 757.14 ล้านบาท ปัจจุบัน
กรมฯ อยู่ระหว่างเสนอต่อกระทรวงคมนาคม
ขอความเหน็ชอบหลกัการของโครงการฯ ตาม 
พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ 2562 หรอื PPP ไม่เกินเดอืน
มิถนุายนน้ี 

ขณะเดียวกัน ตามแผนหากกระทรวง
คมนาคมเห็นชอบแล ้วจะเสนอต ่อคณะ
กรรมการ PPP และคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
อนุมัติด�าเนินการร่วมลงทุน ภายในเดือน 

โดยศนูย์ขนส่งสนิค้าฯ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 
จะเป็นพื้นที่รองรับกิจกรรมการรวบรวมและ
กระจายสินค้าและอ�านวยความสะดวกด้าน 
โลจสิจกิส์ในพ้ืนที ่รวมถงึเป็นจดุคัดกรองเปลีย่นถ่าย 
การขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ 
บนเส้นทางระหว่างภาคใต้ตอนล่างกับภูมิภาค 
อื่นๆ ของประเทศ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการระบบขนส่งโลจิสติกส์ลดต้นทุนการ
ขนส่ง และเพิ่มขีดสามารถการแข่งขันให้แก ่
ผูป้ระกอบการขนส่ง 

ขณะเดยีวกนั กรมขนส่งฯ มแีผนจ้างบริษทั
ที่ปรึกษาศึกษาเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ
การก�ากับดูแลการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก
ผ่านระบบดิจิทัล วงเงิน 23.2584 ล้านบาท 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอรับจัดสรรงบประมาณปี 
2569 หลังจากนั้นจะก�าหนดร่างเอกสารการ 
ประกาศประกวดราคา (ทีโออาร์) และด�าเนนิการ 
จัดซื้อจัดจ ้างภายในเดือนมีนาคม 2569 
โดยออกแบบและพัฒนาระบบภายในเดือน 
เมษายน-ธนัวาคม 2569 คาดว่าระบบจะด�าเนนิการ 
แล้วเสรจ็ภายในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2569

ส�าหรบัสาระส�าคญัในการพฒันาระบบครัง้นี้ 
เป็นการพฒันาระบบตดิตาม ตรวจสอบ แจ้งเตอืน  
รวมถึงการรายงานผลผ่านระบบออนไลน์  
และพัฒนาระบบการย่ืนค�าขอคัดเลือก/ออก
และต่ออายุ Permit ผ่านระบบออนไลน์ อีกทัง้
ยังเป็นการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลผลการ
จับกุมรถบรรทุกน�า้หนักเกิน กับกรมทางหลวง 
(ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ (สตช.) ตลอดจนการพัฒนา
ระบบเชือ่มโยงข้อมูลกับระบบ MDM ระบบงาน
ตรวจการขนส่งทางบก ระบบ 1584 และระบบ
อืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวสามารถก�ากับ
ดูแลการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกให้เป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องได้ 
อย่างมปีระสทิธิภาพ มกีารบรูณาการข้อมลูร่วมกนั 
ระหว่างหน่วยงาน และผู้ประกอบการได้รับ
ความสะดวกรวดเรว็ ลดเอกสาร ประหยดัเวลา
ค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน รวมถงึเจ้าหน้าทีส่ามารถ
ก�ากับดแูลผูป้ระกอบการได้อย่างสะดวกรวดเรว็ 
ลดเอกสาร ลดพืน้ท่ีในการจัดเก็บ

กรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 หลังจากนัน้จะด�าเนนิการ 
ออกพระ ร าชกฤษฎี ก า ก� า หนด เขตที่ ดิ น 
ที่จะเวนคืน (พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน) ภายในเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2569 และจ่ายค่าทดแทน
อสังหาริมทรัพย์ภายในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 
2569

 ทัง้นี ้กรมฯ เตรยีมจัดท�าร่างประกาศเชญิชวน 
และร่างเอกสารการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ 
และเอกชน (PPP) ภายในเดือนเมษายน 2569 
โดยโครงการฯ นี้ใช้รูปแบบการลงทุนระหว่าง 
ภาครฐัและเอกชน (PPP Net Cost) สญัญาสมัปทาน  
20 ปี คาดว่าจะลงนามสญัญาร่วมกับเอกชนและ
เริ่มก่อสร้างภายในปี 2570 พร้อมเปิดให้บริการ
ภายในปี 2572 

ส�าหรับโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการ
ขนส่งสนิค้าจังหวัดสรุาษฎร์ธานี ขนาดพืน้ท่ี 150 ไร่  
ภายในพื้นที่มีอาคารรวบรวมและกระจายสินค้า 
ซึง่เป็นฟังก์ชนัหลกัของ Truck Terminal ประกอบ
ด้วย คลังสินค้า, ลานเปลี่ยนถ่ายสินค้า (CY), 
อาคารส�านักงาน, โรงอาหาร ฯลฯ ทั้งนี้พื้นที่ 
โครงการฯ เบ้ืองต้นมีต�าแหน่งท่ีตัง้ตดิถนนทางหลวง 
หมายเลข 41 (สายเอเชีย) ซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช ้
เชือ่มต่อการขนส่งหลกัของภาคใต้

เปิดรายงานประมาณการเศรษฐกจิดจิทิลัไทย 2568
Digital GDP-การลงทนุ โตกว่า 2 เท่า

รองนายกฯ ประเสรฐิ เผย ปี 2568 คาดว่า 
เศรษฐกิจดิจิทัลช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย  
โดย Digital GDP ขยายตวั ร้อยละ 7.3 คดิเป็น 
2.6 เท่า ของ GDP โดยรวม และการลงทนุดจิทัิล
ขยายตวั ร้อยละ 9.9 คดิเป็น 2.7 เท่า ของการ
ลงทนุโดยรวม 

ทัง้นี ้เมือ่วนัท่ี 19 มนีาคม 2568 นายประเสรฐิ 
จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
เป็นประธานเปิดงาน “Thailand’s Digital Economy  
and Development 2025” และปาฐกถา
พเิศษ ในหวัข้อ “นโยบายและแนวโน้มเศรษฐกจิ 
ดิจิทัล 2568” โดยมี นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ 

เลขาธกิารคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ (BDE) กล่าวแถลงผลตัวเลข 
คาดการณ์เศรษฐกจิดจิทิลั ปี 2568 ณ ห้องอนิฟินติี้  
บอลรมู โรงแรมพลูแมน คงิ พาวเวอร์ กรงุเทพฯ 

โดยนายประเสรฐิ จนัทรรวงทอง ได้เปิดเผย
ถึงตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล ปี 2568  
พบว่า เศรษฐกจิดจิทิลัช่วยขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทย  
โดย Broad Digital GDP (ราคาท่ีแท้จริง หรือ 
CVM) ประมาณการว่าจะขยายตัว 7.3 คิดเป็น  
2.6 เท ่า ของ GDP โดยรวมที่จะขยายตัว 
ร้อยละ 2.8 (ส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิหรอื สศช. ประมาณการ) ในด้าน 
การลงทนุ คาดว่าการลงทนุด้านดิจทิลั จะขยายตวั 

ประเสรฐิ จนัทรรวงทอง เวทำงค์ พ่วงทรพัย์

ร้อยละ 9.9 คดิเป็น 2.7 เท่า ของการลงทนุโดยรวม 
ที่จะขยายตัวร้อยละ 3.6 (สศช. ประมาณการ) 
ทัง้นี ้รฐับาล ภายใต้การบรหิารงานของกระทรวง
ดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม มุง่มัน่ทีจ่ะยกระดับ 
ขดีความสามารถการแข่งขนัของประเทศ และผลกัดนั 
เศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวด้วยเศรษฐกิจ
ดิจิทัล โดยเฉพาะการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนด้าน 
Cloud services ด้าน Data centers และด้าน
เทคโนโลยดีจิทิลัอืน่ๆ โดยเชือ่ว่าจะเป็นแรงผลักดนั 
ส�าคญัให้เศรษฐกจิดจิทิลัขยายตวัสงูในปี 2568

ด้าน นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ เลขาธิการ
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาต ิหรอื คณะกรรมการดอี ีได้สรปุประมาณการ 
เศรษฐกิจดิจิทัล ปี 2568 ที่จัดท�าข้ึนภายใต้
สมมติฐาน ปัจจัยสนับสนุน และข้อจ�ากัด/ความ
เสีย่ง โดยมผีลประมาณการทีส่�าคญั ดงันี้

1. สมมติฐานเพื่ อการประมาณการ
เศรษฐกจิดจิทิลั 2568 • เศรษฐกจิโลก ขยายตวั
ร้อยละ 3.3 • เศรษฐกจิไทย ขยายตวัร้อยละ 2.8  
• การใช้จ่ายดิจิทัลภาครัฐขยายตัวร้อยละ 3.5  
• การลงทุนภาครัฐด้านดิจิทัล ขยายตัวร้อยละ 
3.5 • การลงทนุภาคเอกชนด้านดจิทิลั ขยายตวั 
ร้อยละ 10.3

2. ป ัจจัยสนับสนุน • การลงทุนจาก 
ต่างประเทศด้านดจิทิลั อาท ิCloud & Data Centers  
และ AI • นโยบายรฐับาล Cloud First Policy  
นโยบาย Digital HUB และการเร่งรัดสู่การเป็น 
รฐับาลดจิทิลั • กระแสการใช้ AI และการปรบัตวั 

ของภาคเอกชนในการใช้ AI • การเปลี่ยนแปลง 
พฤตกิรรมการของคนไทยและนกัท่องเทีย่งต่างชาติ 
ที่ใช้การช�าระเงิน ใช้บริการผ่านระบบดิจิทัล 
มากขึน้

3. ข้อจ�ากัด/ปัจจัยเสี่ยง • การผันผวน
ทางการเมือง และการค้าโลก • ความขัดแย้งด้าน 
ภมิูรฐัศาสตร์ และสงครามในภูมภิาคต่างๆ • ข้อจ�ากดั 
ในการรองรับการลงทุนของประเทศ โดยเฉพาะ
ด้านพลังงานสะอาด ด้านบุคคลกร เพื่อรองรับ 
การลงทุนจากต่างประเทศ • การแข่งขันในการ
ดงึดดูการลงทุนด้านดจิิทัลในภมิูภาค

4. สรุปผลการประมาณการท่ีส�าคญั
	 4.1	 เศรษฐกจิโดยรวม - Broad Digital 

GDP (Real term) มูลค่าเศรษฐกจิดจิิทัลแบบกว้าง 

ในปี 2568 คาดว่าจะมมีลูค่า 4.8 ล้านล้านบาท  
มีการขยายตัวร้อยละ 7.3 จากปี 2567 และ 
คดิเป็นการขยายตัว 2.6 เท่า ของการขยายตวัของ 
GDP โดยรวมทีข่ยายตวัร้อยละ 2.8 (ส�านกังานสภา 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประมาณการ)  
แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจดิจิทัลขยายตัวสูง  
และเป็นหน่ึงในภาคเศรษฐกจิท่ีสนับสนุนเศรษฐกจิ
ของประเทศให้ขยายตวัมาโดยตลอด

	 4.2	 ด้านการลงทุน - การลงทุนด้าน
ดจิิทัลโดยรวมในปี 2568 คาดว่าจะมีการขยายตวั
ร้อยละ 9.9 จากปี 2567 จากนโยบายดงึดดูการ
ลงทุนด้านเศรษฐกิจดจิิทัลของรฐับาล โดยเฉพาะ 
การลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศใน Cloud services  
ด้าน Data centers ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้าง

พื้นฐานด้าน AI ที่ส�าคัญของประเทศ รวมถึง 
การลงทุนในอตุสาหกรรมการผลติด้านเทคโนโลยี 
ชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ และสนิค้าดจิทิลัอืน่ๆ ส่งผล 
ให้การลงทุนด้านดิจิทัลภาคเอกชนของประเทศ
ขยายตัวร้อยละ 10.3 ในขณะที่การลงทุนด้าน
ดจิิทัลภาครฐัขยายตวัท่ีร้อยละ 5.0 จากปี 2567 
จากนโยบาย Cloud First Policy ของรฐับาล การ
เร่งรดัสูรั่ฐบาลดจิทัิล และการขยายการลงทุนด้าน
ดจิิทัลของรฐัวิสาหกิจ

	 4.3	 ด้านการบริโภค - การบริโภคภาค
เอกชนในด้านดจิิทัลในปี 2568 คาดว่าจะขยายตวั 
ร้อยละ 7.6 จากปี 2567 สูงกว่าการขยายตัว
ของการบริโภคโดยรวมของประเทศที่เท่ากับ 
ร้อยละ 3.3 ท้ังจากพฤตกิรรมของผู้บรโิภคชาวไทย 
ท่ีซือ้บรกิารผ่านแพลต์ฟอร์มดจิิทัลมากข้ึน ส�าหรบั
การอุปโภคภาครัฐด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ขยายตัว
ร้อยละ 4.3 จากพฒันาระบบบรหิารงาน และการ
ให้บริการผ่านแพลต์ฟอร์มและช่องทางออนไลน์
มากขึน้

	 4.4	 ภาคการค้าต่างประเทศ - มูลค่า
การส่งออกสินค้าและบริการด้านดิจิทัลในปี 
2568 คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 5.5 จากปี 2567 
จากการความต้องการสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในระดับสูง การเติบโตของ
อตุสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า การปรบัตวัเข้าสูบ่รกิาร
ดจิิทลัของภาคธรุกิจต่างๆ การตืน่ตวัต่อการพัฒนา
เทคโนโลยี AI และการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเท่ียว 
ชาวต่างชาตทิีน่ยิมใช้บรกิารจองห้องพกั การเดินทาง  
และบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านแพลต์ฟอร์ม
ออนไลน์มากขึ้น ความต้องการผลิตอุปกรณ ์
เครือ่งใช้ไฟฟ้าอจัฉรยิะ และสนิค้าอเิลก็ทรอนกิส์ต่างๆ  
ส่งผลให้ความต้องการน�าเข้าชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์
เพื่อน�ามาผลิตสินค้าภายในประเทศเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 5.3 จากปี 2567 

“ศกัยภาพของอตุสาหกรรมเทคโนโลยดิีจทิลั
ของไทย และการด�าเนินนโยบายส่งเสริมการลงทนุ
จากต่างประเทศของรัฐบาล เป็นปัจจัยส�าคัญที่
ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศให้
ขยายตวัสงู โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐาน
ด้าน AI ท่ีจะมีผลสนับสนุนการพฒันาและต่อยอด
เทคโนโลยี AI ในอนาคต จึงคาดว่า “เศรษฐกิจ
ดิจิทัลในปี 2568 มีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
จากปีท่ีผ่านมา และเป็นภาคเศรษฐกจิทีม่บีทบาท
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
ให้ขยายตวั” นายเวทางค์ กล่าวเพิม่เติม
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ปัจจุบันในพ้ืนท่ีเขาใหญ่นับเป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่ส�าคัญแห่งหน่ึงของประเทศไทย  
และด้วยอาณาบรเิวณโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ 
ทัง้เทอืกเขาท่ีรายล้อมไปท่ัว และยงัรวมถงึธารน�า้ 
ที่รื่นร่มอีกหลายแห่ง ที่ส�าคัญไม่ห่างไกลจาก
กรุงเทพมหานครมากนัก การเดินทางไป 
จงึสะดวกสบาย ท�าให้วนัน้ี เขาใหญ่ จงึเตม็ไปด้วย 
แหล่งทีพ่กั รสีอร์ต น้อยใหญ่ เรยีงรายอยูท่ัว่ไป
หมด ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปไม่น้อย
ส�าหรับสภาพแวดล้อมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และความเป็นอยูข่องชาวบ้านในละแวกนัน้

ซึง่แน่นอนว่า สภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปนี้ 
ย่อมมีท้ังในด้านดีและไม่ดีติดตามมาอย่างไม่ต้อง
สงสยั และแน่นอนอกีเช่นกนัทีจ่ะต้องมหีน่วยงาน
ของรฐัทัง้ส่วนกลางและท้องถิน่ต้องเข้าไปช่วยกนั
ดแูล แต่หลายท่านคงอาจไม่รูว่้า ในพืน้ทีเ่ขาใหญ่ 
แหล่งท่องเทีย่วแห่งนีเ้อง ด้วยความส�านกึในความ 
รับผดิชอบต่อส่วนรวม ได้มเีอกชนกลุม่หนึง่รวมตัวกัน 
จัดตั้งขึ้นมาในนามของ “มูลนิธิ อิ่มอก อิ่มใจ”  

ชาวอตุรดติถ์ ส่วนคณุแม่เป็นคณุครชูาวสโุขทยั มี
พีน้่อง 2 คน ตวัคณุใหม่เป็นคนลกูชายคนสดุท้อง  
ในวยัเด็กก็ไม่ล�าบากอะไรมาก แต่ซมึซบัความเป็นช่าง 
มาจากคณุพ่อมาไม่น้อย ชอบอ่านหนงัสอื อกีด้าน 
กเ็ป็นชอบวาดรปูทีก่ไ็ด้มาจากคุณแม่ทีเ่ป็นคณุครู 
ทีป่ลกูฝังด้านทกัษะกนัมา

ด้านการศกึษา เริม่เรยีนชัน้ประถมทีอ่ตุรดติถ์  
และกเ็หมอืนเดก็ต่างจงัหวดัทัว่ไปในสมยันัน้ทีต่่างก็ 
มุ่งเข้าศึกษาต่อในส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งคุณใหม่ก็เช่นกัน จบประถมก็มุ่งหน้าเข้าสอบ
แข่งขันที่หวังเข้าเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบแต่ก็

หลังจากน้ันก็เริ่มอยากมีประสบการณ์ท�างานใน 
ต่างประเทศบ้าง เรือ่งภาษาบ้าง กเ็ลยย้ายไปท�างาน 
ทีป่ระเทศสงิคโปร์ แต่กย็งัเป็นสายออกแบบ อยู่ท่ี
สงิคโปร์อกี 3 ปี 

“ช่วงนัน้ธรุกจิออกแบบ	โอ้โหเรยีกว่าขาขึน้
มากๆ	จนีกก็�าลงัเปิดประเทศ	ผมว่าช่วงนัน้คนไทย 
ที่เป็นสถาปนิกออกแบบได้รับการยอมรับเยอะ 
ว่าคนไทยมีความสามารถออกแบบต่างๆ	 
แต่ทีเ่หน็อย่างหนึง่คอื	ต่างชาตเิขามรีะบบความคดิ	 
การน�าเสนอที่เป็นขั้นเป็นตอนมากกว่า	 แต่ว่า 
คนไทยเก่งการออกแบบ”

น้องๆ	ได้ฝึกฝีมอื	ซึง่ตอนนัน้กยั็งไม่ได้จัดตัง้เป็น
มลูนธิฯิ	ขึน้มา	แต่ว่าพอได้เร่ิมร่วมงานกนั	กเ็ลย
ได้รู้ว่าคณุเล็กท�างานละเอยีดมาก	ซึง่กต็รงใจกนั	
ทีส่�าคญั	พบว่าผูห้ญงิคนนีน่้าสนใจ	มคีวามคดิ 
ท่ีเรยีกว่ามหัศจรรย์	กม็าเร่ิมท่ีโรงเรียนบ้านปรางคล้า	 
ถนนธนะรัชต์	 ต.หมูสี	 อ.ปากช่อง	 จังหวัด 
นครราชสมีา	ทัง้คณุเลก็และผมกเ็ริม่ดูจะมีความเชือ่ 
ในวิธีคิดที่เหมือนกัน	 ผมก็โอเค	 ก็ลงเต็มตัว	 
ตัง้แต่ออกแบบ	แนะน�าคนทีม่าท�า	เรากพ็าน้องๆ	
เข้ามาร่วม	แล้วกต้็องเก่งด้วย”

ต่อข้อถามว่า ได้เข้าร่วมขบัเคลือ่นงานมลูนธิฯิ  
มานานแค่ไหน และได้เห็นอะไรบ้าง คุณใหม่  
บอกว่า ก็ตัง้แต่ปี 65 และกไ็ด้หลายมมุมองมาก ต้ังแต่
เรือ่งธรรมะ ท่ีคณุเลก็บอกเหมือนบัว 4 เหล่า เรา
ต้องเข้าใจเขา เราต้องใจเย็น คอืคนเราแตกต่างกัน
อยูแ่ล้ว เวลาท�างานทกุคนต้องการท�าเป้าให้เสรจ็  
แต่บางคนเขามาก็ด้วยอารมณ์ต่างๆ เราก็ต้อง 
ใจเย็น ฝึกสมาธิ ฝึกความอดทน ฝึกความเข้าใจ  
ฝึกความแบ่งปัน ฝึกความให้อภยั หลายๆ อย่าง 
ก็จะคุยกับทางคุณเล็กตลอดว่าตอนน้ีมาแบบมี
ปัญหาแบบน้ีนะเราจะแก้กันอย่างไร

สองพอมันเสร็จแล้ว ซึ่งตอนแรกเราเห็น 
เป็นอาคารอนัหน่ึง แต่พอมีเดก็นักเรยีน มีคณุครู  
มาใช้งาน มผีูป้กครองเข้ามา มีชมุชน และเขาเข้ามาเหน็ 
สิง่ท่ีเราท�า แล้วเหน็รอยย้ิม เหน็ความไว้ใจ ความ
เชือ่ใจ มนัเหมอืนเปิดรบัเราเป็นส่วนหนึง่ของชมุชน 
เรามาช่วยเหลอืเขานะ แล้วเขากย็นิดี มนักค็อืค�าว่า 
อิม่อก อิม่ใจ น่ันแหละ คอืใครเหน็ก็ย้ิม อย่างเช่น 
เหน็น้องๆ มาใช้พ้ืนทีต่รงนีเ้ป็นมคัคเุทศก์ เล่าเรือ่ง
ในโซนท่ีเขาดแูลต่างๆ เราได้เหน็ความร่วมมอืกัน

ต่อข ้อถามถึงเชิงเปรียบเทียบทางสังคม 
เป็นอย่างไรบ้าง คณุใหม่ให้ความเหน็ว่า อย่างตอน
เดก็ๆ เราเหน็ภาพความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ จรงิใจต่อกนั 
บ้านตดิกันท�าแกงไปให้กัน แต่ตอนน้ีไม่มี แต่พอ
มาท�าตรงน้ี ภาพเหล่าน้ันมันย้อนกลบัมา เราเหน็ 
ความร่วมมอืของร้านผูป้ระกอบการ เวลาเราจดังาน 
บวงสรวง เป็นความจรงิใจต่อกัน ได้ช่วยเหลอืกัน 
ภาพเหล่านี้ก็กลับมา ชุมชนเองก็เห็นลูกของเขา 
ดขีึน้ เขาก็เข้ามาดู

ส�าหรับเป้าหมายของมลูนธิฯิ	คณุใหม่บอกว่า	 
เป็นการยกระดับมาตรญานการเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
อย่างยั่งยืน	 ที่เรามีเป็นสโลแกนภาษาอังกฤษ 
ว่า	Happy	children,	Happy	community	
แล้วกเ็ป็น	Happy	Country	 อันนีท่ี้เรามองไว้	
กค็อืทุกคนมคีวามสขุ	 เตบิโตไปด้วยกนั	 เรียนรู้ 
การแบ่งปัน	 มีความรัก	 ความเมตตา	 ให้อภัย	
จริงใจต่อกนั	จริงๆ	พวกนีค้อืมนัคอืพืน้ฐานจริงๆ	 
แต่บางทีเราก็ลืมกัน	 อันนี้คือเป้าเป็นกรอบ 
ท่ีแบ่งออกไปได้เป็น	5	มติ	ิสงัคม	 เศรษฐกจิคอื 
การท่องเที่ยว	 สามคือสิ่งแวดล้อม	 ที่อันที่สี ่
กเ็ป็นเร่ืองของสนัตภิาพและสถาบนั	อีกมติกิค็อื 

เร่ืองของความร่วมมอื	กค็อืการสร้างความร่วมมอื 
ไปสู ่ชุมชน	 ภาครัฐ	 การศึกษาต่างๆ	 แล้วก็ 
ยกระดบัไปสูร่ะดบัต่างประเทศ	อันนีก้ค็อืเป็น	5	
เป็นพนัธมติรท่ีเราก�าลงัท�าอยู่

แต่ตอนนีท้ีเ่ราท�ากค็อื ในเรือ่งของหมวดของ
สงัคม ก็คอืการศกึษาก่อน แล้วเดีย๋วขยับไปเรือ่ง
ของเศรษฐกจิ เพราะถ้าชมุชนเร่ิมเข้าใจ เหน็ความ
ร่วมมืออย่างความจริงใจอย่างนี้ เราก็ค่อยขยับ 
ในส่วนของของเรือ่งของสถานท่ีท่องเท่ียวได้ แล้วก ็
ท�าให้เกิดเมืองเป็นโมเดล คือเรื่องของเศรษฐกิจ 
กค็อืเรือ่งปากท้อง เรากต้็องท�าให้นักท่องเท่ียวเข้ามา  
มีนักลงทุน บางส่วนเกิดการหมุนเวียน เมืองมี
ศกัยภาพมากขึน้ แบบน้ีคอืเป้าหมายของมูลนิธิฯ

ต่อข้อถามว่า ท�าไมจุดเริ่มต้นจึงไปอยู่ที่
โรงเรียน คุณใหม่กล่าวว่า โรงเรียนเป็นเรื่องของ
ความบริสุทธิ์ เป็นจุดที่ลูกหลานของชุมชนอยูที่
นั่น เร่ืองการศึกษาทุกคนก็ไม่ปฏิเสธที่อยากให้
ลูกหลานดีขึ้น คุณเล็กก็เลยมาขอเริ่มต้นจากท่ี
โรงเรยีน จดุแรกเริม่ก็ทีโ่รงเรยีนบ้านปรางคล้า ท่ีมี 
ขนาดเล็ก อยู่ติดถนนเศรษฐกิจที่ไปสู่อุทยานฯ  
ท่ีนักท่องเท่ียวต้องผ่านไปผ่านมา ต้องเห็น เราจึง
อยากท�าเป็นโมเดลแรกแล้วค่อยขยายต่อไป 

“เราเร่ิมจากการปรับปรุงสภาพแวดล้อม	
ปรับปรุงอาคารให้น่าอยู่	 เรียกว่ามีมาตรฐาน
เทียบเท่ากับในเมืองใหญ่ๆ	 ที่เจริญ	 อย่างเช่น	 
ปรับปรุงห้องน�้า	 เปลี่ยนจากระบบตักราด 
เป็นระบบกดปุม่สขุภัณฑ์	เรือ่งของห้องสมดุ	ทาสี
อาคารใหม่	 มีงานเพ้นท์ศิลปะที่สวยงามเข้ามา 
ในทุกพื้นท่ีให้เกิดการเรียนรู ้ชุมชนของเขา 
ด้วยว่ามอีะไรบ้าง	มกีารปรับปรุงให้มห้ีองเรียนรู้ 
ประวตัศิาสตร์เขาใหญ่	ทีน่กัท่องเทีย่วสามารถเข้ามา 
เที่ยวชมได้	 คุณครูเองก็สามารถพานักเรียนมา
เล่าประวัตศิาสตร์ของชมุชนได้	มหีลกัสตูรเสริม
ในช่วงเสาร์อาทิตย์สอนภาษาจีนภาษาอังกฤษ	
อบรมเร่ืองมารยาทบคุลกิภาพ	สอนร้องเพลง”

นอกจากน้ัน กจ็ะมีเรือ่งของสนับสนุนเรือ่งการ
ท�าเกษตร ให้เดก็เรยีนรู ้พร้อมตดัน�าไปขาย แบ่งปัน 
ไปยังครอบครัว เจตนาก็คือให้เด็กได้ฝึกอาชีพ  

น�าโดย คุณจณิณิ ตระการสบืกลุ ประธานมลูนธิฯิ 
ทีต่ัง้เป้าหมายต่อการพฒันาสงัคม โดยเฉพาะกบั
เดก็และเยาวชนในพืน้ท่ีเขาใหญ่ ทีน้่อมน�าแนวทาง
ทีใ่นหลวงรชักาลที ่9 และในหลวงรชักาลที ่10 ทรง
ปกครองบ้านเมอืงด้วยหลกัทศพิธราชธรรม อนัมี
หลัก “พุทธ” เป็นเครื่องมือน�าทางและเป็นแรง
ผลกัดนัทีก่ลัน่เป็นพลงัของการลงมอืท�า คดิค้นวธิี
การแก้ปัญญาตัง้แต่ฐานราก

และผลผลติทีเ่กดิเป็นความส�าเรจ็จบัต้องได้ 
แห่งแรกกก็�าเนิดขึน้แล้วท่ีโรงเรยีนบ้านปรางคล้า  
ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และก�าลัง
ก้าวไปอกีที ่ โรงเรยีนท่าช้าง และอกี 5-6 แห่ง
ในไม่ช้านี้

อปท.นิวส์เชญิเป็นแขกฉบบันี ้จงึจะขอน�าท่าน
ผู้อ่านมาท�าความรู้จักกับคีย์แมนส�าคัญคนหนึ่ง 
ของ “มูลนธิ ิอิม่อกอิม่ใจ” คอื “คณุอังคาร โกฎแสง”  
หรือ “คุณใหม่” กรรมการบริหารมูลนิธิฯ  
จากสถาปนกิหนุม่ทีปั่จจบุนัอทุศิตนมาสู่นกัสงัคม
ทีเ่ข้ามาผลกัดนัเยาวชนในพืน้ทีเ่ขาใหญ่ให้ก้าวไปสู่ 
อนาคตทีม่เีป้าหมายชวีติทีย่ัง่ยนื

“คณุองัคาร โกฎแสง” หรอื “คณุใหม่” ในวยั  
45 ปี เปิดเผยถงึก้าวย่างก่อนเข้ามาร่วมขบัเคลือ่น 
“มูลนิธิ อิ่มอก อิ่มใจ” ให้เราฟังว่า ตวัคณุใหม่
เป็นคนอุตรดิตถ์ โดยคุณพ่อเป็นนายช่างรถไฟ 

“เรำเริ่มจำกกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม ปรับปรุงอำคำรให้น่ำอยู่ เรียกว่ำ 
มีมำตรฐำนเทียบเท่ำกับในเมืองใหญ่ๆ ที่เจริญ อย่ำงเช่น ปรับปรุงห้องน�้ำ 
เปลี่ยนจำกระบบตักรำดเป็นระบบกดปุ่มสุขภัณฑ์ เรื่องของห้องสมุด ทำสี
อำคำรใหม่ มีงำนเพ้นท์ศิลปะที่สวยงำมเข้ำมำในทุกพื้นที่ให้เกิดกำรเรียนรู้
ชุมชนของเขำด้วยว่ำมีอะไรบ้ำง มีกำรปรับปรุงให้มีห้องเรียนรู้ประวัติศำสตร์
เขำใหญ่ ที่นักท่องเที่ยวสำมำรถเข้ำมำเที่ยวชมได้”

เวลามาโฟกสัในเร่ืองของการเรยีนการสอนอย่างนี้
ก็น่าจะด ี อนัน้ีก็เป็นเป็นเรือ่งจะสร้างหอพักให้ ที่
ก็เริม่จากโรงเรยีนปรางคล้าท่ี 12 ห้อง เป็นโมเดล
ที่ให้คุณครู 2 คนพักอยู่ด้วยกัน แล้วก็ไปเสริมที่
ท่าช้างต่อไปด้วย

ต่อข้อถามว่า มองระบบการศึกษาของไทย 
เป็นอย่างไรบ้าง คณุใหม่ ให้ความเห็นว่า เราต้อง
กลับมาดูว่าศึกษาของเราตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์
ใหม่ๆ กบัคนรุน่ใหม่หรอืไม่ ผมว่าผ่านมา 20 ปีแล้ว 
ในยคุผม การเรยีนการสอนกไ็ม่ต่างกนัเลย นอกจาก 
เมอืงใหญ่ๆ ทีม่กีารเรยีนรูว่้ามโีอกาสมากข้ึน พ่อแม่ 
ที่สามารถส่งลูกเรียนเสริมอันนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่อง
ของโอกาส แต่ภาพรวมเหมือนเดมิ

ตอนน้ีเราก�าลังเริม่ท�าอกีทีโ่รงเรยีนท่าช้าง ซึง่มีแผน 
จะเสร็จภายในปีนี้ ก็คือเป็นเรื่องของศูนย์เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์โคราช 
กจ็ะเป็นแหล่งท่องเท่ียวด้วย แล้วกท็�าเป็นศนูย์กฬีา
ให้กบัพ้ืนท่ีในชมุชนน้ี นอกจากโรงเรียนนีแ้ล้วกจ็ะม ี
อกีแผนกค็อือกี 5 โรงเรยีนรอบๆ บรเิวณเขาใหญ่ ก็
จะมาดเูรือ่งศักยภาพด้านอืน่ๆ เพราะจะมเีรือ่งราว
ทีจ่ะน�าเสนอแตกต่างกนั บางโรงเรียนกจ็ะเป็นเร่ือง 
ของนาฎศิลป์ เรื่องของกลองยาว เรื่องของการ 
ปลกูเหด็ เรือ่งเทคโนโลยี อย่างน้ีกใ็ห้มนัแตกต่างกนัไป  
ท�าให้เดก็ๆ เกิดการสร้างมุมมองใหม่ๆ 

เริ่มใหม่ๆ ประสบปัญหาอะไรบ้าง คุณใหม่
บอกว่า ก็มีบ้างเนื่องจากเราลงไปใหม่ๆ ชุมชุน 
ไม่ทราบว่าเราจะลงมาท�าอะไร กเ็ป็นความพยายาม 
ปกตท่ีิจะปกป้องพืน้ท่ี ซ่ึงอนันีแ้หละทีเ่ป็นเหตุผล
ท่ีเราต้องรบีท�า เพราะเราอยากให้ทกุคนเห็นภาพ 
กเ็ริม่ทีป่รางคล้าเราก็เร่งท�าให้เสรจ็ใน 3-4 เดอืน 
พอเสรจ็แล้วทุกคนก็ร้องอ๋อแบบนีเ้อง อย่างนีเ้อง 
ก็สวยอะไรอย่างนี้ ซึ่งอันนี้เห็นชัดเลย พวกเขาก็
บอกพร้อมสนับสนุน เราก็ต้องยนืหยัดให้ได้ว่า เรา
ลงมาท�าจรงิๆ ไม่ได้เก่ียวกับการเมอืง

สุดท ้ายมี เป ้าหมายหรือปรัชญาในการ 
ด�าเนินชวิีตอย่างไร คณุใหม่บอกว่า ถ้าเป็นปรชัญา
ของผม ผมเดนิทางสายกลาง บางทกีต้็องส�ารวจ
ตลอดเวลาว่า เราสร้างสมดุลได้ไหม แต่ละช่วง

ชีวิตทุกวัยก็จะมีจุดต้องการที่แตกต่างกัน บางที
อาจจะเป็นเรือ่งของงาน เรือ่งของเงิน เร่ืองความ
มั่นคง เรื่องสุขภาพ แต่ตอนนี้ผมว่ามันเป็นเรื่อง
ของ ถ้าเราพร้อมจะช่วยเหลอืใครสกัคน พร้อมทีจ่ะ 
ช่วยเหลือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ  
ในเมื่อเราพร้อมแล้ว เราท�าได้ เราก็ท�าผมเชื่อว่า
อกีจุดหน่ึงก็คอื

ทุกวันนี้มันไม่มีอะไรที่แน่นอน วันหนึ่งเรา 
อาจจะไม่มชีวีติอยูก็่ได้ ซ่ึงเราก็ไม่รู ้ปรชัญาของผม 
ก็คอื ท�าวนันีใ้ห้มนัเตม็ท่ีและก็มคีวามสุขกับมนั 
แค ่นั้น เลยครับ	 ตอนนี้ด ้ านหนึ่ งอุทิศตน 
ให้สงัคม	ตอนเราท�างาน	เรากท็�างานเพือ่แลกเงนิ	
เพือ่ปากท้อง	 มนักม็เีหตผุลทีเ่ราท�า	 แต่ว่าเวลา
การให้	ให้อีกแบบหนึง่	เป็นงานท�าให้สังคมแล้ว 
เขายิม้	เหน็รอยยิม้	มนัเป็นความสขุ	เป็นอกีอย่างหนึง่ 
ทีอ่ยากให้ทกุคนได้	ถ้ามโีอกาส	เป็นการช่วยเหลือกัน 
เปลีย่นแปลงเลก็ๆ	น้อยๆ	ให้สังคมดข้ึีน

“ผมเปรยีบอย่างนีค้รบั	เหมอืนถ้าเราผมเดนิ
บนถนน	แล้วเห็นถังขยะใบหนึง่มนัล้มอยู	่ถามว่า 
คุณจะไปหยิบจับถังขยะมันตั้งขึ้นมา	 หรือคุณ
หรือใครบางคนอาจจะบ่นใครทิ้งท�าไมไม่ยอม
ท�าให้มนัเรียบร้อย	แต่ผมคดิว่าแค่ผมจบัมนัตัง้ข้ึน 
เรียบร้อย	 แล้วผมก็เดินไปก็แค่นั้นเอง	 แล้วเรา 
ก็ไม่ต้องไปคาดหวังคนอื่น	 ไม่ต้องไปหาเหตุผล 
ใครเป็นคนท�าวะ	 ถ้าทุกคนคิดอย่างนี้	 ผมว่า	
ชุมชนเราจะน่าอยู ่ขึ้นเยอะเลยครับ	 จะเป็น
เหมอืนในอดตีทีเ่ราเหน็	 ผมเชือ่ว่ามนัน่าจะเป็น
ภาพแบ่งปันสวยงามอะไรอย่างนีม้ากกว่าครบั”

 ปรบัปรงุโรงเรยีนบ้านปรางคล้า
 ศนูย์เรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์เขาใหญ่เพือ่สงัคม
 ปรบัปรงุโรงเรยีนบ้านท่าช้าง
 ปรบัปรงุศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่
 ปรบัปรงุแหล่งท่องเทีย่วบ้านน�า้ผดุ
 ศนูย์เรยีนรูว้ถิชีมุชนพืน้บ้านและตลาดวดัท่าช้าง

โครงกำรปัจจุบันของมูลนิธิ อิ่มอกอิ่มใจ
https://www.imaokimjaifoundation.or.th/

ไม่ตดิ จงึเบนเขม็มาทีเ่รยีนทีโ่รงเรยีนสตรวีทิยา 3  
พทุธมณฑล ในขณะนัน้ (ปัจจบุนั โรงเรยีนนวมินทรา 
ชนิทูศิ สตรวีทิยา พทุธมณฑล) ซึง่ถอืเป็นรุน่แรก 
ซึ่งก็มาอาศัยอยู่กับญาติ พ่ีๆ น้องๆ ซึ่งคุณแม ่
ก็ก�าชบัให้ดูแลตวัเอง ช่วยตวัเองให้มาก ตอนนัน้ถอืว่า 
ไกลมากจากลาดพร้าวไปพทุธมณฑล กต้็องตืน่แต่เช้า 
ตห้ีาเดนิทางไปเรยีน คณุใหม่เล่าให้ฟังช่วงหนึง่

อย่างไรกต็าม คณุใหม่มาสอบติดมธัยมปลาย 
ที่ โรง เรี ยนหอวั ง  และตั้ ง ใจ เข ้ าศึกษาต ่อ 
ในระดับมหาวิทยาลัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และก็มาสอบติดได้ดังใจ 
ในคณะสถาปัตยกรรม ที่ลาดกระบัง อยู่ 5 ปี 
หลงัเรยีนจบก็เข้าท�างานทนัทใีนสายออกแบบอยู่ 
2 ปี ในบรษิทัอเมรกินั ระดบัอนิเตอร์เนชัน่แนล  

หลังจากนั้นก็ย ้ายกลับมาอยู ่ที่ ไทยเป ็น  
Director ออกแบบและควบการบรหิารงานไปด้วย  
บินไปทั่วทั้งที่จีน อินโดนีเซีย บาหลี ก็ท�างาน 
อยูแ่บบนีม้าได้สกั 20 ปี “ช่วงนีแ้หละท่ีผมเริม่มอง 
ว่า	 นี่ถ้าเราอายุ	 50	 จะอยู่อย่างนี้หรือ	 จะอยู ่
ตรงนีห้รอื	แล้วถ้าเรากลบัมาอยูท่ี่ไทยแล้วเราไม่ม ี
ก�าลงัแล้วเราจะท�าอะไร	แต่อย่างไรกต้็องกลบัมา	
คอนเนคชัน่ทีบ้่านเรา	กต้็องมาดวู่าเราจะกลบัมา
ท�าธุรกิจแบบไหน	 ก็เริ่มเป็นจุดเปลี่ยนที่รู้สึกว่า
อิ่มตัว	 ประกอบกับบริษัทท่ีท�าอยู่ก็เริ่มปรับตัว	
ตลาดจนีเองกเ็ริม่อิม่ตวั	 เพราะจนีเขากป็รับตวั 
มีคนของเขามาเรียนรู้มากข้ึนแล้ว	 ก็เลยมา 
ตัง้บรษิทัขึน้เองชือ่	บรษิทั	ปารย์	ดไีซน์	สตดูโิอ”

ส�าหรบัการเข้ามาร่วมขบัเคลือ่น “มลูนธิิ อ่ิมอก  
อิ่มใจ” คุณใหม่ บอกว่า พอเริ่มประกอบธุรกิจ
ด้วยตวัเอง เริม่เห็นอะไรมากขึน้ และกเ็ริม่ถามกับ 
ตัวเองว่า ท�าไมการท�าธุรกิจในประเทศไทย 
ช่างสลบัซับซ้อนยิง่นกั ต้องอาศยัเส้นสาย ใช้พลงังาน 
มากกว่าปกติกว่าจะได้งานสักชิ้น ถือเป็นการ 
มองเห็นสจัธรรมมากขึน้ งานทีค่วรมเีวลาให้ความสขุ 
กับครอบครัวได้บ้าง มีเวลาส่วนตัวได้บ้าง และ
เรือ่งสขุภาพกเ็ป็นเรือ่งส�าคัญ หรอือาจเรยีกได้ว่า 
เป็นวิกฤตช่วงวัยกลางคนที่เร่ิมมองหาความ 
เป็นจรงิของชวีติ

“ช่วงเวลาแบบนี้ก็เร่ิมมารู้จักกับคุณเล็ก	
(คุณจิณิณ	 ตระการสืบกุล)	 ที่ต้องมาท�างาน
ออกแบบให้	 กช็วนมาร่วมพฒันาชมุชนด้วยกนั	
เริม่จากการช่วยออกแบบโน่นบ้างนีบ้่าง	 กช่็วย
โดยไม่คิดอะไร	 ด้านหนึ่งก็เป็นการให้ทีมงาน

เกิดความร่วมมือในชุมชน อย่างโรงแรมก็จะมา
รับซื้อไป ก็เป็นเจตนารมณ์ของคุณเล็กที่จะให ้
เกิดความรู้ในการค้าขายที่อยากให้เด็กได้เรียนรู้  
มีเป้าหมาย หรอืท่ีการเป็นมัคคเุทศน์น้อยด้วย

แล้วท่ีส�าคญัท่ีคณุเลก็ย�า้กค็อืเรือ่งของศลีธรรม 
จรยิธรรมต่างๆ ซึง่จริงๆ ในหลกัสตูรการเรยีนการ
สอนก็มีอยู่แล้ว แต่ว่าเราก็เสรมิเรือ่งของการบอก
เด็กๆ ว่า ไม่พูดปด ซื่อสัตย์กับตัวเอง จริงใจต่อ
ผูค้นอืน่ จรงิใจต่อตวัเองด้วย

ต่อข้อถามว่า มแีนวรองรบัด้านทนุการศกึษา
หรือเรื่องอื่นใดต่อจากนี้หรือไม่ คุณใหม่ บอกว่า 
ก็ก�าลังวางแผนอยู่ อย่างที่บ้านปรางคล้าจะเป็น
เด็กในระดับประถม ที่เราไปเริ่มอีกที่ที่ท่าช้างอัน
นี้เป็นระดับมัธยม แล้วเราก�าลังหาอีกโรงเรียน
หนึง่ทีอ่าจจะเป็นเหมือนเดก็โตข้ึน เช่น เป็นอาชีวะ 
เหมือนตอนนี้ที่เราก็เชื่อมกับทางราชภัฏก็เป็น
นักศึกษา ก็อยากให้เป็นเหมือนภาพพ่ีสอนน้อง
อย่างน้ี แต่กลบัมาท่ีตรงน้องมัคคเุทศก์ ก็ก�าลงัจะ
ท�าให้ทางราชภัฏได้ช่วยวางเป็นระบบมากขึ้นคือ 
อาจเป็นหลักสูตรถ้าเด็กมาจับตรงนี้แล้วสามารถ
ไปต่ออย่างไรได้

นอกจากน้ี ในด้านความเป็นอยู่ของบุคลากร
ครู มูลนิธิฯ โดยเฉพาะคุณเล็กยังมองเห็นว่า 
ค่าครองชีพของคุณครูเมื่อหักลบค่าใช้จ่ายกับ 
เงินเดือนแล้วก็แทบจะไม่เหลืออะไร ซึ่งในส่วน 
ของอาชีพเขาจะต้องมีการจัดท�าแผนรายงาน
ต่างๆ มากเหลือเกนิ เรากเ็ลยคดิว่าส่วนหนึง่ถ้าเรา 
ช่วยเหลอืตรงน้ีเรือ่งค่าใช้จ่ายคณุครแูล้วเขาจะได้มี 

องัคาร โกฎแสง
กรรมการบรหิาร “มลูนธิ ิอิม่อก อิม่ใจ”

จากสถาปนกิหนุม่...สูส่ายธารเพ่ือสงัคมคนเขาใหญ่

หอหกัคุณครท่ีูก�ำลงัสร้ำงขึน้ใหม่

“ช่วงเวลำแบบนี้ก็เริ่มมำรู้จักกับคุณเล็ก (คุณจิณิณ ตระกำรสืบกุล) 
ทีต้่องมำท�ำงำนออกแบบให้ กช็วนมำร่วมพฒันำชมุชนด้วยกนั เริม่จำกกำร
ช่วยออกแบบโน่นบ้ำงนีบ้่ำง ก็ช่วยโดยไม่คดิอะไร ด้ำนหนึง่กเ็ป็นกำรให้ทมีงำน
น้องๆ ได้ฝึกฝีมือ ซ่ึงตอนนัน้ก็ยงัไม่ได้จดัตัง้เป็นมลูนธิฯิ ขึน้มำ แต่ว่ำพอได้เริม่
ร่วมงำนกนั กเ็ลยได้รูว่้ำคณุเลก็ท�ำงำนละเอยีดมำก ซึง่กต็รงใจกนั ทีส่�ำคญั 
พบว่ำผู้หญงิคนนีน่้ำสนใจ มีควำมคดิทีเ่รยีกว่ำมหศัจรรย์กม็ำเริม่ทีโ่รงเรยีน
บ้ำนปรำงคล้ำ ถนนธนะรชัต์ ต.หมสู ีอ.ปำกช่อง จงัหวดันครรำชสมีำ”

คณุจิณณิ ตระกำรสบืกุล ประธำนมลูนธิฯิ และคุณองัคำร โกฎแสง 


